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(सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती) 

  पृ.शी. : िायगड सिल्ह्यातील प्रकल्ह्पग्रस्त शेतकिी, शेतकिी  

     याांची भसूांपादनाच्या बाबतीत होणािी फसवणकू   

     आसण वािांवाि ओढवणाऱ्या नैससगिक आपत्ती यामळेु  

             असांतोष वाढणे. 

  मु.शी. : िायगड सिल्ह्यातील प्रकल्ह्पग्रस्त शेतकिी, शेतकिी  

              याांची भसूांपादनाच्या बाबतीत होणािी फसवणकू                          

      आसण वािांवाि ओढवणाऱ्या नैससगिक आपत्ती यामळेु    

                      असांतोष वाढणे यासांबांधी श्री. ियांत प्र. पाटील, सव.प.स. 

              याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 श्री. ियांत प्र. पाटील (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदया, मी 

आपल्ह्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावििसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे माननीय उद्योग मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अशी सवनांती कितो.  

 "िायगड सिल्ह्यात सवसवध प्रकल्ह्पात प्रकल्ह्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सिल्ह्हासधकािी 

कायािलयावि सदनाांक १६ सडसेंबि, २०२१ िोिी काढलेला मोचाि, बल्ह्क ड्रग्ि फामाि 

पाकि , िे एस डब्लल्ह्य ूया खािगी कां पनीसाठी शासनाने चालवलेले सक्तीचे सांपादन, 

सविाि, असलबाग मसल्ह्टमॉडल कॉरिडॉि या महाकाय व खसचिक तसेच अनावश्यक 

प्रकल्ह्पासाठी चाललेले तातडीचे सांपादन, त्यासाठी सांसदनेे २०१३ मघ्य े पारित 

केलेला भमूी सांपादन कायदा गुांडाळून सिकािने चालवलेला अन्याय सदि प्रकल्ह्पाांना  
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श्री. ियांत प्र. पाटील .... 

शेतकऱ्याांचा असलेला सविोध, ते िद्द किण्याची मागणी, सिल्ह्यातील वाढते प्रदषूण, 

भाताखालील के्षत्र गेल्ह्या वीस वषाित व सध्याच्या सांपादनामळेु दीड लाख एकिने 

घटणे, त्यामळेु उपिीसवका, िोिगाि व पयािविण यावि होणािा परिणाम, शेतकऱ्यांची 

सतत होणािी फसवणकू, उद्योगाांसाठी यापवूी सांपासदत केलेल्ह्या िसमनी न वापिता 

पडून िहाण,े त्यामळेु होणािे िाष्ट्रीय सांपत्तीचे नकुसान, इको सेसन्ससटव्ह झोन व 

अभयािण्यालगतचे के्षत्र सांपासदत केले िाणे, त्याचे पयािविणाविील परिणाम, वाढत्या 

तापमानामळेु सिल्ह्यावि वािांवाि ओढवणाऱ्या असतवषृ्टी व पिू, दिडी कोसळणे इ. 

आपत्ती, त्यामळेु होणािी हानी यामळेु सिल्ह्यात वाढत असलेला असांतोष व यावि 

शासनाने किावयाची कािवाई व उपाययोिना." 

श्री. सभुाष दसेाई (उद्योग मांत्री) : सभापती महोदया, लक्षवेधी सचूनेसांबांधीच्या 

सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्ह्या असल्ह्यामळेु मी त े

सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो.  

सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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श्री. ियांत प्र. पाटील : सभापती महोदया, शासनाने सदलेल्ह्या उत्तिामध्ये 

शेतकिी वगािने भसूांपादन प्रसियेला सविोध केला आह ेया बाबीसशवाय कोणत्याही 

बाबीचा सवचाि किण्यात आलेला नाही. फक्त मोबदला या सवषयाविच उत्तिामध्य े

भसूमका माांडलेली आह.े शेतकऱ्याांच्या मोबदल्ह्याचा सवचाि किताना शेतकऱ्याांना ही 

िमीन द्यायचीच नाही अशी ठाम भसूमका त्यामध्ये सदसनू येत आह.े िेएसडब्लल्ह्य ू

कां पनीला असिबात िमीन दणेाि नाही असा दखेील िमीनधािक शेतकिी वगािचा 

सनणिय आह.े शासनाला सवसवध आांदोलनाांमाफि त वेळोवेळी कळसवण्यात आले आह,े 

त्यावि शासनाने कोणतीही भसूमका यामध्ये स्पष्ट केलेली नाही. िेएसडब्लल्ह्य ू

कां पनीमळेु होणाऱ्या प्रदषुणाला कधीही आळा घालण्यात आला नाही. या 

प्रदषुणामळेु िमीन नापीक व हवामान प्रदसुषत झाल्ह्याबद्दल व ग्रामस्थाांचे आिोग्य 

धोक्यात आणल्ह्याबद्दल महािाष्ट्र शासन िेएसडब्लल्ह्य ूकां पनीला असधक िमीन दऊेन 

बसक्षस दते आह े का ? डॉ. पतांगिाव कदम िाज्याचे उद्योगमांत्री असताना त्या 

मतदािसांघातील आमदाि, मािी मांत्री मोहन पाटील, मी व मािी सदस्या श्रीमती 

समनाक्षी पाटील अशी एक बैठक तेथे झाली होती. त्यावेळी असा सनणिय दणे्यात 

आला  होता की, यापढेु .... हा प्रस्ताव आला होता, हा प्रस्ताव िनुा आह,े त्यावेळी 

डॉ. पांतगिाव कदम याांनी शासनाच्या वतीने साांसगतले होते की, आम्ही यापढेु 

िेएसडब्लल्ह्य ूकपांनीला दणे्यासाठी कोणतीही िमीन शेतकऱ्याांकडून घेणाि नाही आसण 

ती िी मागणी किण्यात आली, त्याला िेएसडब्लल्ह्य ू कां पनीने मान्यता सदल्ह्याच े

कायिवतृ्त माझ्याकडे आह े आसण आम्ही त े आपल्ह्याकडे दखेील सदलेले आह.े 

आपल्ह्याला त्याची िाणीव आह.े आता पनु्हा िेएसडब्लल्ह्य ूकां पनी तेथे िमीन सांपासदत 

किीत आह.े मी सवसवध प्रश्न माांडले आहते, त्याांची आपल्ह्याकडून उत्तिे दणे्यात 

आलेली आहते. सविाि, असलबाग मसल्ह्टमॉडल कॉरिडॉि होत आह.े सविाि, असलबाग 

येथे दखेील िमीन सांपासदत होत आह.े सविाि, असलबाग मसल्ह्टमॉडल कॉरिडॉि  ह ेया 

भागात होणािे नागिीकिण यासाठी किीत आहोत. आमच्याकडे चौथी मुांबई किायला 

मागत आहते. मग असे असताना तमु्ही तेथे इांडसस्रयल हब कशासाठी किीत     
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श्री. ियांत प्र. पाटील .... 

आहात ? तमु्ही एकीकडे सनवासी सोयीसाठी ससडकोला िागा घेत आहात आसण 

त्याच सठकाणी पनु्हा इांडसस्रयल झोन किीत आहात. ही तफावत असनू आिोग्याला 

हानीकािक आह.े िेएसडब्लल्ह्य ूकां पनीने आतापयंत शेतकऱ्याांवि अन्याय केले आहते. 

आमची तशा पध्दतीची मागणी आह.े सविाि, असलबाग मसल्ह्टमॉडल कॉरिडॉि 

झाल्ह्यानांति १० समसनटाांमध्ये पनवेलला, कल्ह्याणला िाणाि आहोत. पनवेलला आि 

एक कोटी रुपये गुांठा िागेच भाव आह ेआसण आि ही िमीन ते मातीमोल सकां मतीने 

घ्यायला मागत आहते, ह ेबिोबि नाही. मला ही तफावत काही कळत नाही.  

सभापती महोदया, िोहा तालकु्यातील बल्ह्क ड्रग्ि फामाि पाकि  याला आमचा 

असिबात सविोध नाही. आम्ही तमु्हाला बोललो आहोत. पण येथे िमीन घेतली आह.े 

येथे बल्ह्क ड्रग्ि फामाि पाकि  येत आह ेम्हणनू शेतकऱ्याांकडून कमी दिाने ३ वषांच्या 

आधी िमीन घेतली आह.े आता आम्ही त्याचा वाढीव मोबदला मागत आहोत.  

त्यातील ५० टक्के सहस्सा तेथील शेतकऱ्याांना समळाला पासहिे, अशी आमची 

मागणी आह.े त्याांचे िसिस्रेशन ५ लाख रुपये एकि असे झाले आह ेआसण आता 

िमीन २ कोटी रुपयाांनी होणाि आह.े त्यामळेु त्या नफ्यातील ५० टक्के सहस्सा 

शेतकऱ्याांना समळाला पासहिे, अशी आमची मागणी आह.े शासनाची भसूमका 

याबाबत काय आह,े त्यामध्ये शासनाचे पैसे कुठे िाणाि आहते ? सदल्ह्लीच्या, 

कासश्मिच्या माणसाांनी तेथे येऊन िसमनी खिेदी केल्ह्या आहते. ते त्या िसमनी 

सपकसवणाि नाहीत. शेती अिनू सपकसवली दखेील नाही. तिी अशा लोकाांच्या 

सांदभाित शासनाने सहानभुसूतपवूिक सवचाि किावा.  

सभापती महोदया, तथेील शेतकऱ्याांची दसुिी प्रामखु्याने अशी मागणी आह े

आसण िी मी सातत्याने आपल्ह्यापढेु माांडत आह ेकी, येथे बल्ह्क ड्रग्ि फामाि पाकि  

होणाि आह,े यामध्ये येणािे उद्योग कोणते आहते, त्याांना मनषु्ट्यबळ सकती लागणाि 

आह े आसण त्याांना क्वॉसलफाईड किण्यासाठी काय किणाि आहात ह े समिले 

पासहिे. उद्योग आले तिी ते काही लगेच होणाि नाहीत, त्यासाठी २-३ वषे लागणाि  
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श्री. ियांत प्र. पाटील .... 

आहते. त्यामळेु त्याांना लागणािी शैक्षसणक पात्रता तेथील स्थासनक शेतकऱ्याांच्या 

मलुाांची झाली पासहिे. शासन या सांदभाित धोणात्मक सनणिय घेईल का ? एवढेच नाही 

ति तेथे िे क्वॉसलफाईल लोक लागणाि आहते, त्याांच्याबाबत दखेील सवचाि झाला 

पासहिे. आता गावोगावी मलेु सशकलेली आहते. पवूीचा िमाना िासहलेला नाही. पण 

आपल्ह्याकडे केसमकल इांसिसनअि असला की साांगतात आम्हाला सससव्हल इांसिसनअि 

पासहिे. त्यामळेु तेथे ज्या कां पन्या येणाि आहते, त्या कां पन्याांमध्ये येणाऱ्या 

मनषु्ट्यबळाच्या सांदभाितील शैक्षसणक सोय किण्याची भसूमका िाज्य शासनाने नव्ह ेति 

कोणत्याही परिसस्थतीत एमआयडीसीने घ्यावी. एमआयडीसीने त्याांना साांगायचे आह े

की, त्याचा बोिा नवीन येणाऱ्या कां पन्याांवि टाकावा म्हणिे पैशाचा प्रश्न नाही. तमुचे 

मनषु्ट्यबळ प्रसशसक्षत कितो असे साांगावे. शासन त्याचा सवचाि किेल का आसण 

त्याबाबतचा एक धोिणात्मक सनणिय घेऊन शासन कायिवाही किेल का ?  

सभापती महोदया, िायगड सिल्ह्यात घेतलेल्ह्या सवसवध प्रकल्ह्पाांबाबत 

शेतकऱ्याांना न्याय सदला पासहिे. माननीय उद्योग मांत्री सभागहृात उपसस्थत आहते. 

िायगड सिल्ह्यात केसमकल फॅक्टिी आल्ह्या आहते. त्यामळेु केसमकल झोनचा 

पयािविण सवभागने सव्ह ेकेला आह ेआसण त्याबाबत साांसगतले आह ेकी, आसशया 

खांडामध्ये सवाित िास्त धोकादायक सिल्ह्हा कोणता असेल ति तो िायगड सिल्ह्हा 

आह.े सवषय व्यापक आह.े गांभीि बाब आह.े आपण माांडलेलाच हा सवषय आह.े मी 

सभागहृात या सांदभाित ससमती नेमनू घतेली. माननीय सभापतींनी त्याला मान्यता 

सदली. आपण बिोबि काम किीत आहोत. आपण दोन बैठकींच्या वेळी ऑनलाईन 

उपसस्थत झाला होता. मी माननीय सभापतींच्या दालनात बैठकीसाठी आलो होतो.  

गांभीि बाब असल्ह्यामळेु आपणाला त्यामधील ज्ञान िास्त आह.े िायगड सिल्ह्यात 

वादळे येत आहते आसण सातत्याने येणाि आहते. वषाितनू दोन वेळा वादळे येणाि 

आहते असा अहवाल आह.े मी माननीय सभापतींच्या दालनात झालेल्ह्या मागच्या 

बैठकीत ह ेमाांडले होते. ही गांभीि बाब आह.े आपल्ह्याकडे केसमकल झोन आल्ह्यामळेु  
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श्री. ियांत प्र. पाटील .... 

आपल्ह्याला पयािविणाबाबत ठिवावे लागेल. सरुुवातीला एमआयडीसी किताना 

पयािविण सवभागाची एनओसी घेतली पासहि.े केसमकल झोनमध्ये असलेल्ह्या 

कां पन्याांची या सांदभाितील मासहती घ्यावी आसण मागाहून तथेे िाहीि किावे की, येथे 

आम्ही हा झोन तयाि किीत आहोत. िाज्य शासन या मागणीचा सवचाि किेल का ? 

श्री. सभुाष दसेाई : सभापती महोदया,  सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य व नेत ेश्री. 

ियांत प्र. पाटील याांनी महत्त्वाचे प्रश्न उपसस्थत केले आहते. त्याांनी या लक्षवेधी 

सचूनेच्या माध्यमातनू अनेक प्रश्न समोि आणले आहते. ह ेसवि प्रश्न िायगड सिल्ह्याच े

आहते. िायगड सिल्ह्याबाबत इतका अभ्यासपणूि सवचाि त्याांच्या व्यसतरिक्त कोण करु 

शकते ? आम्ही त्याांच्या सचूनाांचे नक्की स्वागत करु. मला काही गोष्टींचा खलुासा 

किण्याची सांधी समळत आह.े सन्माननीय सदस्याांनी िेएसडब्लल्ह्य ूकां पनीसांदभाित प्रश्न 

सवचािला आह.े िेएसडब्लल्ह्य ूकां पनी ही स्टील उत्पादन किणािी कां पनी आह.े त्याांनी 

िाहीि केले आह े की, भाितातील सवाित िास्त स्टील उत्पादन क्षमता असलेला 

उद्योग ते येथे स्थापन करु इसच्ितात, त्याप्रमाणे उद्योग सवभागाशी एक सामांिस्य किाि 

केला आह.े १५ दशलक्ष टन एवढा मोठा उद्योग भाितामध्ये आणखी कोणाचाही 

नसेल, मग िमशेदपिू असेल सकां वा दसुिे कोणी असेल, त् यापेक्षाही मोठा उद्योग 

किण्याचा त्याांचा महत्त्वाकाांक्षी प्रकल्ह्प आह.े 

                                नांति श्री. खच े     
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श्री.सभुाष दसेाई.... 

आता असा प्रकल्ह्प आपणाकडे येऊ नये काय, हा प्रकल्ह्प िासायसनक नसनू स्टील 

उत्पादक आह.े या प्रकल्ह्पाचा दसुिा फायदा असा आह ेकी, मागील कोिोना काळात 

िेव्हा ऑक्सीिनची टांचाई भासली व अनेक सठकाणावरुन ऑक्सीिन समळसवण्याची 

परिसस्थती आली त्यावळेी या उद्योगात तयाि होणािा कच्चा ऑक्सीिन आपणाला 

तातडीने उपलब्लध झाला. तो ऑक्सीिन अनेक दिूच्या सिल्ह्यात पाठसवता आला. 

त्यावि प्रसिया करुन तो रुग्णाांना उपलब्लध करुन दणे्यात आला. अशा प्रकािचे मोठे 

प्रकल्ह्प िेथे असतात तथेे त्यासठकाणी ऑक्सीिनसािखी अनषुांसगक उत्पादने समळत 

असतात. िामनगि येथे रिलायन्सचा मोठा उद्योग आह ेतेथनू ऑक्सीिन समळतो. 

त्यामळेु महािाष्ट्रात असा प्रकल्ह्प उभािला ति दसुऱ्या िाज्यावि ऑक्सीिनसाठी 

आपणाला अवलांबनू िाहावे लागणाि नाही. या प्रकल्ह्पाचा िाज्याला फायदा होणाि 

आह.े  या प्रकल्ह्पापासनू प्रदषूण होणाि नाही. अथाित त्याबाबत काही तिािी अस ू

शकतात. या उद्योगाच्या वाढीसाठी वाढीव िसमनीची मागणी आह,े त्यासाठी 

शेतकऱ्याांचा काही सठकाणी सविोध असेल ति िबिदस्तीने भसूांपादन किण्याची 

एमआयडीसीची भसूमका नाही. त्यामळेु िमीन घेण्यासाठी शेतकऱ्याांवि िबिदस्ती 

केली िाणाि नाही. शेतकऱ्याांच्या सहमतीने भसूांपादन केले िाईल व व्यवहाि झाला 

ति सवोच्च मोबदला सदला िाईल. त्याांना त्याांच्या कािखान्याच्या लगत िमीन 

पासहिे असेल व ती समळत नसेल, तेथील शेतकऱ्याांचा सविोध असले ति माझ्याकडे 

कािखान्यापासनू थोड्या अांतिावि िमीन असणािे काही शेतकिी व गावकिी आले 

होते. त्याबाबत आपण बोललो आहोत. ते शेतकिी स्वच्िेने िमीन दणे्यास तयाि 

असतील व त्याांना चाांगला मोबदला समळत असेल ति त्याांना आपण नकाि दऊे शकत 

नाही. त्यामळेु सविोधासाठी सविोध असणे शक्य नाही. शेतकऱ्याांना सवश्वासात घेऊन 

त्याांची सांमती असेल ति भसूांपादन केले िाईल. ह ेभसूांपादन किताना शेतकऱ्याांना 

िास्तीत िास्त मोबदला सदला िाईल. 

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांनी बल्ह्क ड्रग्ि फामाि पाकि बाबत सवषय 

उपसस्थत केला आह.े ही योिना कें द्र शासनाची आह.े दोन वषाित आिोग्याविील  
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श्री.सभुाष दसेाई.... 

सांकट काळात भािताला औषधाांसाठी पिदशेावि अवलांबनू िहावे लागते ही बाब 

चाांगली नाही. चीन मधनू एपीआय म्हणिे ॲक्टीव फामाि इन्िेसडएन्स ह ेअिनूही 

आणावे लागतात. आपण सकतीही नाके मिुडली तिी औषधाांना पयािय नाही. त्यासाठी 

एपीआय चीनमधनू येतात. चीन विील अवलांसबत्व कमी किण्याचे कें द्र सिकािच े

धोिण आह.े त्यामळेु भाितात असे बल्ह्क ड्रग्ि पाकि  किण्याची योिना असनू ती 

महािाष्ट्राला दखेील दणे्यात आली आह.े त्यासाठी पायाभतू ससुवधा सनमािण 

किायच्या आहते. त्यामध्ये साांडपाण्यावि प्रसिया करुन ते खोल समदु्रात नेऊन 

सोडणे. हा फाि मोठा खसचिक प्रकल्ह्प आह.े त्यासाठी कें द्र शासन तीन हिाि कोटी 

रुपये दऊे इसच्िते. हा प्रकल्ह्प महािाष्ट्राने किावा तसेच हा प्रकल्ह्प किण्यासाठी इति 

काही िाज्ये उत्सकु आहते. हा प्रकल्ह्प आपण हळूहळू कितो असे लक्षात आले ति 

आिबूािचूी सवि िाज्ये या प्रकल्ह्पाचे स्वागत किण्यास तयाि आहते. त्यामळेु तो 

प्रकल्ह्प पटकन सतकडे सनघनू िाईल. त्यामळेु समोिच्या बाकावरुन आमच्यावि टीका 

होईल. बघा तमुच्या शासनाने दलुिक्ष केल्ह्यामळेु उद्योग सनघनू गलेे. त्यामळेु हा प्रकल्ह्प 

आपल्ह्या िाज्यात येणे ह ेदशेासाठी, िाज्यासाठी व आिोग्यासाठी आवश्यक आह.े या 

प्रकल्ह्पामळेु एक लाख िोिगाि सनमािण होणाि आहते. बल्ह्क ड्रग्ि पाकि च्या पट्यात 

भसूांपादन किताना िी गावे व खडेी आहते ती वगळ्णण्यात आली आह.ेत्यामळेु या 

सठकाणी कोणतेही गाव सवस्तासपत होणाि नाही. िेथे गावे नाहीत अशा िागा 

सनवडण्यात आल्ह्या आहते. त्या सठकाणी िे होतकरु तरुण आहते, नोकऱ्या किणािे 

आहते, त्याांचा सव्ह ेकिण्यात येत आह.े त्याांच्यासाठी एमआयडीसीतफे एक चाांगले 

नमनेुदाि कौशल्ह्य सवकास कें द्र स्थापन किण्यात येणाि आह.े ह ेकें द्र कां पनी स्थापन 

किणाि नसनू मध्यवती कौशल्ह्य सवकास कें द्र एमआयडीसी स्थापन किेल. त्यासाठी 

सवद्यापींठाकडून मदत घणे्यात येईल. लोणेि येथे डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि तांत्रज्ञान 

सवद्यापीठ आह.े त्याांची मदत घेऊन चाांगले अभ्यासिम तयाि किण्यात येतील. 

तेथील आपल्ह्या मलुाांना नोकिीसाठी पात्र किण्यात येईल. हा प्रकल्ह्प असतशय भव्य 

असल्ह्यामळेु तेथे एक लाख िोिगाि सनमािण होण्याची शक्यता आह.े याबाबत 

िनतेमध्ये काही समि गैिसमि असतील ति चचाि करुन ते सोडसवण्यात येतील.  
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श्री.सभुाष दसेाई... 

 सभापती महोदया, मागील दोन वषाित प्रदषूणावि मोठ्या प्रमाणात सनयांत्रण 

समळसवण्यात सिकािला यश आले आह.े मखु्यमांत्री महोदय, व पयािविण मांत्री महोदय 

ह े याबाबत असतशय सांवेदनशील आहते. िल,िांगल व िमीन याबाबत पसहले 

प्राधान्य सिकाि दतेे व त्यानांति सवकासाच्या कामाांना प्राधान्य दणे्यात येते. त्यामळेु 

आमच्यावि दखेील मोठी िबाबदािी आलेली आह.े यावि फक्त प्रदषूण सनयांत्रण 

मांडळाचे सनयांत्रण आह ेअसे नसनू कें द्रीय प्रदषूण सनयांत्रण मांडळाने िी मानके ठिसवली 

ती असतशय कडक आहते. त्याांच्याकडे सवि बाबी ऑनलाईन पाठवाव्या लागतात. 

कोठे साांडपणी िाते, त्याचा दिाि काय आह ेह ेतातडीने त्याांना पाठवाव ेलागते व 

दसुऱ्या क्षणाला त्याांना कळते आपणाला कळते तसेच हरित लवाद याांना कळते. 

त्यामळेु यामध्ये आता कोणत्याही लाांड्या लबाड्या किण्याची सोय िासहलेली नाही. 

अनेक कािखाने या कािवायाांच्या कचाट्यात सापडली आहते. त्यामळेु ती बांद ठेवावी 

लागतात सकां वा ते बांद होण्याच्या मागािवि आहते. उद्योगाांकडून आमच्याकडे अशी 

मागणी किण्यात आली आह ेकी, यातनू काही तिी मागि काढा व आमचे उद्योग सरुु 

िाहतील असे बघा. ही दसुिी समस्या असनू प्रदषूणाबाबत कोणतीही तडिोड केली 

िात नाही. याबाबत सनयांत्रण ठेवण्यात येत आह.े 

 सभापती महोदया, सविाि-असलबाग हा महामागि असतशय महत्वाचा आह.े 

िेएनपीटी या बांदिात दशेातील ४० टक्के कॉगो हाताळले िातात. महािाष्ट्राच्या 

उत्तिेला व दसक्षणेला िी िाज्ये आहते त्या सठकाणावरुन ही वाहतकू होत असते ती 

बिोबि व्हावी म्हणनू याचा फायदा होणाि आह.े त्यामळेु सभवांडी- वसई येथनू या 

महामागािने उत्तिेकडील व दसक्षणेकडील िाज्याकडे ही वाहतकू िाणाि आह ेत्यासाठी 

हा महामागि आवश्यक आह.े हा िस्ते सवकास महामांडळाचा प्रकल्ह्प आह.े ते असधक 

िास्त तपशीलाने मासहती दतेील. उद्योग व पायाभतू ससुवधा हातात हात घालनू 

चालतात. पायाभतू ससुवधा या आवश्यक आहते. त्यामळेु सविाि-असलबाग हा 

महामागि होणे िायगड सिल्ह्याचा सवांसगण सवकासाठी आवश्यक आह.े यासाठी 

िसमनीच्या मोबदल्ह्याचा सवषय असेल ति नागपिू-मुांबई महामागािसाठी ज्या िसमनी  
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श्री.सभुाष दसेाई.... 

सांपासदत किण्यात आल्ह्या त्यासाठी सवोच्च मोबदला दणे्यात आला आह.े 

इसतहासातील दाखले बािलूा ठेऊन असधकासधक मोबदला सदला म्हणनू तो महामागि 

होऊ शकला. या ७०० सकलोमीटि महामागािचे ९० टक्के काम पणूि झाले आह.े 

महामागािचे काम किताना शेतकऱ्याांना सवश्वासात घेऊन त्याांना िास्तीत िास्त 

मोबदला दणे्यात येणाि आह.े यामध्ये काही गैिसमि व सविोध होत असेल ति 

सन्माननीय सदस्याांनी यामध्ये मदत करुन गैिसमि दिू किण्यास सहाय्य किावे अशी 

मी सवनांती कितो. भसूांपादनाचा हा अत्यांम महत्वाचा व सिव्हाळ्णयाचा प्रश्न आह.े 

गेल्ह्या दोन वषािपासनू याबाबत काम किण्यात येत आह.े मखु्यमांत्री महोदयाांनी अशी 

सचूना केली होती की, भसूांपादनाची िासहिात सदल्ह्यानांति ही प्रसिया सरुु होऊन पणूि 

होईपयंत दोन तीन वषे िातात. त्यावेळी काही हुशाि लोक शेतकऱ्याांना काही पैसे 

दऊेन िसमनी अडकवनू ठेवतात. िेव्हा अांसतम मोबदला िाहीि होतो तो अनेक 

पटीमध्ये असतो. त्याचा फायदा या गुांतवणकुदािाांना होतो. मळू मालक शेतकिी 

लाभापासनू वांसचत िाहतात. असे होऊ नये याची खबिदािी घेण्याच्या सचूना 

मखु्यमांत्री महोदयाांनी सदल्ह्या आहते. त्यासाठी सवि सवभागाांची एकसत्रत बैठक घेऊन 

कायद्यात सधुािणा किण्याचे ठिसवले आह.े शक्य झाले ति याच असधवशेनामध्ये या 

कायद्यात सधुािणा केली िाणाि आह.े  आपण सचूना केली म्हणनू मी उत्ति दतेो नाही 

ति मला अगोदि तो पेपि फोडायचा नाही. धोिण असे आह ेकी, पसहली सचूना सनघत े

त्यावेळी िे िसमनीचे मालक होते त्याांच्या िसमनीचे फेिफाि मधल्ह्या काळात होऊ 

नयेत. 

        या नांति श्री.बोिले... 
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श्री.सभुाष दसेाई...... 

पिांत ुकाही लोकाांनी हक्क घेतलेले असले ति ते कोटाित िातात आसण कोटाित त्याांच्या 

बािनेू सनवाडा लागल्ह्यानांति आपण गप्प बसतो. तसे होऊ नये म्हणनू आता कायद्यात 

अशी सधुािणा किण्यात येईल की, पसहली असधसचूना सनघाल्ह्यानांति झालेल्ह्या 

व्यवहािाांमध्ये दि वाढलेला असेल म्हणिे सरुुवातीचा िेडीिेकनिचा दि आसण अांसतम 

मोबदल्ह्याच्या तािखचे्या वेळी असलेल्ह्या िेडीिेकनिमध्ये फिक असेल ति मधला िो 

फिक आह ेत्यातील अध ेपैसे मळू मालकाला सदलेच पासहिेत. आपण अशा प्रकािची 

सधुािणा किणाि आहोत. आपण म्हणाल की, ही डावी सवचािसिणी आह ेआम्हाला 

काही फिक पडत नाही. सन्माननीय सदस्याांनी उपसस्थत केलेल्ह्या सवि प्रश्नाांची मी उत्तिे 

दणे्याचा प्रयत्न केलेला आह.े सन्माननीय सदस्याांना काही प्रश्न सवचािावयाच े

असतील ति त्याांनी ते सवचािावेत.  

 श्री.ियांत पाटील : सभापती महोदया, मांत्री महोदयाांनी सदलेल्ह्या उत्तिामळेु माझ े

समाधान झालेले आह.े आम्हाला िी अपेक्षा आह,े ज्यासाठी आम्ही दोन वषांपासनू 

लढत आहोत तो सवषय मांत्री महोदयाांनी आता मागी लावलेला आह.े मांत्री महोदयाांनी 

साांसगतले की, मळू मालकाला ५० टक्के मोबदला समळाला पासहिे. मी मांत्री 

महोदयाांना धन्यवाद दतेो. आम्ही िेएसडब्लल्ह्य ू कां पनी सांदभाित दखेील सहकायि 

किण्यास तयाि आहोत. स्थासनक आमदाि श्री.िसवशेठ पाटील याांनी स्वत: बैठकीत 

साांसगतले की, दादि गावातील लोक िागा दणे्यास तयाि आहते. आपण 

साांसगतल्ह्याप्रमाणे ते त्याच सकनाऱ्यावि आह.े आम्ही सिल्ह्हासधकािी कायािलयावि 

मोचाि काढला त्यावेळी ते आमच्या बिोबि होते. त्याांचे िावेगाव तथेनू िवळच आह.े 

तेथे ४-५ हिाि एकि िागा आह.े मी शेतकऱ्याांच्या वतीने आपल्ह्याला मनापासनू 

धन्यवाद दतेो. आपण िेएसडब्लल्ह्य ूकां पनी सांदभाित साांगत आहात. आम्ही त्याांना िागा 

दणे्यास तयाि आहोत. शासनाने डोलवी गावाचे पनुविसन किावे. डोलवी, कािावी, 

गडप या गावाांमध्ये मोठ्या प्रमाणावि आवाि येत असल्ह्यामळेु तेथे लोक िाहू शकत 

नाहीत, अशी परिसस्थती आह.े आपण अनेक वळेा तेथे गेलेला आहात. तेथे मोठ्या  
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श्री.ियांत पाटील...... 

प्रमाणावि प्रदषूण होते. आम्ही सवि िागा दतेो. आपण त्याप्रमाणे मोबदला द्यावा. 

आपण मोबदल्ह्यासवषयी बोलत नाही. िेएसडब्लल्ह्य ू कां पनी आसण सविाि-

असलबागसाठी वेगळा िेट नाही. सविाि-असलबागसाठी िो िेट दणे्यात येईल तोच 

आिबुािचू्या लोकाांना समळाला पासहिे, अशी आमची मागणी आह.े  

 श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांनी केलेल्ह्या सचूनाांचा 

सकािात्मक सवचाि किण्यात येईल.  

 श्री.असनकेत तटकिे : सभापती महोदया, सदि लक्षवेधी सचूना िायगड 

सिल्ह्याशी सनगडीत आह.े िायगड सिल्ह्हा उद्योग क्षेत्रात दशेातील पसहल्ह्या ५ ते १० 

िमाांकामध्ये आह.े   

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.असनकेत तटकिे याांनी कृपया 

स्पेससफक प्रश्न सवचािावा.  

 श्री.असनकेत तटकिे : सभापती महोदया, िायगड सिल्ह्याला स्विाज्याची 

िािधानी म्हटले िाते. पढुील काही वषाित िािगड सिल्ह्याला उद्योगाची िािधानी 

म्हटले िाईल, अशा पद्धतीने वाटचाल सरुु आह.े िायगडवासीयाांवि व स्थासनक 

भसुमपतू्राांवि अन्याय होणाि नाही याबाबत शासनाने खबिदािी घ्यावी. सन्माननीय 

सदस्य श्री.ियांत प्र.पाटील याांनी यासाठीच सदि लक्षवेधी सचूना उपसस्थत केलेली 

आह.े लक्षवधेी सचूनेच्या सनवेदनात "बल्ह्क ड्रग पाकि " सांदभाित सवेक्षण करुन 

सवोत्तम मोबदला दणे्याच्या सांदभाित सवचािाधीन असल्ह्याचे म्हटले आह.े पिांत ुबल्ह्क 

ड्रक पाकि  िाहीि करुन िवळपास दोन ते अडीच वषे झालेली आहते. मग सव्हके्षण 

केव्हा पयंत होणाि आह ेआसण त्या सांदभाित केव्हा पयंत सनसिती होईल याबाबत मांत्री 

महोदयाांनी आपल्ह्या उत्तिात उल्ह्लेख केलेला नाही. या सांदभाित स्पष्टता आली पासहिे. 

सन्माननीय सदस्य श्री.ियांत प्र.पाटील याांनी साांसगतल्ह्याप्रमाणे शेतकिी िागा 

सवकणाि नाहीत. मोबदल्ह्याची िक्कम समि ूशकली ति शेतकऱ्याांमध्ये सकािात्मक  
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श्री.असनकेत तटकिे....... 

मेसेि िाईल. म्हणनू सव्हके्षण केव्हा पयंत होईल आसण िे ॲसक्वसझशन किण्यात 

येणाि आह ेत्या सांदभाितील दि सन २०१३ प्रमाण ेकेव्हा पयंत सनसित किण्यात येणाि 

आहते ? तसेच, सदि प्रकल्ह्प सनधािरित वेळेत सरुु किण्यात येणाि आह ेकाय ? आपण 

िागा ॲसक्वसझशन कितो. पिांत ु१०-१५ वषे तेथे काहीही होत नाही. सदल्ह्ली-मुांबई 

इांडसस्रअल कॉिीडॉिसाठी सन २०१३-१४ मध्ये ॲसक्वसझशन सरुु केले. पिांत ुआपण 

अद्याप ७० ते ८० टक्क्याच्या पलीकडे ॲसक्वसझशन करु शकलो नाही. त्यामळेु 

कळत न कळत पवूी ज्या लोकाांनी या सांदभाित सकािात्मक भसूमका घेतली त्याांच्यावि 

अन्याय झालेला सदसतो. त्यामळेु सवसशष्ट कालावधीत प्रकल्ह्प पणूि केले िावेत. 

शासनाने या सांदभाित सनयोिन केलेले आह ेकाय ? माझा सतसिा प्रश्न असा आह ेकी, 

एन् व्हॉयिमेंट ॲसेसमेंट रिपोटि नसुाि उद्योगधांद्याांचा सिल्ह्यावि कोणता परिणाम होणाि 

आह,े सिल्ह्यातील शेती व बागायतदािाांवि नक्की कोणता इम्पॅक्ट होणाि आह,े या 

सांदभाित मांत्री महोदयाांनी मासहती द्यावी.  

 श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्ह्याप्रमाण े

यासाठी सवलांब झालेला आह ेह ेबिोबि आह.े सवलांब होण्याचे कािण असे आह ेकी, 

िी मोिणी सरुु झाली होती त्यासाठी काही गावकऱ्याांनी सविोध केला होता. 

िबिदस्तीने कोणतीही कायिवाही किावयाची नाही असे शासनाचे धािेण आह.े म्हणनू 

ती मोिणी थाांबसवण्यात आलेली आह.े ह ेकाम लवकिात लवकि कालबद्ध पद्धतीने 

पणूि किावे अशी सन्माननीय सदस्याांची इच्िा आह.े आपण सवांनी शेतकऱ्याांसमवेत 

चचाि करुन त्याांचे गैिसमि दिू किावेत. आमची गावे सवस्थासपत होणात आहते असा 

आिोप होत होता. आम्ही एकही गाव सवस्थासपत होणाि नाही असे सलहून सदलेले 

आह.े कोणतेही गाव सवस्थासपत होणाि नाही. त्यामळेु हा गैिसमि दिू केला पासहिे. 

आम्ही मोबदल्ह्यासवषयी चचाि किीत आहते. आमची चाांगला मोबदला दणे्याची 

तयािी आह.े सिल्ह्यातील लोकप्रसतसनधींनी यासाठी शासनाला सहकायि केले ति काम 

लवकिात लवकि पणूि होईल. ह ेकाम लवकि पणूि व्हावे यासाठी आम्ही सदु्धा उत्सकू  
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श्री.सभुाष दसेाई...... 

आहते. कािण, कें द्र शासनाकडून वािांवाि सवचािणा होत असते. कें द्र शासनाकडे इति 

िाज्ये मागणी किीत आहते. सदि प्रकल्ह्प इति िाज्यात िाऊ नये यासाठी ह ेकाम 

लवकिात लवकि व्हावे, अशी आमची सदु्धा इच्िा आह.े आपण सवांनी त्यासाठी 

सहकायि किावे. मोिणी झाल्ह्यानांति सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्ह्याप्रमाण े

लवकिात लवकि ह ेकाम पणूि केले िाईल. दसुिे म्हणिे इको सेन्सेसटव्ह झोन म्हणिे 

सांवेदनशील के्षत्राबाबत मोठा गैि समि पसिला होता. खिे म्हणिे बल्ह्क ड्रग पाकि च्या 

भसूांपादनाचे के्षत्र सांवदेनशील के्षत्रात येतच नाही. सांवेदनशील के्षत्र सयाद्री 

डोंगििाांगाांमध्ये लाग ूआह.े ह ेके्षत्र समदु्र काठाविील के्षत्रासाठी लाग ूहोत नाही. पिांत ु

हा गैिसमि दिू किण्यामध्ये आमची काही वषे गलेी....  

 श्री.असनकेत तटकिे : सभापती महोदया,.... 

 उप सभापती : आपण कृपया मांत्री महोदयाांचे उत्ति ऐकून घ्यावे.  

 श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदया, सांवेदनशील के्षत्राबाबत गैिसमि 

असतील ति त्याचे सनिाकिण केले िाईल. आपण ते तसेच ठेऊन कायदभेांग करुन 

काम करु शकत नाही. वन सवभाग, पयािविण सवभागाच ेसनयम, अटी व शती ांचे पालन 

करुनच सदि प्रकल्ह्पाचे काम पढेु नेले िाईल. सदि प्रकल्ह्पाचे काम लवकिात लवकि 

पणूि केले िाईल.  

 श्री.शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदया, िायगड, पनवेल परिसिात 

एमआयडीसीसाठी एकूण सकती िागा असधग्रहीत किण्यात येण्यात येणाि आह ेआसण 

त्यासाठी एमआयडीसीकडे सनधी उपलब्लध आह ेकाय ? मघाशी साांसगतल्ह्याप्रमाण े

आपण प्रस्ताव तयाि कितो. त्यानांति िसमनींची खिेदी होते. पिांत ुएमआयडीसीकडे 

सनधी नसल्ह्यामळेु सांबांसधताना १०-१५ वषे मोबदला समळत नाही, ही वस्तसुस्थती 

आह.े ससडको व एमआयडीसी िायगड, पनवले सवभागात िागा ॲसक्वसझशन किीत 

आह.े मांत्री महोदयाांनी या सांदभाित उत्ति द्यावे. आपण ब्ललक ड्रग पाकि  उभािणाि  
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श्री.शसशकाांत सशांद.े........ 

आहोत. सदि पाकि  उभािण्यासाठी कोणत्या वषी प्रस्ताव तयाि किण्यात आला होता, 

सदि पाकि  केव्हा पणूि होईल याबाबत मांत्री महोदयाांनी खलुासा किावा. आपण मघाशी 

वसई-सविाि-असलबाग सांदभाित उत्ति सदले. सदघी येथे अडानी याांनी पोटि घेतलेले आह.े 

कें द्र शासनाने ते पोटि अहमदाबाद पयंत िॉई ांट किण्यासाठी सनधी उपलब्लध करुन 

सदलेला आह.े कें द्र शासनाने सदि पाकि  उभािण्यासाठी सकती सदवसाांचा अवधी 

सदलेला आह,े सदि पाकि  केव्हा पणूि किण्यात येणाि आह े? आपण मघाशी साांसगतले 

की, शासनाने सवोच्च मोबदला दणे्याबाबत सनकष ठिसवलेले आहते. खिे म्हणिे 

आता काही लोकाांची मागणी आह ेकी, एअिपोटि प्रमाणे मोबदला दणे्यात यावा. 

आपण मघाशी साांसगतले की, ॲसक्वसझशन केल्ह्यानांति ज्यावेळी नोसटसफकेशन 

काढले िाईल त्यावेळी िे असतील त्याांना मालक समिण्यात येईल. माझी या 

सांदभाित सचूना आह.े नोसटसफकेशन काढण्यापवूी काही लोकाांना मासहती असते की, 

येथे अमकू प्रकल्ह्प होणाि आह.े मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, नोसटसफकेशन 

सनघाल्ह्यानांति िे मालक असतील त्याांना द्यावे लागले. आपण नोसटसफकेशन 

सनघण्यापवूी िे मळू मालक असतील त्याांच्या सवषयी सनणिय घेणाि आहात काय ? 

 उप सभापती : सन्माननीय मांत्री महोदयाांनी या सांदभाित स्पष्ट सववचेन केलेले 

आह.े शासन या सांदभाित कायदा किणाि असल्ह्याचे साांगतले. या सांदभाित मखु्यमांत्री 

महोदयाांची भसूमका काय आह ेह ेदखेील साांसगतले आह.े 

        यानांति श्री.गागिे...... 
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 श्री.सभुाष दसेाई : सभापती महोदय, मी थोडक्यात उत्ति दतेो. खिे ति एकूण 

सकती िमीन िायगड सिल्ह्हयात सांपादीत केली िाणाि आह े असे या लक्षवेधी 

सचूनेमध्ये कोठेही सवचािलेले नाही. पण मी सभागहृाच्या मासहतीसाठी साांगतो की, 

१७००० हके्टि िमीन िायगड सिल्ह्हयात औद्योसगकीकिणासाठी असधगहृीत 

किण्याचा प्रस्ताव आह.े सकती शक्य होईल आम्हाला मासहती नाही. सन्माननीय 

सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद ेयाांनी सवचािले की, िमीन सवनावापि पडून आहते. ह ेपवूी 

होत होत ेह ेमी मान्यच कितो. पवूीच्या अशा अनेक औद्योसगक के्षत्रात असधगहृीत 

केलेल्ह्या िसमनी सवनावापि पडून आहते. ही चकू पढेु चाल ूिाहू नये म्हणनू आता असे 

धोिण आह ेकी, िेथे पटकन औद्योसगकीकिण होईल, लवकि उद्योग येतील व त्या 

िमीनी वापिाखाली येतील असे के्षत्र आता सांपादीत किावयाचे आह.े त्यामळेु आग्रह 

बिेच असतात, लोकप्रसतसनधींचेही आग्रह असतात. पण िी िमीन उद्योगपती घेणाि 

नाहीत ती कशाला घऊेन ठेवायची. त्यामळेु सवकली िाणािी सकां वा वाटप होऊ 

शकणािी िमीन आपण भसूांपादीत किावी ह ेआता धोिण आह.े त्यामळेु सवनावापि 

िमीन पडून िाहण्याचे प्रकाि सनदान नवीन भसूांपादनाच्या बाबतीत घडणाि नाहीत 

असे मी स्पष्ट करु इसच्ितो. चाांगला व िास्तीत िास्त दि दणे्याची आमची तयािी 

आह.े फक्त तलुना केली िाते की हायवेला सदलेला दि द्यावा. पण त्याची व याची 

तलुना होऊ शकत नाही. कािण औद्योगीक सवकास महामांडळाने घेतलेली िमीन 

दसुऱ्या कोणाला द्यायची आह,े त्यामळेु त्या घेणािासही पिवडली पासहि.े िस्त्यासाठी 

घेतलेली िमीन स्वत: वापिायची असते, दसुऱ्या कोणाला दणे्याचा प्रश्न नाही, 

त्यामळेु बािािभावाची सचांता किण्याची गिि नाही, येथे मात्र सचांता किावीच लागत,े 

पण चाांगला व सवोच्च दि दणे्याची आमची तयािी आह.े 

 श्री.ियांत प्र. पाटील : सभापती महोदया, मांत्री महोदयाांनी चाांगला सनणिय 

घेतला आह.े मळु मालकाला ५० टक्के दणे्याची आमची मागणी आह,े याबाबत 

सवचारु करुन कायदा किण्याचा ऐसतहाससक सनणिय शासन किणाि आह.े त्यामळेु मी 

िायगड सिल्ह्हयातील तमाम शेतकऱ्याांच्या वतीने मांत्री महोदयाांना धन्यवाद दतेो. 

िेएसडब्लल्ह्यसूह मांत्री महोदयाांनी सकािात्मक उत्तिे सदलेली आहते, याबद्दल मी दखेील 

मांत्री महोदयाांना मनापासनू धन्यवाद दतेो.  



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) D - 17 

PNG/AKN/KTG प्रथम श्री.बोिले 10:30 

 

 

    सभागृहाच्या कामकाजासंबंधी 

उप सभापती : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.ियांत प्र.पाटील याांनी 

उदाि भसूमकेतनू, एका बािलूा शेतकिी व कामगािाांच्या प्रश्नावि लढत असताना या 

महत्वाच्या लक्षवधेी सचूनेद्वािे आवाि उठवला आह.े त्याचबिोबि कायदा किण्याचा 

महत्वाचा सनणिय होत आह,े शेतकऱ्याांना सांिक्षण कसे समळणाि हा आपल्ह्या सवि 

प्रश्नाांचा मसततअथि होता.  

 आता मी लक्षवधेी िमाांक ३ पकुाित आह,े लक्षवेधी िमाांक २ ही माननीय 

सविोधी पक्ष नेते श्री.प्रवीण दिेकि याांची आह,े त्याांना ओबीसी आिक्षणाबाबत बैठक 

आह,े ते सभागहृात उपसस्थत असताना लक्षवेधी सचूना घेण्याबाबत त्याांनी सवनांती 

केली आह.े त्यामळेु मी सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील सशांद ेयाांची लक्षवेधी िमाांक ३ 

पकुाित आह.े 

      -------- 
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पृ. शी. : मोखाडा तालकु्यातील ( सिल्ह्हा पालघि ) पायिवाडीतील  

पसहलीत सशकणाऱ्या कुमाि अिय यवुिाि पािधी या ६ वषीय 

बालकाचा िव्हाि कुटीि रुग्णालयात सदनाांक २५ िानेवािी, 

२०२२ िोिी उपचािादिम्यान झालेला मतृ्य ू

मु. शी. : मोखाडा तालकु्यातील ( सिल्ह्हा पालघि ) पायिवाडीतील  

पसहलीत सशकणाऱ्या कुमाि अिय यवुिाि पािधी या ६ वषीय 

बालकाचा िव्हाि कुटीि रुग्णालयात सदनाांक २५ िानेवािी, 

२०२२ िोिी उपचािादिम्यान झालेला मतृ्य ूया सांबांधी सविश्री 

सनुील सशांद,े सवलास पोतनीस, िवींद्र फाटक, सव.प.स. याांनी 

सदलेली लक्षवेधी सचूना 

           श्री. सनुील सशांद े( मुांबई स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : सभापती महोदय, मी 

आपल्ह्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावििसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे सन्माननीय सावििसनक आिोग्य व कुटुांब कल्ह्याण मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो 

आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

          "मोखाडा तालकु्यातील (सि.पालघि) पायिवाडीतील पसहलीत सशकणाऱ्या 

कु. अिय यवुिाि पािधी या ६ वषीय बालकाचा िव्हाि कुटीि रुग्णालयात सद. २५ 

िानेवािी, २०२२ िोिी उपचािादिम्यान झालेला मतृ्य,ू सदि बालकास त्याच्या 

कुटुांसबयाांनी सद. २४ िानेवािी, २०२२ िोिी उपचािासाठी त्रयांबकेश्वि येथील 

दवाखान्यात नेणे, तेथे एक सदवसाच्या उपचािानांति त्याला सिकािी दवाखान्यात 

दाखल किण्याचा त्रयांबकेश्वि येथील डॉक्टिाांनी सदलेला सल्ह्ला, तदनसुाि  मलुाच्या 

पालकांांनी त्याला मोखाडा येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेले असता तेथील 

डॉक्टिाांनीही बालकाला िव्हाि येथील कुटीि रुग्णालयात दाखल किण्यास साांगणे, 

पालकांांनी िव्हाि येथील कुटीि रुग्णालयात दाखल केल्ह्यानांति त्या बालकावि 

उपचाि समळण्यास सवलांब झाल्ह्यामळेु सद.२५ िानेवािी, २०२२ िोिी उपचािादिम्यान 
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 श्री. सनुील सशांद.े.... 

 झालेला मतृ्य,ू मतृ बालकाचा मतृदहे घिी नेण्यासाठी कुटुांबाकडे पैसे नसल्ह्याने त्याांना 

रुग्णवाहीका उपलब्लध करुन दणे्यास िव्हाि येथील कुटीि रुग्णालयातील डॉक्टि व 

कमिचाऱ्याांकडून झालेला हलगिीपणा, मतृदहे रुग्णवाहीकेतनू नेण्यासाठी पैसे न 

सदल्ह्यास रुग्णवाहीका समळणाि नाही, असे रुग्णवाहीकेच्या चालकाने मतृ बालकाच्या 

वसडलाांना साांगणे, परिणामी मलुाचा मतृदहे ३५ ते ४० सकमी अांतिावि असलेल्ह्या 

स्वतःच्या घिी दचुाकीवरुन नेण्यात येणे, या ददुवेी घटनेला िबाबदाि असलेल्ह्या 

रुग्णालयाच्या प्रशासनाच्या कािभािासवषयी िनमानसात वाढता तीव्र असांतोष, 

शासनाने या ददुवेी घटनेची व प्रशासनाच्या मनमानी कािभािाची चौकशी करुन 

िबाबदाि असणाऱ्याांसवरुध्द कठोि कािवाई किण्याची आवश्यकता आसण शासनाची 

प्रसतसिया."  

श्री. िािेश टोपे ( सावििसनक आिोग्य व कुटुांब कल्ह्याणमांत्री ) : सभापती 

महोदय, लक्षवधेी सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच 

सवतरित केल्ह्या असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि 

ठेवतो. 

उप सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

                                         सनवेदन 

                      ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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श्री.सनुील सशांद े: सभापती महोदया, या लक्षवधेी सचूनेविील  प्राप्त सनवेदनात 

म्हटले आह ेकी, सहा वषािच्या बालकाचा मतृ्य ूझाला, त्याला वेळेत रुग्णवासहका न 

सदल्ह्याने नातेवाईक पिस्पि दचुाकीवरुन घेऊन गेले. त्या अनषुांगाने रुग्णवासहका 

चालकावि कािवाई झाली, ज्याांच्यासमोि मतृदहे घेऊन गेले तेथे उपसस्थत असलेले 

डॉक्टि, परिचािीका याांनी दलुिक्ष केले त्यामळेु त्याांची याबाबत चौकशी किणाि का. 

तसेच येथे २०० खाटाांच ेरुग्णालय मांििू झालेले आह,े पिांत ुआितागायत रुग्णालय 

उभािण्यास तथेे हालचाल सदसत नाही.याबाबत शासन तातडीने सनणिय घेईल का ? 

सभापती महोदय, माझा पढुील प्रश्न आह े की, आसदवासी बाांधव व 

भसगनींसाठी डॉ.तषुाि पाटील या खािगी सोनोग्राफी तज्ज्ञाांशी शासनाने एमओय ु

केलेला आह.े सोनोग्राफीसाठी ४०० रुपये आकािले िातात. िव्हाि, मोखाडा दगुिम 

तालकु्यात आसदवासी व गिीब िनता िाहते, ४०० रुपये दखेील त्याांच्यासाठी खपू 

महागडे आहते. माझी शासनाला सवनांती आह े की, या सवभागाची भौगोसलक 

परिसस्थती पाहता तथेे सोनोग्राफी मोफत किणाि का? 

श्री.िािेश टोपे : सभापती महोदया,  असतशय दगुिम भागाबाबत सवषय 

सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील सशांद ेयाांनी उपसस्थत केलेला आह.े ह ेनक्की आह ेकी, 

त्या बालकाचा असतशय ददुवैी मतृ्य ूझाला. त्याांना शववासहनी तेथील नगिपासलकेने 

उपलब्लध करुन दणेे हा त्याांच्या कायािचा भाग आह ेसकां वा असनवायि आह,े त्याांची ती 

िबाबदािी आह.े पिांत ुददुवैाने अनेक नगिपासलका शववासहन्याांची व्यवस्था किीत 

नसल्ह्याने, सध्या तिी आमच्याकडील १०२ िमाांकाच्या ॲब्लयलुन्स सडलीव्हिी 

पेशांटला घेऊन िाण्यासाठी वापिल्ह्या िातात, पण शववासहनी म्हणनू ॲब्लयलुन्स 

वापिण्याची प्रथा नाही. पण तिीसधु्दा तथेील डॉक्टिाांनी द:ुखद घटना पाहून सांबांधीत 

ड्रायव्हिलाही बोलावले, पिांत ु ड्रायव्हि यायला उशीि झाला, त्यामळेु लहान 

बालकाचे शव मोटािसायकलवि घेऊन गेले. या सांबांधी चौकशी केली आह,े दोन्ही 

ड्रायव्हि सवलांबाने आले, त्याांच्यावि कािवाई केलेली आह,े सन्माननीय सदस्याांच े

म्हणणे आह ेकी, डॉक्टि व परिचािीकाांची दखेील चौकशी व्हावी पण प्रथमदशिनी 

त्याांचा दोष सदसत नाही. त्याांनी पणूि प्रयत्न केल्ह्याचा अहवाल ससव्हील सििन पालघि 
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श्री.रयजेश टोपे..... 

 याांनी सदलेला आह.े पिांत ु सदस्याांची सवनांती लक्षात घेता सनसितपण े याबाबतची 

असधक खातििमा केली िाईल. डॉक्टि व परिचािीका याांनी त्याांची िबाबदािी पाि 

पाडली की नाही याची नक्की खातििमा करुया.  

सभापती महोदय, २०० खाटाच्या रुग्णालयास मान्यता सदलेली आह,े मला 

साांगण्यास आनांद वाटतो की, समुािे ४००० कोटी रुपये हुडकोकडून किि दखेील 

उपलबध झालेले आह,े यामळेु मांििू व चाल ूअसलेले बाांधकाम ह ेग्रामीण रुग्णालय, 

उप सिल्ह्हा रुग्णालय व सिल्ह्हा रुग्णालय या स्तिाविील बाांधकामाांना पणूि प्राधान्याने 

सनधी सदला िाईल. याकिीता सनधी कोठेही कमी पडणाि नाही. २०० खाटाांचे काम 

लवकि कसे पणूित्वाला येईल. या दृष्टीकोनातनू मी स्वत: लक्ष दऊेन प्रयत्न किेन. मी 

हा सवश्वास सन्माननीय सदस्य व सभागहृाला सवश्वास दऊे इसच्ितो.  

सन्माननीय सदस्याांनी सवचािलेल्ह्या पढुील प्रश्नाबाबत साांग ू इसच्ितो की, 

सोनोग्राफीसाठी ४०० रुपये आकािले िातात. त्यास िननी सिुक्षा कायििमाांतगित 

एनएचएम म्हणि ेनॅशनल हले्ह्थ समशन माफि त तो सनधी दतेो. त्यामळेु रुग्णाला पैस े

लागणाि नाही, त्याांना मोफतच उपचाि सदले िातील सकां वा त्याांची सोनोग्राफी केली 

िाईल. सभागहृाला सवश्वास दऊे इसच्ितो, कोणत्याही मसहलेकडून एक रुपयाही 

याकिीता घेतला िाणाि नाही. 

श्री.िसवांद्र फाटक : सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांनी प्रश्नाांची उत्तिे सदल्ह्याने मी 

त्याांच े मनापासनू असभनांदन कितो. सन्माननीय सदस्य श्री.सनुील सशांद े याांनी 

सवचािलेल्ह्या लक्षवेधी सचूनेच्या अनषुांगाने दोन उपप्रश्न सवचारु इसच्ितो. पालघि 

ग्रामीण रुग्णवासहका व शववासहका उपलब्लध करुन समळावी. त्यामळेु या हॉस्पीटल, 

डॉक्टि व रुग्णावि आलेला प्रसांग येणाि नाही. पालघिमध्ये प्रत्येक सठकाणी 

रुग्णवासहका व शववासहका समळावी अशी सवनांती कितो, ती समळाल्ह्यास चाांगले 

होईल.  

       यानांति श्रीमती नाफडे 
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श्री.िसवांद्र फाटक...... 

तेथे शववासहनी िि समळाली ति फाि बिे होईल.  पालघि सिल्ह्हयातील फुटाळा 

येथील प्राथसमक आिोग्य कें द्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दिाि द्यावा, ही कायमस्वरुपी 

मागणी सभागहृासमोि िी केली िात आह,े त्याचा दखेील शासनाने सवचाि किावा, 

असे मला वाटत आह.े  सदनाांक २५ िोिी पालघि येथे हा िो अपघात झालेला आह,े 

त्याच्यामध्ये ज्या मलुाचा मतृ्य ूझालेला आह,े त्याचे नाव कु.अिय यवुिाि पािधी 

असे आह.े या बाबत मी स्वत: सांबांसधत डॉक्टि आसण कलेक्टि याांच्याशी बोललेलो 

आह.े  रुग्णवासहका उपलब्लध नसल्ह्यामळेु ही समस्या उद्भवलेली आह.े त्यामळेु 

सांबांसधत रुग्णाला मोटािसायकलवरुन घेऊन िाण्यात आलेले आह.े त्यामळेु 

सिकािची सकां वा आपली िी बदनामी झालेली आह,े यापढेु अशी बदनामी होऊ नये, 

याकरिता याचा सवचाि किावा, असे मला वाटत.े   

 श्री.िािेश टोपे :सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांनी दोन महत्त्वाच ेप्रश्न 

सवचािलेले आहते, त्याांचा पसहला आसण सतसिा प्रश्न सािखाच आह.े शववासहनी ही 

नगिपासलकेच्या िबाबदािीचाच भाग आह.े मुांबई आसण पणुे या महानगिपासलका 

आहते, येथे शववासहनींची व्यवस्था केलेली आह.े श्रीमांत महानगिपासलका याांनी ही 

व्यवस्था केलेलीच आह.े पिांत ुनगिपासलका अ वगि सकां वा नगिपासलका ब वगि असेल 

त्याांचा दखेील शववासहनी हा िबाबदािीचाच भाग आह.े ही िबाबदािी त्याांच्याकडून 

पाि पाडली िात नाही. आिोग्य सवभागाचा मांत्री म्हणनू शासनाची सामसुहक 

िबाबदािी म्हणनू मी सभागहृाला आश्वस्त करु इसच्ितो की, माननीय मखु्यमांत्री, 

माननीय उप मखु्यमांत्री तथा सवत्त मांत्री, नगिसवकास मांत्री याांच्या समवेत या 

सवषयाबाबत आिोग्य सांदभाित पढुाकाि घेऊन, बैठक घेऊन यामधनू हा प्रश्न 

सोडसवण्याचा प्रयत्न केला िाईल. सगळया नगिपासलकाांना शववासहनी सक्तीची 

असायलाच पासहिे, महानगिपासलका अ,ब,क,ड याांना दखेील शववासहनी सक्तीची 

असणे आवश्यक आह.े  ह ेसनसितच आह ेकी, गिीब व्यक्तीला शव त्याच्या गावाला 

घेऊन िाण्याकरिता उपलब्लधतता अस ू शकणाि नाही. ही आमच्या आिोग्य 

सवभागाची िबाबदािी नसल्ह्यामळेु आमच्या सनधीतनू ते घेणे सांयसुक्तक होणाि नाही.  
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श्री.िािेश टोपे.... 

नगिसवकास सवभागाला ह े साांगनू त्याांच्याकडून करुन घेण्यासांदभाित महासवकास 

आघाडीचे सिकाि पणूि प्रयत्न किेल, हा सवश्वास मी या सनसमत्ताने सभागहृाला दऊे 

इसच्ितो.  फुटाळा या प्राथसमक आिोग्य कें द्राला उप सिल्ह्हा रुग्णालयाचा दिाि 

दणे्याची मागणी सातत्याने केली िात आह,े त्या सांदभाित तातडीने त्याांच्या 

सनकषानसुाि उप सांचालक, आिोग्य, ठाणे याांना साांगनू सांबांसधत प्रस्ताव मागसवण्यात 

येईल. िि तो प्रस्ताव सनकषात बसत असले ति १०० टक्के त्याला मान्यता 

दणे्यासवषयी आम्हाला आनांदच होईल, हा दखेील सवश्वास मला द्यायचा आह.े 

 डॉ.मसनषा कायांद े :सभापती महोदया, आमदाि सनधी दतेाना आम्हाला िी 

अडचण येते, ती मी मांत्रीमहोदय आसण सभागहृापढेु माांडू इसच्िते. आम्हाला अनेक 

सनवेदने येतात की, अमकु एक सठकाणी शववासहनी सकां वा रुग्णवासहकेची 

आवश्यकता आह.े  त्याप्रमाणे ते दते असताना अमकु एक सेंटिला दतेा येते सकां वा 

अमकु सेंटिला दतेा येत नाही, या ज्या बाबी असतात सकां वा त्याच्यात िी सक्लष्टता 

आह,े ती िि दिू किता आली ति अनेक सठकाणी आम्ही या शववासहनी वा 

रुग्णवासहनी आमदाि सनधीतनू दखेील पिुव ूशकतो.  याबाबतचे िे क्लॉिेस, सनयम 

आहते, यामध्ये िि का थोडा फेिफाि केला ति बिे होईल. एखाद्या सब सेंटिला 

शववासहनी दतेा येत नाही. मखु्य सेंटिला शववासहनी दतेा येते, अशा दखेील याबाबत 

अडचणी आहते. याबाबत स्पष्टीकिण समळाले ति बिे होईल. 

 श्री.िािेश टोपे :सभापती महोदया, ही अत्यांत चाांगली सचूना आह.े "सिेशन 

फॉि ॲक्शन." शासनाकडून कोणत्याही परिसस्थतीत शववासहनीसांदभाित 

फ्लेसक्झसबसलटी आणण्याचा प्रयत्न केला िाईल. ज्या आमदािाांना त्याांच्या 

मतदािसांघात शववासहनी द्यायची असेल, ती सढळहस्ते त्याांना दतेा यावी, याबाबत 

स्पष्टता सनयोिन सवभागाकडून दणे्यात येईलच.  कोणत्याही परिसस्थतीत 

शववासहनीचा पिुवठा िाज्यभिामध्ये मोठया पध्दतीने होईल.  आमदाि सनधीच्या 

स्वरुपात, नगिसवकास सवभागाच्या वतीने मोठया पध्दतीने शव वासहन्या स्वत: खिेदी 

किण्याचा सवषय असो,  
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श्री.िािेश टोपे..... 

दोन्हीही स्त्रोताांच्या माध्यमातनू शव वासहनी पिुवठा किणे ही महािाष्ट्राच्या 

दृष्टीकोनातनू आवश्यक बाब आह,े ती गाांभीयािने घेऊन त्याला गती सदली िाईल. 

 श्री.सवलास पोतनीस :सभापती महोदया, या अनषुांगाने माननीय मांत्री 

महोदयाांना माझे दोनच उप प्रश्न आहते.  बहतुेक िाज्यातील ग्रामीण रुग्णालयात वगि 

१ ते ४ ची समुािे ५० टक्के पद ेरिक्त आहते, ही पद ेरिक्त असल्ह्याने त्याचा रुग्णसेवेवि 

सवपरित परिणाम होत आह.े  ग्रामीण रुग्णालयातील १ ते ४ ची रिक्त पद े शासन 

तातडीने भिणाि आह ेकाय, सकती कालावधीत रिक्त पद ेभिण्यात येणाि आहते ? 

कुटीि रुग्णालय, िव्हाि, येथे गोि-गिीब रुग्ण मोठया सांख्येने उपचािाकरिता यते 

असतात, तथेे काही औषधाांचा तटुवडा भासत असल्ह्याने मागणीप्रमाणे पिेुसा औषध 

पिुवठा किण्याची सवनांती रुग्णालयाच्या वदै्यकीय अधीक्षकाांनी सदनाांक ०९ 

फेब्रवुािी,२०२२ िोिीच्या पत्रान्वये शासनाकडे केलेली आह.े  त्यानसुाि शासनाने 

औषधाांचा पिेुसा पिुवठा रुग्णालयास केलेला आह ेका ? 

 श्री.िािेश टोपे : सभापती महोदया, ह ेया सभागहृाला सवसदतच आह ेकी, रिक्त 

िागा भिण्यासांदभाित िे काही कॅसबनेटने, माननीय मखु्यमांत्री याांनी आदसेशत 

केल्ह्याप्रमाणे अनेक सवभागाांच्या रिक्त िागा भिण्याची पिवानगी अद्यापसह सदलेली 

नाही.  आिोग्य सवभाग, वैद्यकीय सशक्षण, पोलीस सवभाग याांना पद े भिण्याची 

पिवानगी सदलेली आह.े  डॉक्टसिची पद ेसवि भिण्यात आलेली आहते.  मेडीकल 

ऑसफससि ( वगि-१) आसण ( वगि-ब ) दोन्हीही सांवगि भिण्यासांदभाितील कायिवाही 

झालेली आह.े वगि-१ आसण वगि-४ च्या पदाांचा प्रश्न आह.े त्यापैकी ५० टक्के पद े

पिीके्षच्या माध्यमातनू भिलेली आह.े उविरित ५० टक्के पदाांच्या सांदभाित िो काही 

सवषय सनमािण झालेला आह,े तो आपल्ह्याला मासहतीच आह.े  त्याबाबत िी पोलीस 

कािवाई आसण त्याबाबतचा पोसलसाांचा रिपोटि अपेसक्षत आह,े तो रिपोटि आता 

प्राथसमक स्वरुपात सकां वा अांतरिम अहवाल त्याबाबतचा आलेला आह.े त्या 

अनषुांगाने तातडीने सनणिय घेऊन उविरित ५० टक्के क आसण ड ची पद े भिायची 

िासहलेली आह.े ती कायिवाही शासनाच्या माफि त सनसितपणे केली िाईल.  अ आसण  
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श्री.िािेश टोपे..... 

ब च्या सांदभाितील पद ेसनसितपणे भिलेली आहते.  औषधाांच्या सांदभाितील िो काही 

सवषय आह,े त्याबाबत डीपीसी, पालघि आसण सावििसनक आिेाग्य सवभागाच्या 

वतीने हा औषधाांचा पिुवठा केला िात असतो.  त्या स्तिावि सनसितप्रकािे त्या त्या 

वैद्यकीय अधीक्षकाला ज्या काही आवश्यकता आहते, त्या सवि त्याांनी पणूि किण े

गििेचे असते. या उपि िि सन्माननीय सदस्य श्री.सवलास पोतनीस याांनी िो मदु्दा येथे 

माांडलेला आह,े त्याबाबत िि त्याांनी काही सनवेदन सदले ति काही औषधे कमी 

असतील वा नसतील ति त्याबाबत सांबांसधत वदै्यकीय अधीक्षकाांनी तो पिुवठा वा 

साठा का ठेवला नाही, याबाबतची चौकशी सनसित केली िाईल.  त्याबाबतची 

ससुस्थती सनमािण किण्यासाठी सचूना ससव्हील सििन आसण उप सांचालक, आिोग्य 

याांना दणे्यात येतील. 

 श्री.सांिय दौंड :सभापती महोदया, या लक्षवधेीसांबांधी माझे दोन उप प्रश्न 

आहते. आता आपल्ह्या िाज्याचे आिोग्यमांत्री श्री.िािेश टोपे याांनी डॉक्टिाांच्या रिक्त 

पदाांबाबत िी मासहती सदलेली आह,े त्याबाबत मी त्याांना मनापासनू धन्यवाद दतेो. 

बीड सिल्ह्हयामधील ज्या पीएचसी आहते, िाज्यातील अनेक सठकाणी रिक्त पद े

भिलेली आहते, पिांत ु िवळपास दहा वषांचा माझा अनभुव असा आह े की, 

सिल्ह्हापरिषदतेील दवाखान्यात एमओ म्हणनू डॉक्टसि िॉईन होतात, त्यानांति ते पीिी 

किण्याकरिता लागलीच आठ सदवसाांच्या आत सनघनू िातात, यामळेु ती पद े

कायमस्वरुपी रिक्त असतात. याबाबत शासन काय सनणिय घेणाि आह े? मी माननीय 

आिोग्य मांत्री याांचे असभनांदन कितो की, प्रत्येक पीएचसीला नवीन गाडया सदलेल्ह्या 

आहते, पिांत ुज्या िनु्या गाडया आहते, या गाडयाांचा शववासहनी म्हणनू वापि केला 

ति असे प्रश्न उद्भवणाि नाहीत, त्याबद्दल शासन काय कायिवाही किणाि आह े? 

यानांति श्री.सोनावणे...... 
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 श्री. िािेश टोपे : सभापती महोदया, ज्यावेळी एमबीबीएस डॉक्टिची नेमणकू 

केली िाते त्यावेळी ही नेमणकू त्याला इनससव्हिस पीिी किावयाची असेल ति त्याांना 

५ वषे मेसडकल ऑसफसि म्हणनू ससव्हिस किावी लागते. त्यानांतिच त्याांना इनससव्हिस 

पीिीच्या सांदभाित पिवानगी समळते. सावििसनक आिोग्य सवभागाची त्याांचा कोटा ३० 

टक्क्याांपयंत असावा, अशी अपेक्षा आह.े िेणेकरुन ग्रामीण भागामध्ये डॉक्टसि 

उपलब्लध झाले पासहिेत. या सवषयाच्या अनषुांगाने माननीय उच्च न्यायालयात 

यासचका दाखल किण्यात आलेल्ह्या आहते. वैद्यकीय सशक्षण आसण सावििसनक 

आिोग्य सवभाग एकसत्रपणे सनणिय घ्यावा असा माननीय उच्च न्यायालयाने सनणिय 

सदलेला आह.े त्या अनषुांगाने मागील आठवड्यात सनणिय झालेला आह.े तसेच 

सन्माननीय सदस्य श्री. असमत दशेमखु याांच्यासमवेत एकसत्रतपणे सनणिय घेतला 

िाणाि आह.े िेणेकरुन ग्रामीण भागामध्ये डॉक्टसि उपलब्लध झाले पासहिते. तसेच ते 

उपलब्लध झाल्ह्यानांति त्याांनी इतित्र दसुिीकडे ससव्हिसेस किता कामा नये, यासाठी 

दखेील प्रयत्न केला िाईल. यासांदभाित माननीय उच्च न्यायालयाने धोिणात्मक सनणिय 

घेण्यासाठी साांसगतले असल्ह्यामळेु त्यासांदभाित योग्य ती कायिवाही सवभागाकडून केली 

िाईल.  

 सभापती महोदया, शववासहनीच्या सांदभाित दोन ते तीन पयािय आहते आसण 

त्याबाबत मी थोड्याच वेळापवूी मासहती सदलेली आह.े हा नगिसवकास सवभागाचा 

सवषय आह.े यासांदभाितील उत्ति सामसुहकपणे सदले िात आह.े या सवषयाच्या 

अनषुांगाने माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उप मखु्यमांत्री, माननीय श्री. एकनाथ सशांद े

आसण सांबांसधताांसमवेत एकसत्रतपणे बैठक आयोसित केली िाईल. आिोग्य 

सवभागाला १ हिाि नवीन ॲम्ब्लयलेुन्सेस सदलेल्ह्या आहते. िनु्या ॲम्ब्लयलेुन्सेस आहते 

त्याला शववासहनीत कन्व्हिट किता येऊ शकते आसण ते किण्यासांदभाितील सवचाि 

आिोग्य सवभागाने केलेला आह.े शेवटी काही कािणास्तव हा सवषय सटुला नाही ति 

शेवटी कन्व्हििन करुन त्याला कमी खचि लागणाि असल्ह्यामळेु त्यासाठी मान्यता 

घेऊन शववासहनीसाठी तो खचि वापिता आला ति हा प्रश्न सटुण्यास मदत होईल.  
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 उप सभापती : या लक्षवेधी सचूनेच्या अनषुांगाने सांबांसधत सन्माननीय 

सदस्याांनी चाांगले प्रश्न सवचािले असनू, त्यास माननीय आिोग्य मांत्री महोदयाांनी दखेील 

असतशय चाांगली उत्तिे सदलेली आहते. आिोग्य सवभागाने या लक्षवधेी सचूनेच्या 

अनषुांगाने िरुि बैठक घ्यावी याबद्दल मी स्वागत किते.  

सन्माननीय सदस्याांना गले्ह्या वषी १ कोटी रुपयाांचा सनधी आिोग्यासाठी खचि 

किण्यासाठी समळालेला आह.े पालघि सिल्ह्याच ेसनयोिन असधकािी आसण पालघि 

नगिपासलकेचे सीओ आसण त्याचबिोबि सवधानसभा आसण सवधानपरिषदतेील 

सन्माननीय सदस्याांनी प्रत्येकी ५० लाख रुपयाांचा सनधी पालघि सिल्ह्यासाठी सदलेला 

असेल ति त्यामधनू शववासहनी आसण रुग्णवासहका सदलेल्ह्या असतील ति त्याचा 

सवसनयोग कोठे होत आह े? या सांदभाित माननीय आिोग्य मांत्री महोदयाांनी अहवाल 

तयाि करुन तो आम्हाला सादि किावा आसण त्या अनषुांगाने सांबांसधताांसमवेत बैठक 

आयोसित केली िाईल.   

सन्माननीय सदस्य डॉ. मसनषा कायांद ेअशा म्हणाल्ह्या होत्या की, काही वळेेला 

पत्र दऊेनसधु्दा त्याची अांमलबिावणी होत नाही सकां वा वेळ लागतो. तिी यासांदभाित 

वेगाने प्रसिया कशी किता येईल आसण पालघि सिल्ह्यासाठी अचकू रुग्णवासहका 

आसण शववासहनी सकती समळाल्ह्या या प्रश्नाचे उत्ति दणे्याची गिि आह.े  रुग्णवासहका 

आसण शववासहनीच्या बिोबि वाहनचालकाांच्या अनपुसस्थतीचा प्रश्न आह.े माननीय 

आिोग्य मांत्री महोदयाांनी पढुील मसहनाभिात पालघि सिल्ह्याचा आढावा घ्यावा अशी 

माझी सचूना आह.े  

सतसिी लक्षवधेी सचूना झालेली आह.े या लक्षवधेी सचूनेविील चचाि सांपलेली 

आह.े तत्पवूी मला दोन सचूना किावयाच्या आहते.  

 सन्माननीय सदस्य श्री. असभसित वांिािी याांची लक्षवेधी सचूना िमाांक-७ 

असनू, त्यावि सवभागाकडून असे उत्ति आलेले आह ेकी, हा सवषय उद्योग सवभागास 

हस्ताांतरित किण्यात येत आह.े कािण की, िागा ही एमआयडीसीच्या िागेवि आह.े 

माननीय गहृसनमािण मांत्री डॉ. सितेंद्र आव्हाड याांनी ती  वगळण्याची सवनांती केलेली 
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आह.े सांबांसधत सवभागाने हस्ताांतिण स्वीकािल्ह्यावि ते सवसधमांडळास अवगत केले 

िाईल. त्यामळेु लक्षवेधी सचूना िमाांक-७ आि चचलेा घेता येणाि नाही. 

उप सभापती....... 

 सन्माननीय सदस्य श्री. सविम काळे याांची लक्षवधेी सचूना िमाांक-५ असनू, 

ते आि अनपुसस्थत असल्ह्यामळेु या लक्षवधेी सचूनेविील चचाि नांति घेण्यासाठीची 

सवनांती केलेली आह.े  

 आता लक्षवेधी सचूना िमाांक ४ चचेला घेण्यात येईल.  

    ----------------- 
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 श्री. ियांत पाटील : सभापती महोदया, लक्षवेधी सचूना िमाांक-५ ही 

सन्माननीय सदस्य श्री.सविम काळे आसण इति सन्माननीय सदस्याांनी उपसस्थत 

केलेली आह.े इति सन्माननीय सदस्य सदनात असल्ह्यामळेु त्या लक्षवधेी सचूनेवि 

चचाि होऊ शकते. एकदा लक्षवधेी सचूना सभागहृात पकुािल्ह्यानांति त्या लक्षवधेी 

सचूनेवि इति सन्माननीय सदस्याांना प्रश्न सवचािता येतात.  सन्माननीय सदस्य सविश्री 

सांिय दौंड, शसशकाांत सशांद े उपसस्थत आहते. वास्तसवक पाहता इति सन्माननीय 

सदस्याांनी त्याांच्या न्याय हक्कासाठी बोलले पासहिे होते. पण मीच त्याांच्या न्याय 

हक्कासाठी बोलत आह.े   

 उप सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.सविम काळे याांनी सदिहू लक्षवेधी 

सचूना नांति घ्यावी म्हणनू माननीय सभापती, महािाष्ट्र सवधानपरिषद याांना पत्र सदलेले 

आह.े ििी सन्माननीय सदस्य श्री.सविम काळे ह ेआि अनपुसस्थत असले तिी इति 

सन्माननीय सदस्याांनी त्याांच्या भावनाांचा सवचाि किावा.   
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पृ. शी. : ग्रामीण भागातील शाळेतील सवद्यार्थयांना शैक्षसणक ससुवधा  

  उपलब्लध होण्याच्या दृष्टीने मिाठवाड्यातील सविच शाळाांमध्ये       

  सौिऊिाि प्रकल्ह्प कायािसन्वत किणे 

मु. शी. : ग्रामीण भागातील शाळेतील सवद्यार्थयांना शैक्षसणक ससुवधा  

   उपलब्लध होण्याच्या दृष्टीने मिाठवाड्यातील सविच    

   शाळाांमध्ये सौिऊिाि प्रकल्ह्प कायािसन्वत किण ेया सांबांधी   

   सविश्री सतीश चव्हाण, सविम काळे, अमिनाथ िाििूकि,  

    सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

           श्री. सतीश चव्हाण (औिांगाबाद सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदय, मी 

आपल्ह्या अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावििसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे सन्माननीय ग्रामसवकास मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी 

सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

"मिाठवाडा सवभागात सिल्ह्हा परिषदचे्या १२ हिाि ६४५ शाळा असणे. 

त्यातील ५ हिाि २७९ शाळेची वीि दयेके थकीत असणे, म्हणिे ४१.७४ टक्के 

शाळाांकडे वीि थकबाकी असणे, दि मसहन्याला पाचशे ते सातशे रुपये वीि सबल 

येत असनू सदि िक्कम सासदल अनदुानातनू भिणे अपेसक्षत असणे. पिांत ूसन २०१२-

२०१३ पासनू शासनाने शाळाांना सासदल अनदुान सदले नसणे, कोिोनामळेु बांद 

असलेल्ह्या शाळा सरुु झाल्ह्यानांति वंीि मांडळाकडून शाळाांमधील वंीि 

कनेक्शन कापण्याचंा सपाटा लावला असनू मिाठवाडयातील १ हिाि २४३ 

शाळाांची वंीि कट किण्यात आली असणे, त्यामळेु शाळेतील सांगणक, उपकिण 

बांद पडली असणे, शासनाकडून सासदल िक्कम वेळेवि समळत नसल्ह्याने थकीत वीि 

सबलाची िक्कम कोणी व कधी भिावयाची असा पेच मखु्याध्यापकाांना पडला असण,े 



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) F - 31 

SGS/AKN/KTG प्रथम श्रीमतीनाफडे 10:50 

 

 

एका बािलूा ऑनलाईन सशक्षण सदले िात असल्ह्याचा दावा केला िात असताना व 

शाळाांच्या सांगणकीकिणावि कोट्यवधींांचा खचि होत असताना शाळेत वीि 

नसल्ह्याने सशक्षकाांना नवीन समस्याांना संामोिे िावे लागत  असण,े ग्रामीण 

भागातील शाळेतील  

श्री. सतीश चव्हाण..... 

सवद्यार्थयांना शैक्षसणक ससुवधा उपलब्लध होण्याच्या दृष्टीने मिाठवाडयातील सविच 

शाळांांमध्य ेसौिऊिाि प्रकल्ह्प बससवण्याची गिि असणे, ५ हिाि २७९ शाळाांची 

थकीत वीिसबल तात्काळ भिण्याची कायिवाही किण्यासाठी होत असलेली मागणी, 

त्यावि शासनाने केलेली व किावयाची कायिवाही व प्रसतिया." 

श्री. िािेश टोपे ( आिोग्य मांत्री) : सभापती महोदय, लक्षवेधी सचूनेसांबांधीच्या 

सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्ह्या असल्ह्यामळेु मी त े

सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

उप सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

                                         सनवेदन 

                      ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

  



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) F - 32 

SGS/AKN/KTG प्रथम श्रीमतीनाफडे 10:50 

 

 

 श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदया, मिाठवाड्यातील सिल्ह्हापरिषदचे्या 

शाळेचा ज्वलांत प्रश्न आह.े अनेक शाळाांचे सविेचे कनेक्शन कट केलेले आह.े 

िवळपास दीड हिाि शाळाांचे सविेचे कनेक्शन कापलेले आह.े मागील तीन 

वषािपासनू सविेची सबले भिलेली नाहीत. सशक्षकाकडून सविेचे सबले भिलेली आहते. 

कोिोनाच्या काळात वीि मांडळाकडून सविेचे कनेक्शन कापण्याचा सपाटाच 

लावलेला आह.े मखु्याध्यापकाांसमोि सविेचे सबल कोणी आसण कधी भिावे असा 

प्रश्न सनमािण झालेला आह.े  

 सभापती महोदया, सनवदेनात असे म्हटले आह ेकी, सवद्यतु सवतिण कां पनीस 

६ कोटी रुपयाांचा सनधी सवतरित केलेला आह.े अिनू सकती शाळाांचे सवि सबल 

भिावयाचे बाकी आह े?  

 सभापती महोदया, या सवि शाळाांना व्यावसासयक दिाने सवि सबल लावले 

िाते. सवि शाळाांना घिगतुी दिाने सवि पिुवठा किावा, अशी माझी शासनाला सवनांती 

आह ेआसण तो आपण किणाि काय ?  

 सभापती महोदया, मिाठवाड्यातील सवि शाळाांमध्ये सौि ऊिाि प्रकल्ह्प 

कायािसन्वत किण्यासाठीचा प्रस्ताव आला होता. त्याबाबतीत नेमके काय झाले असा 

माझा प्रश्न आह.े  

 सभापती महोदया, मिाठवाड्यातील अनेक शाळा दरुुस्तीसवना तशाच 

पडलेल्ह्या आहते. त्या ६० ते ७० वषािपवूीच्या शाळा आहते. अशा शाळाांना 

डीपीडीसी आसण शासनकाडून सनधी समळत नाही. घोिेगा नावाची एक शाळा आह.े 

मी सांबांसधत सिल्ह्हासधकािी याांना ४ वषािपवूी त्या शाळेला डीपीडीसीमधनू तितदू 

किावी म्हणनू पत्र सदले होते. ती शाळा पणूिपणे पडलेली आह.े डीपीडीसीमधनू 

सकमान २ टक्के सकां वा १० टक्के सनधीची तितदू किावी, अशी माझी आग्रहाची 

सवनांती आह.े सदिहू िक्कम ही सिल्ह्हापरिषदतेील शाळाांना नवीन खोल्ह्याांचे बाांधकाम 

किण्यासाठी आसण दरुुस्तीसाठी वापिली िावी असा प्रस्ताव सदला िाईल काय ?  
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 प्रा. वषाि गायकवाड : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांनी सदिहू 

लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू सशक्षण सवभागाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केलेला 

आह.े  

 सभापती महोदया, सिल्ह्हापरिषदाांच्या शाळा सटकल्ह्या पासहिेत याबद्दल 

कोणाचेही दमुत नाही. या सवषयी वैयसक्तक लक्ष दणे्याची गिि आह.े या शाळाांमध्ये 

गिीब घिातील मलेु सशक्षण घेत असतात. त्यानसुाि सशक्षण सवभाग काम किीत आह.े 

सवि थसकत सबल ह े६ कोटी रुपये इतके आह.े कायमस्वरुपी सडस्कनेक्टेड सवि थसकत 

दयेक ह े५ कोटी ८८ लाख रुपयाांचे आह.े या वषी सशक्षण सवभागाला सादीलमधनू 

३४.५० कोटी रुपये समळाले आहते. सिल्ह्हापरिषदतेील भाड्याच्या इमाितीमध्ये सरुु 

असलेल्ह्या शाळाांना १२ कोटी रुपयाांचा सनधी सदला िाणाि आह.े शाळाांचे सवि सबल 

भिण्यासाठी पैसे सदले िाणाि आहते. सशक्षण सवभागाकडे सनधी असल्ह्यामळेु शाळाांच े

सवि सबल भिले िाईल.  

 श्री. सतीश चव्हाण : सभापती महोदया, अिनू सकती शाळाांचे सवि सबल 

भिावयाचे बाकी आह े?  

 प्रा. वषाि गायकवाड : सभापती महोदया, िाज्यात िवळपास १० हिाि ६७१ 

शाळा आहते. मिाठवाड्यतील ८ सिल्ह्याांसाठी पैसे सदले आहते. २ हिाि ६५७ 

शाळाांमध्ये पैसे भिलेले आहते. मिाठवाड्यातील उविरित शाळाांना पैसे दणे्याचे बाकी 

आह.े सादीलमध्ये पैसे असल्ह्यामळेु सविेची सबले भिण्यासाठी पैसे सदले िातील.  
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        यानांति श्री. बोडे.... 
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प्रा.वषाि गायकवाड .... 

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांचा दसुिा प्रश्न महत्त्वाचा होता की, 

शाळाांना कमसशियल दिाने वीि आकािली िात.े  या सांदभाित एक फाईल आम्ही 

माननीय ऊिाि मांत्री याांच्याकडे पाठसवली आह.े त्यामध्ये कमसशियल आसण 

िेससडेसन्शयल नव्ह े ति इांडस्रीयल दिाने वीि आकािण्याबाबत मागणी किण्यात 

आली आह.े  माननीय ऊिाि मांत्री याांच्याबिोबि या सवषयी चचाि करुन शाळाांना 

इांडस्रीयल दिाने वीि आकािण्याबाबत मागणी किण्यात येईल.  कािण या सिल्ह्हा 

परिषदाांच्या शाळा आहते.  ग्राम पांचायतीने सदु्धा साांसगतले की, ५ टक्के सेस सनधीतनू 

शाळाांचे वीि दयेक भिले पासहिे.  ह ेखिे आह ेकी, शाळाांना आकािण्यात येणािा 

कमसशियल दि हा िादा असतो.  िि शाळाांना इांडस्रीयल दिाने सकां वा त्यापेक्षा कमी 

दिाने वीि दि आकािण्याबाबत काही किता आले ति ते किण्यात येईल आसण त्या 

सांदभाितील फाईल अगोदिच सादि केलेली आह.े 

 सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांनी सौि ऊिेबाबत साांसगतले.  सौि 

ऊिेच्या बाबतीत मी मासहती घेते.  चौर्थया प्रश्नाच्या बाबतीत साांग ू इसच्िते की, 

मिाठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात सनिामकालीन शाळा आहते.  मागील दोन वषाित 

सनिामकालीन शाळाांसाठी मोठ्या प्रमाणावि सनधी सदला आह.े या वषी १२ कोटी 

रुपये आसण ८० कोटी रुपये असे एकूण ९२ कोटी रुपये सवतरित केले आहते. मागील 

पिुवणी मागण्याांमध्ये १६० कोटी रुपये मांििू झाले असनू त्यापैकी ९२ कोटी रुपय े

प्राप्त झाले आहते.   ते सिल्ह्हा परिषद स्तिावि पाठसवले असनू ते मखु्य कायिकािी 

असधकाऱ्याांच्या माध्यमातनू खचि होणाि आहते.  उविरित सनधीसाठी सदु्धा सवत्त 

सवभागाकडे मागणी किीत आहोत. िेणेकरुन ह ेसवि १६० कोटी रुपये सनिामकालीन 

शाळाांसाठी उपलब्लध होतील. कािण या शाळाांतील इन्रास्रक्चि सवकससत किणे खपू 

गििेचे आह.े  त्या िनु्या आसण पडीत झालेल्ह्या शाळा आहते.  त्या सिल्ह्हा 

परिषदचे्या शाळा असल्ह्यामळेु त्या शाळाांचा सवकास किणे ही सिकािची िबाबदािी 

आह.े   

 



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G - 36 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री.सोनावण े 11:00 

 

 

प्रा.वषाि गायकवाड ..... 

 सभापती महोदया, या व्यसतरिक्त महािाष्ट्रामध्ये ४८८ आदशि शाळा असनू 

यामध्ये काही शाळा मिाठवाड्यातील आहते.  या वषी या शाळाांसाठी ५३ कोटी 

रुपयाांचे बिेट ठेवलेले आह.े पढुील वषी ह ेबिेट वाढसवण्यात येणाि आह.े  िेणेकरुन 

या शाळाांना पिेुसे बिेट उपलब्लध होईल.  ह ेसवि बिेट सिल्ह्हा परिषदमेध्ये पाठसवत 

आहोत.  माननीय मखु्यमांत्री याांनी सीएसआि च्या सांदभाित बैठक घेतली आह.े आम्ही 

कां पन्याांसोबत दखेील चचाि किीत आहोत.  आपल्ह्या शाळाांमध्ये सकती सठकाणी 

वाचनालये पासहिेत, सकती सठकाणी टॉयलेट पासहिेत, सकती सठकाणी बाांधकाम 

किावयाचे आह,े सकती सठकाणी वगिखोल्ह्या तयाि किावयाच्या आहते या बाबत 

ससवस्ति सव्ह ेझालेला आह.े  ही कामे सीएसआि फां डमधनू किण्यासाठी दते आहोत. 

त्याांना सीएसआि फां डमधनू या बाबी किण्यास साांगत आहोत.  यासाठी माननीय 

मखु्यमांत्री याांच्यासोबत बैठक घेऊन आम्ही इसनसशएटीव्ह घेत आहोत.  उद्या मसहला 

सदनाचे औसचत्य साधनू सीएसआि फां डींगचे ओपसनांग किीत आहोत.  यामध्ये इम्पथी 

फाऊां डेशन ह ेआम्हाला शाळा पनुबांधणी आसण मलुींच्या स्वच्ितागहृाांसाठी पणूि 

मदत किीत आह.े तसचे पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी मदत किीत आह.े  या 

व्यसतरिक्त शाांतीलाल मथुा फाऊां डेशन या कामी पढेु आले आह.े त्याांनी साांसगतले 

आह ेकी, आदशि शाळाांच्या सवकास कायििमामध्ये आम्ही पणूि मदत किण्यास तयाि 

आहोत. तसेच स्त्री बल, अक्षयकुमाि फाऊां डेशन, नेहरु यवुा कें द्र याांच्या माध्यमातनू 

स्विक्षणासाठी िे प्रसशक्षण लागणाि आह े त े आदशि शाळाांमध्ये दणे्याचे काम 

किण्यात येणाि आह.े ह ेसवि कायििम सीएसआि फां डच्या माध्यमातनू किीत आहोत.  

एव्हिग्रीन फाऊां डेशन ह ेउद्योिकता सवकास प्रसशक्षण दणेाि आह.े खान ॲकॅडमी ई-

सासहत्य सनसमिती व आदशि शाळाांचे पािदशी उपिम यावि काम किणाि आह.े  कमला 

सुांदि फाऊां डेशन ह ेआिोग्य तपासणी, ित्नसनधी चॅरिटेबल रस्ट ह ेचष्ट्मे वाटप किणाि 

आह.े या व्यसतरिक्त यसुनसेफ ह ेस्वच्िता बदल आसण मसहलाांच्या इति गोष्टींबाबत 

त्याांच्याकडे मागिदशिन सशबीि आयोसित किणाि आहते.  पसहल्ह्या अक्षिच्या 

माध्यमातनू आदशि शाळाांमध्ये ग्रांथालय किीत आहोत. अबिन फाऊां डेशनच्या 

माध्यमातनू गडु टमि..... 
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 उप सभापती : मी मांत्री महोदयाांना साांग ू इसच्िते की, आपण लक्षवेधी 

सचूनेच्या सांदभाितील उत्ति द्यावे. 

 प्रा.वषाि गायकवाड : सभापती महोदया, मी यासाठी साांगत आह ेकी, आम्ही 

केवळ शासनाच्या फां डातनूच शाळाांच्या सवकासासाठी प्रयत्न किीत नसनू सीएसआि 

फां डातनू सदु्धा सिल्ह्हा परिषदाांच्या शाळाांचा सवकास किीत आहोत.  कािण शेवटी या 

शाळाांमध्ये सक्षमीकिण किणे आसण मलूभतू ससुवधा उपलब्लध करुन दणेे हा 

शासनाचा मखु्य उद्दशे आह.े   

 श्री.नागोिाव गाणाि : सभापती महोदया, या लक्षवेधी सचूनेमध्ये िे मदु्द े

उपसस्थत किण्यात आलेले आह े त्याांना बगल दणेािे सनवेदन शासनाने सादि केले 

आह.े माझा पसहला प्रश्न आह े की, सन २०१२-१३ पासनू शासनाने शाळाांना सासदल 

अनदुान सदले नाही ह ेखिे आह ेकाय, दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, मिाठवाड्यातील 

१२४३ शाळाांची वीि कापण्यात आली हहेी खिे आह ेकाय, तसेच सतसिा प्रश्न असा 

आह ेकी, ५२७९ शाळाांचे वीि दयेक थकीत आह ेत्याबद्दल शासनाची भसूमका काय 

आह े? 

 प्रा.वषाि गायकवाड : सभापती महोदया, मी अगोदि सदलेल्ह्या उत्तिात स्पष्टपण े

नमदू केले आह ेकी, मागील वषी सासदल अनदुान सदले आसण या वषीच्या सासदल 

अनदुानाबाबत दखेील साांसगतले. मागील वषीच्या सासदल अनदुानामध्ये िवळपास 

५ कोटी ५८ लाख रुपये ह े केवळ वीि बील भिण्यासाठी सदले.  या वषी सदु्धा 

शाळाांची वीि िोडणी किण्यासाठी ३४ कोटी उपलब्लध आहते. यापैकी १२ कोटी 

रुपये सिल्ह्हा परिषदचे्या ज्या शाळा भाड्याच्या इमाितीमध्ये सरुु आहते त्याांचे भाडे 

अदा किण्यासाठी दणेाि आहोत आसण उविरित सनधी हा वीि दयेक भिण्यासाठी दणेाि 

आहोत.  या व्यसतरिक्त मी साांसगतले आह ेकी, या सवषयी माननीय ऊिाि मांत्रयाांशी 

चचाि झालेली आह.े  सन्माननीय सदस्याांनी या शाळाांच्या दरुुस्तीसाठी कुठून सनधी 

उपलब्लध किणाि आहात असे सवचािले होते. या अनषुांगाने मी साांसगतले की, 

सनिामकालीन शाळाांसाठी सिकािच्या वतीने १६० कोटी रुपये पिुवणी मागण्याांमध्ये 

मांििू किण्यात आलेले आहते. या व्यसतरिक्त सीएसआि फां डातनू आम्ही काय प्रयत्न 
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प्रा.वषाि गायकवाड .... 

किीत आहोत ह ेदखेील साांसगतले आह.े  तसेच ५३ कोटी रुपये आदशि शाळाांच्या 

माध्यमातनू या शाळाांना दते आहोत.  मिाठवाड्यातील एकूण तीन पालकमांत्री 

सभागहृात उपसस्थत आहते.  आम्ही डीपीसीमधनू सनधी उपलब्लध करुन 

दणे्याबाबतची फाईल सवत्त सवभागाकडे सादि केली आह.े  डीपीसीतनू काही सनधी 

शाळाांना उपलब्लध झाला पासहिे, अशी मागणी केली आह.े  आम्ही मागणी केली 

आह ेकी, डीपीसीतनू ६० टक्के सनधी सिल्ह्हा परिषदाांच्या शाळाांच्या दरुुस्तीसाठी 

िाखीव ठेवला पासहिे. यामध्ये सांिक्षण सभांत, वगिखोल्ह्या, ग्रांथालय सकां वा इति बाबी 

असतील . या बाबतचा तपशील सवत्त सवभागाकडे सादि केला आह.े सवत्त सवभागाने 

यास मान्यता सदली ति प्रत्येक सिल्ह्यामध्ये या कामासाठी डीपीसीतनू ६० टक्के सनधी 

िाखीव िाहील. 

 श्री.असभिीत वांिािी : सभापती महोदया,  सन्माननीय सदस्याांनी उपसस्थत 

केलेली लक्षवधेी सचूना ही केवळ मिाठवाड्यापिुती मयािसदत नसनू सांपणूि िाज्यातील 

सवि सशक्षण सांस्थाांशी सांबांसधत आह.े महािाष्ट्राच्या सनसमितीपवूी एनिी ॲक्ट-१९५८ 

असस्तत्वात होता.  त्या ॲक्टमधील तितदुीनसुाि बॉम्बे पसब्ललक रस्ट ॲक्ट सकां वा 

इांसडयन सोसायटीि िसिस्रेशन ॲक्टमध्ये ज्या सांस्थाांनी नोंदणी केलेली आह े त्या 

सांस्थाांना इलेक्रीससटी ड्यटुी एक्झम्प्टेड होती. पिांत ुकालाांतिाने त्या ड्यटुीमध्ये िी 

प्रोव्हीिन होती ती बदलली.  आता कमसशियल िेटने ती ड्यटुी वसलू केली िात 

आह.े  मी सवचारु इसच्ितो की, या सांस्थाांना कमसशियल िेटऐविी इांडस्रीयल िेट 

लावण्यात येतील काय ?  केवळ शासकीयच नव्ह े ति सवनाशासकीय अनदुासनत 

महासवद्यालये सकां वा सवनाशासकीय सवनाअनदुासनत महासवद्यालयाांमध्ये हा प्रश्न 

मोठ्या प्रमाणावि आह.े त्यामळेु या शैक्षसणक सांस्थाांना एक्झम्पशन दणे्यासाठी 

कायद्यात बदल किण्यात येईल काय ? 
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 उप सभापती : माननीय ऊिाि मांत्री सभागहृात उपसस्थत आहते.  त्याांची या 

प्रश्नाला उत्ति दणे्याची इच्िा आसण तयािी असले ति ते उत्ति दऊे शकतात. िेणेकरुन 

या प्रश्नाला न्याय समळू शकेल. 

 डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदया, माननीय शालेय सशक्षण मांत्रयाांनी या 

लक्षवेधी सचूनेला ससवस्ति उत्ति सदलेले आह.े  सन्माननीय सदस्याांकडून िी मागणी 

किण्यात आली आह,े ती मागणी सनसितपणे तपासनू घेऊन त्यावि सकािात्मक 

कायिवाही किण्यात येईल.   

---------- 
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पृ.शी. : मुांबई-गोवा महामागािचे काम अद्याप अपणूि असणे. 

मु.शी. : मुांबई-गोवा महामागािचे काम अद्याप अपणूि असणे, 

यासांबांधी सविश्री प्रवंीण दिेकि, सविय ऊफि  भाई 

सगिकि, डॉ.परिणय फुके, सविश्री सिेुश धस, सदाभाऊ 

खोत, प्रसाद लाड, गोपंीचांद पडळकि, डॉ.िणसित 

पाटील, ॲड. सनलय नाईक, सविश्री प्रवीण दटके, 

िमेशदादा पाटील, अॅड.सनिांिन डावखिे, श्री.चांदभूाई 

पटेल, सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 

 श्री.प्रवीण दिेकि (सविोधी पक्षनेता) : सभापती महोदयंा, मी आपल्ह्या 

अनमुतीने सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावििसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय सावििसनक बाांधकाम (सावििसनक उपिम वगळून)  मांत्रयाांचे लक्ष वधे ू

इसच्ितो आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

"मुांबई-गोवा महामागािचे काम सन २०११ मध्ये सरुू झाले असनू दोन वेळा 

कां त्राटदाि बदलनूही मोठ्या प्रमाणात काम अद्याप अपणूि असणे, अनेक सठकाणी काम े

अधिवट अवस्थेत असण,े त्यामळेु िस्त्यावरून प्रवास किणाऱ्या प्रवाशाांना धळुीचा व 

खड्ड्याांचा सामना किावा लागत असनू पावसाळ्णयात या सांपणूि भागात सचखलाच े

साम्राज्य पसित असल्ह्यामळेु अपघाताचे प्रमाणही वाढलेले असण,े मागील 

दशकापासनू मुांबई-गोवा महामागािच्या रुां दीकिणाचे काम सरुू असनूही ते पणूि न 

झाल्ह्यामळेु कोकणचा सवकास िखडला असणे, महामागािच्या ससमेंट कााँिीटच्या 

िस्त्याांमळेु सपण्याच्या पाण्याच्या वासहन्या नादरुुस्त झाल्ह्या असनू लगतच्या गावाांमध्ये 

पाणी टांचाईची भीषण परिसस्थती सनमािण झाली असणे, कां त्राटदािाकडून नादरुुस्त 

पाणी पिुवठा वासहन्या दरुुस्त करुन घेण्याबाबत शासनाकडून कोणताही पढुाकाि 

घेतला िात नसणे, महामागािचे काम तातडीने पणूि होण्याची तसेच नादरुुस्त पाणी 

पिुवठा वासहन्या दरुुस्त करुन सदल्ह्यासशवाय कां त्राटदािाांना दयेक अदा न किण्याचा 

सनणिय घेण्याची आवश्यकता, तथासप, शासनाचे याकडे होत असलेले अक्षम्य दलुिक्ष,  
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श्री.प्रवीण दिेकि... 

परिणामी कोकणवाससयाांमध्ये पसिलेला तीव्र असांतोष, याबाबत शासनाने केलेली 

वा किावयाची उपाययोिना व प्रसतसिया." 

 श्री.अशोक चव्हाण (सावििसनक बाांधकाम (सावििसनक उपिम वगळून)   

मांत्री ) : सभापती महोदयंा, लक्षवेधी सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय 

सदस्याांना आधीच सवतरित केल्ह्या असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने 

सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 उप सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, मुांबई-गोवा महामागि हा कोकणच्या 

सवकासाला गतीने पढेु नेणािा अत्यांत महत्त्वाचा महामागि आह.े  िाज्यकत्यांनी ठिसवले 

ति समदृ्धी महामागािप्रमाणे हा महामागि दखेील वेळेत पणूि होऊ शकतो. या िस्त्याची 

िबाबदािी कें द्र शासनाची की िाज्य शासनाची हा प्रश्न मला उपसस्थत किावयाचा 

नाही.  आमचे म्हणणे एवढेच आह ेकी, हा महामागि कोकणातील िनतचे्या दृष्टीने 

अत्यांत सिव्हाळ्णयाचा सवषय आह.े होळीला लोक मोठ्या प्रमाणावि गावी िातात.  

माझे या सनसमत्ताने तीन स्पेसससफक प्रश्न आहते.  या महामागािच्या कां त्राटदािाला दोन 

वेळा मदुतवाढ सदली. पिांत ु अद्यापपयंत कामे पणूि झालेली नाहीत. कामे पणूि न 

होण्यामागे नेमकी काय कािणे आहते, या कामावि आतापयंत सकती खचि झाला 

आसण ह ेकाम कधीपयंत पणूि होणाि आह े? 

 

       नांति श्री.काांबळे.... 
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श्री. प्रवीण दिेकि .... 

सवलांब झाल्ह्याप्रकिणी कां त्राटदािावि कािवाई किणाि आहात का ? मागील 

पावसाळ्णयात या महामागािवि मोठ्या प्रमाणात अपघात घडले होते. दोन मसहन्याांनांति 

पाऊस सरुु होईल. अधिवट कामाांमळेु अनेक भागाांत तेथे हायवेला सचखल तयाि होतो 

आसण अपघात घडतात, या सांदभाित कोणत्या उपाययोिना केल्ह्या आहते, कािण  

मागे पाऊस पडला, दिड कोसळली, मी कोकणात दौऱ्यावि होतो, त्यावळेी िस्त्यावि 

पाणी तुांबले होते, त्या सांदभाित कोणती दक्षता घेतली आह े? ससमेंटच े िस्ते तयाि 

किीत असताना अनेक पॅचेसमध्ये सपण्याच्या पाण्याच्या वासहन्या नादरुुस्त झाल्ह्या 

आहते. उन्हाळा सरुु झालेल्ह्या कोकणातील अनेक गावाांमध्ये पाण्याची टांचाई सनमािण 

झालेली आह.े शासनाने अशा िॉस होणाऱ्या नादरुुस्त वासहन्याांचे सवेक्षण केले आह,े 

त्याांचा आिाखडा तयाि केला आह ेका आसण हा खचि कां त्राटदािाकडून वसलू किणाि 

आहात का ? आि गावाांत त्या पाण्याच्या वासहन्याांमळेु पाणी समळत नाही. माझी या 

सांदभाित सवनांती आह.े कें द्र व िाज्य सिकाि अशा आपण खपू बैठका घेत आहात. 

प्रामासणक प्रयत्न दखेील होत आहते. पिांत ुआता याची नेमकी सद्य:सस्थती काय आह े

आसण कोकणच्या िनतेला कधीपयंत हा महामागि उपलब्लध करुन दणेाि आहात ? 

 श्री. अशोक चव्हाण : सभापती महोदया, सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी 

मुांबई-गोवा महामागािच्या सांदभाित एकाच वेळी ३-४ प्रश्न सवचािले आहते. त्या 

सांदभाितील सांपणूि मासहती दणे्याची आसण त्याांचे व कोकणातील िनतेचे समाधान 

होईल असे सकािात्मक उत्ति दणे्याची सनसितपण ेमाझी भसूमका िाहणाि आह.े पसहले 

म्हणिे हा सवषय िाज्य सिकािचा सकां वा कें द्र सिकािचा अशी टोलवाटोलवी 

किण्याची माझी भसूमका आसिबात नाही. पिांत ु वस्तसुस्थती अशी आह े की, 

आपल्ह्याला ह ेकाम पणूि किायचे आह.े िाज्य सिकाि हा िस्ता पणूित्वास नेण्याच्या 

बाबतीत काम किीत आह.े ४७१ सक.मी.चा महामागि - पनवेल ते झािप हा मागि 

म्हणिे पनवेल ते इांदापिू आसण इांदापिू ते झािप असा ८४ सक.मी. असधक ३६६ 

सक.मी. असा समळून ४७१ सक.मी. चा हा िाष्ट्रीय महामागि आह.े मदु्दा असा आह ेकी,  
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श्री. अशोक चव्हाण .... 

येथे वकि  ऑडिि दणेे, कां त्राटदाि नेमणे ह ेसवि सवषय सांपणूिपणे कें द्रीय मांत्रयाांशी सांबांसधत 

आहते. कें द्र सिकािच्या अखत्यारितील हा सवषय आह.े सध्या ही सवि कामे नॅशनल 

हायवे ऑथोरिटी ऑफ इांसडया आसण नॅशनल हायवे दोन्ही सांयकु्तपणे समळून 

एसक्झक्यटु किीत आहते. पिांत ु ह े महािाष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आह.े त्यामळेु 

माननीय मखु्यमांत्रयाांच्या स्तिावि मुांबईमध्ये सयाद्री असतथीगहृामध्ये िवळपास ३ ते 

४ बैठका श्री. सनतीन गडकिी  सवभागाचे माननीय मांत्री याांच्या उपसस्थतीत झाल्ह्या 

आहते, त्या बैठकींमध्ये या सवि गोष्टींचा पाठपिुावा सरुु आह,े ह ेमला मदु्दाम नमदू 

केले पासहिे.   

 सभापती महोदया, िवळपास १२ पॅकेिेस आहते. १२ सठकाणी वेगवगेळ्णया 

तकुड्याांमध्ये ही कामे सरुु आहते. मी पणूि  मासहती घेतली आह.े मला खिी अडचण 

अशी सदसत आह ेकी, माणगाव तालकु्यामध्ये इांदापिू ते वडपाले या सेक्शनमध्ये ४० 

टक्के काम झाले आह.े ते काम चेतक ॲप्को िॉई ांट व्हेंचि याांच्याकडे दणे्यात आले 

आह.े सन २०१७ मध्ये या कामाची वकि ऑडिि झाली. िवळपास या सके्शनमधील 

ह ेकाम िेंगाळलेले आह.े आता त्याचा कालावधी वाढवनू दणे्यात आला आह.े २ 

कािणे यासाठी आहते. िाज्यात वनिसमनीचा प्रश्न बऱ्याच सठकाणी आह.े 

वनिसमनीच्या सांदभाित बैठका घेऊन तो प्रश्न बऱ्याच सठकाणी मागी लावलेला आह.े 

भसूांपादनाच्या मोबदल्ह्याच्या फॉम्युिल्ह्याच्या सांदभाित काही सवषय मध्यांतिी झाले होत.े 

त्यामध्ये िवळपास वषि गेले. कािण कें द्र सिकािचे म्हणणे असे होते की, महािाष्ट्र ह े

एकच िाज्य असे आह ेकी, िेथे भसूांपादपाची सकां मत फाि अवास्तव होऊ लागली 

आह.े पवूीचा घटक गणुाांक होता, तो २ गणुाांक असायचा. सदनाांक ६.१०.२०२१ 

िोिी एक नवीन शासन सनणिय काढला आह.े कें द्र सिकािशी चचाि झाल्ह्यानांति हा 

शासन सनणिय काढला आह.े गणुाांक २ ऐविी १ धिण्यात आला आह,े हा बदल चाल ू

सकां वा प्रगतीपथावि असलेले नॅशनल सकां वा स्टेट हायवे आहते, त्याांच्या प्रकिणी लाग ू

होणाि नाही. नवीन असक्वसझशन होईल त्याांना हा बदल किावा लागणाि आह.े या  
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श्री. अशोक चव्हाण .... 

शासन सनणियाप्रमाणे िसमनीच्या िेसडिेकनिप्रमाण ेिे मलू्ह्याांकन येईल, त्याच्या गसुणले 

१ गणुाांक ही िक्कम ठिसवली िाईल. येणािी िक्कम त्या पध्दतीने िेसडिेकनिच्या 

दिापैकी मलू्ह्याांकन काढून आसण ते दि २० टक्के कमी करुन गणुाांक १ ने गणुाकाि 

करुन तो मोबदला दणे्याच्या नवीन शासन सनणियबाबत श्री. सनतीन गडकिी, माननीय 

कें द्रीय मांत्री याांच्या उपसस्थत झालेल्ह्या बैठकीत सवचाि झाला होता. त्याांचे म्हणण े

असे होते की, महािाष्ट्रामधील भसूांपादनाचे दि खपू िास्त आहते. ते थोडे िॅशनलाईि 

केले पासहिेत. सांपणूि दशेात वेगळी परिसस्थती आह े आसण महािाष्ट्रात वेगळी 

परिसस्थती आह.े त्यामळेु असा नवीन शासन सनणिय आला आह.े तो प्रश्न मागी 

लागला आह.े भसूांपादनासाठी लोकाांनी िस्त ेअडसवले होते, बऱ्याच सठकाणी काम े

होत नव्हती. त्यामळेु हा सवषय आता हाती घेतला आह.े  

 सभापती महोदया, दसुऱ्या सेक्शनमध्ये असलेल्ह्या अडचणीचा सवषय आह.े 

सचपळूण तालकु्यातील पिशिुाम घाट ते आिवली असा भाग आह.े ह ेकाम िवळपास 

५२ टक्के पणूि झाले आह.े त्यामध्ये दवेस्थानच्या भसुांपादनाचा काही सवषय होता. तो 

वाद सनमािण झाला होता. आता तो सवषय समटलेला आह.े आता काम प्रगतीपथावि 

आह.े ह ेसांपणूि काम अांदािे सदनाांक  ३१ मे, २०२३ पयंत पणूि व्हावे असा प्रयत्न 

आह.े शेवटचे दोन सवषय आहते. आिवली ते काणटे हा भाग सांगमशे्वि तालकु्यातील 

ित्नासगिी सिल्ह्यातील आह.े ह े काम मध्यांतिी १८ टक्के झाले होते. तेथे एमईपी 

कां पनीला सबसस्टट्यटु करुन िोडवेि इन्रा सोल्ह्यशुन अशा नवीन कां पनीला कें द्र 

सिकािने सदले आह.े ते काम सडसेंबि, २०२३ अखिे पणूि किण्याचे सनयोिन आह.े 

काणटे ते वाकेड हा ित्नासगिी व लाांिा तालकु्यातील भाग आह.े तेथे दखेील १७ 

टक्के काम पणूि झाले होते. ते काम मागे पडले होते. आता तेही काम सदनाांसक  ३१.१२ 

म्हणिे पढुच्या सडसेंबि, २०२३ पयंत होण्याचे सनयोसित आह.े ते काम एमईपी 

कां पनीकडे होते. सबसस्टट्यटु करुन त्याांच्या िागी आता िोडवेि इन्रा सोल्ह्यशुनची 

सनयकु्ती किण्यात आली आह.े ह ेकाम सडसेंबि, २०२३ पयंत पणूि किण्याचे सनयोिन  
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श्री. अशोक चव्हाण .... 

आह.े चािच सठकाणी सेक्शन्स आहते, तेथे अडचणी होत्या. ही वस्तसुस्थती आह.े 

कें द्र सिकािने त्याांना िवळपास २-३ एक्स्टेंशन्स अनेक सठकाणी सदली आहते. 

आमचा त्यास सविोध होता.  

 सभापती महोदया, मी माननीय कें द्रीय मांत्री श्री. सनतीन गडकिी साहबेाांना 

बैठकीमध्ये साांसगतले होते की, अशा लोकाांना एक्स्टेंशन्स दऊे नका. ते कोटाित 

चालले आहते, एक्स्टेंशन्स, पैसे घेऊन ते चालले आहते. ते मोसबलाईि ॲडव्हान्स 

घेतात आसण कामे किीत नाहीत. तमु्ही अशा लोकाांना कामे दऊे नका. मी अशी  

सवनांती केली होती. आता त्याांनी असा सनणिय घेतला आह ेकी, या चािही सठकाणी 

त्याांनी सबसस्टट्यटु कााँरॅक्टि नेमले आहते आसण त्यामळेु आता कामाांना गती आली 

आह.े सािाांश असा आह े की, बिीचशी कामे आता यावषी सडसेंबिपययंत पणूि 

किण्याचे सनयोिन आह.े बाकीची कामे मे, २०२३ पयंत पणूि होतील असे आम्ही 

प्रयत्न किीत आहोत. ह ेअसतशय महत्त्वाचे आह.े मुांबई-गोवा महामागािवि िवळपास 

२७  पीसीय ूते ४५ हिाि पीसीय ूएवढी रॅसफक आह.े थोडक्यात असे की, ही लाांबी 

एकूण ४७१ सक.मी. आह,े त्यापैकी २७७ सक.मी.चे काम पणूि झाले आह.े उविरित 

१६१ सक.मी.चे काम आह.े १६१ सक.मी.च्या कामाचा यावषी सडसेंबिपयंत बहुताांश 

भाग पणूि होईल आसण पढुील मे, २०२३ पयंत उविरित काम पणूि होणाि आह.े 

आिच्या सदवशी या सवि कामाांची प्रगती साधािणपणे ६७ टक्के आह.े उविरित काम े

किायची आहते. 

 सभापती महोदया, िल वासहन्याच्या सांदभाितील दसुिा सवषय साांसगतला आह.े 

आपल्ह्याला कल्ह्पना आह ेकी, एखादा िस्ता हाती घेतल्ह्यानांति आपल्ह्याला तथेील 

यसुटसलसटि सशफ्ट किाव्या लागतात. त्यामध्ये गटािी, इलेसक्रकल लाईन्स, वॉटि 

कनेक्शन्स आहते. आम्ही या कामाांची सवि अांदािपत्रके तयाि करुन .... पाणीटांचाई 

होऊ नये याकरिता एमिेपी दखेील त्या कामाांवि दखेिेख किीत आह.े पाण्याची 

कमतिता होऊ नये ह ेपाहत आह.े कुठेही गांभीि अडचण नाही. िस्त्याांचे काम सरुु  
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श्री. अशोक चव्हाण .... 

केल्ह्यानांति डायव्हशिन किावे लागतात. िस्ते खोदावे लागतात, ही अडचण आह.े पिांत ु

पाणीटांचाई तीव्र होत आह ेअसा सवषय नाही. एमिेपी त्याकडे लक्ष दऊेन आह.े ७० 

टक्के योिनाांची सशसफ्टांगची कामे दखेील िवळपास पणूि झाली आहते. 

          नांति श्री. खचे ....         
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श्री.अशोक चव्हाण...... 

थोडी फाि सकिकोळ कामे िासहली असतील पिांत ुकोठे पाण्याची तीव्रता आह ेअसा 

सवषय नाही. या कामाला गती द्यावयाची आह.े कोसवडमळेु कामाांबाबत काही सनबंध 

होते त्यामळेु कामे होऊ शकली नाहीत. हा प्रकल्ह्प िेंगाळलेला असनू कें द्र 

शासनासोबत सातत्याने सांपकि  साधनू काम केले िात आह.े ह ेकाम आमचे नाही असे 

आम्ही म्हणत नसनू ह ेकाम कें द्र शासनाचे असले तिी असधकाऱ्याांकडे पाठपिुावा 

करुन बैठका  घेण्यात आल्ह्या. कें द्रीय मांत्री श्री.सनतीन गडकिी व मखु्यमांत्री महोदय या 

बैठकाांना स्वत: उपसस्थत होते. हा िस्ता पणूि झाला पासहिे व महािाष्ट्रातील पयिटनाला 

चालना समळावी तसेच गोव्यासाठी हा िस्ता महत्वाचा असल्ह्यामळेु ह ेकाम तातडीने 

व्हावे अशी शासनाची धािणा आह.े 

 उप सभापती : मांत्री महोदयाांनी असतशय ससवस्ति उत्ति सदले आह े तिी 

दखेील मी सन्माननीय सदस्य ॲड.सनिांिन डावखिे याांना दोन समसनटे बोलण्याची सांधी 

दते आह.े त्याांनी पनु्हा पनु्हा तेच प्रश्न सवचारु नयेत. काही उप प्रश्न असतील ति तेवढे 

सवचािावेत. 

 ॲड.सनिांिन डावखिे : सभापती महोदया, या लक्षवधेी सचूनेला मांत्री 

महोदयाांनी असतशय तपशीलवाि उत्ति सदले आह.े माझा स्पेसससफक प्रश्न असा आह े

की, आता होळी सण आलेला आह.े फाि मोठ्या प्रमाणात चाकिमानी कोकणात 

िात असतात. होळीच्या दृष्टीने या िस्त्याांसाठी काय सनयोिन किण्यात  आले आह.े 

या िस्त्याांवि वािांवाि अपघात होतात. होळी नांति पावसाळा येणाि आह ेत्या दृष्टीने 

काय उपाययोिना किण्यात येणाि आह े? 

 श्री.अशोक चव्हाण : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्याांनी असतशय 

महत्वाचा प्रश्न सवचािला आह.े कोकणातील बिेच लोक गणपती व होळीच्या वेळी 

गावी िातात. त्यावेळी या िस्त्याांवि भिपिू वाहतकू कोंडी होत असते. या िस्त्याविील 

खड्डे भिण्याचे काम वेळोवेळी सरुु असते. ज्या सठकाणी खपू अडचणी आहते, 

तेथील असधकाऱ्याांना त्याबाबत सचूना दणे्यात आलेल्ह्या आहते. तेथील खड्डे भरुन 

सदि िस्ता िेवढा सिुळीत किता येईल तेवढा किण्यात येत आह.े हा िस्ता सडसेंबि,  
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श्री.अशोक चव्हाण.... 

२०२२ पयंत व उविरित कामे मे २०२३ पयंत किण्याचे सनयोिन असनू त्यानसुाि मी 

आढावा घतेला आह.े काही सठकाणी यिुलेस कां त्राटदाि होते त्याांना काढून नवीन 

कां त्राटदािाांच्या सनयकु्त्या केलेल्ह्या असल्ह्यामळेु सडसेंबि, २०२२ व उविरित कामे मे 

२०२३ पयंत मागी लागतील. काही सठकाणी िोटे मोठे प्रश्न आहते. अनेक लोक 

होळी व गणपतीच्या सणाला गावी िातात त्याची मला िाणीव आह.े िेथे िस्त्याची 

खपू वाईट अवस्था आह ेतेथे तातडीने दरुुस्ती किण्याचे आदशे सवभागाला दणे्यात 

आले आहते. 

 श्री.असनकेत तटकिे : सभापती महोदया, मुांबई-गोवा महामागािबाबत मी या 

सभागहृात लक्षवधेी सचूना माांडली होती. त्यास आि चाि वषे झाली आहते. एक 

तप होऊन दखेील पनवले ते इांदापिू या िस्त्याचे ८४ सकलोमीटिचे काम अपणूि आह.े 

सन २०१७ पासनू िायगड सिल्ह्यात िे अपघात झाले ते मी साांगतो. सन २०१७ मध्ये 

िायगड सिल्ह्यात ३६२ अपघात झाले, सन २०१८ मध्ये ३९०, सन २०१९ मध्ये 

३१५, सन २०२० मध्ये २५० व सन २०२१ मध्ये १९० अपघात झाले आहते. ह े

सवि अपघात िस्त्याांमळेु झाले असे म्हणण्याचे कािण नाही. यामध्ये काही मानवी 

चकुा अस ूशकतात. पिांत ुिास्तीत िास्त अपघात ह ेिस्त्याांच्या दिुवस्थेमळेु झाले 

आहते. माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी बिेच मदु्द े माांडले आहते, मांत्री महोदयाांनी 

त्याबाबत ससवस्ति उत्ति सदले आह.े कोकणवाससयाांविील अन्याय कधीपयंत दिू 

होईल हा प्रश्न अिनूही प्रलांसबत आह.े आपण मघाशी साांसगतले मी, मे २०२३ पयंत 

या िस्त्याांची सवि कामे पणूि होतील. आता ६७ टक्के कामे पणूि झाली आहते. मात्र 

उविरित ३३ टक्के कामे कोठे अडली  ह ेअद्याप समित नाहीत. १२ वषािपवूी किण्यात 

आलेले स्रक्चिल सडझाईन तसेच पडून आह.े तथेील पलुाांचे स्रक्चिल ऑडीट किण े

गििेचे आह.े याबाबत मांत्री महोदय सनणिय घेणाि आहते काय ? एओपी व बीओपींची 

कामे अपणूि आहते ती कधीपयंत पणूि होणाि आहते. या िस्त्याांच्या कामाांमळेु अनेक 

गावातील पाणी पिुवठा योिना नादरुुस्त झाल्ह्या आहते. त्याबाबत आपण उत्ति सदले 

आह.े पिांत ुखाांब,नागोठणे, कुई, कोलाड, आांबेवाडी या ग्रामपांचायतींच्या पाणी  
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श्री.असनकेत तटकिे.... 

पिुवठा योिनाांसाठी सनधीची मागणी करुन सनधी समळालेला नाही. त्यामळेु त्या 

योिना दरुुस्त होऊ शकत नाही. याबाबत योग्य पध्दतीने कायिवाही किण्यात येईल 

काय ?  अिनू िस्ता अपणूि असनू तथेे टोलनाके उभािले आहते. पनवेल पासनू 

झािापपयंत िाणािा िस्ता िोपयंत पणूि होत नाही तोपयंत टोल आकािणी केली 

िाणाि नाही अशी घोषणा मांत्री महोदयाांनी किावी अशी माझी मागणी आह.े 

 श्री.अशोक चव्हाण : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.असनकेत 

तटकिे याांनी भिपिू प्रश्न सवचािले आहते. पनवेल ते इांदापिू या सेक्शनमधील त्याांचा 

प्रमखु प्रश्न आह.े या कामाचा कां त्राटदाि सपु्रीम पनवले-इांदापिू टोलवेि प्रायव्हटे 

सलसमटेड होता. या कां त्राटदािाची वकि  ऑडिि सन २०११ मध्ये दणे्यात आली होती 

ही वस्तसुस्थती आह.े त्या कां त्राटदािाला सदनाांक १७/११/२०२१ िोिी टसमिनेट 

किण्यात आले आह.े या िस्त्याच्या ६३ सकलोमीटिचे काम पणूि झाले आह.े सदि 

कां त्राटदािाने टसमिनेशनच्या सविोधात सदल्ह्ली उच्च न्यायालयात यासचका दाखल केली 

आह.े त्याची सनुावणी १५ माचि २०२२ पयंत अपेसक्षत आह.े सदि िस्त्याचे काम 

थाांबलेले नसनू त्याने उशीि करुन तो कोटाित गलेेला आह.े त्याचे काय मदु्द ेआहते ते 

मला मासहती नाही पांित ुतो कोटाित गेला ही वस्तसुस्थती आह.े अपघात होतात ही 

बाब खिी आह.े सन २०१२ नांति िायगड सिल्ह्यातील  अपघाताांची सांख्या कमी 

झालेली आह.े सन २०१२ मध्ये १५० अपघात झाले होते. सन २०२२ मध्ये १६ 

अपघात झाले आहते. १६ अपघात दखेील िास्त आहते. अपघात होतात ह ेमी 

नाकािीत नाही. त्यामध्ये सधुािणा झाली असली तिी अपघात होता कामा नये. मानवी 

हानी होऊ नये याकडे लक्ष दणे्याची आमची भसूमका आह.े टोल बांद किणे हा कें द्र 

शासनाचा सवषय आह.े हा िस्ता त्याांनी तयाि किण्यास घेतला आह.े टोल बांद सकां वा 

चाल ूकिण्याबाबत सभागहृाच्या भावना मी त्याांना कळवेल. यासांदभाितील सनणिय कें द्र 

शासनाला घ्यावा लागणाि आह.े िलवासहन्याबाबत मदु्दा उपसस्थत किण्यात आला 

आह.े िलवासहन्या सशफ्ट किण्यात येत आहते, त्याांची दयेके महामागि सवभागामाफि त 

दणे्यात येतात. त्यासांदभाितील नकुसान भिपाई त्याांच्याकडून दणे्यात येते. त्यामळेु  
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श्री.अशोक चव्हाण.... 

याबाबत ग्रामपांचायतीवि कोणताही भाि येणाि नाही. िेथे िलवासहन्या बदलण्याची 

सकां वा नवीन टाकण्याची गिि आह ेत्याचे पैसे कें द्र शासनामाफि त दणे्यात येतात. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदया, मांत्री महोदयाांनी असतशय तपशीलवाि 

व चाांगले उत्ति सदले आह.े भसूांपादनाबाबत वन िसमनीची अडचण आह,े त्याबाबत 

शासन कायिवाही किीत आह.े सन्माननीय सदस्य ॲड. सनिांिन डावखिे याांनी िो प्रश्न 

सवचािला त्याबाबत आपण िस्त्याची डागडुिी किण्याचे मान्य केले आह.े होळी 

सकां वा गणपतीला कोकणात िाताना मलुाांना घऊेन ८ ते १० तास वाहतकू कोंडीत 

अडकून िहावे लागते.  पयाियी सव्हीस िोड आहते ही अल्ह्टिनेटीव्ह व्यवस्था आह,े 

त्याबाबत वाहतकू पोसलसाांची एक बैठक घ्यावी. होळीसाठी मुांबईवरुन सनघाले ति 

१० तास कोकणातील गावात िाण्यासाठी लागतात. असा प्रकाि गणपतीच्या वेळी 

दखेील होतो. याबाबत वाहतकू पोलीस व कोकणातील सांबांसधत सन्माननीय 

सदस्याांची सांयकु्त बैठक घेण्यात यावी. होळीसाठी यावेळी ४ ते ५ तासात सखुरुप 

पोहचता येईल अशी आपण व्यवस्था किावी. 

 श्री.अशोक चव्हाण: सभापती महोदया, एक सांयकु्त बैठक घेण्यात येईल.िेथे 

वाहतकुीचा प्रश्न सनमािण होतो त्या िागा शोधनू तथेे पयाियी मागि कशा प्रकािे उपलब्लध 

करुन दतेा येईल याकडे लक्ष दणे्यात येईल. 

    ------- 

 उप सभापती : लक्षवेधी िमाांक ५ बाबत मी सभापती महोदयाांचे मागदिशन 

घेतले असनू ही लक्षवेधी सचूना नांति घेण्यात येईल. त्यामळेु ती बाब सभागहृाने मान्य 

किावी. आता लक्षवेधी सचूना िमाांक ६ चचेला घेण्यात येईल. 
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पृ.शी. : मिाठवाड्यातील शेतकऱ्याांना िब्लबी सपकाांसाठी पाणी  

     दणे्यासाठी तेथील वीि पिुवठा सिुळीत किण े

मु.शी. : मिाठवाड्यातील शेतकऱ्याांना िब्लबी सपकाांसाठी पाणी  

    दणे्यासाठी तेथील वीि पिुवठा सिुळीत किणे यासांबांधी श्री. 

    अांबादास दानवे,सव.प.स. याांनी सदलेली लक्षवधेी  सचूना. 

 श्री.अांबादास दानवे ( औिांगाबाद तथा िालना स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : 

सभापती महोदयंा, मी सनयम १०१ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावििसनक 

महत्त्वाच्या बाबीकडे आपल्ह्या अनमुतीने सन्माननीय ऊिाि मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो 

आसण त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अशी सवनांती कितो. 

 "यावषी मिाठवाडयातील शेतकऱ्याांकडे पाणी मबुलक प्रमाणात उपलब्लध 

असतानाही केवळ वीिेअभावी शेतकऱ्याांना िब्लबी हांगामातील सपकाांना पाणी दतेा 

येत नसल्ह्याचे नकुतेच माह े फेब्रवुािी,२०२२ मध्ये उघडकीस येणे, मागील आठ 

सदवसापासनू भोकिदन येथील २२० केव्हीचे िोसहत्र िळाल्ह्याने तालकु्यातील सात 

सवद्यतु उपकें द्राविील शतेातील ४०० सवद्यतु िोसहत्राविील वीि पिुवठा सवस्कळीत 

होणे, परिणामी शेतकिी प्रचांड त्रस्त होणे, आधीच असतवषृ्टीमळेु सोयाबीन, तिू, 

कापसू, मका आसद सपके नष्ट झाल्ह्याने शेतकिी मेटाकुटीस आलेला असताना आता 

िब्लबी हांगामातील सपकाांना वीिेअभावी पाणी समळत नसल्ह्याने शेतकऱ्याांसमोि 

ओढावलेले आसथिक सांकट, िब्लबी हांगामातील सपके अांसतम टप्प्यात असल्ह्याने 

सपकाांना पाण्याची आवश्यकता असताना पाणी समळत नसल्ह्याने सपकाांचे होत 

असलेले नकुसान, वीि पिुवठा सिुळीत किण्याची शेतकऱ्याांकडून होत असलेली 

मागणी, याकडे शासनाचे होत असलेले अक्षम्य दलुिक्ष, याबाबत शासनाने तातडीने 

सखोल चौकशी करुन वीि पिुवठा सिुळीत किण्यासाठी किावयाची कायिवाही व 

याबाबत शासनाची प्रसतसिया व भसूमका ."    
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 डॉ.सनतीन िाऊत  (ऊिाि मांत्री) : सभापती महोदयंा, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सवतरित केल्ह्या 

असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 उप सभापती : सनवेदन सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे ) 

---------- 
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( सभापतीस्थानी तालिका सभापती श्री.अमरनाथ राजूरकर ) 

 श्री.अांबादास दानवे : सभापती महोदय, मिाठवाड्यातील शेतकिी सातत्याने 

दषु्ट्काळाने त्रस्त आहते. सदि लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू मी िालना सिल्ह्यातील 

भोकिदन येथील रान्सफॉमिि सांदभाित मदु्दा उपसस्थत केलेला आह.े एका तालकु्यात 

दोन रान्सफॉमिि आहते. सदि रान्सफॉमिि सदनाांक ९/२/२०२२ िोिी बांद पडले होते. 

सदनाांक २०/२/२०२२ पयंत रान्सफॉमिि बांद होते. लक्षवेधी सचूनेच्या सनवेदनात 

चिाकाि पद्धतीने वीि सवतिण किण्यात आल्ह्याचे नमदू केले आह.े मुांबई शहिात 

४० समसनटे वीि गलेी ति हाहाकाि माितो. पिांत ुग्रामीण भागातील तालकु्यात ११ ते 

१२ सदवस वीि समळत नाही. असधकािी बेसफसकिीने, बेमवुितखोिपणे शेतकऱ्याांबिोबि 

वतिन कितात. माझा प्रश्न असा आह े की, सदनाांक ९/२/२०२२ ते सदनाांक 

२०/२/२०२२ असे १२ सदवस रान्सफॉमिि ससुस्थतीत येण्यासाठी लागतात. आि 

शेतकऱ्याांच्या सवसहिींना पाणी आह,े सपके चाांगली आहते, कृषी पांपासाठी सविेची 

आवश्यकता आह.े पिांत ु११ ते १२ सदवस िोसहत्र दरुुस्त होत नसतील ति ऊिाि सवभाग 

या सांदभाित कोणता धोिणात्मक सनणिय घेणाि आह े? 

 डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.अांबादास दानव े

याांनी िालना सिल्ह्यातील भोकिदन तालकु्यातील घटनेसवषयी प्रश्न उपसस्थत केलेला 

आह.े भोकिदन तालकु्यात महापािेषण कां पनीच े२०० केव्हीचे उप कें द्र होते. सदि 

उपकें द्रात २५ एमव्हीए क्षमतेचे २ पॉवि रान्सफॉमिि आहते. त्यापैकी पॉवि रान्सफॉमिि 

ि.१ सदनाांक ९/२/२०२२ िोिी सकाळी ८.४२ वािता हसनाबाद सफडिविील ताांसत्रक 

सबघाडामळेु नादरुुस्त झाला. त्यामळेु तो अांदािे सकाळी १०.०० वािता पॉवि 

रान्सफॉमिि ि.२ वि िोडण्यात आला आसण हसनाबाद उपकें द्र वगळता ८ 

उपकें द्राांतगित येणाऱ्या कृषी सफडिविील १२३० िोसहत्राांविील १०८७४ कृषीपांप 

ग्राहकाांना चिाकाि पद्धतीने प्रत्येकी ४ तास सवद्यतु पिुवठा किण्यात आला. आपण 

साांसगतले की, शेतकऱ्याांना शेतीला पाणी दणेे शक्य झाले नाही. पिांत ुवस्तसुस्थती तशी 

नाही. कृषीपांप ग्राहकाांना चिाकाि पद्धतीने सवद्यतु पिुवठा उपलब्लध करुन दणे्यात  

 



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) J - 55 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री.खच े 11:30 

 

 

डॉ.सनतीन िाऊत..... 

आलेला आह.े या व्यसतरिक्त सदिील आठही उपकें द्राांविील गावठाण सफडि २४ तास 

सरुु होते. रान्सफॉमिि नादरुुस्त झाल्ह्यानांति ते दरुुस्त किण्यासाठी एवढा वेळ का 

लागला असा प्रश्न सन्माननीय सदस्याांनी उपसस्थत केलेला आह े? मी साांग ूइसच्ितो 

की, २२० केव्ही उपकें द्रातील २५ एमव्हीए क्षमतेच्या रान्सफॉमििचे विन ५० ते ६० 

टन असते. त्यामळेु सवशेष रेलिने त्याांची वाहतकू किावी लागते. त्यामध्ये साधािणत: 

३० ते ३५ हिाि सलटि ऑईल असते. सदि ऑईल काढून रान्सपोटि किणे ह े

स्पेशलाईड स्कील वकि  आह.े त्यामळेु यासाठी उशीि लागतो. तसेच, ह ेसवि किीत 

असताना रान्सफॉमििच्या इलेसक्रक चाचण्या केल्ह्या िातात. ऑईल सफल्ह्टिेशन 

तपासणी केली िाते. इलसक्रक चाचण्याांमध्ये वाई ांसडांग, बसुशांग, प्रोटेक्शन आसण 

कन्रोल ससकि टची तपासणी केली िाते. ऑईल सफल्ह्टिेशनची तपासणी किीत 

असताना सदि ऑईल नॅशनल ॲसिडेटेड ब्लयिुो लेबॉिेटिी याांच्याकडे पाठवावे लागते. 

साधािणत: ३ ते ४ सायकलसाठी २ ते ३ सदवस लागतात. त्यामळेु सवलांब झालेला 

आह.े सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतले की, शेतकऱ्याांच्या सवसहिीला पाणी उपलब्लध 

होते. पिांत ुरान्सफॉमिि नादरुुस्त असल्ह्यामळेु कृषी पांपासाठी वीि पिुवठा उपलब्लध 

करुन दणे्यात आला नाही. आपण िे साांसगतले तशी परिसस्थती नसनू कृषी पांपासाठी 

वीि पिुवठा सरुु होता.  

( सभापतीस्थानी माननीय उप सभापती ) 

 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदया, मांत्री महोदयाांनी ससवस्ति उत्ति 

सदलेले आह.े आपण प्रत्येक सवभागात २५ एमव्हीएच्या १०-२० असधकच्या 

रान्सफॉमििची व्यवस्था करुन ठेवली पासहिे. कािण २५ सकां वा ४० एमव्हीए क्षमतचेे 

रान्सफॉमिि नादरुुस्त झाल्ह्यानांति ते दरुुस्त किण्यासाठी ४-५ सदवस लागतात. 

महापािेषण कां पनीने असधकच्या रान्सफॉमििची व्यवस्था केली ति असे प्रश्नच सनमािण 

होणाि नाहीत. पवूीच्या काळात असे प्रश्न सनमािण होत होते. पिांत ु आपण नवीन  
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श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे....... 

रान्सफॉमििची व्यवस्था करुन ठेवत होतो. २५ एमव्हीए क्षमतचेा स्टॉक तयाि करुन 

तो स्टॉक त्या त्या सवभागात ठेवला ति एकाच सदवशी रान्सफॉमिि बदलता येतील. 

शासन या दृष्टीने प्रयत्न किणाि आह ेकाय ? 

 डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, नोंद घेण्यात आलेली आह.े 

 श्री.गोसपचांद पडळकि : सभापती महोदया, मी आपल्ह्या माध्यमातनू २-३ प्रश्न 

सवचािणाि आह.े उपसा ससांचन योिनाांमळेु सन २०१४ नांति अनेक दषु्ट्काळी पट्टयात 

पाणी उपलब्लध झालेले आह.े आता अनेक सठकाणी दषु्ट्काळी भागातील के्षत्र बागायती 

झालेले आह.े माझ्या आटपाडी तालकु्यात ऊसाचे के्षत्र मोठ्या प्रमाणावि आह.े 

पवूीची एमएसईबीची िचना आह े तशीच आह.े ६३ एमएव्हीच्या रान्सफॉमििवि 

िवळपास १०० एमएव्ही क्षमतेचा लोड आह,े १०० एमएव्ही क्षमतेच्या 

रान्सफॉमििवि १५० एमएव्ही क्षमतेचा लोड आह.े त्यामळेु कृषी पांपासाठी व्यवसस्थत 

वीि पिुवठा होत नाही. सविेची मागणी िास्त आह.े अनेक रान्सफॉमििवि 

ओव्हिलोड आह.े शासन अशा सठकाणी नवीन रान्सफॉमिि उपलब्लध करुन दणेाि आह े

काय ? दसुिे म्हणिे शेतकऱ्याांनी सविेचे सबल भिले नाही म्हणनू सविेचे कनेक्शन कट 

केले िाते. मध्यांतिी सन्माननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत व मी ऊिाि सवभागाच्या 

कायािलयावि माचाि काढला होता. आम्ही त्यावेळी एमएसईबीच्या चकुा पिुाव्यासह 

सनदशिनास आणनू सदल्ह्या होत्या. ५ एचपीचा पांप असेल ति ७.५ एचपीच ेसबल सदले 

िाते आसण ७.५ एचपीचा पांप असेल ति १० एचपीचे सबल सदले िाते. मागील 

मसहन्यात सविेचे सबल भिले तिी दोन मसहन्यानांति सविेचे वाढीव सबल सदले िात 

आह.े आम्ही असधकाऱ्याांकडे सवनांती केली की, शेतकिी सविेच ेपैसे बडुसवत नाहीत. 

शेतकऱ्याांची तशी मानससकता नाही. शेतकऱ्याांनी िेवढी वीि वापिली तेवढ्याच 

सविेचे तो पैसे दऊे शकतो. आपण वाढीव सबलाची आकाणी केलेली आह.े त्यामळेु 

आपण एमएसईबीच्या माध्यमातनू प्रत्येक गावात सबल दरुुस्तीचे कॅम्प आयोसित 

किणाि आहात काय ? आपण आि तशी घोषणा किावी, अशी माझी सवनांती आह.े  
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श्री.गोसपचांद पडळकि....... 

पिवा पांढिपिू येथील तरुण शेतकऱ्याने सवष प्राषण करुन िीवन सांपसवले. कदासचत,  

तो सव्हसडओ आपण बसघतला असेल. शेतकिी नामदि आह,े शेतकऱ्याच्या िन्माला 

कधीच येणाि नाही, असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्याांवि आलेली आह.े तो तरुण 

शेतकिी औषध प्राषण करुन मतृ्यमुखूी पडलेला आह.े खिे म्हणिे महािाष्ट्रासािख्या 

प्रगतशील िाज्याला ही गोष्ट शोभणािी नाही. ग्रामीण भागात खपू अडचणी आहते. 

शासनाने एमएसईबी सांदभाित योग्य धोिण ठिवाव,े अशी माझी सवनांती आह.े  

 डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदया, सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचांद 

पडळकि याांनी िी सचूना केली ती स्वागताहि आह.े माझ्या ऊिाि सवभागाने सनणिय 

घेतललेा आह ेकी, यापढेु शेतकऱ्याांना त्रास होणाि नाही. त्यामळेु शेतकऱ्याांच्या वीि 

सबलाची दरुुस्ती वेळीच झाली पासहिे आसण िास्तीची वीि सबले सदली असतील ति 

ती तपासनू घेतली पासहिेत. आपण त्याप्रमाणे सांबांसधताना सचूना सदलेल्ह्या आहते. 

तसेच, त्याांनी कॅम्प आयोसित किता येतील काय अशी सवचािणा केलेली आह.े कॅम्प 

आयोसित किण्यास हिकत नाही. 

 श्री.शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदया, रान्सफॉमििवि लोड आल्ह्यामळेु 

नादरुुस्त होतात. शासनाने िेथे मागणी आह ेतेथे नवीन रान्सफॉमिि दणे्याबाबत सनणिय 

घेण्याची आवश्यकता आह.े शासन त्या प्रमाणे रान्सफॉमिि उपलब्लध करुन दणेाि 

आहते काय ? दसुिे म्हणिे उन्हाळा सरुु झाल्ह्यानांति मोठ्या प्रमाणावि सविेची मागणी 

वाढते. पिवा माझ्या वाचनात आले की, िाज्यात लोडशेसडांग होऊ शकते. ग्रामीण 

भागात कृषी पांपासाठी सकती तासाचे लोडशेसडांग असणाि आह,े सकती तास वीि 

पिुवठा किण्यात येणाि आह े? भसवष्ट्यात ताांसत्रक चकुा टाळण्यात याव्यात. तसेच, 

वीि सनसमितीसाठी कोळसा उपलब्लध नसल्ह्यामळेु शेतकऱ्याांवि अन्याय होणाि नाही 

याबाबत शासन काळिी घेणाि आह ेकाय ? 

        यानांति श्री.गागिे........ 
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डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, रान्सफॉमिि व इति सासहत्य उपलब्लध 

होणाि आह ेका याबाबत सन्माननीय सदस्याांनी सवचािले आह.े तसेच याबाबत मी 

साांग ूइसच्ितो की, सवसवध सठकाणी ऑईल व रान्सफॉमिि उपलब्लध करुन दणे्याची 

व्यवस्था किण्यात आलेली आह.े दसुिा मदु्दा लोडशेडींगबाबत त्याांनी सवचािला 

आह,े याबाबत मी साांग ूइसच्ितो की, ततुि तिी लोडशेडींगचा मदु्दा कोठेही नाही.  

श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती  महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.अांबादास दानव े

याांनी शेतकऱ्याांच्या सविेच्या कनेक्शनबाबत व रान्सफॉमििबाबत महत्वाचा सवषय 

माांडला आह.े मी सवचारु इसच्ितो की, रान्सफॉमििवि िी वीि कनेक्शन असतात, 

त्यात वीि सबले अवािवी असतात, पिांत ुकाही लोकाांनी सबले भिली नाहीत ति तो 

रान्सफॉमिि उतिसवला िातो. ४० कनेक्शन असतील, १० लोकाांनी भिले नाही ति 

तमु्ही इति ३० लोकाांना का भदुडं लावता. माझी सवनांती आह ेकी, याबाबत तमु्ही 

कसे व काय किणाि. ५० पैकी ४५ लोकाांनी सबले भिली व ५ लोकाांनी भिली नाही 

ति ४५ लोकाांना कशाला वेठीस धिता. माझी सवनांती आह ेकी, त्याबाबत आपण 

भसूमका घ्यावी. 

डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, हा अत्यांत ज्वलांत व गांभीि असा मदु्दा 

असनू तो आमच्या लक्षात आह,े त्याबाबत आमची कायिवाही सरुु आह,े 

शेतकऱ्याांवि अन्याय होऊ नये व त्याबाबतच्या सचूना आम्ही सनगिसमत केलेल्ह्या 

आहते.  

श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, ग्रामीण भागात िब्लबीची सपके अांसतम 

टप्प्यात आहते, लोडशेडींग मोठया प्रमाणावि आह.े अनेक सठकाणी लोक आांदोलन 

किीत आहते, सदवसाऐविी िात्री त्याांना वीिपिुवठा केला िात आह.े त्यामध्ये सधु्दा 

वेळेचे पालन केले िात नाही. मी सवचारु इसच्ितो की, आपण सदवसाचे सकमान आठ 

तास शेतकऱ्याांना वीि दऊे शकता का. दसुिी बाब अशी की, अनेक सठकाणी 

रान्सफॉमिि खिाब झालेले आहते. बदलनू समळत नाहीत, अनेकदा शेतकिी हलेपाटे 

माित आहते, आपण असतरिक्त रान्सफॉमििची व्यवस्था किणाि आहात का. 

सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचांद पडळकि याांनी पांढिपिूबाबत साांसगतले की, सव्हडीओ 
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श्री.सदाभाऊ खोत..... 

 काढून शेतकऱ्याचा मलुगा शेतात मिण पावला असेल, आपल्ह्या असधकाऱ्याांचा 

रिपोटि असा आह ेकी, सविेच्या प्रश्नामळेु तो मिण पावलेला नाही. तेथे स्पष्ट म्हटले 

आह ेकी, लोडशेडींग आह,े वीि समळत नाही त्यामळेु आत्महत्या किीत आह.े खऱ्या 

अथािने वीि महामांडळाचा कािभाि आपण सधुािण्यासाठी लक्ष घालणाि आहात का, 

दरुुस्ती करुन दणेाि आहात का, अनेक असधवेशनात आम्ही ह ेप्रश्न माांडलेले आहते, 

िाज्यातील शेतकिी िस्त्यावि आलेले आहते, पण आपल्ह्या सिकािला व खात्याला 

शेतकऱ्याांचे काहीही पडलेले नाही. शेतकिी मातीत गेला तिी चालेल फक्त तमु्ही 

वसलुी किा, कनेक्शन कट किा, पोलीस पाठसवले िातात ह ेआता कोठेतिी थाांबवा. 

उन्हाळा सरुु झाला आह,े याबाबत आपली काय भसूमका आह.े 

डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद े

याांनी सवचािलेल्ह्या प्रश्नाच्या उत्तिात मी साांसगतले आह.े मी आता साांग ूइसच्ितो की, 

मागील सिकािने मखु्यमांत्री सौि कृषी पांप योिना आणलेली होती. त्या योिनेअांतगित 

सदवसा शेतकऱ्याांना अखांडीत वीि पिुवठा किण्याचा सनयोिन असनू त्यावि आम्ही 

काम किीत आहोत. तसेच अनेक सठकाणी तसे कनेक्शन दणे्यात आलेले आह.े  

श्री.सिेुश धस : सभापती महोदया, मिाठवाडयात रान्सफॉमििबाबत असतशय 

गांभीि परिसस्थती आह.े दोन्ही सिल्ह्हयातील असधकाऱ्याांमध्ये ताळमेळ असला 

पासहिे. मागील २०-२५ सदवसापासनू वीि प्रश्न गांभीि आह.े आमच्या आष्टी 

तालकु्यातील धानोिा येथे मोठे सफडि आह े ते नगि सिल्ह्हयातील सपांपळा सब 

स्टेशनला िोडले िावे.  

उप सभापती : मी सभागहृाची वेळ पाच समसनटाांकिीता वाढवत आह.े 

सन्माननीय सदस्याांनी त्याांचा प्रश्न पणूि किावा त्यावि मांत्री महोदय उत्ति दतेील. 

त्यानांति सभागहृ १० समसनट स्थसगत करुन आिचे सनयसमत कामकाि दपुािी १२ 

वािता सरुु होईल.  
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श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, माझी लक्षवेधी सचूना िमाांक ८ 

आह.े 

उप सभापती : मी आपणास साांग ू इसच्िते की, सांबांसधत मांत्री महोदयाांच े

सवधानसभेत कामकाि सरुु आह.े त्यामळेु लक्षवेधी सचूना िमाांक ८ उद्या घेण्यात 

येईल.  

श्री.सिेुश धस : सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांना सवनांती आह ेकी, सपांपळा 

३३ केव्हीए सब स्टेशन अहमदनगि सिल्ह्हयात आह.े सचांचोंडी पाटील गावाबाबत 

असधक्षक असभयांता बीड याांनी असधक्षक असभयांता अहमदनगि याांना लेखी पत्र 

सदलेले आह ेकी, एक सब स्टेशनचा लोड फक्त कमी किावा. आष्टी तालकु्यातनू पढेु 

नगि सिल्ह्हयात पित वीिपिुवठा होतो. या सिल्ह्हयातील वीि दसुऱ्या सिल्ह्हयात 

िाऊ द्यायची नाही येथपयित अडचण सनमािण झालेली आह.े मांत्री महोदयाांना सवनांती 

आह े की, आम्ही मिाठवाडयातील असलो तिी बॉडििविील सचचोंडी पाटील या 

अहमदनगि तालकु्यातील सब स्टेशनमधनू फक्त सपांपळा ह ेएक सब स्टेशन २०-२५ 

सदवसासाठी िोडून सदले ति सांपणूि तालकु्यातील वीिपिुवठा सिुळीत होईल. अन्यथा 

वीिपिुवठा सिुळीत होणाि नाही अशी परिसस्थती आह.े याबाबत मांत्री महोदयाांनी 

उत्ति द्यावे. 

डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सवचािलेला प्रश्न 

या लक्षवेधी सचूनेसांबांधी नाही, त्यामळेु मला तसे त्याांनी पत्र सदले ति सनसितपण े

त्यावि योग्य ती कायिवाही केली िाईल. 

श्री.सांिय दौंड : सभापती महोदय, पिळी तालकु्यातील काही गावे लातिू 

सिल्ह्हयाच्या ससमेवि आहते. तेथे वीि समळत नाही. पिळीवरुन येणािी सविेची लाईन 

४० वषािपवूीची िनुी आह.े तेथील शेतकऱ्याांचे प्रचांड नकुसान झालेले आह.े पाऊस 

भिपिू झाला पण वीि नसल्ह्यामळेु शेतकऱ्याांच े प्रचांड नकुसान झालेले आह.े मी 

सवचारु इसच्ितो की, पिळी तालकु्यात पाच सब स्टेशन उिनी, धमािपिुी, सािडगाव, 

पटटीवडगाव, घाटनाांदिू याांना असतरिक्त १३२ केव्हीएचे सब स्टेशनबाबत मी 
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श्री.सांिय दौंड ..... 

 उिािमांत्री महोदयाांना सनवेदन सदलेले आह.े त्याांनी मांििूीबाबत शब्लदही सदलेला आह.े 

ते लवकि मांििू किण्याबाबत माझी सवनांती आह.े 

डॉ.सनतीन िाऊत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सवचािलेला प्रश्न 

या लक्षवेधी सचूनेसांबांधी नाही, सन्माननीय सदस्याांनी मला दालनात भेटावे, याबाबत 

मी सनसित सवचाि किीन. 

उप सभापती : सभागहृाची सवशेष बैठक आता स्थसगत होत आह.े 

सभागहृाची सनयसमत बैठक दपुािी १२.०० वािता पनु्हा सरुु होईल.  

 

 (सभागहृाची बैठक सकाळी ११.५८ ते दपुािी १२.०० वािेपयंत स्थसगत झाली.) 

    --------- 
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(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

पृ.शी./मु.शी.: तोंडी उत्तिे 

बीड लजल्ह्यातीि देवस्थान जलमनीच्या खरेदी-लवक्री गैरव्यवहार प्रकरणी 

दोषींवर कारवाई करण्याबाबत 

(१) * ११९१८ श्री.लवनायकराव मेटे : सन्माननीय गृह मंत्री पढुील गोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

(१) बीड सिल्ह्यातील दवेस्थान िसमनीच्या खिेदी-सविीमध्ये गैिव्यवहाि झाला 

असनू या प्रकिणी महसलू असधकाऱ्याांसह १५ िणाांवि गनु्हा दाखल किण्यात 

आल्ह्याचे सदनाांक १ िानेवािी, २०२२ िोिी वा त्यासमुािास सनदशिनास आले आह,े 

ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सदि दवेस्थान िमीन खिेदी-सविी गैिव्यवहािाची चौकशी करुन या 

गैिव्यवहािातील मखु्य आिोपीचा शोध घणे्याकिीता एस.आय.टी. स्थापन 

किण्याबाबत शासन सवचािाधीन आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुांगाने सदि िमीन गिैव्यवहािाप्रकिणी मखु्य आिोपींचा शोध घेण्यासाठी व या 

गनु्यातील इति आिोपींची चौकशी किण्यासाठी एसआयटी स्थापन किणेबाबत 

कोणती कायिवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

  श्री.शांभिुाि दसेाई, श्री.लदिीप वळसे-पाटीि, यांच्याकररता : (१), (२) व (३) 

बीड शहिातील िमीन अपहाि प्रकिणी पोलीस स्टेशन, सशवािी नगि, बीड येथील 

ग.ुि.नां.४७४/२०२१, भा.दां.सव. कलम ४०९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४, सह 

वक्फ बोडि असधसनयम, १९५४ मधील कलम ५२(२)(अ) अन्वये दाखल गनु्यामध्ये 

एकूण १५ आिोपींवि गनु्हा दाखल किण्यात आला आह.े  

 वक्फ बोडािच्या िमीन अपहाि प्रकिणी बीड सिल्ह्यात माह ेिानेवािी २०२२ 

अखिे एकूण ०५ गनु्ह ेपढुीलप्रमाणे दाखल आहते. 

१. पोलीस स्टेशन आष्टी ग.ुि.नां.२०५/२०२१ 

२. पोलीस स्टेशन आष्टी ग.ुि.नां.२७०/२०२१ 
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ता.प्र.ि.११९१८..... 

श्री.शांभिुाि दसेाई.......              

३. पोलीस स्टेशन अांभोिा ग.ुि.नां.२४५/२०२१ 

४. पोलीस स्टेशन सशवािी नगि ग.ुि.नां.४७४/२०२१ 

५. पोलीस स्टेशन बीड शहि ग.ुि.नां.११/२०२२ 

 आष्टी तालकु्यातील पोलीस स्टेशन, आष्टी अांतगित ०२ गनु्याांचा व पोलीस 

स्टेशन, अांभोिा येथील ०१ गनु्हा, अशा एकूण ०३ गनु्याांचा तपास किण्याकिीता 

सवशेष तपास पथकाची (SIT) स्थापना सदनाांक २२/१२/२०२१ िोिीच्या सवशषे 

पोलीस महासनिीक्षक, औिांगाबाद परिके्षत्र याांच्या आदशेान्वये किण्यात आली आह.े 

 तसेच अन्य ०२ प्रकिणाांपैकी पोलीस स्टेशन, सशवािी नगि, येथील गनु्याचा 

तपास आसथिक गनु्ह े शाखा व पोलीस स्टेशन, बीड शहि येथील गनु्याचा तपास 

पोलीस स्टेशन, बीड शहि याांच्याकडून किण्यात येत आह.े 

 सदि गनु्ह ेह ेदवेस्थान िमीन प्रकिणी नसनू वक्फ बोडािच्या िसमनीशी सांबांसधत 

आहते. बीड सिल्ह्यात दवेस्थान िमीन खिेदी सविी गैिव्यवहािाबाबत सवशेष तपास 

पथक (SIT) स्थापन किण्यात आले नसनू वक्फ बोडािच्या िमीन अपहाि प्रकिणी 

SIT ची स्थापना किण्यात आली आह.े  

 सशवािी नगि, बीड येथील ग.ुि.नां.४७४/२०२१ प्रकिणात आसथिक गनु्ह े

शाखा बीड याांच्याकडून व पोलीस स्टेशन, बीड शहि ग.ुि.नां.११/२०२२ प्रकिणात 

पोलीस स्टेशन बीड शहि याांच्याकडून तपास सरुु असनू सदि दोन्ही प्रकिणाांचा तपास 

सांबांसधत यांत्रणाांकडून योग्य प्रकािे सरुू असल्ह्याने सवशेष तपास पथकाकडे (SIT) 

तपास दणे्यात आला नाही. 

(४) सवलांब झालेला नाही. 

श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, प्रश्न....(अडथळा) 

 श्री.सदवाकि िावते : सभापती महोदय,हा सवषय दवेस्थानचा असनू उत्ति 

कब्रस्तानचे आलेले आह.े  त्यामळेु नक्की प्रश्न सवचािण्यामध्ये गोंधळ आह ेकी, उत्ति 

दणे्यामध्ये गोंधळ आह,े ह ेतपासाव ेदवेस्थान कोणते आह,े प्रश्न सवचािताना अमकु 

दवेाचे दवेस्थान होते, ह ेसन्माननीय सदस्याांनी साांगावे. 

 



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) L - 64 

JCN/AKN/KTG प्रथम श्री.गागिे 12:00 

 

 

ता.प्र.ि.११९१८..... 

श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, सन्माननीय ज्येष्ठ सदस्य श्री.सदवाकि िावते िे 

म्हणाले ते खिे आह.े दवेस्थानच्या सांदभाित आसण वक्फ बोडािसांदभाितील हा प्रश्न 

आह.े या उत्तिामध्येच साांसगतलले आह ेकी, दवेस्थानाकरिता तपासही सरुु नाही, 

एसआयटी दखेील नेमलेली नाही.  पणूिपणे ह ेउत्ति गोलमाल आह.े  

 सभापती महोदय, मी िवळपास याबाबतच्या सवि पिुाव्याांसह माननीय 

मखु्यमांत्री, महसलू मांत्रीमहोदय, मखु्य ससचव या सवांना ३१ िसमनींचे प्रकिणे सलसखत 

स्वरुपात सदलेली आहते.  एवढे दऊेनही याबाबत यामध्ये उल्ह्लेख केलेला नाही. िे 

काही उत्ति येथे सदलेले आह,े त्याच्यामध्ये केवळ तपास सरुु आह.े  गनु्ह ेनोंद झालेले 

आहते, ते कोणावि नोंदसवलेले आहते ? दवेस्थानाकरिता  एसआयटी का स्थापन 

केली नाही ?  िे पत्र आम्ही सदले, त्याचे काय झाले ? ज्या िसमनींचे आम्ही पत्र 

सदलेले आहते, त्याबाबत चौकशी किण्यात आलेली आह ेका ? दवेस्थानाकरिता 

एसआयटी स्थापन का किण्यात आली नाही ?  माननीय मखु्यमांत्री आसण माननीय 

महसलूमांत्री याांना मी िसमनीची ३१ सलसखत स्वरुपातील प्रकिणे सदलेली होती. या 

३१ प्रकिणाांची आि काय सस्थती आह े? सवाित महत्त्वाचा असा प्रश्न आह ेकी, मी 

माननीय महसलू मांत्री महोदयाांना याबाबत सकतीतिी पत्र सदलेले आहते, त्यामध्ये 

त्याांना मी असे साांसगतले की, आांबेिोगाईची ३०० एकि िमीन श्री.समीि कािी आसण 

इति काही मांडळी याांनी हडप केलेली आह.े  त्या समीि कािीला कााँगे्रस पक्षाच्या 

वतीने वक्फ बोडािचाच मेंबि किण्यात आलेले आह.े  ज्याांनी िसमनी हडप केलेल्ह्या 

आहते, त्यालाच कााँग्रसेच्या वतीने वक्फ बोडािवि मेंबि म्हणनू नेमण्यात आलेले 

आह,े ह ेकाय चालले आह े? आि बीड सिल्ह्हयाांमध्ये िवळपास १०,००० पेक्षाही 

िास्त िसमनी सवि दवेस्थानच्या लटुलेल्ह्या, हडप केलेल्ह्या आहते. सिकािी 

असधकाऱ्याांपासनू खािगी लोक, अन्य मोठमोठे लोक यामध्ये सामील आहते. 

याबाबत शासनाने कोणती कािवाई केली, कोणता तपास केलेला आह े? आिोपी 

कोण आहते, त्याांची काय सद्य:सस्थती आह,े पढेु या सवि प्रकिणाांचे शासनाने काय 

केलेले आह,े याचे उत्ति आपण आम्हाला द्यावे. 

 श्री.शांभिुाि दसेाई : सभापती महोदय,बीड सिल्ह्हयातील दवेस्थान िसमनी, 

खिेदी-सविी गैिव्यवहाि, त्याला अनसुरुन एकूण ५ गनु्ह े ह े बीड सिल्ह्हयातील 
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वेगवेगळया पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल केल्ह्या गेलेल्ह्या आहते.  गनु्हयाांचे नांबसि  

ता.प्र.ि.११९१८..... 

श्री.शांभिुाि दसेाई.... 

आसण तािीख उत्तिामध्ये सदलेली आह.े यातील पाचपैकी एकूण तीन गनु्हयाांसाठी 

मागणीप्रमाणे सवशषे तपास पथक म्हणिचे एसआयटी सहायक एसपी आयपीएस 

दिािचे असधकािी श्री.कुमावत याांच्या अध्यक्षतेखाली गसठत केलेले आह.े  

याच्यामध्ये पसहल्ह्या गनु्हयामध्ये १७ पैकी १६ आिोपी अटक केलेले आहते. दसुऱ्या 

गनु्हयामध्ये सहा पैकी सहाही आिोपी अटक आहते.  सतसऱ्या गनु्हयामध्ये तीनपैकी 

दोन आिोपी अटक केलेले आहते.  अशा पध्दतीने एसआयटी िी स्थापन केलेली 

आह,े  त्याप्रमाणे या आिोपींना अटक केलेली आह,े आपल्ह्याला नावे हवी असतील 

ति ती मी वाच ूशकतो.   यापैकी िो दसुिा गनु्हा आह,े त्याच्यामध्ये २९.१२.२०११ 

िोिी गनु्हा िसिस्टि िमाांक ४७४/२०२१ याच्यामध्ये एकूण १५ आिोपी आहते.  

त्यापैकी ०६ आिोपींनी कोटािकडून सदलासा समळसवलेला आह.े  उद्याची कोटाित ०८ 

तािीख आह.े  ०८ तािखपेयंत त्याांना अटक करुन नये, अशा पध्दतीने माननीय 

न्यायालयाने सदलेले असल्ह्यामळेु या आिोपींना अटक केलेली नाही. याच्यामध्ये तीन 

आिोपी ह ेमहसलू खात्याशी सांबांसधत आहते.  त्यातील दोन उप सिल्ह्हासधकािी दिािच े

असधकािी आहते. त्या दोन उपसिल्ह्हासधकािी दिािच्या असधकाऱ्याांना सनलांसबत 

किण्यात आलेले आह.े  त्याांना दखेील हा सदनाांक ०८ माचिपयंतचा रिलीफ आह.े 

त्यामळेु त्याांना अटक किता आलेली नाही.  इति िी आिोपींची नावे आहते. 

ग.ुि.ि.४७४/२०२१ अन्वये आिोपींची नावे पढुीलप्रमाणे आहते.  हबीबउद्दीन 

सिाउद्दीन सससद्दकी, िशीउद्दीन सिाउद्दीन ससद्दीकी, सलीमउद्दीन सिाउद्दीन सससद्दकी, 

अश्फाक गौड शेख, अिमतलु्ह्लाह, ििाउल्ह्लाह सय्यद, अिीम उस्मान कुिेशी, 

मिुसहद, मझुीद शेख, प्रकाश आगाव-पाटील, तत्कालीन उप सिल्ह्हासधकािी.  महसलू 

सहायक, श्री.पप्पासाहबे ससतािाम खोड, महसलू सहायक, श्री.वसांत गणपत 

मांडसलक, पी.के.िाक, मांडल असधकािी, तत्कालीन तलाठी उद्धव मारुती सहांदोळे, 

पीएस आांधळे, तलाठी, तत्कालीन तहसीलदाि व असभलेख सवभागातील महसलू 

असधकािी ह ेसवि आिोपी एका गनु्हयातील आहते. सवि गनु्हयातील आिोपींची नाव े

वाचण ेआवश्यक असेल ति आसण तसे सन्माननीय सदस्याांचे म्हणणे असेल ति मी 

वाचतो.   
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ता.प्र.ि.११९१८..... 

 श्री.सवनायक मेटे ( खाली बसनू  ): उविरित सवि आिोपींची नावे पटलावि 

ठेवावीत. 

 श्री.शांभिुाि दसेाई : सभापती महोदय, ठीक आह.े िसे की, यामध्ये साांसगतले 

की, दोन गनु्ह ेआसथिक गनु्ह ेअन्वेषण याांच्याकडे सदलेले आहते. त्यात महत्त्वाचा िोल 

महसलू यांत्रणेचा आह.े  कािण िसमनीचे खोटे कागदपते्र तयाि किणे, िसमनीच्या 

खोटया नोंदी तयाि किणे, आमच्या सवभागाकडून वािांवाि महसलू यांत्रणेला सांपकि  

साधनू या गनु्हयाांमध्ये आम्हाला िी पोलीस तपासासाठी कागदपते्र गििेची आहते, 

ती मासगतली असता, आमचे असधकािी महसलू सवभागाकडे वािांवाि गेले असता, 

रिमाई ांडि सदली, लेखी पत्र सदले, पिांत ुमहसलू सवभागाकडून अद्याप िी कागदपते्र गहृ 

सवभागाला उपलब्लध होणे आवश्यक होती, ती त्याांच्याकडून प्राप्त झालेली नाहीत. या 

प्रश्नाच्या अनषुांगाने ब्रीफींग घेत असताना मी एसपी, बीड याांना सचूना सदलेल्ह्या 

आहते.  आपण स्वत: िाऊन सिल्ह्हासधकाऱ्याांना भेटावे,  सिल्ह्हासधकाऱ्याांची वळे 

घेऊन त्याांच्याकडून ही कागदपते्र लवकि समळवावीत.   

 सभापती महोदय, िो एसआयटी कडे तपास आह,े िो गनु्ह ेअन्वेषण कडे 

याांच्याकडे तपास आह,े त्याबाबतीतील महसलूची कागदपते्र उपलब्लध किायची 

आहते, ती करुन घेऊन यात असधक िलद गतीने तपास करुन घेतला िाईल. 

 श्री.अांबादास दानवे : सभापती महोदय, मांत्रीमहोदयाांनी सदलेल्ह्या उत्तिाला 

अनसुरुुन माझा प्रश्न आह े की, हा िो गैिव्यवहाि आह,े त्याचा कालावधी काय        

आह े? या काळात आता आपण काही लोकाांवि गनु्ह ेदाखल केलेले आहते, ह ेमान्य 

आह.े पिांत ु त्याच्यातील मळू तत्कालीन वरिष्ठ असधकािी, तत्कालीन मांत्री यामध्ये 

दोषी आहते का, त्याांचे आदशे काय आहते ? याविही शासन कािवाई किणाि का ? 

 श्री.शांभिुाि दसेाई : सभापती महोदय, ह ेगनु्ह ेवेगवेगळया तािखलेा घडलेले 

आहते, त्यामळेु नेमका गनु्हा िसिस्टि झालेली तािीख मी या सठकाणी साांसगतलेली 

आह.े पिांत ु कालावधी हा आि ििी येथे उल्ह्लेखलेला नसला तिीही सन्माननीय 

सदस्याांना मासहती दईेल.  सन्माननीय सदस्याांनी िो प्रश्न सवचािला की, त्या काळात 

यामध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आह ेका ? याबाबत आिच मी या प्रश्नाचे सब्रफींग 

घेताना, या अनषुांगाने िी एसआयटी गसठत केलेली आह.े  
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यानांति श्री.सोनावणे..... 
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ता.प्र.ि.११९१८..... 

श्री. शांभिुाि दसेाई.... 

श्री. कोमावत नावाचे आयपीएस दिािच्या असधकाऱ्याकडे हा तपास सोपसवलेला 

आह.े इति दोन गनु्ह ेह ेआसथिक शाखकेडे वगि किण्यात आले आहते. त्याांचा तपास 

दखेील एसआयटीकडे सदला िाणाि आह.े एसआयटीला आवश्यकता वाटल्ह्यास 

त्याची व्याप्ती वाढसवली िाईल. एसआयटीमध्ये असधकाऱ्याांची आवश्यकता 

भासल्ह्यास त्याांना घेतले िाईल. महसलू सवभागातील एखादा असधकािी घ्यावा 

लागला ति सिल्ह्हासधकाऱ्याांशी चचाि केल्ह्यानांति त्याांचा समावेश एसआयटीमध्ये 

केला िाईल. सन्माननीय सदस्य श्री. अांबादास दानवे याांनी साांसगतल्ह्यानसुाि या 

प्रकिणात आणखी कोणाचा सांबांध आह ेकाय ? त्यानसुाि एसआयटीला सवि तपास 

किण्यासाठी सचूना सदल्ह्या िातील. या प्रकिणात ज्या कोणाचाही प्रत्यक्ष वा 

अप्रत्यक्ष सांबांध असेल त्याला दोषी धिले िाईल आसण कोणत्याही परिसस्थतीत या 

प्रकिणाच्या मळुाशी िाऊन दोषीला शोधनू काढले िाईल. 

 श्री. सवनायक मेटे : सभापती महोदय, माननीय मांत्री महोदयाांनी यापवूी आसण 

आता सदलेले उत्ति गोलमाल आह.े महसलू यांत्रणा आसण पोलीस सवभागातील 

सांबांसधत असधकािी दोषी आहते. सिल्ह्हासधकािी, उप सिल्ह्हासधकािी, तहसीलदाि, 

नायब तहसीलदाि, मांडल असधकािी आसण तलाठ्यापयंतची यांत्रणा या प्रकिणात 

सामील आहते. त्याांना वाचसवण्याचे काम पोलीस सवभागाकडून केले िात आह.े या 

प्रकिणात केवळ ४ ते ५ गनु्ह ेसांबांसधताांवि दाखल झालेले आहते. कमीत कमी १० 

हिाि एकिाविील मोठा घोटाळा आह.े दवेस्थानाच्या अनेक िसमनी आहते. ज्यावेळी 

या प्रकिणाशी सांबांसधत लोकाांवि केसेस दाखल व्हायला लागल्ह्या म्हणनू काही 

लोकाांनी पनु्हा िसमनी वापस केल्ह्या आहते. त्याांनी िसमनी वापस केल्ह्या या अथि 

त्याांनी गनु्हा केला नाही असा त्याचा अथि होत नाही. दवेस्थान आसण वक्फ बोडािच्या 

िसमनी या सांबांसधत सशपायाच्या नावावि आहते. त्याच्या पाठीमागे दसुिी लोक 

आहते. या लोकाांना पोलीस सवभाग शोधत नाही. महसलू यांत्रणा यामध्ये गुांतलेली 

आह.े  
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ता.प्र.ि.११९१८..... 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री. सवनायक मेटे याांची भावना तीव्र आह.े 

दवेस्थान आसण वक्फ बोडािच्या िसमनी आहते. मी माननीय िाज्यमांत्री महोदयाांना 

साांग ूइसच्ितो की, िि कायद्यात बसत असेल ति एसआयटीची कायिकक्षा तपासनू 

घेण्याची आवश्यकता आह े आसण सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मटेे याांनी या 

प्रकिणात अभ्यास केलेला असल्ह्यामळेु त्याांचीच साक्ष घेण्यात यावी.  

 श्री. शांभिुाि दसेाई : सभापती महोदय, होय.  

सभापती : आता पढुील प्रश्न चचेला घेण्यात येईल.  

 

     ---------- 
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पणुे सिल्ह्हा पोलीस आस्थापना मांडळाचे अध्यक्ष तथा पणुे ग्रामीणचे पोलीस 

अधीक्षक याांचेवि बदली आदशेातील अपमानास्पद उल्ह्लेख प्रकिणी कािवाई 

किण्याबाबत 

(२) * ११७५६ श्री.गोसपचांद पडळकि, श्री.सदासशव खोत : सन्माननीय गहृ मांत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) पोलीस अांमलदाि िामचांद्र िोसतिाम कानगडु, बक्कल नांबि पोना १९३८ याांची 

िा.ि.आशा१/प्रसल/सविसाधािणबदल्ह्या/आदशेि.४४/पोसशसपोफौ/४७७९/२०२

१ अन्वये कामशेत पोलीस स्टेशन येथनू ओतिू पोलीस स्टेशन येथे बदली किण्यात 

आली होती, सदिहू बदली आदशेामध्ये बदलीचे कािण नमदू किताना एका 

मसहलेच्या गावाचा व सतच्या पदनामाचा उल्ह्लेख करुन सतचे व सदिहू पोलीस 

अांमलदािाचे अनैसतक सांबांध असल्ह्याचा अपमानास्पद व चारित्रयहनन किणािा 

उल्ह्लेख पणुे सिल्ह्हा पोलीस आस्थापना मांडळाच्या अध्यक्षाांकडून किण्यात आल्ह्याच े

माह ेमाचि, २०२१ मध्ये वा त्यादिम्यान सनदशिनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, उक्त प्रकिणी समािात व प्रशासनात सांबांसधत असधकाऱ्यासविोधात 

असांतोष सनमािण झाला असनू वरिष्ठ असधकाऱ्याांनी मसहलेचा अपमानास्पद उल्ह्लेख 

करुनही शासनाकडून त्याांचेवि कोणतीही कािवाई केली नाही, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुांगाने बदली आदशेात एका मसहलेचा अपमानास्पद उल्ह्लेख किणाऱ्या पणु े

सिल्ह्हा पोलीस आस्थापना मांडळाचे अध्यक्ष तथा पणुे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक 

याांच्यावि कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.शांभिुाि दसेाई, श्री.सदलीप वळस-ेपाटील याांच्याकरिता  : (१), (२), (३) व (४) 

पोलीस अधीक्षक, पणुे ग्रामीण याांनी काढलेल्ह्या सदनाांक १७/०३/२०२१ िोिीच्या 

कायािलयीन बदली आदशेामध्ये एका मसहलेच्या पदनामाचा व गावाचा आक्षेपाहि 

उल्ह्लेख केल्ह्याबाबत पोलीस अधीक्षक, पणुे ग्रामीण याांना शासनाच्या सदनाांक 

३१/१२/२०२१ च्या पत्रान्वये लेखी समि दणे्यात आली असनू, भसवष्ट्यात अशा 

घटना घडू नयेत म्हणनू दक्षता घेण्याचेही सनदशे सदले आहते. तसेच अशा सांवेदनशील 
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ता.प्र.ि.११७५६.... 

श्री.शांभिुाि दसेाई...... 

प्रकिणी बदली आदशे काढताना गोपनीयता बाळगणे अत्यांत आवश्यक असतानाही 

वरिष्ठ श्रेणी सलसपक याांच्याकडून टांकलेखनात चकू झाल्ह्याने त्याांची चौकशी करुन 

त्याांना “ठपका ठेवणे” ही सशक्षा दणे्यात आली आह.े 

 या प्रकिणी पोलीस अधीक्षक, पणुे ग्रामीण याांनी सांबांसधत मसहला व सतच्या 

कुटुांसबयाांची भेट घऊेन सदलसगिी व्यक्त केली आह.े उल्ह्लेसखत बदली आदशे िद्द करुन 

सधुारित आदशे सनगिसमत किण्यात आले आहते. 

 श्री. गोपीचांद पडळकि : सभापती महोदय, माननीय मांत्री महोदयाांनी उत्तिात 

पोलीस अधीक्षक, ग्रामीण याांनी १७ माचि, २०२१ िोिी िो बदली आदशे काढलेला 

आह,े त्या आदशेामध्ये एका सांबांसधत मसहलेच्या पदनामाचा व गावाचा आके्षपाहि 

उल्ह्लेख केल्ह्याबद्दल त्याांना पत्राद्वािे लेखी समि सदलेली आह.े त्याांनी गनु्हा केलेला 

आह,े ह े मान्य केलेले आह.े सांबांसधत टांकलेखनाकडून चकू झाल्ह्यामळेु त्याांची 

चौकशी करुन त्याांच्यावि ठपका ठेवलेला आह.े िाज्य शासनाच्या माध्यमातनू चोि 

सोडून सन्यासाला फाशी दणे्याचे काम सरुु आह.े  

 सभापती महोदय, सांबांसधत मसहलेचे एका पोलीस अांमलदािाबिोबि अनैसतक 

सांबांध असल्ह्यामळेु त्याांची बदली किण्यात येत आह,े असे आके्षपाहि सांबांसधत 

मसहलेचे चारित्रयहनन किणािा आदशे प्रससध्द झाल्ह्यामळेु सांबांसधत मसहलेच्या मनात 

लज्िास्पद भावना सनमािण झाली आह.े सतचा एकाांतपणाचा भांग झालेला 

असल्ह्यामळेु आयपीसी कलम ५०९ नसुाि दखलपात्र गनु्हा आह.े असे मसहलाविील 

अत्याचािाचे गनु्ह ेकायद्याने तातडीने दाखल किणे आवश्यक आह.े मसहलाविील 

अत्याचािाचा दखलपात्र गनु्यात गनु्हा दाखल न किता, तपास न किता सांशयीतास 

समि दणे्याचा असधकाि कायद्यानसुाि शासनाला सदलेला आह ेकाय ?  

 श्री. शांभिुाि दसेाई : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.गोपीचांद 

पडळकि याांनी महत्वपणूि प्रश्न उपसस्थत केलेला आह.े त्याचे ससवस्ति लेखी उत्ति ह े

सभागहृाच्या पटलावि ठेवले आह.े अशा प्रकािे बदली आदशे सनगिसमत किताना 

अनवधानाने चकु झालेली आह.े  कसनष्ठ पातळीवि आदशेाची सटप्पणी तयाि किणािी  
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ता.प्र.ि. ११७५६.... 

श्री. शांभिुाि दसेाई.... 

यांत्रणा कायिित असत.े कसनष्ठ पातळीवि काम किणाऱ्या कमिचाऱ्याकडून 

अनवधानाने चकु झालेली आह.े एकाच वेळी वरिष्ठ असधकाऱ्याकडे १० ते २० 

प्रकिणे तपासणीसाठी येतात. अशा वेळी त्याांच्याकडून स्वाक्षिी झाली ह ेमान्य आह.े 

शासनामधील गहृ सवभागाच्या सह ससचवाने सिल्ह्हा पोलीस अधीक्षक याांना लेखी 

समि सदलेली आह.े सांबांसधत पोलीस अधीक्षकाने सांबांसधत मसहलेच्या घिी िाऊन 

त्याांची आसण त्याांच्या कुटुांबीयाांची भेट घऊेन सदलसगिी व्यक्त केलेली आह.े िो 

आदशे चकुीचा काढला होता त्यामध्ये दरुुस्ती करुन फेि बदलीचे आदशे सनगिसमत 

केलेले आह.े  

 श्री. गोपीचांद पडळकि : सभापती महोदय, आस्थापना सवभागात ४ असधकािी 

काम किीत असतात. अशा सांबांसधत असधकाऱ्याने गांभीि चकु केलेली आह.े त्याांना 

समि दणे्याचा असधकाि शासनाला कायद्याने सदलेला आह ेकाय ?  

 सभापती महोदय, सवभागाने सांबांसधत टांकलेखकावि िबाबदािी सनसित 

केलेली आह.े माननीय पांतप्रधान, िाज्याचे माननीय मखु्यमांत्री आसण वेगवेगळ्णया 

सवभागातील मांत्री असतील सकां वा वरिष्ठ असधकाऱ्याांनी एखाद्या आदशेावि स्वाक्षिी 

केली ति तो त्याांचा आदशे समिला िातो. सांबांसधताांनी केलेल्ह्या आदशेाच्या 

स्वाक्षिीमळेु तो त्याांचा आदशे धिता येणाि नाही. तो त्याांच्या कसनष्ठ पातळीवि काम 

किणाऱ्या क्लकि चा आदशे आह.े असा काही नवीन कायदा आणला आह ेकाय ?  

 श्री. शांभिुाि दसेाई : सभापती महोदय, एखादा असधकािी सफल्ह्डवि काम 

किीत असताना प्रशासकीय चकु सांबांसधत असधकाऱ्याकडून घडली ति ती दरुुस्त 

किण्यासाठी....ती चकु पनु्हा होऊ नये यासाठी त्याांना समि दणेे, त्याांच्या 

कायिपध्दतीत सधुािणा किणे ह ेप्रशासकीय असधकाि िाज्य शासनाला आहते. त्याच 

आधािे सांबांसधत एसपींना गहृ सवभागतील सह ससचवाांनी लेखी पत्राद्वािे समि सदलेली 

आह.े अशा प्रकािची चकु भसवष्ट्यात घडणाि नाही यासाठी खबिदािी घेण्याची सचूना 

सदलेली आह.े सांबांसधत मसहला कमिचाऱ्याच्या घिी िाऊन एसपींनी त्याांची आसण  
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ता.प्र.ि. ११७५६.... 

श्री.शांभिुाि दसेाई........... 

त्याांच्या कुटुांबीयाांची सदलसगिी व्यक्त केलेली आह.े ही चकु अनवधानाने झालेली 

असल्ह्याची मासहती त्या मसहलेला आसण कुटुांबीयाांना सदलेली आह.े एवढी सवि बाब 

घडल्ह्यानांति सांबांसधताांना समि सदल्ह्यानांति आणखी सन्माननीय सदस्याांना काय 

कािवाई अपेसक्षत आह े? एकदा या प्रकिणावि कािवाई झालेली असल्ह्यामळेु असधक 

कािवाई किावी असे वाटत नाही. गिि नाही.  

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, मांत्री महोदयाांनी सहितेने उत्ति सदलेले 

असनू, ते आम्हाला मान्य नाही. मी पणु्याला माझ्या भाषणात एक वक्तव्य केले होते. 

त्या वाक्याचा सवपयािस्त किीत पोलीस अधीक्षकाांनी माझ्यावि पणु्यात गनु्हा दाखल 

केलेला आह.े याच पोलीस अधीक्षकाांनी बदलीच्या आदशेात...त्या सठकाणी तो 

सलहत आह.े मसहलेचा कुणाशी सांबांध आह े? मांत्री महोदयाकडून सदलसगिी व्यक्त 

केली, समि सदली आह ेअसे उत्ति सदलेले आह.े ह ेप्रकिण असतशय गांभीि आह.े 

आपण काही केले तिी चालते. टांकलेखकावि सांबांसधत एसपींनी कािवाई केलेली 

आह.े मग मी भाषण केल्ह्यानांति सांबांसधत लाऊडस्पीकिवाल्ह्याच्या सवरुध्द कािवाई 

केली काय ?  

 

        यानांति श्री. बोडे.... 
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ता.प्र.ि.११७५६.... 

श्री.प्रवीण दिेकि.... 

यामध्ये सलसपक-टांकलेखकाची चकू नसनू, या सवि प्रकािाला सांबांसधत पोलीस 

अधीक्षकच िबाबदाि आहते.  मी स्पेसससफक सवचाितो की, या प्रकिणी सांबांसधत 

पोलीस अधीक्षकाांना सनलांसबत किण्यात येईल काय ? 

 श्री.शांभिुाि दसेाई : सभापती महोदय, मी माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांना साांग ू

इसच्ितो की, पवूी दाखल झालेला गनु्हा आसण या सवषयाच्या अनषुांगाने घडलेली 

प्रशासकीय चकू याांचा सांबांध िोडणे योग्य नाही.  मी वािांवाि साांगत आह ेकी, सांबांसधत 

पोलीस अधीक्षक याांना लेखी समि सदलेली आह.े  अशा पद्धतीची चकू होणाि नाही 

अशा सचूना सदु्धा त्याांना सदलेल्ह्या आहते.  सांबांसधत पोलीस अधीक्षकाांवि अगोदिच 

कािवाई केलेली असल्ह्यामळेु पनु्हा कािवाई किण्याची आवश्यकता वाटत नाही.   

(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदस्य उभे िाहून एकाच वेळी बोलतात.) 

 श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, माननीय गहृ िाज्यमांत्री ह े सदशाभलू 

किणािे उत्ति दते आहते.  उद्या एखाद्या मसहलेची िेड काढली आसण माफी मासगतली 

ति.... 

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये येऊन फलक 

फडकावनू घोषण दतेात.) 

 सभापती : माननीय गहृ िाज्यमांत्रयाांनी उत्ति सदलेले आह.े  त्यामळेु या प्रकिणी 

मांत्री महोदयाांनी असधक कािवाई किणे अपेसक्षत असेल ति सन्माननीय सदस्याांनी मांत्री 

महोदयाांची भेट घ्यावी व आपले समाधान करुन घ्यावे.  

 आता मी पढुील प्रश्न पकुाितो. 

  



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) N - 75 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री.सोनावण े 12:20 

 

 

ता.प्र.ि.११७५६.... 

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये फलक 

फडकावनू घोषणा दतेच असतात.) 

 सभागहृातील गोंधळसदृश परिसस्थतीत मला सभागहृाचे कामकाि पाि 

पाडणे शक्य होत नसल्ह्यामळेु मी सभागहृाची बैठक १० समसनटाांसाठी स्थसगत 

कितो. 

(सभागहृाची बैठक दपुािी १२.२१ ते १२.३१ वािेपयंत स्थसगत झाली.) 

---------- 

   नांति श्री.काांबळे..... 
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(स्थलगतीनतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

ता.प्र.ि.११७५६.... 

 सभापती : माझ्या समितुीने सन्माननीय सदस्य श्री. गोसपचांद पडळकि याांनी 

सवचािलेल्ह्या प्रश्नाला योग्य उत्ति आले आह.े प्रश्न असा सवचािला होता की, .... एका 

ग्रामीण एसपींनी मसहलेच्या बाबतीत िे काही केले असेल, ते केले असेल, त्यावि 

प्रशासनाने स्पष्ट साांसगतले आह ेकी, िे काही झाले असेल, त्याची सदलसगिी व्यक्त 

झाली आह ेआसण समि दणे्यात आली आह.े त्याांच्या सनयमाप्रमाणे कदासचत ते काम 

असेल. सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी प्रश्न उपसस्थत केला आह.े मी ििी पढेु गेलो 

असलो तिी त्याांच्या पदाचा मान ठेवण्यासाठी मी त्याांना एक समसनट बोलण्यासाठी 

सांधी दतेो. 

 श्री. प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, माझी एवढीच सवनांती आह ेकी, तमु्ही 

अशाप्रकािचे सलखाण केल्ह्यानांति, िेकॉडिवि आल्ह्यानांति, भसवष्ट्यातील गनु्याांना 

आपण समि दऊेन, सदलसगिी व्यक्त करुन, सोडून दणेाि आहात का ह ेया सभागहृात 

साांगावे. तमु्ही सभागहृात ते आश्वासन द्यावे की, अशाप्रकािची सािखी प्रकिणे समोि 

आली, लेखी िेकॉडिवि आली तिी सह ससचवाांमाफि त समि दऊेन त्याांना सदलसगिी 

व्यक्त करुन सोडून दणेाि. मग आमचा सवषय सांपला. मी आता यासाठी ह ेसवचािीत 

आह ेकी, ह ेसभागहृ कशासाठी आह े? ह ेसभागहृ न्याय समळसवण्यासाठी  आह.े मग 

िि एखादा एसपी दिािचा असधकािी अशाप्रकािचे किीत असेल ति .... आमच े

वैयसक्तक कोणाबाबत म्हणणे नाही की, कोण एसपी आह े की दसुिा कोण आह.े 

आम्ही पोलीस प्रशासन म्हणनू पाहत आहोत. अशा गोष्टी पनु्हा होऊ नयेत .... आपण 

एकीकडे मसहला सांिक्षणाचा कायदा किीत आहोत. आपण सवांनी मसहलाांसाठी  

एकमताने कायदा आणला आह.े खलेुआम मसहलाांच्या इज्ितीचे सधांडवडे काढणाि 

असतील आसण या सभागहृात न्याय समळणाि नसेल ति आम्ही कुठे न्याय     

मागायचा ? त्यामळेु आपल्ह्याला माझी नम्र सवनांती आह ेकी, याच्यावि कठोि कािवाई  
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ता.प्र.ि.११७५६.... 

श्री. प्रवीण दिेकि .... 

झाली पासहिे. आमची अशी मागणी आह.े आमचा माननीय िाज्यमांत्रयाांवि आके्षप 

नाही. पिांत ुआपण अशाप्रकािच्या व्यसक्तां ना धडा सशकसवला पासहिे. आम्हाला न्याय 

हवा आह.े आपण त्याांना सनलांसबत किावे, अशी आमची ठाम मागणी आह.े 

 सभापती : सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी िो प्रश्न उपसस्थत केला आह ेतो 

गाांभीयािने घणेे गििेचे आह.े मला असे वाटत की, सन्माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. 

प्रवीण दिेकि, सन्माननीय सदस्य सविश्री. गोसपचांद पडळकि, सदाभाऊ खोत आसण 

तमु्ही आि सकां वा उद्या तमुच्या सवडीने एक बैठक घ्यावी, यामध्ये त्याांच्या 

म्हणण्याप्रमाणे काही चकुीचा सप्रससडांट पडत पडेल ति तो होऊ नये याची काळिी 

घ्यावी आसण याचा फायदा .... ििी तमु्ही केले असेल ते योग्य असेल सकां वा नसेल, 

ह ेत्या बैठकीत ठिवनू सदनाला अवगत किावे.  

 श्री. शांभिूाि दसेाई : सभापती महोदय, होय. 

---- 
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कळमनुरी (लज.लहगंािी) तािुक्यात नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी 

योजनेच्या अनुदानामध्ये गैरव्यवहार करणाऱ्या दोषींवर कारवाई 

करण्याबाबत 

(३) * १२५३७ डॉ.प्रज्ञा सातव, डॉ.वजाहत लमर्ाा, श्री.अलभलजत वंजारी, 

श्री.राजेश राठोड, डॉ.(श्रीमती) मलनषा कायंदे : सन्माननीय कृषी मंत्री पढुील 

गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) कळमनिुी (सि.सहांगोली) तालकु्यातील ४२ गावाांची नानािी दशेमखु कृषी 

सांिीवनी योिनेंतगित सनवड झाली असनू यामध्ये सठबक/तषुाि, मोटाि व पाईप 

इ.सासहत्याकिीता समळणाऱ्या अनदुानामध्ये गैिव्यवहाि झाल्ह्याचे सदनाांक १५ 

सडसेंबि, २०२१ िोिी वा त्यासमुािास सनदशिनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सठबक सांचाच्या सविीसाठी आवश्यक असलेला दकुानाचा व 

कां पनीचा पिवाना सांबांसधत दकुानदािाकडे नसतानाही दकुानदािाने बनावट दयेके 

दऊेन असधकाऱ्याांच्या सांगनमताने गैिव्यवहाि केला आह,े तसेच मदृसांधािण सवस्ताि 

फळबाग अनदुानामध्येही गैिव्यवहाि झाला आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुांगाने सदि योिनेत गैिव्यवहाि किणाऱ्या सांबांसधत दोषी असधकािी व इतिाांवि 

कोणती कािवाई केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

  

डॉ. लवश्वजीत कदम, श्री. दादाजी भुसे यांच्याकररता : (१) होय, श्री.गिानन 

प्रभाकि लाससनकि िा.कळमनिुी (सि.सहांगोली) व श्री.िािकुमाि केवलससांग िाधव 

िा.सकुाळी याांनी सदनाांक १३ सडसेंबि, २०२१ िोिी सिल्ह्हा अधीक्षक कृषी असधकािी, 

सहांगोली याांना प्रकल्ह्पाच्या कामात झालेल्ह्या गिैव्यवहािाची चौकशी किण्याबाबत 

तिाि अिि सदले होते. 

(२) व (३) दोन्ही तिािी तिािदािाांनी गैिसमितुीतनू सदल्ह्या असल्ह्याने त्या पित घेत 

असल्ह्याचे पत्र, त्याांनी सदनाांक २२ सडसेंबि, २०२१ िोिी सदले आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 
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ता.प्र.ि.१२५३७.... 

 श्री. असभिीत वांिािी : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या डॉ. प्रज्ञा सातव 

सभागहृात उपसस्थत नाहीत. सह प्रश्नकताि या नात्याने मला अनमुती द्यावी. माननीय 

मांत्रयाांनी िापील उत्ति सदले आह.े िापील उत्तिाच्या परिच्िेद २ व ३ मध्ये असे नमदू 

केले आह ेकी, दोन्ही तिािी तिािदािाांनी गिैसमितुीतनू सदल्ह्या असल्ह्याने त्या पित 

घेत असल्ह्याचे पत्र त्याांनी सदनाांक २२ सडसेंबि, २०२१ िोिी सदले आह.े पिांत ुमळू 

प्रश्न असा आह ेकी, ह े सदवाणी स्वरुपाचे प्रकिण नसनू फौिदािी स्वरुपाचे प्रकिण 

आह.े दकुानदािाने पिवाना नसताना माल पिुवठा करुन पैसे उचलले आहते, 

त्याच्यावि इांसडयन सपनल कोडच्या सेक्शन ४२० प्रमाणे, सेक्शन ४७१ प्रमाणे गनु्हा 

दाखल का किण्यात आला नाही ? 

 डॉ. सवश्विीत कदम : सभापती महोदय, मळू तिािदाि श्री. गिानन प्रभाकि 

लाससनकि, िा. कळमनिुी, सि. सहांगोली व श्री. िािकुमाि केवलससांग िाधव याांनी 

सदनाांक १३ सडसेंबि, २०२१ िोिी सिल्ह्हा अधीक्षक कृषी असधकािी, सहांगोली याांना 

प्रकल्ह्पाच्या कामात झालेल्ह्या गैिप्रकािाची चौकशी किण्याबाबत तिाि सदली होती 

ह ेखिे आह.े सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्ह्याप्रमाणे, दोन्ही तिािी गिैसमितुीतनू 

झाल्ह्या आहते. त्या त्याांनि मागे घेतल्ह्या आहते. त्यामळेु फौिदािी गनु्याांच्या 

बाबतीतील तिािीचा उल्ह्लेख येथे नाही. ति त्या बाबतीतील मासहती घेऊन ती 

सभागहृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 श्री. शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदय, माझी उत्तिालाच हिकत आह.े 

सन्माननीय सदस्याांनी सवचािलेल्ह्या प्रश्नाला उत्ति दतेाना साांसगतले आह ेकी, सांबांसधत 

दोन्ही तिािदािाांनी गिैसमितुीतलू तिाि सदली असल्ह्यामळेु ती मागे घतेली आह.े 

खिे म्हणिे असे उत्ति येणे चकुीचे आह.े तिािदािाांनी गैिसमितुीतनू सनवेदन सदले 

असेल तिीही या सांदभाित पवूी झालेल्ह्या तिािीची चौकशी करुन खिोखि यामध्ये 

तडिोड झाली आह ेकी काय झाले आह े.... याला आम्ही महत्त्व दते नाही. पिांत ु

याबाबतीत गैिव्यवहाि झाला असे सांबांसधत चौकशीमध्ये आपल्ह्याला आढळले आह े

काय आसण आढळले असेल ति सांबांसधत सवि गोष्टींबाबत चौकशी करुन आपण 

कािवाई किणाि आहात का ? 
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ता.प्र.ि.१२५३७.... 

 श्री. दादािी भसेु : सभापती महोदय, सहांगोली सिल्ह्यातील कळमनिुी 

तालकु्यातील श्री. गिानन प्रभाकि लाससनकि व श्री. िािकुमाि केवलससांग िाधव 

याांनी साधािणपणे ६ मदु्याांप्रमाणे तिाि सदली होती. ६ मदु्याांप्रमाणे प्रत्येक मदु्दासनहाय 

चौकशी किण्यात आली आह.े सवि सनयमाांप्रामणे कायदशेीि प्रसिया सांपन्न झाली 

आह.े कोणताही गैिव्यवहाि झालेला नाही ह ेत्यातनू सनष्ट्पन् न झाले आह.े ते सांपणूि या 

दोन्ही तिािदािाांना दाखसवण्यात आले आह.े सवि प्रसिया झाल्ह्यानांति त्याांची तिाि 

िासहलेली नाही, ही वस्तसुस्थती आह.े 

 श्री. ियांत प्र. पाटील : सभापती महोदय, मदु्दा महत्त्वाचा यासाठी आह ेकी, 

त्याांनी साांसगतले आह ेकी, गैिसमितुीने तिाि केली होती. मग गैिसमितुीने तिाि 

केली म्हणिे खोटी तिाि केल्ह्याबद्दल त्याांच्यावि कािवाई किणाि आहात का ?  

 सभापती : तसे सेक्शन आहचे. माझ्या समितुीने मॅसिस्रेट याांच्याकडे िाऊन 

त्याांच्यावि किता येते. 

 श्री. ियांत प्र. पाटील : सभापती महोदय, अशामळेु हा धांदा होतो. खोटी तिाि 

किायची आसण मागाहून तडिोड किायची ह ेयोग्य नाही. 

 सभापती : मी तचे साांगत आह.े  

 श्री. गोसपचांद पडळकि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी माांडलेला 

सवषय खपू महत्त्वाचा आह.े कोणी तिी लोक येऊन तिाि दते आहते, पनु्हा काही 

बैठका झाल्ह्या की त्या पित घेत आहते. आपण चौकशी करुन त्याांच्यावि गनु्हा 

दाखल करुन त्याांची चौकशी किणाि का ? आपण त्याांच्यावि गनु्हा दाखल किावा. 

तमु्ही कशासाठी चकुीच्या गोष्टीसाठी असधकाऱ्याांचा वेळ घेत आहात ?  

 श्री. दादािी भसेु : सभापती महोदय, हा तािाांसकत प्रश्न आह.े तिािदािाांनी ६ 

मदु्द ेसदले  होते. इति सांसकणि यामध्ये सांपणूि योिनेत मदृ सांधािण, सवस्ताि, फळबाग 

यामध्ये सकती िक्कम आली व कोणाकोणाची सबले िोडली याची चौकशी किण्यात 

यावी, असे ६ मदु्द ेतिािदािाांनी सदले होते. प्रत्येक मदु्दासनहाय कृषी सवभागाने चौकशी 

केली आसण ती सवि मासहती तिािदािाांना दणे्यात आली आह,े त्यानांति त्याांनी 

साांसगतले आह ेकी, आमचे समधान झाले आह.े आमचा काही सवषय िासहलेला नाही.  
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ता.प्र.ि.१२५३७.... 

 डॉ. मसनषा कायांद े : सभापती महोदय, चौकशी झाली, मग त्याअांती काय 

सनष्ट्कषि आला ह ेउत्तिात आले असते ति गैिसमितुीने झाले आसण माग ेघेतले असे 

िे उत्ति आले आह ेते टाळता आले असते. त्यामळेु आमचे प्रश्न पढेु सनमािण होत 

आहते.  

 श्री. दादािी भसेु : सभापती महोदय, सिेशन फॉि ॲक्शन. 

---- 
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महाराष्ट्र पोिीस कुटंुब आरोग्य योजनेमध्ये म्युकरमायकोलसससह इतर 

आजारांचा समावेश करण्याबाबत 

(४) * ११८८५ श्री.सुलनि लशंदे : तारांलकत प्रश्न क्रमांक १०८०१ िा लदनांक     

२४ लडसेंबर, २०२१ रोजी लदिेल्ह्या उत्तराच्या सदंभाात सन्माननीय गृह मंत्री 

पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) महािाष्ट्र पोलीस कुटुांब आिोग्य योिनेमध्ये म्यकुिमायकोससससह इति १० 

आिािाांचा समावेश किण्याबाबतचा प्रस्ताव सावििसनक आिोग्य सवभागास सादि 

किण्यात आल्ह्याचे माह े िानेवािी, २०२२ मध्ये वा त्यादिम्यान सनदशिनास आले 

आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सदि प्रस्तावाबाबत कोणती कायिवाही किण्यात आली आह,े सदिहू 

प्रस्तावाचे थोडक्यात स्वरुप आसण सद्य:सस्थती काय आह,े सदिहू प्रस्तावास शासनाने 

मान्यता सदली आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक् त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुांगाने सदिहू प्रस्तावास मान्यता दवेनू महािाष्ट्र पोलीस कुटुांब आिोग्य योिनेमध्ये 

म्यकुिमायकोससससह इति १० आिािाांचा समावेश किण्याबाबत कोणती कायिवाही 

केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ?  

श्री. सतेज ऊर्ा  बंटी डी. पाटीि, श्री. लदिीप वळसे-पाटीि यांच्याकररता : 

(१) होय, ह ेखिे आह.े 

(२) व (३) सदि प्रस्तावाच्या अनषुांगाने म्यकुिमायकोससस सह इति आिािाांचा 

महािाष्ट्र पोलीस कुटुांब आिोग्य योिनेंतगित पोलीस दलातील पोलीस 

असधकािी/कमिचािी आसण त्याांच्या कुटुांबावि आांतिरुग्णालयीन सवनामलू्ह्य उपचाि 

किण्याच्या अनषुांगाने सदि आिािाांचा समावशे महािाष्ट्र पोलीस कुटुांब आिोग्य 

योिनेंतगित किण्याबाबत धोिणात्मक सनणिय घेण्यासाठी याबाबतचा प्रस्ताव 

सावििसनक आिोग्य सवभागास सादि किण्यात आला असनू पढुील कायिवाही सरुु 

आह.े 

(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

          नांति श्री. खचे .... 
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ता.प्र.ि.११८८५.... 

 श्री.सनुील सशांद े : सभापती महोदय, लेखी उत्तिाच्या अनषुांगाने मला अशी 

सवचािणा किावयाची आह े की, तातडीच्या प्रसांगी शासकीय सनमशासकीय 

रुग्णालयाांमध्ये पोलीस कमिचाऱ्याांना ॲडसमट केल्ह्यानांति महािाष्ट्र पोलीस कुटुांब 

आिोग्य योिनेअांतगित समासवष्ट असलेल्ह्या रुग्णालयात मोफत उपचाि घ्यावयाच े

असल्ह्यास रान्सफि दणे्यात यावी असे परिपत्रक अप्पि पोलीस महासांचालक याांनी 

काढले आह.े पिांत ुअनेक सठकाणी असे लक्षात येते की, रान्सफि नाकािण्यात येत 

आह.े त्यामळेु पोलीस कमिचाऱ्याांना आिोग्य योिनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामळेु 

रान्सफिबाबत िाज्य शासनाकडून योग्य ते सनदशे सांबांसधत खात्याला दणे्यात येतील 

काय ? दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, सेवासनवतृ्त झाल्ह्यानांति अनेक पोलीस कमिचाऱ्याांच े

आिाि बळावतात. सेवासनवतृ्तीनांति सेवासनवतृ्त कमिचाऱ्याांना पोलीस कुटुांब आिोग्य 

योिनेचा लाभ समळेल काय ? 

 श्री.सतेि ऊफि  बांटी डी.पाटील : सभापती महोदय, रान्सफिचा सवषय उपसस्थत 

केलेला आह.े रान्सफि झाल्ह्यावि त्याांना त्या योिनेचा लाभ समळतो. 

 श्री.सनुील सशांद े : तातडीच्या केसमध्ये कोणत्या तिी रुग्णालयात ॲडसमट 

किण्यात येते. तेथे या योिना नसतात. ही योिना असलेल्ह्या हॉस्पीटलमध्ये रुग्णाला 

रान्सफि किा असे परिपत्रक काढण्यात आले आह.े 

 श्री.सतेि ऊफि  बांटी डी.पाटील  : सभापती महोदय, या िाज्यात िवळपास 

३१४ हॉस्पीटल प्रासधकृत केले आहते. तेथे कॅशलेशची ससुवधा दणे्यात येते. ददुवेाने 

एका सठकाणी ॲडसमट केले ति त्या रुग्णाला दसुिीकडे रान्सफि किावे लागते. 

 सभापती : सन्माननीय सदस्याांचा प्रश्न म्यकुिमायकोससस या आिािावि 

इलाि न होणाऱ्या हॉस्पीटलबाबत असावा. 

 श्री.सतेि ऊफि  बांटी डी.पाटील : सभापती महोदय, म्यकुिमायकोसससबाबत 

असे आह े की, कोसवड अांतगित िे पेशांट आतापयंत आले त्या सवांवि उपचाि 

किण्यात आले आहते. म्यकुिमायकोसससबाबत उपचाि केले नाहीत अशा घटना  
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ता.प्र.ि.११८८५.... 

श्री.सतेि ऊफि  बांटी डी.पाटील.... 

आढळून आलेल्ह्या नाहीत. तिी दखेील यामध्ये आणखी ११ िोगाांचा समावशे 

किण्याबाबत आिोग्य सवभागाना साांगण्यात आले असनू ती कायिवाही किण्यात येत 

आह.े 

 श्री.शसशकाांत सशांद े : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी असतशय 

महत्वाच्या सवषयावि हा तािाांसकत प्रश्न सवचािला आह.े महािाष्ट्रातील पोलीस सदवस 

िात्र काम कितात. कोणतीही वेळ काळ न बघता ते काम कितात. सवि सामान्य 

िनतेसाठी महात्मा फुले िन आिोग्य योिना लाग ूआह.े त्यामध्ये िवळपास १००० 

आिािाांचा समावेश केला असनू त्यासाठी िाज्य शासन मदत किते. पोसलसाांना 

सनकषात बससवण्यात आलेल्ह्या उपचािात आणखी ११ आिािाांचा समावेश केलेला 

आह.े मला असे साांगायचे आह े की, पोसलसाांना होणाऱ्या सवि िोगाांचा समावशे 

पोलीस कुटुांब आिोग्य योिनेत किण्यात येईल काय ? त्यासाठी शासनाकडून 

धोिणात्मक सनणिय घेण्यात येईल काय ?  

 श्री.सतेि ऊफि  बांटी डी.पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी 

असतशय महत्वाचा सवषय उपसस्थत केला आह.े महात्मा िोसतबा फुले िन आिोग्य 

योिनेत िवळपास १००० आिािाांचा समावेश किण्यात आला आह.े पोलीस कुटुांब 

आिोग्य योिनेत ३९ आिािाांवि उपचाि किण्यात येत आहते. या योिनेतील 

िाज्यातील आकडेवािी अशी आह.े सन २०२१-२२ मध्ये १० हिाि पोलीस व 

त्याांच्या कुटुांसबयाांवि उपचाि किण्यात आले.. िाज्य शासनाच्या सतिोिीतनू ६० कोटी 

रुपयाांची प्रसतपतूी किण्यात आली आह.े मागच्या वषी ३५ कोटी रुपये प्रसतपतूी 

किण्यात आली. त्याच्या मागील वषाित ६० कोटी रुपये खचि किण्यात आले आहते. 

सन्माननीय सदस्य साांगतात ती वस्तसुस्थती आह.े िाज्य शासनाने पोसलसाांबाबत नेहमी 

वेगळी भसूमका घेतली आह.े कोसवडमध्ये मतृ्य ू पावल्ह्यावि त्याांच्या वािसाांना ५० 

लाख रुपये दणे्यात आले. कायदा व सवु्यवस्थेचा सवचाि करुन वेगवेगळ्णया 

माध्यमातनू पोसलसाांना सवशेष रीटमेंट दणे्यात आलेली आह.े३९ आिािापेक्षा िास्त  
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ता.प्र.ि.११८८५.... 

श्री.सतेि ऊफि  बांटी डी.पाटील.... 

आिािाांचा समावेश यामध्ये किण्याबाबत भसवष्ट्य काळात धोिणात्मक सनणिय 

घेण्याबाबत शासन सकािात्मक आह.े 

 सभापती :  गले्ह्या ३० वषाित मी असे पासहले आह ेकी, पोसलसाांची ड्यटुी 

१० तास, १२ तास असते ते उभे असतात. मी डॉक्टि नाही, सन्माननीय सदस्य 

श्री.िणसित पाटील डॉक्टि आहते, इतका वेळ पोलीस उभे िाहत असतील ति त्याांना 

व्हरेिकोि व्हने्स होण्याचे प्रमाण िास्त अस ू शकेल. त्यामळेु त्याांच्या कामाच्या 

तासाच्या सहशोबाने त्याांना काही स्पेशल ससुवधा दणे्यात येतील काय असे सन्माननीय 

सदस्याांना म्हणायचे असेल. 

 श्री.सतेि ऊफि  बांटी डी.पाटील : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांचे असे 

म्हणणे आह ेकी, आिािाांची सांख्या वाढवावी हा धोिणात्मक सनणिय असल्ह्यामळेु 

तातडीने याबाबत बैठक घेण्यात येईल. याबाबत सवि सवभाग प्रमखुाांकडून नवीन 

आिाि कोणते आहते त्याची मासहती घेण्यात येईल. त्याांचा समावेश या योिनेत करुन 

या योिनेची व्याप्ती वाढसवण्याचा सनणिय शासन नक्की घेईन. 

 डॉ.िणसित पाटील : सभापती महोदय, या प्रश्नाला मांत्री महोदयाांनी 

सकािात्मक उत्ति सदले आह.े महात्मा िोसतबा फुले िन आिोग्य योिनेत १००० 

आिािाांचा समावेश केला आह.े पोसलसाांना ह े िोग होणाि नाहीत काय ? त्यामळेु 

ठिासवक िोगाांचा समावशे या योिनेत का किण्यात येतो. दोन लाख कमिचाऱ्याांना या 

सवि आिािाांचे कव्हि पासहिे नाही काय ?  माझ ेअसे म्हणणे आह ेकी, सन २०१४ 

मधील सीिीएचएसच्या दिाने दयेके सदली िात आहते. ह े दयेके असतशय कमी 

असल्ह्यामळेु कोणतेही हॉस्पीटल या योिनेत समासवष्ट होण्यास तयाि नसतात. माझी 

मासहती अशी आह ेज्या हॉस्पीटलने ही योिना स्वीकािली त्याांची दयेके हाडिकॉपीने 

पोलीस मखु्यालयाकडे िातात व तेथनू ती मुांबईला येतात. आता तशी परिसस्थती 

िासहलेली नाही. ही सवि कामे आता सडसिटलायिेशनने होऊ शकतात. त्यासाठी  
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ता.प्र.ि.११८८५.... 

डॉ.िणसित पाटील.... 

एखाद ेस्माटिकाडि किावे. पसहला प्रश्न असा आह ेकी, सन २०१४ मध्ये सीिीएचएसचे 

िे दि आहते तेच आता आपण दते आहात ह ेखिे असेल ति ते रिव्हाईि किणाि 

काय ?  आि दखेील ही कामे हाडिकॉपी दऊेन होत असतील म्हणिे तथेनू ही सवि 

कागदपते्र एस.पी.कायािलयात िातात व तेथनू येथे येतात. यासाठी चाि त ेसहा मसहने 

िातात त्यामळेु ही बाब सडसिटलाईि केली ति त्या हॉस्पीटलला सहा मसहने 

थाांबण्याची गिि पडणाि नाही. त्यामळेु त्याांचा सहभाग वाढू शकेल त्यासाठी ही काम े

किण्यात येतील काय ?  सतसिा प्रश्न असा आह े की, ही योिना फक्त इमििन्सी 

केससाठी आह.े पोसलसाांना अपेंडीस व हसनिया झाला ति त्याची रीटमेंट यामध्ये 

व्हायला पासहिे. यासाठी व्याप्ती वाढसवण्यात येईल काय व त्याांचा समावशे किण्यात 

येईल काय ?  असे किीत असताना पोसलस कमिचाऱ्याांची रिअल टाईम मासहती 

हॉस्पीटलकडे नसते. सस्पेंड असधकािी व बडतफि  झालेला पोलीस कमिचािी 

हॉस्पीटलमध्ये भिती होऊन ऑपिेशन होत े व तो घिी िातो. त्यानांति त्या 

हॉस्पीटलला ती दयेके समळत नाहीत कािण रिअल टाईम मासहती नसते. हॉस्पीटलला 

मासहती नसते की, हा पोलीस कमिचािी कतिव्यावि आह ेसकां वा नाही. यासाठी स्माटि 

काडि असेल ति या बाबी शक्य होतील. त्यामळेु या योिनेत आवश्यक त्या सवि 

दरुुस्त्या करुन ती योिना व्यापक किण्याची गिि आह ेया बाबी मांत्री महोदय कितील 

काय ? 

 श्री.सतेि ऊफि  बांटी डी.पाटील : सन्माननीय सदस्य डॉ.िणसित पाटील याांनी 

ह े खाते साांभाळले आह े त्यामळेु त्याांना याबाबत अनभुव  आह.े सीिीएचएसचा 

सवषय असेल सकां वा महात्मा िोसतबा फुले िन आिोग्य योिनेतील आिािाांचा 

समावेश यामध्ये कसा किता येईल यासाठी एक व्यापक बैठक घेण्यात येईल. 

दयेकाांची प्रसतपतूी वेळेवि होत नसल्ह्यामळेु काही हॉस्पीटल अशा केसेस नाकाितात 

ही वस्तसुस्थती आह.े मी अमिावती येथे गेलो होतो तेथील काही तिािी माझ्याकडे 

आल्ह्या होत्या. यासांदभाित एक ससवस्ति बैठक घेऊत त्रटुींचा आढावा घेण्यात येईल.  
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ता.प्र.ि.११८८५.... 

श्री.सतेि ऊफि  बांटी डी.पाटील.... 

सन २००५ मध्ये ही योिना सरुु झाली आह.े सन २००६ मध्ये काही बदल यामध्य े

किण्यात आले. गले्ह्या १५ ते २० वषाित फक्त कोसवडचा शासन सनणिय सोडला ति 

यामध्ये कोणतेही आमलुाग्र बदल किण्यात आले नाहीत. सन्माननीय सदस्याांना 

बैठकीला बोलावनू याबाबत एक व्यापक बैठक घेऊन धोिणात्मक सनणिय घेण्यात 

येतील. 

------- 
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मोहाडी (लज.भंडारा) तािुक्यातीि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना  

आलथाक मदत देण्याबाबत 

(५) * १२४६२ डॉ.पररणय रु्के, श्री.प्रलवण दरेकर, अॅड.लनरंजन डावखरे, 

श्री.नागोराव गाणार, श्री.लनिय नाईक, श्री.रमेशदादा पाटीि, श्री.रमेश 

कराड, श्री.प्रवीण दटके : सन्माननीय कृषी मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील    

काय :- 

(१) मोहाडी (सि.भांडािा) तालकु्यातील सनलि बिु, सनलि खदुि, दवे्हाडा बिु, 

मोहगाव, नवेगाव बिु व परिसिातील गावाांमध्ये खिीप हांगामात चिीवादळासह 

मसुळधाि पावसामळेु शेकडो शेतकऱ्याांच्या धान पीकाचे नकुसान झाल्ह्याचे माह े

सडसेंबि, २०२१ मध्ये वा त्यादिम्यान सनदशिनास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सनलि बिु, दवे्हाडा बिु परिसिातील अनेक शेतकऱ्याांनी खरिपाचा 

पीक सवमा काढला असनूही शेतकऱ्याांना पीक सवम्याची मदत समळाली नाही, ह ेही 

खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी करुन मोहाडी तालकु्यातील 

नकुसानग्रस्त शेतकऱ्याांना आसथिक मदत दणे्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 

किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री.लवश्वजीत कदम,श्री.दादाजी भुसे यांच्याकररता : (१) ह ेअांशत: खिे आह,े 

 भांडािा सिल्ह्हा मोहाडी तालकु्यातील धान (भात) सपकाांचे ऑक्टोबि व 

नोव्हेंबि, २०२१ या मसहन्यात चिीवादळ/ अवकाळी पावसामळेु नकुसानीचे ७८६ 

ह.े क्षेत्र बासधत होते. 

(२) ह ेअांशत: खिे आह,े 

 योिनेच्या मागिदशिक सचुनेनसुाि काढणी पिात नकुसान भिपाई या 

बाबीअांतगित २२ शेतकऱ्याांकडून पवूिसचूना प्राप्त झाली असनू त्यापैकी २१ शेतकिी 

नकुसान भिपाईस पात्र आहते. 

(३) याबाबत नकुसान भिपाईची सनसिती व वाटपाची परिगणना सवमा कां पनीमाफि त 

सरुु आह.े 
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(४) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

       

ता.प्र.ि.१२४६२.... 

 डॉ.परिणय फुके : सभापती महोदय, प्रश्नाांच्या लेखी उत्तिाला माझी हिकत 

आह.े ह े उत्ति सभागहृाची सदशाभलू किणािे आह.े मोहाडी तालकु्यात िवळपास 

७८६ हके्टि भागाचे नकुसान झाले आह.े त्यासांदभाित फक्त २२ लोकाांनी मदत 

मासगतली व २१ लोकाांना मदत सदली असे त्याांनी उत्ति आह.े ७८६ हके्टि क्षेत्राच्या 

नकुसानामध्ये िवळपास पाच ते सात हिाि शेतकिी आहते. फक्त २१ लोकाांना 

नकुसान भिपाई सदली असे लेखी उत्ति दणे्यात आले आह.े ह ेचकुीचे आह.े चकुीच े

उत्ति दणेािे िे असधकािी आहते त्याांच्यावि कािवाई किण्यात येईल काय असा माझा 

प्रश्न आह.े 

 श्री.सवश्विीत कदम : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य डॉ.परिणय फुके 

याांनी िो सवषय माांडला त्याबाबत भांडािा सिल्ह्यातील मोहाडी तालकु्यातील धान 

भात सपकाांचे ऑक्टोबि व नोव्हेंबि २०२१ या मसहन्यात चिी वादळ सकां वा अवकाळी 

पावसामळेु ७८६ हके्टि क्षेत्र बाधीत झाले ह ेखिे आह.े 

        या नांति श्री.बोिले... 
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ता.प्र.ि.१२४६२...... 

डॉ.सवश्विीत कदम...... 

मागील काही वषांपासनू कें द्र शासनाच्या माध्यमातनू िाबसवण्यात येणािी प्रधानमांत्री 

पीक सवमा योिना ऐसच्िक किण्यात आलेली आह.े या योिनेच्या मागिदशिक 

सचुनेनसुाि पीक काढणी पिात नकुसान भिपाई बाबी अांतगित २२ शेतकऱ्याांकडून 

पवूि सचूना प्राप्त झालेली आह.े त्यापैकी २१ शेतकिी नकुसान भिपाईसाठी पात्र 

आहते. आम्ही याबाबत असधक मासहती घेत आहोत. सन्माननीय सदस्याांनी आणखी 

के्षत्र बासधत असल्ह्याचे साांसगतले. िे शेतकिी पात्र आहते, ज्या शेतकऱ्याांनी पीक 

सवम्याचा लाभ घेण्यासाठी हप्ता भिलेला आह ेत्याांना सनसितपणे लाभ दणे्यात येईल.  

 डॉ.परिणय फुके : सभापती महोदय, मी पीक सवमा योिनेबाबत प्रश्न 

सवचािलेला नाही. मी स्पेसससफक प्रश्न सवचािला होता की, सडसेंबि २०२१ दिम्यान 

मोहाडी तालकु्यातील ज्या शेतकऱ्याांचे नकुसान झाले त्याांना महािाष्ट्र शासनाकडून 

नकुसान भिपाई समळणाि आह ेकाय, सकती नुकसान भिपाई समळणाि आह ेआसण 

केव्हा समळणाि आह े? पिांत ुसदि प्रश्नाचे उत्ति मला समळाले नाही. 

 श्री.दादािी भसेु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी िो प्रश्न सवचािला 

त्याचे दोन भाग आहते. पसहला भाग नैससगिक आपत्ती अांतगित शासनाच्या वतीने 

समळणािी मदत आसण दसुिा भाग पीक सवमा योिनेसांदभाित आह.े ऑक्टोबि व 

नोव्हेंबि मसहन्यात १८६२ शेतकऱ्याांचे नकुसान झालेले आह.े ७८६ हके्टि क्षेत्राचे 

नकुसान झाले असनू त्यासाठी ११७ लक्ष रुपयाांचा सनधी अपेसक्षत आह.े यापैकी ६३ 

कोटी रुपये ऑक्टोबि मसहन्यात झालेल्ह्या नकुसान भिपाईसाठी सवतिीत किण्यात 

आलेले आहते आसण उविरित सनधी सदु्धा उपलब्लध करुन सदला िाईल. तसेच, पीक 

सवमा योिनेसांदभाित मघाशी िाज्यमांत्री महोदयाांनी उत्ति सदलेले आह.े 

 श्री.गोसपचांद पडळकि : सभापती महोदय, मी मांत्री महोदयाांच्या सनदशिनास  

आणनू दऊे इसच्ितो की, मध्यांतिी झालेल्ह्या अवकाळी पावसामध्ये आपण  
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ता.प्र.ि.१२४६२...... 

श्री.गोसपचांद पडळकि..... 

अल्ह्फाबेसटकली गावाांचा समावेश करुन त्या पद्धतीने मदत दऊे केली होती. पिांत ु 

आटपाडी तालकु्यातील T, U, V, W, X, Y, Z याप्रमाणे सवभतुवाडी, वलवण, 

यपावाडी, वाक्सेवाडी, उांबिगाव, झिे, सवटलापिू, तळवडे या गावाांना मदत समळाली 

नाही. ती िक्कम िवळपास ३.४२ कोटी रुपये इतकी आह.े िाज्यात सदु्धा अशी 

परिसस्थती अस ूशकते. आपण ती िक्कम केव्हा पयंत दणेाि आहात ? 

श्री.दादािी भसेु : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.गोसपचांद पडळकि 

याांनी तािाांसकत प्रश्नाच्या व्यसतरिक्त प्रश्न सवचािलेला आह.े  

सभापती : मांत्री महोदय, आपण या सांदभाित मासहती घेऊन ती सन्माननीय 

सदस्याांना कळवावी.  

श्री.दादािी भसेु : सभापती महोदय, होय. 

--------- 
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राज्य शासकीय सेवेत बनावट क्रीडा प्रमाणपत्राच्या आधारे उमेदवारांची 

केिेिी लनयकु्ती रद्द करण्याबाबत 

(६) * ११८३० डॉ.(श्रीमती) मलनषा कायदें, श्री.सुलनि लशंदे, श्री.लविास 

पोतनीस : तारांलकत प्रश्न क्रमांक १०६८० िा लदनांक २४ लडसेंबर, २०२१ 

रोजी लदिेल्ह्या उत्तराच्या सदंभाात सन्माननीय क्रीडा मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

कितील   काय :- 

(१) िीडा सवभागाने साडेचाि हिाि पानाांचा तयाि केलेल्ह्या अहवालात २५८ बनावट 

प्रमाणपत्रे सवतरित केल्ह्याचे तसेच ५० पेक्षा असधक उमेदवाि सदि बनावट िीडा 

प्रमाणपत्राद्वािे नायब तहससलदाि, पोलीस उप सनिीक्षक इ. वगि-२ च्या तसेच वगि-१ 

च्या पदाांवि अन्य सठकाणी नोकिी कित असल्ह्याचे माह े सडसेंबि, २०२१ मध्ये वा 

त्यादिम्यान सनदशिनास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, बनावट खळेाडू प्रमाणपत्राआधािे शासन सेवेत सनयकु्त झालेल्ह्या ३४ 

उमेदवािाांपैकी ११ उमेदवािाांच्या सनयकु्त्या समाप्त किण्यात येवनू उविरित 

उमेदवािाांच्या सनयकु्त्या समाप्त किण्यात आल्ह्या नाहीत, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, मा.न्यायालयाची स्थसगती नसलेल्ह्या उमेदवािाांची सनयकु्ती िद्द करुन 

सदि िागी प्रसतक्षा यादीतील पात्र उमेदवािाांना सनयकु्ती दणे्याची कायिवाही 

किण्याबाबत आयकु्त, िीडा व यवुक सेवा याांनी सनदशे दवेनूही याप्रमाणे कायिवाही 

किण्यात आली नाही, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह े काय, चौकशीच्या 

अनषुांगाने िाज्य शासकीय सेवेत बनावट िीडा प्रमाणपत्राच्या आधािे सनयकु्त 

उमेदवािाांची सनयकु्ती िद्द करुन प्रसतक्षा यादीतील पात्र उमेदवािाांची सनयकु्ती 

किण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, सवलांबाची कािणे काय आहते ? 

  

श्रीमती आलदती तटकरे, श्री.सुलनि केदार यांच्याकररता : (१) अांशतः खिे आह.े 

 २५८ उमेदवािाांनी बनावट कागदपत्रे व सनकाल सादि करुन िीडा प्रमाणपत्र 

पडताळणी अहवाल प्राप्त करुन घेतल्ह्याचे सनदशिनास आले असनू, सदि बनावट 

कागदपत्राांआधािे, उपिोक्त उमेदवािाांपैकी, ३४ उमेदवािाांची शासनाच्या सवसवध 

सवभागाांत सनयकु्ती झाली आह.े 
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ता.प्र.ि.११८३०...... 

श्रीमती आसदती तटकिे...... 

(२), (३) व (४) बनावट खळेाडू प्रमाणपत्राांआधािे सनयकु्ती झालेल्ह्या १२ 

उमेदवािाांच्या सनयकु्त्या समाप्त केल्ह्या आहते. उवििीत उमेदवािाांच्या सनयकु्त्या िद्द 

किण्यासांदभाित िीडा व यवुक सेवा सांचालनालय स्तिावरुन पढुील कायिवाही सरुू 

आह.े  

(५) प्रश्न उद ्भवत नाही. 

 डॉ.मसनषा कायांद े: सभापती महोदय, खोटी प्रमाणपत्र तयाि किणे हा गांभीि 

गनु्हा आह.े या गनु्याला फोिदािी गनु्हा समिले पासहिे. खोटी प्रमाणपते्र वापरुन 

नोकऱ्या समळसवणे, दसुऱ्याच्या असधकािावि घाला घालण ेआसण एकां दिीतच सांपणूि 

ससस्टीमवि प्रश्नसचन्ह सनमािण होईल अशा पद्धतीचा हा सवषय आह.े तािाांसकत 

प्रश्नाच्या उत्तिात नमदू केलेले आह े की, ३४ उमेदवािाांची शासनाच्या सवसवध 

सवभागात सनयकु्ती झाली होती. त्यापैकी १२ उमदेवािाांच्या सनयकु्त्या समाप्त किण्यात 

आलेल्ह्या आहते. मग उविरित उमेदवािाांनी गैिपद्धतीने नोकऱ्या समळसवलेल्ह्या 

असल्ह्यामळेु त्याांच्या सनयकु्त्या िद्द किण्यात येणाि आहते काय ? 

श्रीमती आसदती तटकिे : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी 

साांसगतल्ह्याप्रमाणे वगि-३ व ४ मधील सवसवध पदाांवि एकूण ३४ उमेदवािाांची सनयकु्ती 

झाली होती. त्यापैकी १२ उमेदवािाांची सेवा समाप्त किण्यात आलेली आह.े उविरित 

२२ उमेदवाि आहते. या सांदभाितील ससवस्ति अहवाल सवभागाच्या वतीने सनयकु्त 

प्रासधकाऱ्याांकडे सादि किण्यात आलेला आह.े सनयकु्ती प्रासधकाऱ्याांकडून सवलांब होत 

असल्ह्यामळेु िीडा सवभागाने अपि मखु्य ससचव, सामान्य प्रशासन सवभाग याांच्याकडे 

सदनाांक २४/११/२०२१ िोिी पत्र व्यवहाि केलेला आह.े या सांदभाित सवभागाकडून 

पाठपिुावा सरुु आह.े सांबांसधत उमेदवािाांची सेवा समाप्त किणे, सनयकु्त्या िद्द किणे 

तसेच सनयकु्त्या िद्द झाल्ह्यानांति रिक्त िागा भिण्यासाठी नवीन उमेदवािाांची सनयकु्ती 

किण्याबाबत सांबांसधत सवभागाकडून मागिदशिन मागसवण्यात आले आह.े िीडा 

सवभाग या सांदभाित पाठपिुावा किीत आह.े एकूण ३४ िागा रिक्त असनू या सांदभाित  
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ता.प्र.ि.११८३०...... 

श्रीमती आसदती तटकिे...... 

योग्य ती कायिवाही केली िाईल. भसवष्ट्यात बोगस प्रमाणपत्र दऊेन कोणीही नोकिी  

समळव ूनये यासाठी िीडा सवभागाच्या माध्यमातनू सॉफ्टवेअि तयाि किण्यात येणाि 

आह.े प्रत्येक खळेाडूने भाग घेतलेल्ह्या स्पधांची ससवस्ति मासहती त्या सॉफ्टवेअिच्या 

माध्यमातनू अपलोड किावी लागणाि आह.े सदि पोटिल अत्यांत कमी कालावधीत 

िीडा सवभागाच्या माध्यमातनू तयाि किण्यात येत आह.े भसवष्ट्य काळात अशा 

प्रकािच्या घटना घडू नयेत याची िीडा सवभागाकडून काळिी घेतली िात आह.े  

श्री.सदाभाऊ खोत : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्या डॉ.मसनषा कायांद े

याांनी चाांगला प्रश्न उपसस्थत केलेला आह.े मी मांत्री महोदयाांच्या सनदशिनास आणनू 

दतेो की, ज्याांनी बोगस प्रमाणपत्र समळसवले त्याांना नोकऱ्या समळालेल्ह्या आहते. 

शासनाने या सांदभाित सदनाांक ३१ मे २०२१ िोिी शासन सनणिय काढलेला आह.े िीडा 

सवभागाने बोगस प्रमाणपत्राबाबत िीडा समसपित योिना िाबसवलेली आह.े म्हणि े

ज्याांनी बोगस ससटिसफकेट घेऊन नोकिी समळसवली त्याांच्यासाठी समसपित योिना 

िाबसवण्यात येत आह.े माझ्याकडे शासन सनणियाची प्रत आह.े मी ती प्रत मांत्री 

महोदयाांकडे दतेो. सदि योिनेद्वािे बोगस खळेाडू उमेदवािाांना त्याांचे बोगस प्रमाणपत्र 

व पडताळणी अहवाल िीडा व यवुक सेवा आयकु्ताांकडे पत्राद्वािे व व्यक्तीश: िमा 

किावयाचे आहते आसण ती तािीख ३१ मे २०२२ पयंत आह.े अशा प्रकािे िे नोकिीत 

कायिित आहते त्याांच्यावि समसपित योिनेच्या माध्यमातनू कािवाई करुन त्याांना 

सेवेतनू काढण्यात येणाि आह ेकाय ? तसेच, ज्याांनी बोगस प्रमाणपत्र तयाि केले 

त्याांच्यावि कोणती कािवाई किण्यात येणाि आह े?  

श्रीमती आसदती तटकिे : सभापती महोदय, या सांदभाित एफआयआि 

नोंदसवण्यात आलेला आह.े पोलीस सवभागाकडून त्याांच्यावि कािवाई सदु्धा सरुु 

आह.े सन्माननीय सदस्याांनी शासन सनणियाचा उल्ह्लेख केलेला आह.े आता पयंत 

झालेली प्रकिणे पनु्हा होऊ नयेत आसण शासन सनणियानसुाि अगोदि ज्या सनयकु्त्या  
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ता.प्र.ि.११८३०...... 

श्रीमती आसदती तटकिे...... 

झालेल्ह्या आहते, आपण ज्या ३४ उमेदवािाांचा उल्ह्लेख किीत आहोत त्याांचा यामध्ये 

समावेश नाही, ज्याांनी बोगस ससटिसफकेट घेतले असेल त्याांनी ती स्वेच्िेने पित 

किासवत यासाठी त्याांना मभुा सदलेली आह.े त्याांना माफी सदलेली आह ेअशातला 

भाग नाही. सवभागाने २५८ लोकाांवि एफआयआि दाखल केलेला आह.े 

डॉ.मसनषा कायांद े: सभापती महोदय, सदि घटना नोव्हेंबि मसहन्यातील आह.े 

आता िवळपास ३ मसहने झालेले आहते. आता पयंत सांबांसधतावि कािवाई व्हावयास 

पासहिे होती. सांबांसधतावि कािवाई किण्यासाठी एवढ्या मसहन्याांचा कालावधी 

लागता कामा नये. कािण, त्याांची प्रमाणपते्र बोगस आहते ह ेससद्ध झालेले आह.े सदि 

प्रकिणी कािवाई किण्यासाठी सवलांब होत आह,े तो चकुीचा आह.े पोलीस उप 

सनिीक्षक म्हणिे ज् याांनी गनु्हा थाांबवावयास पासहिे असे लोक यामध्ये आहते. मांत्री 

महोदयाांनी शासन सनणियामध्ये िे नमदू केलेले आह ेत् याबाबत असधक स्पष्टता किावी, 

अशी माझी सवनांती आह.े  

 श्रीमती आसदती तटकिे : सभापती महोदय, सदनाांक २४/११/२०२१ िोिी 

अपि मखु्य ससचव, सामान्य प्रशासन सवभाग याांच्याकडे पत्र सदलेले असले तिीही 

िीडा सवभागाचे आयकु्त त्याच बिोबि सनयकु्ती प्रासधकािी याांना आिच्या चचेच्या 

अनषुांगाने सचूना दणे्यात येतील की, त्याांनी या सांदभाित त्याांच्या स्तिावि बैठक घ्यावी. 

ज्या ३४ िागा रिक्त होणाि आहते त्या भिण्यात याव्यात आसण २२ उमेदवािाांवि 

अद्याप कािवाई झालेली नाही, त्याांची सेवा समाप्त किण्यात आलेली नाही, ती 

कािवाई लवकिात लवकि किण्यात यावी. त्यानांति मांत्री महोदयाांच्या सचूनेनसुाि 

त्याांच्या उपसस्थतीत या सांदभाितील पतूिता अहवालाबाबत बैठक घेतली िाईल. 

पढुील एका मसहन्यात या सांदभाितील कायिवाही पणूि किण्यात येईल.  

 सभापती : प्रश्नोत्तिाचा तास सांपलेला आह.े  

---------  
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 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, मागील आठवडयातील सविोधी पक्षाचा 

प्रस्ताव उद्या घ्यायचे ठिले होते, तो उद्या दशिसवण्यात यावा अशी माझी सवनांती आह.े 

 सभापती : मी आपणास साांग ू इसच्ितो की, तो प्रस्ताव स्वाक्षिीसाठी 

माझ्याकडे आला होता, आपण मला आठवण करुन सदली मी आपला आभािी आह,े 

तमुच्या प्रस्तावाबाबत उद्या पाहतो. कामकाि सल्ह्लागाि ससमतीच्या बैठकीत आपण 

घेतलेला सनणिय आपणास मासहतच असेल. सनयम २६० अन्वये प्रस्ताव, शासनाचा 

प्रस्ताव सकां वा अन्य काही अल्ह्पसचूना असतील त्यावि आपणास प्रॉपि उत्ति पासहिे 

असेल ति एकाच वेळी १०-१५ सवभागाांचे सवषय प्रस्तावात समासवष्ट करु नयेत. 

आपण ठिसवले होते त्याप्रमाणे पाच सवभागाांचे सवषय त्या प्रस्तावात घ्यावेत. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, तीन सवभाग ठीक आहते.  

 सभापती : कामकाि सल्ह्लगाि ससमतीच्या बैठकीत पाच खात्याबाबत चचाि 

झाली होती, आता आपण तीन म्हणत आहात ति ठीक आह.े  

 श्री.असित पवाि : सभापती महोदय, पाच मांत्री महोदयाांची उत्तिे म्हणिे 

कोणालाच न्याय समळत नाही. तीन मांत्री व सवभाग ठीक आहते, एखाद्याकडे दोन 

सवभाग असतील ति चाल ूशकते. शसनवािी सभागहृाची बैठक होऊ शकली नाही, 

सविोधी पक्षाचा त्याांच्या प्रस्तावाबाबत असधकाि आह.े त्यामळेु त्या प्रस्तावामध्ये 

सविोधी पक्षाला सांधी  सदली ति आमची हिकत नाही.  

       ----- 
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    लनयम २८९ अन्वये सचूनेबाबत 

 सभापती : आि सदनाांक ७ माचि, २०२२ िोिी माझ्याकडे म.सव.प. सनयम 

२८९ अन्वये तीन सचूना प्राप्त झालेल्ह्या आहते.  

पसहली सचूना सन्माननीय सदस्य श्री.सदासशव खोत व इति सव.प.स. याांची 

"कृषी पांपाची वीि तोडणी सरुू असल्ह्यामळेु िाज्यातील शेतकऱ्याांच्या होत 

असलेल्ह्या आत्महत्या" या सवषया सांदभाितील आह.े  

 दसुिी सचूना माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.प्रवीण दिेकि व इति सव.प.स. याांची 

" ओबीसी आिक्षण" या सवषया सांदभाितील आह.े  

 सतसिी सचूना माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.प्रवीण दिेकि व इति सव.प.स. याांची 

१९९३ च्या बॉम्बस्फोटाबाबत या सवषया सांदभाितील आह.े  

 सदिहू सचूना मी दालनात नाकािलेल्ह्या आहते.  

     -------- 
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   पृ.शी./मु.शी. : कागदपते्र सभागहृासमोि ठेवण े

 श्रीमती आसदती तटकिे  (सवधी व न्याय िाज्यमांत्री) : सभापती महोदय, मी 

आपल्ह्या अनमुतीने श्री साईबाबा सांस्थान सवश्वस्तव्यवस्था, सशडी याांचा सन २०२०-

२०२१ या वषािचा वासषिक अहवाल सभागहृासमोि ठेवते. 

 सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े 

     -------- 

 डॉ.सवश्वसित कदम (कृषी िाज्यमांत्री) : डॉ.बाळासाहबे सावांत कोकण कृषी 

सवद्यापीठ, दापोली याांचा सन २०१६-२०१७ या वषािचा लेखा पिीक्षण अहवाल व 

वासषिक लेख ेसभागहृासमोि ठेवतो. 

 सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े  

        -------- 

 श्री.अस्लम शेख (वस्त्रोद्योग मांत्री) : सभापती महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

महािाष्ट्र िाज्य यांत्रमाग महामांडळ मयािसदत, नवी मुांबई याांचा सन २०१९-२०२० या 

वषािचा अठे्ठचाळीसावा वासषिक अहवाल सभागहृासमोि ठेवतो. 

  सभापती : अहवाल सभागहृासमोि ठेवण्यात आला आह.े 

     -------- 
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   पृ.शी./मु.शी. : सनयम ९३ अन्वय ेसचूना 

 सभापती : माझ्या आि सोमवाि सदनाांक ७ माचि, २०२२ िोिी म.सव.प. 

सनयम ९३ अन्वये प्राप्त झालेल्ह्या सचूनाांपैकी मान्य किण्यात आलेली सचूना व 

त्याविील माझा सनणिय सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात आल्ह्याचे मी घोसषत कितो. 

 (प्रेस : येथे सनयम ९३ ची सचूना व त्याविील सनणिय िोडावा.) 

      -------- 
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    सभागृहापुढीि कामकाजाबाबत 

 सभापती : अनिुमाांक चाि अांतगित म.सव.प.सनयम १०१ अ  अांतगित 

दशिसवण्यात आलेल्ह्या सवशेष उल्ह्लेखाच्या सचूना सभागहृाच्या पटलावि ठेवण्यात 

आल्ह्याचे मी घोसषत कितो.  

औसचत्याचे मदु्द ेशिुवािी घेण्यात येतील. 

      ------- 
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   माननीय राज्यपािांच्या अलभभाषणाबाबत 

 सभापती : मला सभागहृाचा सेन्स घ्यायचा आह.े माननीय िाज्यपालाांच े

असभभाषण व पिुवणी मागण्या या दोन घटनात्मक िबाबदाऱ्या आपल्ह्या सदनावि 

आहते, त्याचप्रमाणे उपमखु्यमांत्री महोदयाांनी सदनात उत्ति सदले होते की, ओबीसी 

आिक्षणाबाबतचे सवधयेक आि घ्यायचे आह.े आपल्ह्या सांमतीने माननीय 

िाज्यपालाांच ेअसभभाषण अगोदि घेऊया. यावि सदस्याांनी मयािसदत वळेेत बोलावे. 

कोणाचीही हिकत नसावी, सवांनी सहकायि किावे अशी माझी सवनांती आह.े  

 श्री.ससतश चव्हाण : सभापती महोदय, माननीय िाज्यपाल महोदयाांच े

असभभाषण पटलावि ठेवलेले आह.े तसचे या सदनातील सवांची भाषणे दखेील 

पटलावि ठेवावीत.  

 सभापती : मी सभागहृाला साांग ू इसच्ितो की, चकुीचा पायांडा पडू नये. 

सन्माननीय सदस्याांनी मयािसदत वेळेत बोलावे. भाषणे पटलावि ठेवता येत नाहीत. 

भाषणे कधीही पटलावि ठेवलेली नाहीत. आपल्ह्या सचूनेप्रमाणे भाषणे पटलावि 

सनयमानसुाि घेता आली ति सनसितपणे घेईन. पण यापेक्षा आपण ती भाषण े

माझ्याकडे द्यावीत. माझ्याकडून ती भाषणे शासनाकडे पाठसवण्यात येतील.   

 श्री.कसपल पाटील : सभापती महोदय, माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणावि 

चचाि किण्याचा सभागहृाला असधकाि आह ेह ेमान्य आह,े यावेळी ते भाषण पटलावि 

ठेवले गेले हा वेगळा मदु्दा आह.े पिांत ुमाननीय िाज्यपाल ह ेकें द्र सिकािच्या वतीने 

येथे येत असतात. त्याांच्या असभभाषणावि खदे व्यक्त किणािी इतकी मोठी िापील 

पसुस्तका आलेली आह.े 

 या पसुस्तकेत सन्माननीय सदस्य श्री.सनिांिन डावखिे ते माननीय श्री.भाई 

िगताप अशी अनेक नावे आहते. माननीय श्री.भाई िगताप याांचे नाव कसे आले ते 

पहावे. पण माननीय िाज्यपालाांबाबत खदे असा शब्लदप्रयोग या पसुस्तकेत आह े

एवढाच माझा मदु्दा आह.े  

     ------ 
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  पृ.शी. : िाज्यपालाांच्या असभभाषणावि चचाि 

  मु.शी. : िाज्यपालाांच्या असभभाषणाबद्दलच्या  

आभाि प्रदशिनाच्या प्रस्तावावि चचाि 

 सभापती : िाज्यपालाांच्या असभभाषणाबद्दल आभाि प्रदशिनाचा प्रस्ताव 

श्री.असभिीत वांिािी सव.प.स. याांनी माांडला असनू श्री.शसशकाांत सशांद,े सव.प.स. 

आसण डॉ.मसनषा कायांद,े सव.प.स. याांनी त्यास अनमुोदन सदले आह.े सदिहू प्रस्ताव 

प्रस्ततु झालेला आह.े िाज्यपालाांच्या असभभाषणावि चचाि आि सोमवाि सदनाांक ७ 

माचि, २०२२ िोिी होणाि असनू या सदवसाचे  सभागहृातील कामकाि लक्षात घेता 

िाज्यपालाांच्या असभभाषणाविील चचेस एकूण ३ तासाांचा कालावधी उपलब्लध आह.े 

पिांत ुआता आपण बोलल्ह्याप्रमाणे दीड तासात हा प्रस्ताव सांपवावा. उविरित दोन 

तासात प्रस्तासवकाांना १५ समसनटे दणे्यात येतील. प्रस्तावाला पाठींबा दणेाऱ्या १० 

समसनटे भाषण किता येईल, तसेच सविोधी पक्ष नेत्याांना भाषणासाठी २० ते ३० समसनटे 

दणे्यात येतील. ज्या सन्माननीय सदस्याांना चचते भाग घ्यायचा आह ेत्याांनी आपली 

नावे पक्षाच्या प्रतोदामाफि त १० समसनटात पाठवावीत. नावे प्राप्त झाल्ह्यानांति वेळेच े

बांधन घालावे काय याचा सवचाि किण्यात येईल.  

 या आभाि प्रदशिनाच्या प्रस्तावास सदस्याांकडून काही सधुािणा सचुसवण्यात 

आल्ह्या आहते, सधुािणाांची एकसत्रत यादी सदस्याांना समळाली आह ेअसे मी समितो. 

तसेच सदस्याांना सधुािणा माांडावयाच्या नाहीत असेही मी समितो. 

 सधुािणाांच्या यादीमध्ये माननीय श्री.भाई िगताप याांचे नाव चकूुन आले आह.े 

श्री.भाई िगताप याांचेऐविी सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि अशी सधुािणा 

किण्यात यावी. 

     ------- 
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 श्री.असभसित वांिािी (नागपिू सवभाग पदवीधि) : सभापती महोदय, मी 

आपल्ह्या अनमुतीने पढुील प्रस्ताव माांडतो. 

 "िाज्यपालाांनी केलेल्ह्या असभभाषणाबद्दल आम्ही या असधवेशनाकिीता 

िमलेले सवधानपरिषदचेे सदस्य, त्याांचे आभाि मानतो." 

 आदिणीय िाज्यपाल याांनी पटलावि ठेवलेल्ह्या असभभाषणावि आभाि प्रदशिन 

किण्यासाठी मी येथे उभा आह.े   

 सभापती महोदय, आपल्ह्या शासनाने २०१९ पासनू िनतेसाठी कोणकोणत्या 

योिना आखल्ह्या आहते, त्याचा तपशील त्याांनी आपल्ह्या भाषणात ठेवलेला आह.े 

त्याची यशस्वीरित्या अांमलबिावणी किण्यासाठी आपल्ह्या शासनाने बऱ्याच के्षत्रात 

उचललेल्ह्या पावलाांचे कौतकु किण्याची आवश्यकता आह.े िाज्यपाल महोदयाांच्या 

भाषणावरुन सदसनू येईल की, सविसामान्य माणसाच्या सिुके्षचा प्रश्न, कष्ट किणाऱ्या 

कामगािाांचा प्रश्न, शेतकिी बळीिािाचा प्रश्न, मुांबई सािख्या आांतििाष्ट्रीय दिािच्या 

शहिाचा चेहिामोहिा बदलण्याचे काम असेल. 

        यानांति श्रीमती नाफडे .....  
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श्री.असभसित वांिािी...... 

सकां वा या सठकाणी आपल्ह्या िाज्यात वेगवगेळया सवभागाच्या सवकासाच्या योिना 

असतील या सांपणूि योिनाांच्या सांदभाित एक सवसशष्ट सदशा दणे्याचा उल्ह्लेख महामहीम 

िाज्यपालाांनी आपल्ह्या असभभाषणात केलेला आह.े म्हणनू मी त्याांचे आभाि मानतो.   

 सभापती महोदय,माननीय िाज्यपालाांच्या भाषणामध्ये साधािणत: सिकािची 

पढुील सदशा ठिसवण्याच्या दृष्टीकोनातनू प्रयत्न केलेला असतो.  या धोिणाला 

अनसुरुन सिकाि सनसितपणे कोणती गोष्ट किण्याचा प्रयत्न किणाि आह,े या बाबतीत 

काही गोष्टींचा उल्ह्लेख किण्याची गिि आह.े  सिकािला काय किायचे आह,े कोणती 

सदशा ठिवायची आह,े ह े साांगत असताना गत वषी केलेल्ह्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा 

अहवाल त्यामध्ये माांडण्याची प्रथा आह,े या दृष्टीकोनातनू माननीय िाज्यपाल 

महोदयाांनी असभभाषणामध्ये टीकाही होण ेआवश्यक आह,े असाही उल्ह्लेख केलेला 

आह.े त्या सांदभाित माननीय िाज्यपालाांनी सवसवध प्रकािच्या सवभागाच्या ज्या काही 

योिना आहते, त्या योिनाांचा तपशील आपल्ह्यासमोि माांडलेला आह.े  या सठकाणी 

दोन वषांमध्ये कोिोनाची िी परिसस्थती आपल्ह्या िाज्यामध्ये होती, त्यामळेु िनिीवन 

त्रस्त झाले होते. त्यामळेु सिकािपढेु खपू मोठे आव्हान होते. पिांत ुसिकािच्या आिोग्य 

सवभागाकडून आसण वैद्यकीय सशक्षण सवभागाकडून अत्यांत चाांगली कामसगिी या दोन 

वषाित किण्यात आलेली आह,े त्यामळेु िाज्यात ६५०० ससुवधा कें द्राांमध्ये 

४,५०,००० सवलगीकिण खाटा, ४०,००० आयसीय ूखाटा, १,३५,००० ऑसक्सिन 

खाटा, १५,००० असधक व्हेंसटलेटसि अशा प्रकािच्या ससुवधा उपलब्लध केल्ह्यामळेु िे 

कोिोना सांकट िाज्यात आले होते, ते फेस किण्याकरिता सिकािच्या, प्रशासनाच्या 

माध्यमातनू प्रयत्न केला गेला होता.  दसुऱ्या लाटेत ऑसक्सिनची कमी मोठया 

प्रमाणात भासली होती. तो दखेील प्रश्न िाज्यासमोि होता.  याचेही आव्हान सिकाि 

व मांत्रीमांडळासमोि होते. म्हणनू त्या सठकाणी १२५० मेसरक टन ऑसक्सिन सनमािण 

केला िात होता, त्यामध्ये आणखी ५० मेसरक टन वाढ करुन ऑसक्सिनची कमतिता 

पणूि किण्याचा प्रयत्न केला गेला होता.  या सठकाणी िवळपास १,४०,००० पेक्षा 

असधक प्रकिणाांमध्ये िाज्यातील नागरिकाांना ५०,००० रुपयाांची भिपाई दऊेन त्याांना  
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श्री.असभसित वांिािी...... 

आसथिक आधाि आपल्ह्या िाज्यातील नागरिकाांना समळाला पासहिे.  या पध्दतीने 

आपल्ह्या शासनाने पावले उचललेली आह.े या सठकाणी अनेक प्रकािच्या 

लसीकिणाच्या मोहीमा दखेील आपल्ह्या िाज्यात सवसवध सवभागाच्या माध्यमातनू 

िाबसवल्ह्या गले्ह्या, त्यात महासवद्यालयात दखेील तरुण मलुाांना कोिोनाची लागण होऊ 

नये म्हणनू त्याांना दखेील महासवद्यालयाांच्या, शाळाांच्या माध्यमातनू लसीकिणाच े

मोठया मोहीमा घेण्यात आल्ह्या होत्या,त्यातनू कोिोनाची लाट थाांबसवण्याकरिता 

आपण सवांनी प्रयत्न केलेला आह.े  नागपिूमध्ये डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि 

सपुिस्पेशासलटी इसन्स्टटयटू ऑफ मेडीकल एज्यकेुशन ॲण्ड सायन्स याच्या 

स्थापनेकरिता मान्यता सदली गेली असनू दशेात ही पसहल्ह्या  प्रकािची सांस्था आह,े 

त्यामध्ये सतिा पदव्यतु्ति पदवी, अकिा असत सवशेष पाठयिम सशकसवला िाणाि 

आह.े  या सनसमत्ताने मी शासनाचे असभनांदन कितो. कोसवडच्या काळात आसथिक भाि 

आपल्ह्या शासनाला उचलावा लागलेला आह,े त्यातनू िे काही नकुसान झालेले 

आह,े त्याची भिपाई किण्यासाठी आसण आसथिक मांदीमळेु शासनाला आसथिक सनणिय 

घेणे आव्हानात्मक होत.े कें द्र सिकािकडून िाज्याला िवळपास २९,९४२ कोटी 

रुपयाांची नकुसान भिपाई न समळाल्ह्यामळेु ते दखेील आव्हान आपल्ह्या िाज्यासमोि 

होते. पिांत ुयाही परिसस्थतीमध्ये आपल्ह्या िाज्याने अत्यांत चाांगली कामसगिी बिावनू 

आपले िाज्य प्रगतीकडे कसे िाईल, याकरिता प्रयत्न केलेला आह.े  

 सभापती महोदय, या सठकाणी पयािविणाच्या बाबत दखेील शासनाने अत्यांत 

चाांगली कामसगिी केलेली आह.े पयािविण सवभागाकडून मािी वसुांधिा सबयाणे या 

अांतगित आपल्ह्या शासनाने िवळपास २१,९४,००० झाडे लावलेली आहते, यामळेु 

१६ पेक्षा िास्त हरित के्षते्र सनमािण झालेली आहते.  या सांस्थेकडून याकरिता १२००० 

पेक्षा िास्त नावे नोंदसवलेली आहते.  आपल्ह्या िाज्यात मोठया प्रमाणात प्रदषूण होत 

आह,े इलेक्रीक वाहनाचे धोिण िाज्याने स्वीकािलेले आह.े त्या तलुनेमध्ये, त्या 

माध्यमातनू आपल्ह्या शासनाने ७००० इलेक्रीक वाहन मालकाांना त्याांची सकां मत 

करुन त्याांना प्रोत्साहन  सदलेले आह.े इलेक्रीक वाहनाांचे धोिण आपल्ह्या िाज्यात  
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श्री.असभसित वांिािी..... 

कशा पध्दतीने मोठया प्रमाणात िाबसवता येईल, आपल्ह्या िाज्यातील प्रदषूण ह ेकसे 

कमी किता येईल, याचा सवचाि दखेील या सनसमत्ताने केलेला आह.े 

 सभापती महोदय, या सठकाणी िन-धन योिनेच्या माध्यमातनू आपल्ह्या 

िाज्यात सशव-थाळी भोिनाची योिना सरुु किण्यात आलेली आह.े  त्याच्यामध्ये 

िवळपास २,७०,००,००० पेक्षा िास्त सविसामान्य गिीब नागरिकाांना थाळीचे वाटप 

केलेले आह.े त्या माध्यमातनू त्या लोकाांना ८ कोटीपेक्षा असधक सशव-भोिन थाळी 

सवतरित केलेली आह.े  

 सभापती महोदय, कृषी के्षत्रामध्ये दखेील शेतकऱ्याांकडून २०,३६,००० 

मेसरक टन धानाची व भिड धान्याची सविमी खिेदी केलेली आह.े या सवि योिनाांच्या 

माध्यमातनू शेतकऱ्याांना आधाि समळावा, याकरिता दखेील शासनाच्या वतीने प्रयत्न 

केला गेलेला आह.े   

 सभापती महोदय, मी माननीय िाज्यपालाांचे असभनांदन कितो की, शासनाच्या 

ज्या काही वेगवेगळया योिना आहते, त्या योिना आपल्ह्या सवि सभागहृाच्या 

माध्यमातनू सवांना साांसगतलेल्ह्या आहते, सवांसमोि त्या योिना त्याांनी आणलेल्ह्या 

आहते. सनसितपणाने महासवकास आघाडी सिकािच्या वतीने आणखी ही पावले 

कडक करुन त्या सठकाणी सवकासाच्या दृष्टीने आपल्ह्या िाज्यामध्ये वेगवेगळया 

प्रकािची उपाययोिना कितील, असा मला या सठकाणी सवश्वास वाटत आह,े मी पनु्हा 

एकदा माननीय िाज्यपाल महोदयाांचे असभनांदन कितो आसण माझे दोन शब्लद पणूि 

कितो. 

------------------- 
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 श्री.शसशकाांत सशांद(ेसवधानसभेने सनवडलेले): सभापती महोदय, आमच े

सहकािी सन्माननीय सदस्य श्री.असभसित वांिािी याांनी िाज्यपालाांच्या 

असभभाषणावि आभाि मानलेले आह,े त्याांच्या या भाषणाला मी पासठांबा दणे्याकरिता 

उभा आह.े  

 सभापती महोदय, या सवधीमांडळामध्ये अनेक वषांपासनूची एक पिांपिा आह,े 

अथिसांकल्ह्पीय असधवशेन ज्यावेळी सादि केले िाते, त्यावळेी माननीय 

िाज्यपालाांच्या असभभाषणाच्या माध्यमातनू िाज्याचा असलेला अथिसांकल्ह्पाचा 

चेहिा सनसितपणाने दशिसवला िात असतो.  महािाष्ट्रात एक ददुवै असे झालेले आह े

की, ह े असधवेशन पसहल्ह्या सदवशी माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणाच्या 

माध्यमातनू सरुु होत असताना पसहली घटना अशी आह े की,अथिसांकसल्ह्पय 

असधवशेन सरुु होत असताना माननीय िाज्यपालाांच ेभाषण पटलावि ठेवावे लागते.  

खिे म्हटले ति अशा प्रकािची परिसस्थती पवूी कधीही उद्भवली नव्हती.  माननीय 

िाज्यपाल महोदय आल्ह्यानांति माननीय िाज्यपालाांनी दोन समसनटाांमध्ये या 

सभागहृातील कामकािासांदभाितील आपले भाषण आटोपते घतेले आसण ददुवैाने या 

िाज्याची असलेली पिांपिा खांसडत किण्याचा प्रयत्न झालेला आह.े   

 िाष्ट्रगीताच्या सांदभाितील दखेील मान न ठेवता त्यावेळचे कामकाि पासहले 

गेले. खिे म्हटले ति ते ददुवैी आह,े असे माझे मत आह.े  कदासचत माननीय 

िाज्यपालाांच्या भाषणाच्या सरुुवातीला माझे शासन ित्रपती सशवािी महािाि, 

महात्मा ज्योसतिाव फुले, िािषी ित्रपती शाहु महािाि, भाितित्न डॉ.बाबासाहबे 

आांबेडकि, इति थोि महान द्रष्ट े व्यक्तींनी घालनू सदलेल्ह्या आदशांचे पालन किीत 

आह,े हा शब्लद उच्चािण्याकरिता माननीय िाज्यपालाांना अवघड िात असेल.  म्हणनू 

कदासचत माननीय िाज्यपालाांनी आपले भाषण आटोपत े घेतले, असे मला वाटत 

आह.े ददुवै आह ेकी, महािाष्ट्राचे असलेले आिाध्य दवैत,ित्रपती सशवािी महािाि 

याांचा आदशि आम्ही सवि िण घेत असतो आसण अशा प्रकािे ित्रपती सशवािी 

महािािाांबाबतचे वक्तव्य या महािाष्ट्रातील सविसामान्य िनतेपासनू त्याचा सवि 

लोकाांनी सनषधे केलेला आह.े  

 सभापती महोदय, एवढयाविच ते थाांबले नाहीत....(अडथळा).... 
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 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद ेआपण माननीय िाज्यपाल 

महोदयाांच्या भाषणाविील असभनांदनाच्या प्रस्तावाला अनमुोदन दणे्याकरिता उभ े

आहात. 

 श्री.भाई सगिकि(माईक बांद): सभापती महोदय, (अडथळा) 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.भाई सगिकि, मीच सन्माननीय सदस्य 

शसशकाांत सशांद ेयाांना आपण अनमुोदन दते आहात, ह ेसाांसगतलेले आह.े 

 श्री.शसशकाांत सशांद े: सभापती महोदय, महात्मा ज्योसतिाव फुले, सासवत्रीबाई 

फुले याांनी मसहलाांच्या व मलुींच्या सशक्षणाच्या बाबतीतील घेतलेला ऐसतहाससक 

सनणिय, कायि याची दशेाने व िगानेही दखल घेतलेली आह,े त्याबाबतचे दखेील 

वकृ्तत्त्व ऐकल्ह्यानांति माननीय िाज्यपाल महोदयाांच्या पदाचा असभमान, महािाष्ट्राला 

बाळगायला लागतो, त्या पदाचा आदि ठेवणे आवश्यक आह,े याबाबत सचांता व्यक्त 

केली गेली.  माननीय िाज्यपाल महोदयाांच्या या सवि सांदभाित िाज्यातनू आसण दशेातनू 

वेगवेगळया प्रसतसिया उमटू लागल्ह्या.  

यानांति श्री.सोनावणे.... 
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श्री. शसशकाांत सशांद.े... 

मी माननीय िाज्यपाल महोदयाांचा सविोध किीत आह ेअसे नाही. माननीय िाज्यपाल 

महोदयाांच्या पदाचा आदिण सवांनी किण्याची गिि आह.े माननीय पांतप्रधान काल 

िसववाि सदनाांक ६ माचि, २०२२ िोिी पणु्यात दौऱ्याच्या सनसमत्ताने आले होते. 

त्यावेळी माननीय श्री. असित पवाि याांनी खदे व्यक्त केला होता.   

 श्री. असित पवाि : सभापती महोदय, मी कोणाच्याही भावना दखुासवण्याच्या 

उद्दशेाने बोललो नव्हतो. माननीय सभापती महोदयाांनी दखेील अनेक वष े

समािकािण आसण िािकािण केलेले आह.े िाज्यात लोकप्रसतसनधींकडून वेगवेगळी 

वाक्ये सकां वा शब्लदप्रयोग केला िातो. मी ही बाब माननीय पांतप्रधान महोदयाांच्या 

लक्षात आणनू सदली होती. या प्रकिणात माननीय िाज्यपाल महोदयाांना नाहकपण े

ओढणे ह ेउसचत होणाि नाही. मी माननीय सभापती महोदयाांना खािगीत माझा हते ू

काय आह ेतो साांसगतला आह.े महािाष्ट्र िाज्याची सांस्कृती, पांिपिा काय आह ेह ेमी 

त्याांना साांसगतले आह.े स्व. यशवांतिाव चव्हाणाांनी आपल्ह्या सवांना कोणती पिांपिा 

घालनू सदलेली आह ेते दखेील मी साांसगतले होते. ससुांस्कृत महािाष्ट्रात कसे बोलले 

पासहिे ह ेदखेील मी साांसगतले आह.े अमकु असा म्हणाला, त्याबद्दल आपले मत 

काय ? तो तसे म्हणाला म्हणनू आपले मत काय ह ेअसे करुन आपण पढेु चाललो 

आहोत. ह े िाज्यातील िनतेला असिबात आवडत नाही. िनता सवि िािकीय 

लोकाांना कोणत्या अाँगलने पाहते याचा सवांनी सवचाि किण्याची गिि आह.े  ह ेमी 

माननीय पांतप्रधान महोदयाांच्या लक्षात आणनू सदले होते. मी कोणालाही टोकून 

बोललो नाही. त्यामळेु मला या प्रकिणाशी माननीय िाज्यपाल महोदयाांशी िोडण े

उसचत नाही, अशी माझी सवनांती आह.े  

 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद े याांनी केवळ अनमुोदन 

दणे्याचे काम किावे अशी माझी त्याांना सचूना आह.े  
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 श्री. शसशकाांत सशांद े: सभापती महोदय, ठीक आह.े कोिोनाच्या कालावधीत 

िाज्यावि आसण दशेावि मोठे सांकट आले होते. त्यावेळी सांपणूि अथिव्यवस्था 

डबघाईला आली होती. अशी कठीण समयी िाज्य शासनाने चाांगली कामे केलेली 

आहते. कोिोना कालावधीत उत्पन्नाचे सनकष न बघता लसीकिण आसण वेगवेगळ्णया 

उपाययोिना िाबसवण्यासाठी शासनाने सहकायािची भसूमका घतेली होती. िाज्य 

शासनाला कें द्र शासनाने सकती आसथिक मदत केली सकां वा मदत केली नाही यावि मी 

चचाि किणाि नाही. पिांत,ु कें द्र शासनाच्या मदतीवि अवलांबनू न िाहता िाज्य शासनाने 

कोसवडच्या तीन लाटेच्या सांकटाच्या काळात समथिपणे तोंड दणे्याचा प्रयत्न केलेला 

आह.े त्यावेळी िाज्यातील अनेक लोकाांचे िीव वाचसवण्यासाठी आिोग्याच्या 

माध्यमातनू भिघोस आसथिक मदत केली होती. याबद्दल मी शासनाच े मनापासनू 

असभनांदन आसण आभाि व्यक्त किीत आह.े िाज्यात ज्यावेळी अन्नधान्याचा तटुवडा 

होता त्यावेळी शासनाने सशवभोिन थाळी योिना सरुु केली होती. त्यामळेु 

उपासमािीला आळा बसला होता. अशा प्रकािे िाज्यातील गिीब लोकाांना आधाि 

दणे्यासाठी प्रयत्न केलेला आह.े कोिोना कालावधी अनेकाांनी आपल्ह्या पिीने मदत 

केलेली आह.े  

 सभापती महोदय, िाज्यात समशन ऑसक्सिन स्वावलांबन नावाची योिना सरुु 

केली. त्यावेळी िाज्यतील ऑसक्सिनचा तटुवडा पाहता ५ हिाि मेरीक साठवण 

के्षमतेचे सनयोिन केले. ऑसक्सिनच्या बाबतीत आपण स्वयांस्फुतीने स्वावलांबी 

झालो याचा उल्ह्लेख मी किीत आह.े कोिोना सांकटाला सामोिे िाताना दसुिीकडे 

असतवषृ्टी आसण चिीवादळाच्या सांकटाला सामोिे िावे लागले होते. पिुग्रस्ताांसाठी 

िाज्य शासनाने भिघोस मदत केली होती. कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य द्यावे सकां वा दऊे 

नये यासांदभाितील समयसचुकता, सनधीचा सवचाि न किता, अडचणीचा सवचाि न 

किता योग्य ती पावले टाकली याबद्दल मी शासनाचे असभनांदन किीत आह.े 

सविसामान्य शेतकऱ्याांना कोणतीही अडचण सनमािण होणाि नाही यासाठी 

उपाययोिना केल्ह्या होत्या. त्यावेळी उदध्वस्त झालेल्ह्या घिाांना आसथिक मदत 

दणे्याचा सनणिय शासनाने घेतला होता. तसेच दसुऱ्या बािलूा िस्त्याचा सवकास आसण  
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श्री. शसशकाांत सशांद.े... 

त्याचे िाळे सनमािण किण्यासाठीचा प्रयत्न केला होता. मुांबईपासनू इति शहिाांमध्ये 

िाण्यासाठी िस्त्याांचे िाळे सवणले होते. शेवटी दळणवळण महत्वाचे असते. 

दळणवळण चाांगले झाले की, िाज्याचा सवकास आसण प्रगती होते. शहिीकिणाच्या 

बाबतीत शहिातील लोकाांना सांपकि  किण्यासाठी प्रयत्न होतो. मुांबई महानगिपासलकेने 

५०० चौ.फु.पयंत असलेल्ह्या घिाांचा कि माफीचा सनणिय केलेला आह.े कोसवडमध्ये 

अनेक कुटुांबीय उदध्वस्त झाले होते. त्याांना आसथिक मदत आसण आधाि दणे्याचा 

प्रयत्न शासनाने केलेला आह.े  

 सभापती महोदय, पांतप्रधान आवास योिनेमध्ये १५ लाख ३८ हिाि सनवासी 

घिे मांििु किण्यात आली. त्यासाठी शासनाने आतापयंत १ हिाि ७३९ कोटी 

रुपयाांचा सनधी सदलेला आह.े  

 सभापती महोदय, स्वच्ि असभयान आसण पयािविण योिनेमध्ये िाज्य 

शासनाने कौतकुास्पद कामे केलेली आहते. पयािविणाकडे कोणीही गाांभीयाने पाहत 

नाही. पण गले्ह्या काही वषािपासनू पयािविणाच्या बाबतीत िाज्य शासनाने पढुाकाि 

घेतलेला आह.े महािाष्ट्र िाज्य पयािविणाच्या बाबतीत भसवष्ट्यात पोषक वाताविण 

सनमािण किेल असा सवश्वास मी व्यक्त किीत आह.े  

 सभापती महोदय, वेगवेगळ्णया शासकीय इमािती आसण योिना आहते. 

सवकास किण्यासाठी शासनाने सनधी कधीही कमी पडू सदला नाही. अशा प्रकािे 

सवश्वास सनमािण किणािे महासवकास आघाडी सिकाि सवांनी पासहले आह.े 

अडचणीच्या प्रसांगी न डगमगता माननीय सवत्तमांत्र महोदयाांच्या माध्यमातनू सढळ 

हस्ते प्रत्येक कामासाठी मदत केलेली असनू, मला त्याचा उल्ह्लेख किावासा वाटतो. 

िाज्य शासाने यापवूी केलेल्ह्या कायािला आसण भसवष्ट्यकाळातील सनयोिनाला 

पाठींबा दतेो आसण थाांबतो. िय सहांद, िय महािाष्ट्र.   

     -------- 
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 श्री.प्रवीण दिेकि (सविोधी पक्ष नेता) : सभापती महोदय, माननीय 

िाज्यपालाांच्या असभभाषणाबद्दल माांडण्यात आलेल्ह्या आभाि प्रदशिनाच्या 

प्रस्तावावि चचाि किण्यासाठी मी उभा आह.े   

 सभापती महोदय, माननीय िाज्यपालाांच्या अभिियषणयबद्दल सन्माननीय 

सदस्य श्री.असभिीत वांिािी याांनी आभाि प्रदशिनाचा प्रस्ताव माांडला व त्या 

प्रस्तावाला सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद ेयाांनी अनमुोदन सदले.  माननीय 

िाज्यपालाांच्या असभभाषणाबद्दल आभाि प्रदशिनाचा प्रस्ताव माांडत असताना 

सिकािचे ध्येयधोिण, त्याांनी केलेल्ह्या कामाचा आढावा, भसवष्ट्यात सिकाि कोणत्या 

सदशेने िाणाि आह,े  याची स्पष्टता दणेािे माननीय िाज्यपालाांचे असभभाषण असते.  

या प्रस्तावावि सिकािमधील दोन नेत्याांची भाषणे मी ऐकली. िाज्यपालाांच्या 

असभभाषणाबद्दल सन्माननीय सदस्य श्री.असभिीत वांिािी याांनी आभाि प्रदशिनाचा 

प्रस्ताव माांडला आसण त्या प्रस्तावावि टीकेचे भाषण सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत 

सशांद ेयाांनी केले.  यावरुन महासवकास आघाडी सिकािमध्ये कशा प्रकािचा सवसांवाद 

आह ेह ेपनु्हा एकदा महािाष्ट्रातील िनतेला दाखवनू सदले आह.े  आभाि प्रदशिनाचा 

प्रस्ताव माांडत असताना माननीय श्री.असितदादा पवाि याांनी िे सविसामान्य वक्तव्य 

केले होते ते कािण नसताना िेकॉडिवि आणण्याचा सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत 

सशांद ेयाांचा काय हते ूहोता ह ेमला समित नाही.  एकां दिीत माननीय िाज्यपालाांच्या 

असभभाषणातनू सदशाहीन आसण भिकटलेला िाज्य कािभाि सदसनू आला.  या 

असभभाषणातनू सिकािची ददुिशा आसण सदशासहनता सदसनू आली. या 

असभभाषणावि बोलताना या सिकािमध्ये दोन प्रकािची मते असल्ह्याचे सदसनू आले.  

एकां दिीत माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणाच्या सांदभाित कााँगे्रस, िाष्ट्रवादी कााँगे्रस 

सकां बहुना महासवकास आघाडीच्या नेत्याांनी बाहिे िी वक्तव्ये केली ती सदु्धा सवसांवादी 

होती.  माननीय िलसांपदा मांत्री तथा िाष्ट्रवादी कााँगे्रस पक्षाचे प्रदशेाध्यक्ष श्री.ियांत 

पाटील याांनी सविोधकाांच्या घोषणाांना कां टाळून िाज्यपाल सनघनू गलेे असे वक्तव्य 

केले. कााँगे्रस पक्षाच्या माननीय मसहला व बालकल्ह्याण मांत्री याांनी िाज्यपालाांनी 

ित्रपतींचा अपमान केला म्हणनू ते सनघनू गेले.  कााँगे्रस पक्षाच्या प्रदशेाध्यक्षाांनी ति 

असा शोध लावला की, असभभाषणातील काही ओळी िाज्यपालाांना वाचायच्या 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

नव्हत्या म्हणनू ते सनघनू गेले, असे साांसगतले.  माननीय िाज्यपाल असभभाषण अधिवट 

सोडून सनघनू गेल्ह्यामळेु त्याांच्यावि टीका किण्याचा प्रयत्न आभाि प्रदशिनाच्या 

प्रस्तावाविील चचेमध्ये ददुवैाने होतो.  यापवूी माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणात 

अनेकदा गोंधळ झालेला आह.े  २००७, २०१४, २०१६, २०१८ या वषी सदु्धा 

माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणावेळी गोंधळ झाला होता.  पिांत ुया वषी माननीय 

िाज्यपालाांना प्रथमच असभभाषण अधिवट सोडून सनघनू िावे लागले.  कािण िनतेची 

फसवणकू किण्यापेक्षा सनघनू गेलेले बिे असे त्याांना वाटले असावे.  दाऊदशी सांबांध 

असलेल्ह्या मांत्रयाांची पाठिाखण किण्याचे महापातक किण्यापेक्षा सनघनू गेलेले बिे, 

अशा प्रकािचा सवचाि माननीय िाज्यपालाांनी केला असावा असे मला वाटते.  मळुात 

िी गोष्ट माननीय िाज्यपाल बोललेच नाहीत त्या बाबत साांसगतले गेले.  ित्रपतींच्या 

बाबतीत गरुु-सशष्ट्याच्या पिांपिेवि बोलत असताना टीकासटप्पणी झाली.  पिांत ु मी 

माननीय श्री.असितदादा पवाि याांचे असभनांदन किेन की, त्याांनी कोणीही बोलताना 

साांभाळून बोलावे असे मोकळेपणे साांसगतले. कािण िे वक्तव्य केले िाते त्यातनू 

अनेकदा सवपयािस होतो आसण त्यातनू  पक्षीय वाद सनमािण होऊन वाताविण सबघडते.  

परिणामी िनतेला िाज्यकते, सविोधी पक्ष आसण नेत्याांवि टीकासटप्पणी किण्यास वेळ 

समळतो. 

 सभापती महोदय, केवळ व्यक्तीचे नाव घऊेन कािभाि सधुािता येत नाही, 

त्यासाठी कृतीची दखेील िोड आवश्यक असते. ित्रपती सशवािी महािाि ह ेसहांदवी 

स्विाज्याचे सांस्थापक असनू ते आपल्ह्या सवांचे दवैत आह.े  पिांत ुित्रपती सशवािी 

महािािाांच्या स्मािकािच ेकाय झाले ? या स्मािकािची गेल्ह्या दोन वषाित काय प्रगती 

झाली याबाबत माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणात उल्ह्लेख नाही.  तसेच 

स्मािकािचे सठकाण बदलायचे की काय, यावि चचाि सरुु आह.े भाितित्न 

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकिाांच्या स्मािकाची एकही वीट गेल्ह्या दोन वषाित िचली गलेी 

नाही. अशा थोि व्यक्तींच्या स्मािकािकडे ह े सिकाि दलुिक्ष किीत आह.े  दसुऱ्या 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

बािलूा त्याांनी घालनू सदलेल्ह्या उच्च आदशांचे पालन किीत आहोत असे 

भाससवण्याचा प्रयत्न माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणातनू केला िात आह.े   

 सभापती महोदय, आदिणीय बाळासाहबे ठाकिे याांच्या सवचािाांचीच नव्ह ेति 

त्याांच्या स्मािकािची दखेील उपेक्षा िाज्य सिकािकडून होत आह.े मी बाळासाहबे 

ठाकिे याांच्या स्मािकाबाबत सिकािकडून मासहती मासगतली होती.  त्यानसुाि सामान्य 

प्रशासन सवभागाच्या सदनाांक १५/०२/२०२२ िोिीच्या पत्रान्वय े मला अस े

कळसवण्यात आले की, या स्मािकािसाठी अगोदि १०० कोटी रुपये प्रस्तासवत होते.  

नांति ४०० कोटी रुपयाांची प्रशासकीय मान्यता प्रदान किण्यात आली. िानेवािी, 

२०२२ पयंत स्मािकावि ४२ कोटी रुपये खचि झाला आसण स्मािक प्रगतीपथावि 

असनू २६ टक्के भौसतक प्रगती साध्य झाल्ह्याचे नमदू केले आह.े भौसतक प्रगती 

कोणाची झाली हा चचचेा सवषय होऊ शकेल.  सभापती महोदय, या खचािचे ि े

सवविण दणे्यात आले ते मदु्दाम मी सिकािच्या सनदशिनास आणनू दतेो. 

 सभापती महोदय, या खचाितील ४ लाख १५ हिाि रुपये री कटींगवि, ६ लाख 

३३ हिाि ५८४ रुपये डेसब्रि सशफ्टींगवि, राफीक सडपाटिमेंटच्या पिवानग्याांसाठी 

१२.५० लाख रुपये खचि झाले आहते.  बीटीआिएस रस्टला अगोदि ६६ लाख रुपय े

व नांति पनु्हा ६ लाख रुपये सदले गलेे. सॉईल इन्व्हसे्टीगेशनसाठी ७-८ लाख रुपय े

खचि किण्यात आला.   तसेच अनेक कां त्राटदािाांना ३७ कोटी रुपयाांचे अग्रीम दयेक 

अदा केले आह.े  दयेक अदा किण्याच्या बाबतीत माझा आक्षेप नाही. 

बाळासाहबेाांच्या स्मािकावि अिनू हिािो कोटी रुपये खचि केले तिी त्यास आमच े

समथिन असेल.  कािण ते आपल्ह्या सवांसाठी श्रद्धास्थान आहते. महोदय, या 

स्मािकासाठी शासनाच्या सवभागाकडूनच पिवानग्या सदल्ह्या िातात.  त्यासाठी १२-

१५ लाख रुपये खचि कशासाठी किायचा,  हा खचि आपण माफ करु शकत नाही 

काय ? आपण अनेक सवकासकाांचा कि माफ कितो, पिदशेातील मद्याांविील कि माफ 

कितो.  आपण अशा अनेक गोष्टी माफ किीत असताना बाळासाहबेाांच्या 
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स्मािकासाठी पिवानग्या घेण्यासाठी १२ लाख रुपये खचि किण्यात आला.  मला 

वाटते बाळासाहबे ठाकिे याांच्या स्मािकाचे काम पासहिे त्या गतीने पढेु िात नाही. 

 सभापती महोदय, ित्रपती सशवािी महािािाांच्या स्मािकािची सदु्धा तीच 

परिसस्थती आह.े  आदिणीय श्री.उद्धविी ठाकिे िाज्याचे मखु्यमांत्री असताना सवि 

अडचणी दिू करुन स्मािकाचे काम असधक गतीने किणे आवश्यक आह.े या 

स्मािकाच्या आसथिक तितदुीसाठी कोणाचा आके्षप नाही, आसथिक तितदुीसाठी 

सवांचे समथिन आह.े  पिांत ु गतीने ह े स्मािक झाले पासहिे, अशी मागणी मी या 

चचेच्या माध्यमातनू किीत आह.े 

 सभापती महोदय, माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणामध्ये सहांदतु्वाचा ठसा 

अपेसक्षत होता, पिांत ुअसभभाषणात साधा पसुटसा स्पशि सदु्धा केल्ह्याच ेसदसत नाही. 

माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणात ना मिाठी माणसाच्या सहताच्या गोष्टीचा प्रभाव 

सदसत आह,े ना सहांदतु्वाचा प्रभाव सदसत आह.े  बाळासाहबेाांनी आयषु्ट्यभि सतथीनसुाि 

सशवियांती साििी किावी अशा प्रकािचा आग्रह धिलेला होता.  आदिणीय 

श्री.उद्धविी ठाकिे ह ेमखु्यमांत्री झाल्ह्यानांति सशवियांती सतथीनसुाि साििी किायची 

की तािखनेसुाि साििी किायची यावि त्याांच ेकाही तिी भाष्ट्य येणे अपेसक्षत होते. 

िाज्य सिकाि म्हणनू त्याांच्याकडून एक सनणिय अपेसक्षत होता. पिांत ुबाळासाहबेाांना 

असभपे्रत असलेला सशवियांतीचा शासन सनणिय ह ेसिकाि घेऊ शकले नाही. 

 सभापती महोदय, धािाशीव, सांभािीनगि असे नामकिण किण् यासाठी 

मांसत्रमांडळासमोि कधी प्रस्ताव आणणाि आहात ह ेसाांगण्याची आवश्यकता आह.े  

यासाठी सिकािला वेळ नसेल ति त्याांच्याकडे कोणत्या कामासाठी वेळ आह े?  
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 सभापती महोदय, मला कमी वेळेत अनेक मदु्द ेमाांडावयाचे आहते.  उस्मान 

सििीलच ेकाय झाले ? सामना दसैनकात सकती सदवसाांत त्याला अटक किण्यात येईल 

असे साांसगतले होते, सहिाबचे काय झाले या सांदभाित इति आयधुाांविील भाषणाच्या 

वेळी सनसितपणे बोलेन. 

 

      नांति श्री.काांबळे...... 
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आपली सांताांची भमूी आह.े आपल्ह्या येथील तीथिके्षत्राांचा सवकास िखडलेला आह.े 

महािाष्ट्राचे दवैत श्री के्षत्र पांढिपिू आह.े आि त्या के्षत्राची काय अवस्था आह े? 

शासनाच्या भिूल सवेक्षण सवभागाने याच मसहन्यात अहवाल सादि केला आह ेकी, 

चांद्रभागेचे पाणी सपण्यास अयोग्य आह,े ते भासवकाांनी सपऊ नये. भासवकाांना त्यापासनू 

िीसवतास धोका आह,े अशाप्रकािे साांसगतले आह.े आिही भासवकाांना पिेुशा 

सोयीससुवधा तेथे समळत नाहीत. सवि समस्याांवि उपाय म्हणनू स्वतांत्र तीथिके्षत्र 

मांत्रालयाची सनसमिती किण्याची मागणी मी गेल्ह्या वेळी माननीय िाज्यपालाांच्या 

असभभाषणाच्या वेळी केली होती. त्याची कुठेही सिकािला दखल घ्यावीशी वाटत 

नाही. मागील आसथिक वषाितील तीथिके्षत्राांविील खचि पासहला ति घोषणा व कृती 

याांची दयनीय अवस्था सदसत आह.े िाष्ट्रसांत तकुडोिी आश्रम अमिावती सवकास 

सवशेष कृती कायििमाांतगित साधािणपणे ४० लाख १० हिाि रुपयाांची तितदू केली 

होती, त्यापैकी फक्त २५ ते २६ लाख रुपये सवतरित झाले. २० लाख रुपये एवढे 

सवतरित झालेले, खचि पणूि होऊ शकला नाही. गिानन महािाि, शेगाव 

तीथिक्षेत्राबाबतीत दखेील ६७ लाख २० हिाि रुपये अथिसांकल्ह्पीय तितदू केली होती. 

फक्त २४ लाख रुपये सवतरित केले आसण त्यातील फक्त १५ ते २० लाख रुपये खचि 

केले. घोषणा, सवतिण व खचि ह ेवेळेत झालेच नाही ति तीथिके्षत्राांचा सवकास पणूि होऊ 

शकणाि नाही. सांत गाडगेबाबा सनमािण भमूी वलगाव अमिावती यासाठी २३ लाख 

रुपयाांची तितदू केली. मात्र सवतिण व खचि नाही. श्री के्षत्र कौंसडण्यपिू, अमिावती 

यासाठी २ कोटी रुपयाांची अथिसांकल्ह्पीय तितदू केली. ४० लाख रुपये खचि सवतरित 

झाला. श्री के्षत्र भीमाशांकि तीथिके्षत्र सवकास आिाखडा, पणुे यासाठी ४० कोटी 

रुपयाांची अथिसांकल्ह्पीय तितदू केली. केवळ १२ लाख रुपये सवतरित झाले आसण १२ 

लाख रुपयाांचा खचि झाला. घषृ्ट् णेश्वि, वेरुळची दखेील तीच अवस्था आह.े तितदू 

केली मात्र एक रुपया सवतरित नाही, खचि नाही.  
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 सभापती महोदय, मी मागच्या वेळी मांगळवेढ्यासािख्या भमूीत सांत पिांपिेला 

सािेसे अध्यासत्मक पयिटन कें द्र झाले पासहिे अशी मागणी केली होती. मात्र त्याचा 

दखेील उल्ह्लेख सदसत नाही. मला अपेक्षा होती. महानगिपासलकेमध्ये २५ वष े

सशवसेनेची सत्ता आह.े मात्र आिही महानगिपासलकेमध्ये मिाठीचा कािभाि पणूित: 

सदसत नाही. मी अनेक वेळा पत्रव्यवहाि केला आह.े मला आलेली बऱ्यापैकी सवि 

मासहती इांग्रिीतनू आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावते याांच्या सनदशिनास मी 

ह ेखासकरुन आण ूशकतो. कािण ते सातत्याने या सभागहृात मिाठीसाठी अगदी 

टोकाचा आग्रह धित असतात.  

 सभापती महोदय, मी उदाहिणादाखल साांगतो. मी सदनाांक २९.१०.२०२१ ला 

पत्र सदले. सदनाांक ३.१२.२००१ ला पत्र सदले. सवि किाि, सांिचनात्मक अहवाल 

बैठकीचे इसतवतृ्त अशा सवि गोष्टी इांग्रिीमध्ये आहते. सदनाांक १.१.२०२१ चे पत्र 

आसण माझे सदनाांक २१ िानेवािी ताांसत्रक सल्ह्लागाि ससमतीच्या बैठकीचे इसतवतृ्त 

दखेील मला इांग्रिीमध्ये आले आह.े आपण इतकी वषे मिाठी माणसाांच्या .... मी 

माननीय मांत्री श्री. सभुाष दसेाई साहबेाांना साग ूका ? सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि 

िावते साहबे तसे म्हणत आहते. माननीय मांत्रयाांकडे गेलो ति त्याची अांमलबिावणी 

वेगाने होईल, त्याांच्याकडे मिाठी भाषा सवभाग दखेील आह.े पण सन्माननीय सदस्य 

श्री. सदवाकि िावते हा सवषय पोटसतडकीने माांडतात. सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि 

िावते व माननीय मांत्री श्री. सभुाष दसेाई हचे हा सवषय माांडतात. मी माननीय मांत्री श्री. 

सभुाष दसेाई याांना साांग ूइसच्ितो की, माझी एवढीच अपेक्षा आह,े ती टीकेच्या अथािने 

घेऊ नका. आि किण्याची वेळ आली आह.े सवि गोष्टी मिाठीतनू शांभि टक्के झाल्ह्या 

पासहिेत. महापासलकेच्या कामकािाची असधकृत भाषा मिाठी असावी असा ठिाव 

सदनाांक ३० माचि, १९७२ िोिी त्या सठकाणी होऊन ५० वषे झाली आह.े मात्र 

अद्यापही मिाठी भाषा सवभाग तेथे स्थापन झालेला नाही. आपल्ह्याला ह ेवास्तव मान्य 

किावे लागले. मुांबई महानगिपासलकेच्या कामकािाची व व्यवहािाची मिाठी भाषा  
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असनुही आिही सवभागाांतगित सवि पत्रव्यवहाि इांग्रिीमध्ये होत आहले. सवि गोष्टींचा 

गांभीि दखल घेणे आवश्यक आह.े माननीय मखु्यमांत्री आपल्ह्या पक्षाचे आहते. मिाठी 

भाषा आपली असस्मता, बेस आह.े आपण सत्तेत कााँग्रेस, िाष्ट्रवादी कााँग्रेस सोबत 

असल्ह्यामळेु की काय आपल्ह्याला गतीने सनणिय घेता येत नाहीत, ह ेमला माहीत 

नाही.  

 सभापती महोदय, आि मुांबईतनू अनेक मिाठी माणसे हद्दपाि होत आहते. 

अनेक प्रकल्ह्प िेंगाळलेले आहते. मुांबईतील मिाठी माणसू वसई, सविािला िात आह,े 

कल्ह्याण, डोंसबवलीच्या पढेु कसाऱ्यपयंत िात आह.े सशवडी, विळी उन्नत मागीका 

प्रकल्ह्प आह.े मी एसलसफन्स्टॉन-प्रभादवेी सब्रिच्या वेळी तेथे भेट सदली होती. तेथे तो 

प्रकल्ह्प आह.े शेकडो कुटुांबे आि सवस्थासपत होत आहते. ते साांगत आहते की, 

आमची मलेु-बाळे येथे सशकत आहते, आम्हाला येथेच कुठे तिी िागा द्यावी. आपण 

िागा दऊे शकत नाही. मिाठी माणसाांची गिि सांपली की काय ह ेमला कळण्यास 

मागि नाही. मी या सांदभाितील सनवेदन सिकािला सदले आह.े त्याांचे पनुविसन त्याच 

सठकाणी किावे अशी मागणी मी केली आह.े  कािण ते १०० वषे तेथे िाहत आहते. 

ते मुांबईतनू हद्दपाि होणाि नाहीत याची दक्षता आपण घेणाि नाही ति कोण घेणाि  

आह े? आम्ही त्यासाठी उपाय दखेील सचुसवत आहोत. मी केवळ बोललो की, त्याांना 

येथेच िागा द्यावी. आपल्ह्याकडे यथेे िागा आह.े स्व. प्रमोद महािन गाडिनिवळ 

भखूांड आह.े तेथे प्रभादवेीला त्याांना सशसफ्टांग किता येईल. आपण तसे का किीत 

नाही ? आपल्ह्याला त्या भखूांडावि असतिमण किायचे आह ेका, दसुऱ्या कोणाला 

ताब्लयात द्यायचा आह ेका ?  

 सभापती महोदय, मला वाटते की, असे येथे केवळ भावसनक बोलण्यापेक्षा 

आता कृतीची आवश्यकता आह.े आिक्षणाचा खळेखांडोबा पणूिपणे चाललेलाच 

आह.े माननीय मांत्री श्री. नवाब मसलक साहबे मसुस्लम आिक्षणासांदभाित घोषणा 

कितात आसण नांति माननीय मखु्यमांत्री भसूमका स्पष्ट कितात. धनगि आिक्षणाच्या  
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श्री. प्रवीण दिेकि .... 

सांदभाित दखेील सवधानसभेचे सन्माननीय सविोधी पक्षनेते श्री. दवेेंद्र फडणवीस याांनी  

आिक्षणसदृश सवलती द्याव्यात असे साांसगतले आह.े पिांत ुआि त्या सवलती दखेील 

त्याांना समळत नाहीत. मिाठा, ओबीसी आिक्षणाबाबतीत सिकाि काय किीत आह े? 

दोन्ही आिक्षणे सिकािने घालसवली आहते. सवि सिव्हाळ्णयाचे, असस्मतेचे सवषय 

आहते, त्यावि कोणत्याही प्रकािचे भाष्ट्य माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणात 

आलेले नाही. ५० टक्क्याांपेक्षा िास्त पाने कोसवडवि आहते. कोसवडवि ती असलीच 

पासहिेत. कािण कोसवड सांकट होते. कोसवडच्या सांदभाित शासन काय किीत आह,े 

शासन भसवष्ट्यात काय किणाि आह,े अशी आपत्ती आली, िोग आले, सांसगि िोग 

आला ति शासन काय किीत आह ेह ेसाांगण्याची आवश्यकता होती. पिांत ुकोसवडच्या 

आड सिकािने सातत्याने स्वत:चा नाकतेपणा लपसवण्याचा प्रयत्न केला आह.े 

कोसवडच्या आडून मास्क, पीपीई सकट व्हेंसटलेटसि अशा सवि खिेदीमध्ये भ्रष्टाचाि 

झाल्ह्याचे अनेकदा उदाहिणाससहत सभागहृात साांसगतले आह.े पिांत ुसिकाि त्यावि 

बोलण्यास असिबात तयाि सदसत नाही. कोिोनाच्या काळात एनसीआिबीच्या 

अहवालानसुाि सवािसधक आत्महत्या िाज्यात झाल्ह्या आहते. १९ ते २० हिािाांच्या 

आसपास िोटे व्यावसासयक व्यापािी, सविेते अडचणीत आले आहते. मी माननीय 

अथिमांत्री श्री. असितदादा पवाि याांच्यासमोि गांभीि समस्या माांडत आह.े आपण  

अथिमांत्री असल्ह्याने आपल्ह्याला सवनांती आह.े 

                   नांति श्री. खचे ....  
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

 सभापती महोदय, माझी अथिमांत्री महोदयाांना सवनांती आह ेकी, महािाष्ट्रातील 

रुग्णालये व कमसशिअल कॉम्पलेक्समध्ये आगी लागल्ह्या होत्या. त्यावळेी फायि 

ऑडीट किण्यााचे आदशे शासनाने सदले. अग्नीकाांड घडल्ह्यानांति तातडीने फायि 

ऑडीट किण्याचे आदशे सदल्ह्यावि तेथे असग्नशमन यांत्रणा उभािण्यासाठी सनधीची 

मागणी किण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे आल्ह्यावि त्या फाईल प्रलांसबत आहते. यामळेु 

पनु्हा पनु्हा आगी लागत आहते. सक्षम फायि यांत्रणा उभािण्यासाठी  शासनाने सनधी 

दणे्याची आवश्यकता आह.े  

 सभापती महोदय, कोिोना काळातील अनेक खिेदीच्या बाबी मी सभागहृात 

माांडल्ह्या होत्या. त्याबाबत शासनाने दखल घतेली नाही. कोसवड सेंटिची उभािणी 

किताना झालेला भ्रष्टाचाि याबाबत मी बोललो. १८० रुपयाांचा मास्क ३७० रुपयाांत 

घेतला. ४०० रुपयाांचे पीपीई सकट २००० रुपयाांत खिेदी केले.  पाच लाख रुपयाांच े

व्हेंसटलेटि १८ लक्ष रुपयाांना खिेदी केले. कोसवड टेस्ट लॅबसाठी अव्वाच्या सव्वा 

भाडे आकािण्यात आले या बाबी मी आकडेवािीसह सदल्ह्या होत्या त्याबाबत 

कोणतीही कािवाई किण्यात आली नाही. सविोधी पक्ष नेत्याांनी सदलेल्ह्या पत्राला 

गाांभीयािने घेतले िात नाही. ह ेमला नम्रपणे आपल्ह्या माध्यमातनू सिकािला साांगावेसे 

वाटते. मखु्यमांत्री महोदयाांना सदनाांक १६.१०.२०२० िोिी पत्र सदले. सदनाांक 

०२.११.२०२० िोिी पत्र सदले. ११.१२.२०२० िोिी मी चौकशीची मागणी केली. 

सवधीमांडळाच्या सन २०२० च्या पावसाळी असधवशेनात सदनाांक ०८.०९.२०२० 

िोिी तसेच सहवाळी असधवेशात सदनाांक १५.१२.२०२० िोिी कोसवडच्या 

नावाखाली िनतेची लटुमाि होते याबाबत चौकशी किण्याची मागणी केली. याबाबत 

दोन ओळीचे उत्ति मला दणे्यात आले नाही. असे प्रश्न मी वािांवाि माांडत असनू या 

सवि कृत्याांना सांिक्षण दणे्याचे काम शासकीय यांत्रणा किीत असल्ह्याचे सदसते. सविोधी 

पक्षाची ही अवस्था असल्ह्यामळेु शासनाकडे मागणी करुन सवि मागि सांपल्ह्यामळेु 

यामध्ये लक्ष घालण्यासाठी मी लोकआयकु्ताांना सदनाांक ५.१.२०२२ िोिी पत्र सदले.  
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श्री.प्रवीण दिेकि..... 

िाज्यपाल महोदयाांच्या असभभाषणात कोसवड सांदभाित पािदशिकपणे काम झाले अस े

आत्मसवश्वास दणेािे वाक्य आले असते ति आम्हाला आनांद झाला असता.  

 सभापती महोदय, सिकािची अशीच परिसस्थती लस सनसमितीमध्य े आह.े 

कोसवडचे मदु्द े१० ते १२ पानाांवि नमदू किण्यात आले आहते. काय केले व काय 

किणाि आहोत यावि कोणतेही भाष्ट्य असभभाषणात नाही. कोसवडची सतसिी लाट 

ओसिली व कें द्राच्या मदतीने कोसवडचा बसु्टि डोस दणे्यात सरुुवात झाली.तिी 

दखेील िाज्य सिकािकडून हाफसकन सांस्थेकडून लस तयाि झाली नाही. कें द्र शासनाने 

पिवानगी द्यावी अशी िाज्य सिकािने मागणी केली होती. ती मागणी कें द्र शासनाने 

मान्य केली. याबाबत कोणतीही प्रगती झालेली नाही. सदनाांक ८.४.२०२१ िोिी 

मांसत्रमांडळाने हाफसकन सांस्थेत लस तयाि किण्याचा सनणिय घेतला. कें द्र शासनाने 

त्यासाठी ६५ कोटी रुपयाांचे अथिसहाय्य िाज्य शासनाला सदले. अद्यापही लस 

सनसमितीचा पत्ता नाही. दशेात बसु्टि डोस सरुु झाला असनू ह ेसिकाि अद्याप लस 

सनमािण करु शकले नाही. 

 सभापती महोदय, ऑक्सीिनबाबत सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद े

याांनी उल्ह्लेख केला. समशन ऑक्सीिन स्वावलांबन योिनेचे नाव मोठे व लक्षण खोटे 

कसे आह ेह ेमी लक्षात आणनू दतेो. िाज्यात ३ हिाि मे.टन ऑक्सीिन उत्पादनाचे 

उसद्दष्ट ठेऊन उद्योगाांना प्रोत्साहन दणे्याचा सनणिय मांसत्रमांडळाने सदनाांक १२.०५.२०२१ 

िोिी घेतला. त्यानांति सतसिी लाट येऊन गलेी. िनतेच्या सदुवैाने या लाटेत अप्पि 

िेस्पीिेटिी इन्फेक्शन असल्ह्यामळेु ऑक्सीिनची आवश्यकता वाटली नाही. अन्यथा 

ऑक्सीिन लागला असता. ३००० मे.टन पैकी सकती उत्पादन झाले. ऑक्सीिन 

स्वयांपणूि किण्याबाबत काय झाले याचे उत्ति समळत नाही. फक्त समशन ऑक्सीिन 

स्वावलांबन ह ेफक्त नाव मोठे आह.े अशा प्रकािे सिकािचे काम सरुु आह.े 

 सभापती महोदय, शासानाने कोसवड काळात पत्रकािाांची उपेक्षा केली. कोिोना 

महामािीच्या काळात पत्रकािाांनी िीवाची पवाि न किता कोिाना सवषयक बातम्या व 

मासहती पिुसवण्याचे काम केले. त्या पत्रकािाांना शासन न्याय दऊे शकले नाही. 
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श्री.प्रवीण दिेकि.... 

कोिोना सेंटिमध्ये अव्यवस्था होती, कोिोनाशी लढणाऱ्या यांत्रणेतील त्रटुी दिू 

किण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक सपडीतापयंत पोहचण्याचे व त्याच्या अडचणी शासनापयतं 

माांडण्याचा नेटाने प्रयत्न पत्रकािाांनी केला.  पत्रकािाांना खिे ति रां टलाईन वकि ि घोसषत 

किण्याची आवश्यकता होती. याबाबत शासनाने सांवेदनशीलता दाखसवली नाही. 

शासन योिना चाांगल्ह्या आणते. या योिना कशा भिकटतात ह ेमी समशन वात्सल्ह्य 

योिनेबाबत साांग ूइसच्ितो.  कोसवडमळेु पतीचे सनधन झाल्ह्यामळेु सवधवा मसहलाांना 

सवद्यमान शासकीय योिनाांचा लाभ दणे्यााठी वात्सल्ह्य असभयान सरुु केल्ह्याचा 

उल्ह्लेख माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणात आह.े कोसवडमध्ये अनाथ झालेल्ह्या 

बालकाांसाठी समशन वात्सल्ह्य योिना शासनाने सरुु केली. कोसवडमळेु िाज्यात १ 

लाख ४३ हिाि मतृ्य ू झाले. त्यापैकी प्रत्येकाला सकमान एक अपत्य आह े असे 

समिले तिी १ लाख ४३ हिाि इतक्या बालकाांनी आपले पालक गमावले आहते. 

िी बालके अनाथ झाली, मसहला सवधवा झाल्ह्या त्याांना शासनाद्वािे समळणाऱ्या 

योिनाांचा लाभ समळवनू दणे्यासाठी तालकुा स्तिीय वात्सल्ह्य ससमतीच्या माध्यमातनू 

आसथिक योिनाांचा लाभ समळवनू दणे्यात येतो. मला सांबांसधत सवभागाकडून िी 

मासहती समळाली त्यातनू भयानक मासहती समोि  आली आह ेकी, सकती मदत झाली. 

मुांबई शहिात १७१ सवधवा मसहला आहते, त्याांना २५ प्रकािच्या योिनाांपैकी फक्त ३ 

योिनाांचा लाभ समळवनू दणे्यात आला. त्या तीन योिना अशा आहते १० मसहलाांच े

बाँक खाते उघडण्यात आले. १० मसहलाांना आधािकाडि सदले. १० लाभार्थयांना 

िन्ममतृ्यचूे दाखले सदले असे ह ेमोठे लाभ समळवनू सदले आहते. स्थासनक प्रशासन 

ह ेवषािनवुषे दते आले आह.े समशन वात्सल्ह्य या गोंडस नावाखाली शासनाने काय 

सदले. मला वेगवेगळ्णया सवभागाकडून वेगवेगळी मासहती प्राप्त झाली आह.े त्या 

मासहतीतनू शासनाची अनास्था सदसनू येते. केवळ सिकािवि आिोप किणे व टीका 

किणे हा माझा उद्दशे नसनू  एखादी घोषणा केल्ह्यावि त्या घोषणेची अांमलबिावणी 

होत नसेल ति िाज्यपाल महोदयाांच्या भाषणात गोंडस सचत्र दाखवनू त्याचा काय 

उपयोग होणाि आह.े ही सवि मासहती मी सिकािच्या सनदशिनास आणनू दते आह.े 
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श्री.प्रवीण दिेकि... 

 सभापती महोदय, मुांबई उपनगि सिल्ह्हासधकािी याांनी सदनाांक २७ ऑगस्ट 

२०२१ िोिी घेतलेल्ह्या बैठकीच्या इसतवतृ्तानसुाि असे मला समिते की, 

उपनगिातील २४ अनाथ बालकाांपैकी १४ बालकाांचे प्रस्ताव पाठसवण्यात आले. 

उपनगिातील ४९० सवधवा मसहलाांपैकी केवळ १० मसहलाांना लाभ समळवनू दणे्यात 

आला. त्यामध्ये आधाि काडि, बाँक खाते, काढून दणेे व िन्म व मतृ्य ूदाखला दणे्यात 

आला आह.े शासकीय योिनाांसाठी बाँक खाते उघडून दणे्याचे काम तलाठी दखेील 

कितो. 

       या नांति श्री.बोिले... 
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स्थासनक प्रशासन अनेक वषांपासनू िन्म-मतृ्यचूे दाखले दते आह.े मग वात्सल्ह्य  

ससमती कोणते काम किते ? नागपिू, गोंसदया, चांद्रपिू सिल्ह्यात स्वयांसेवी सांस्था या 

कामात नसल्ह्याचे शासनाचे म्हणणे असनू ते हास्यास्पद आह.े  

 सभापती महोदय, कोसवडमळेु पणुे शहिात २२६५ बालके अनाथ झालेली 

आहते. त्यापैकी ० ते १८ वयोगटातील बालके ९२ असनू केवळ १९ बालकाांना ५ 

लाख रुपये समळालेले आहते. ३१६ बालकाांना बालसांगोपनाचा लाभ समळालेला 

आह.े म्हणिे पणुे शहिात २२६५ अनाथ बालकाांपैकी िवळपास हिाि बालकाांनाच 

या योिनेचा लाभ समळालेला आह.े पणुे सिल्ह्यातील बािमतीसह १३ तालकु्याांची 

मासहती शासनाकडे उपलब्लध नाही. सिल्ह्हा मसहला व बाल सवकास असधकािी पणु े

या कायािलयाकडे अनाथ बालके व सवधवा मसहलाांची यादी व सांख्या उपलब्लध 

नसल्ह्यामळेु मासहती सादि किता येत नाही, असे लेखी कािण सदले िाते. म्हणिे पणुे 

शहि वगळता पणुे सिल्ह्यातील १३ तालकु्याांमध्ये कोसवडमळेु पालक गमावनू अनाथ 

झालेले एकही बालक नाही असे सिकािला साांगावयाचे आह ेकाय ? माझ्याकडे 

सवसवध सिल्ह्यातील आकडेवािी आह.े सोलापिू सिल्ह्यात तीच परिसस्थती आह.े पिांत ु

या सांदभाितील सांपणूि आकडेवािी दऊेन मी सभागहृाचा वेळ घेऊ इसच्ित नाही. 

 सभापती महोदय, कोिोना काळात सवधवा झालेल्ह्या मसहला शासकीय 

योिनेच्या लाभापासनू वांसचत आहते. १४७१५ सवधवा मसहलाांपैकी ९७ टक्के मसहला 

ग्रामीण भागातील असनू त्या मसहला शासकीय योिनाांपासनू वांसचत आहते. अनेक 

लोकाांवि खािगी सावकािाांचे व पतपेढ्याांच ेकिि आह.े शासनाने या सवि गोष्टींकडे 

लक्ष दणे्याची आवश्यकता आह.े पिांत ुददुवैाने त्या गोष्टीकडे लक्ष सदले िात नाही.  

 सभापती महोदय, सिकािने सकमान समान कायििमाकडे लक्ष सदले पासहिे. 

सकमान समान कायििमात काय साांसगतले होते ? सकमान समान कायििमात आसथिक 

दृष््टया मागास सवद्यार्थयांना शनू्य दिाने शैक्षसणक किि पिुसवण्याची घोषणा केली होती. 

शेतकऱ्याांना तत्काळ मदत दणे्याचे आश्वासन दणे्यात आले होते. ससुशसक्षत बेिोिगाि  
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तरुणाांना िात्रवतृ्ती दणे्यात येणाि होती. शासनाने मसहला सांिक्षणासाठी प्राधान्य 

दणे्यासाठी धोिण तयाि केले त्याबद्दल मी शासनाचे असभनांदन कितो. पिांत ु या 

घोषणाांचे काय झाले ? आपण वाईनसाठी प्रोत्साहन दते आहात. सकमान समान 

कायििमात किण्यात आलेल्ह्या घोषणाांची पतूिता होत नाही. शासनाने शेतकिी, 

सवद्याथी याांच्यासाठी कोणताही ठोस कायििम तयाि केलेला नाही. सकिाना दकुानात 

वाईन सविीसाठी पिवानगी दणे्यात आलेली आह.े आि िाज्यात पािांपािीक शेती 

पिूक उद्योगाबाबत काय परिसस्थती आह े? या सांदभाित सिकािकडून भाष्ट्य केले िात 

नाही, सनधी उपलब्लध करुन सदला िात नाही. त्यामळेु या सनसमत्ताने सिकािच्या 

प्रॉयॉरिटी काय आहते ह ेसमिनू घेण्याची आवश्यकता आह.े  

 सभापती महोदय, आमच्या पक्षाचे सिकाि सत्तेवि असताना दधू उत्पादक 

शेतकऱ्याांना दधुासाठी प्रती सलटि ५ रुपये अनदुान दणे्याचा सनणिय घेण्यात आला 

होता. दधू उत्पादक शेतकऱ्याांची दधुाला प्रती सलटि ३५ रुपये भाव द्यावा अशी 

मागणी आह.े दगु्ध सवकास मांत्रयाांनी ज्या प्रमाणे ऊसासाठी एफआिपी सदली िाते त्या 

प्रमाणे दधुासाठी मदत केली िाईल अशी घोषणा केली होती. पिांत ु या सांदभाित 

कोणतीही कृती होताना सदसत नाही. माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणात शेतकिी 

कें द्रसबांद ूनसल्ह्यामळेु आम्हाला खदे होत आह.े  

 सभापती महोदय, माननीय मखु्यमांत्री, सशवसेना पक्षाने गड सकल्ह्ले या सांदभाित 

सातत्याने चाांगली भसूमका घेतली, चाांगल्ह्या प्रकािच्या घोषणा केलेल्ह्या आहते. पिांत ु

अद्याप त्या घोषणा बसनातच आहते. आपण ित्रपती सशवािी महािािाांच ेनाव घेतो. 

आपण िायगड सकल्ह्ल्ह्यावि िाऊन सकल्ह्ल्ह्याची अवस्था बघावी. िायगड 

प्रासधकिणाकडून तेथे िे बाांधकाम किण्यात येत आह े त्या सांदभाित अनेक तिािी 

आहते. आपण त्या सांदभाित चौकशी किावी. िायगड प्रासधकिणाच्या माध्यमातनू 

िस्ते, मलूभतू ससुवधाांबाबत अनेक तिािी आहते. पिांत ुत्याकडे लक्ष सदले िात नाही.  



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) X - 128 

GRB/AKN/KTG प्रथम श्री.खच े 14:00 

 

 

श्री.प्रवीण दिेकि..... 

 सभापती महोदय, महािाष्ट्र ही कलावांताांची भमूी आह.े पिांत ुकलावांताांच्या 

भमूीमध्ये कलावांताांना वाऱ्यावि सोडण्यात आले आह.े माननीय िाज्यपालाांच्या 

असभभाषणात कोसवडमळेु आसथिक ताण सहन किावा लागलेल्ह्या िाज्यातील ५६ 

हिाि कलाकािाांना व ८४७ सांघटनाांना ३५ कोटी रुपये एकिकमी आसथिक सहाय्य 

सदल्ह्याचा बडेिाव किण्यात आला आह.े पिांत ुवस्तसुस्थती मात्र सनिाळीच आह.े मी 

ती वस्तसुस्थती सभागहृाच्या सनदशिनास आणनू दतेो. कोिोनाच्या पाश्विभमूीवि 

कलाकाि व सांस्थाांना अथिसहाय्य दणे्याचा सदनाांक १३.१.२०२१ िोिी मांत्री 

मांडळाच्या बैठकीत सनणिय घेण्यात आला. त्या सनणियामध्ये कोणत्या सांस्था, कोणती 

व्यक्ती, कोणते सनकष, सनधीची तितदू सकती असावी अशी कोणत्याही प्रकािची 

स्पष्टता नव्हती. मी पणुे येथील उदाहिण दतेो. भारुड सम्राज्ञी श्रीमती कुलकणी पणु े

येथे िाहतात. मध्यांतिी मला त्याांचा फोन आला होता. त्याांना िाज्य शासनाकडून 

अनेक पिुस्काि प्राप्त झालेले आहते. सलमका बकु ऑफ िेकॉडिने त्याांच्या कलेची 

दखल घेतलेली आह.े त्या ८० वषािच्या गहृीणी असनू पणुे येथे एकट्या िाहतात. 

मसहला व बाल सवकास कायािलय, मखु्यमांत्री कायािलयात त्याांनी अनेक फोन केले. 

पिांत ुकोणीही दाद दते नाही अशी त्याांची तिाि आह.े महािाष्ट्र ही सांताांची भमूी आह.े 

आपण सांत एकनाथाांचे भारुड, सांत तकुािामाांचे अभांग, ज्ञानेश्विीच्या ओव्या ऐकत 

मोठे झालेलो आहोत. आि वयोवदृ्ध भारुड सम्राज्ञी सिकािकडे मदतीची याचना 

किीत आह.े पिांत ुत्याांचे द:ुख ऐकून घेण्यासाठी सिकािकडे वेळ नाही. साांस्कृसतक 

वािसा लाभलेल्ह्या िाज्यातील कलाकािाांची अशी अवस्था आह.े  

 सभापती महोदय, कोणताही सवषय उपसस्थत झाल्ह्यानांति कें द्र शासनाकडे बोट 

दाखसवले िाते. कें द्र शासनावि टीका केली िाते. सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत 

सशांद ेयाांनी कें द्र सिकािवि टीका केली. कें द्र शासनाने काय केले याचा गोषवािा मी 

पनु्हा दणेाि नाही. १५ हिािाांपेक्षा असधक व्हेंटीलेटसि ससुवधा उपलब्लध करुन सदल्ह्याच े

िाज्य शासन साांगत आह.े मात्र कोसवडची लाट येण्यापवूीच ६५०० व्हेंटीलेटसि  
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िाज्याकडे होते. कें द्र शासनाने कोसवड काळात ४५०० व्हेंटीलेटसि उपलब्लध करुन 

सदले. (...अडथळा...) उविरित ४ हिािाांमध्ये ९० टक्के खािगी सांस्थाांनी सदले होत.े 

म्हणिे १ हिाि व्हेंटीलेटसि खिेदी करुन १५ हिाि व्हेंटीलेटसि खिेदी केल्ह्याचे श्रये 

लाटण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आह.े त्यामळेु "आयिीच्या िीवावि बायिी 

उदाि" असे म्हणण्याची वेळ आली आह.े दििोि ४५० मेरीक टन ऑसक्सिनची तटू 

भाितीय हवाई दल व िेल्ह्वेने दिू केली ह ेमाननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणात मान्य 

किण्यात आले आह ेया गोष्टीचे आम्हाला समाधान आह.े  

        यानांति श्री.गागिे....... 
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 सभापती महोदय, असभभाषणात म्हटले आह ेकी, महािाष्ट्र लसीकिणाच्या 

मात्रा सदलेल्ह्या एकूण सांख्येच्या बाबतीत आघाडीवि असलेले िाज्य आह.े पण 

यामध्ये िाज्य सिकािचा सहस्सा सकती आह,े ह ेमासहती होणे आवश्यक आह.े आिोग्य 

सेवा दणेाऱ्या कमिचाऱ्याांना आघाडीच्या कोिोना योध्दयाांना सकां वा ६० वषािविील 

नागिीकाांना लस प्रभाववधिक मात्रा दणे्याचे काम सरुु झाल्ह्याचे साांसगतले आह.े 

प्रधानमांत्री गिीब कल्ह्याण योिनेअांतगित ५० लाखाची नकुसानभिपाई दणे्याची कें द्र 

सिकािची योिना आह.े कें द्र सिकािच्या सविच योिना मी साांगत नाही पण िे चाांगले 

आह े त्याला चाांगले म्हणावे अशा प्रकािची आपणाकडून अपेक्षा आह.े 

एनडीआिएफ, सशक्षण असभयानात काय मदत केली या सवि गोष्टींचा मी पाढा वाचत 

बसणाि नाही. त्यामळेु असभभाषणात २०१५ ते २०१९ या कालावधीत ज्या 

महत्वाकाांक्षी सरुु झालेल्ह्या योिनाांना आपल्ह्या योिना असल्ह्याचे दाखसवले आह.े 

मदु्दा िमाांक ४४ हायसब्रड ॲन्यएुटी योिना, मदु्दा िमाांक ४५ समधृ्दी महामागि, मदु्दा 

िमाांक ४७ मुांबईतील सागिी सकनािा मागि, मदु्दा िमाांक ६० विळी नायगाव येथील 

बीडीडी चाळीचा पनुसविकास अशा प्रकािचे साांगण्यासािख ेनवीन काही नसल्ह्याने 

िनु्या काळातील योिना साांगण्याचा व माांडण्याचा प्रयत्न आह.े मदु्दा िमाांक ३७ 

मध्ये असभभाषणात माझ्या शासनाने आपत्तीना तत्पितेने व प्रभावीपणे प्रसतसाद सदला 

अशा प्रकािचा उल्ह्लेख केला आह,े याकिीता िाज्य आपत्ती प्रसतसाद सनधी म्हणनू 

१५ हिाि कोटी रुपये व िाज्याच्या अथिसांकल्ह्पातनू असतरिक्त ५५०० कोटी रुपय े

उपलब्लध करुन सदल्ह्याचा उल्ह्लेख आह.े वास्तसवक पाहता असभभाषणात गतवषाितील 

मागोवा व पढुील वषािच्या उपाययोिना व आढावा माांडणे अपेक्षीत आह.े पिांत ु

महासवकास आघाडीकडे साांगण्यासािख ेकाही नसल्ह्यामळेु तमु्हाला एक वषािची सटु 

आम्ही दतेो. ह ेसिकाि आल्ह्यापासनू तमु्ही नवीन केलेल्ह्या बाबी साांगण्याची मभुा 

तमु्हाला दतेो.  
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श्री.प्रवीण दिेकि ..... 

 सभापती महोदय, मदत व पनुविसन खात्याकडून प्राप्त झालेल्ह्या मासहतीनसुाि 

२०२०-२०२१ या वषािमध्ये ५७९९ कोटी एवढी िक्कम एसडीआिएफमधनू प्राप्त 

झालेली आह.े ित्नासगिी, िायगड व इति के्षत्रात आलेल्ह्या तौके्त चिीवादळापासनू त े

महापिूासािख्या अनेक नैससगिक आपत्तींना िाज्याने तोंड सदलेले आह.े या आपत्तीमध्य े

४६१ िणाांचा मतृ्य ूझाला. ७३६० कोटी रुपयाांपेक्षा असधक सकां मतीची सावििसनक 

मालमत्ता नष्ट झाली. माझ्या शासनाने या आपत्तीला तत्पितनेे व प्रभावीपणे प्रसतसाद 

सदला व याकिीता िाज्य आपत्ती प्रसतसाद सनधीमधनू १५००० कोटी रुपये व 

िाज्याच्या अथिसांकल्ह्पातनू असतरिक्त ५५०० कोटी रुपये उपलब्लध करुन सदले.  

 सभापती महोदय, अत्यांत चीड आणणािी गोष्टी मी सभागहृात माांडत आह.े 

मदतकायि व पनुविसन सवभागाची सदनाांक २० सडसेंबि २०२१ ची असधकृत मासहती 

माझ्याकडे आह,े याबाबतचा शासन सनणिय माझ्याकडे आह.े सवि कागदपत्रे मी 

आपणाकडे पाठसवतो. मदत कायि व पनुविसन सवभागाने सदलेल्ह्या मासहतीनसुाि 

२०२०-२०२१ व २०२१-२२ या दोन वषाित समळून एसडीआिएफमधनू ५७९९ 

कोटी ६० लाख रुपये इतका सनधी शासनाकडून या सवभागास समळाल्ह्याचा त्यात 

उल्ह्लेख आह.े असभभाषणात म्हटले आह ेकी, एसडीआिएफकिीता १५ हिाि कोटी 

अथिसांकल्ह्पातनू ५५०० कोटी रुपये उपलब्लध करुन सदले आहते. त्यामळेु आपण 

कोणाला खोटी मासहती दते आहोत, हा महािाष्ट्र सशसक्षत लोकाांचा आह.े  

 सभापती महोदय, िलसवद्यतु प्रकल्ह्पाबाबत खोटी घोषणा आह.े 

असभभाषणात मदु्दा िमाांक ६५ आह,े माझ्या शासनाने एकूण २६३६ मेगावॅट स्थापीत 

क्षमतेचे ३४ िलसवद्यतु प्रकल्ह्प कायािन्वीत केले आहते. ह े मािी उिाि मांत्री 

महोदयाांनाही मासहती आह.े १६० मेगावॅट स्थासपत क्षमतचेे लघसुवद्यतु प्रकल्ह्प 

खािगीकिणातनू कायािन्वीत केले आहते अशी घोषणा किण्यात आली. वस्तसुस्थती 

काय आह,े महािाष्ट्र शासनाने िलसांपदा सवभागामाफि त्त कायािन्वीत केलेले २६ 

िलसवद्यतु प्रकल्ह्प आिपयित उभािलेले आहते. ते परिचालन व दखेभालीसाठी 

महासवतिणकडे हस्ताांतिीत किण्यात आले आहते, ६ िलसवद्यतु प्रकल्ह्प िलसांपदा 
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श्री.प्रवीण दिेकि ..... 

 सवभागामाफि त चालसवण्यात येतात, २ िलसवद्यतु प्रकल्ह्प िलसांपदा सवभागाने 

खािगी प्रवतिकाांना चालसवण्यास सदले. थोडक्यात ३४ सवद्यतु प्रकल्ह्प िलसांपदा 

सवभागाने उभािलेले आहते, यातील आक्षपेाहि बाब अशी आह ेकी, यातील एकही 

प्रकल्ह्प २०२०-२१ मध्ये कायािन्वीत झालेला नाही. सवि प्रकल्ह्प २०२० पवूी 

कायािन्वीत झालेले आहते, यातील एक प्रकल्ह्प ति १९६२ मध्ये कायािन्वीत झालेला 

आह.े एक प्रकल्ह्प १९५२ मधील आह,े म्हणिेच महािाष्ट्र िाज्याच्या सनसमितीपवूी िो 

प्रकल्ह्प कायािन्वीत झाला आह.े असे असताना या प्रकल्ह्पाचा उल्ह्लेख २०२२ च्या 

असभभाषणात किणे म्हणिे या सिकािचा कािभाि कसा सरुु आह े याचा आिसा 

दाखसवणािे आह.े स्वत: काही न किता दसुऱ्याच ेश्रेय कसे लाटायचे. १९५२ मधील 

प्रकल्ह्पाचा उल्ह्लेख यामध्ये आह ेअसे मी माननीय िलसांपदा मांत्री श्री.ियांत पाटील 

याांना साांग ूइसच्ितो. माझ्या वतीने सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे ह ेतो 

मिकुि वाचतील.  

 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, मी िलसांपदा मांत्री श्री.ियांत 

पाटील याांना साांग ू इसच्ितो की, असभभाषणानसुाि माझ्या शासनाने एकूण २६३६ 

मेगावॅट क्षमतेचे ३४ िलसवद्यतु प्रकल्ह्प कायािन्वीत केले आहते. एकूण १६० मेगावॅट 

स्थासपत क्षमतचेे ३९ लघ ु िलसवद्यतु प्रकल्ह्प खािगीकिणातनू या शासनाने 

कायािन्वीत केले असल्ह्याचा उल्ह्लेख आह.े 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, सन १९५२ च्या प्रकल्ह्पाांचा या 

असभभाषणात शासन किते, िनतेला व सवसधमांडळाला एवढे गहृीत धरुन साांग ूनये. 

४० सवद्यतु प्रकल्ह्प खािगीकिणातनू उभे िासहले आहते, पसहला प्रकल्ह्प २००१ मध्ये 

पणूि झाला, १८ प्रकल्ह्प १५ ते २०१९ मध्ये पणूि झाले, १.५ मेगावॅटचे प्रकल्ह्प २०२१ 

व २०२० मध्ये पणूि किण्यात आले, ही वस्तसुस्थती असताना िाज्यपाल महोदयाांच्या 

तोंडी घातली िाते. १६० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्ह्प उभे केल्ह्याचा खोटािडा आकडा 

आह.े 
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 सभापती : मी माननीय सविोधी पक्ष नेते याांना साांग ूइसच्ितो की, उपलब्लध 

वेळेपैकी आपण एक तास घेतला आह,े आपण बोला पण बाकीच्याांचा वेळ कमी 

किा. 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, मी पाच समसनटात कन्क्यडु कितो. 

िाज्यपालाांच्या असभभाषणात सडिीटल स्वाक्षिी केलेला सातबािा उताऱ्याच्या प्रती 

सनशलु्ह्क सवतिीत किण्याचा सनणिय माझ्या शासनाने घेतला असल्ह्याची घोषणा मदु्दा 

िमाांक ५५ मध्ये केलेली आह.े  

 

       यानांति श्रीमती नाफडे .....  
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श्री.प्रवीण दिेकि..... 

 सभापती महोदय, घोषणा आसण वस्तसुस्थती काय आह,े ह े िाज्यातील 

िनतेला कळले पासहिे. अद्याप ७/१२ उताऱ्याच्या सडसिटल स्वाक्षिी असलेल्ह्या 

प्रती मोफत दणे्याचा सनणियच झालेला नाही. स्वातांत्रयाच्या अमतृ महोत्सवी 

वषािसनसमत्त सन २०२१-२२ मध्ये सवशेष मोहीम िाबसवण्यात आलेली आह.े या 

मोहीमेंतगित ७/१२ उताऱ्याची अद्ययावत प्रत एका खातेदािास एकदाच मोफत 

उपलब्लध  करुन द्यावी असे स्पष्ट आदशे शासन सनणिय ि.२०२१/२९५ अन्वये 

सनगिसमत किण्यात आलेले आहते. ही दखेील एक खोटािडी घोषणा आह.े  

शेतकऱ्याांना वषाितनू केवळ दोन-तीनदा ७/१२ च्या उताऱ्याची आवश्यकता भासत.े 

७/१२ चा उतािा येथनू पढेु मोफत समळणाि नाही ति त्याचे शलु्ह्क द्यावे लागणाि आह.े   

 सभापती महोदय, अनाथ मलुा-मलुींना सशक्षणात व नोकिीत एक टक्का 

आिक्षण सदल्ह्याचे सिकाि साांगत आह.े पिांत ु सिकािने यातही केवळ घोषणाच 

केल्ह्याचे सदसते. सदनाांक २३ ऑगस्ट,२०२१ िोिी शासन सनणिय काढण्यात आलेला 

आह.े पिांत ुप्रत्यक्षात सनणियाची अांमलबिावणी झालेली नाही ह ेम्हाडाच्या सिळसेवा 

भिती पिीक्षचेी सदनाांक १७.०९.२०२१ िोिीची िासहिात बसघतली ति आपल्ह्या 

लक्षात येईल. सावििसनक बाांधकाम सवभागाच्या गट-क व गट-ड सांवगािच्या पदाांसाठी 

सदलेली िासहिात बधावी. मी मासहती घेतली असता मला अशी मासहती समळाली 

की, वन सवभागातील श्री.नािायण इांगळे नावाच्या एकाच व्यक्तीला आिक्षणाचा लाभ 

समळालेला आह.े  ऑगस्ट,२०२१ पासनू िवळपास िाज्यात केवळ एकाच व्यक्तीला 

या आिक्षणाचा लाभ समळालेला आह.े  

 सभापती महोदय, िाज्य शासनाने १,७९,००० हिाि कोटी रुपयाांच्या 

गुांतवणकू किािाांवि स्वाक्षऱ्या केलेल्ह्या असनू त्यातनू ३,३०,००० िोिगाि सनसमिती 

होईल, असे साांगण्यात आले आह.े  िाज् य शासनाने गुांतवणकू किािावि स्वाक्षऱ्या 

केल्ह्या. पिांत ुप्रत्यक्षंात सकती गुांतवणकू झाली ? िोिगाि सनसमिती झालेली आह े

काय ह ेसिकािला साांगता आले नाही.  हवामान बदलाविचे भाष्ट्य दखेील तशाच 
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प्रकािचे  

 

श्री.प्रवीण दिेकि..... 

आह.े इलेक्रीक वाहन उद्योग समहुाांकडून ९ हिाि कोटी रुपयाांचे प्रस्ताव आलेले 

आहते. त्या माध्यमातनू १० हिाि िोिगाि सनमािण होण्याचा अांदाि व्यक्त केला िात 

आह.े  पिांत ुआता पयंत सकती उद्योग सरुु झाले ? सिकाि केवळ अांदाि वतिसव त आह.े  

अनेक सवषय आहते, मी या सवि सवषयाांचा ऊहापोह कित नाही.  विळी येथील 

ना.म.िोशी मागि, बीडीडी चाळ इत्यादी सवषय आहते. मी त्या सांदभाित 

अथिसांकल्ह्पाविील चचेच्या वेळी बोलणाि आह.े 

 सभापती महोदय, मी शेवटची असभभाषणाविील कसवता साांगनू माझे भाषण 

पणूि कितो. 

"सशविायाांचा मावळा भगव्याकडे पाहून म्हणाला, 

सत्ता येताच असा कसा िे तझूा िांग उडाला, 

मावळे आम्ही भाबडे, झकुत होतो फक्त सशवित्रपतींपढेु, 

मात्र आमचा िािा कुसनिसात कितो नवाबाांपढेु, 

सहांदतु्त्वाचा असभमान सत्तमेळेु आम्ही गहाण टाकला, 

बाळासाहबेाांचा सेनानी इतका समांधा कसा िे झाला, 

सशविायाांचा मावळा, वाघाकडे पाहुन म्हणाला,  

सत्तेचे कुिण समोि येता, इतका का िे भेदिला, 

त्या सठकाणी सटकेची डिकाळी वाघ तिी फोडत होता, 

पिांत ुसत्तेसाठी आपण कुठे लपत होता, 

सहांदतु्त्वासाठी िस्त्यावि त ूप्राणपणाने लढत होता, 
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घड्याळाला हातावि चढवनू सशवबांधन तोडत नव्हता, 

सशविायाांचा मावळा ित्रपतींना पाहून म्हणाला, 

श्री.प्रवीण दिेकि..... 

माफ किा महािाि, सत्तपेढेु तमुचा सवसि पडला, 

माफ किा महािाि, सत्तपेढेु तमुचा सवसि पडला, 

सांभािी नगि, धािासशव सत्तेसाठी सवसरुन िाऊ,  

मिाठी माणसाचा स्वासभमान ततुािस तिी गुांडाळून ठेव ू

दसिा मेळाव्यात सहांदतु्त्वाचा िाग आळव ू 

महापासलकेच्या खचूीसाठी मिाठी असस्मता दाव्याला बाांध ू 

सशविायाांचा मावळा सशविायाांना म्हणाला माफ किा महािाि, 

पण तमुचा काळ वेगळा होता,  

तेवढा गड-सखांड लढसवणािा तानािी होता, 

माफ किा महािाि, तमुचा काळ सनिाळा होता,  

तेव्हा भवानीपढेु स्विाज्याची शपथ घेणािे सशविाय होते. 

माफ किा महािाि, पण तमुचा काळ सनिाळा होता,  

तेव्हा औिांगिेब, शासयस्तेखान याांना नेस्तनाबतू किणािा मावळा होता 

आता सत्तेसाठी तलवाि म्यान किणािा मावळा-सेनापती सदसत आह.े 

आता सत्तेसाठी आम्ही सहांदतु्त्व सवसित आहोत, 

आता सत्तेसाठी सहांदतु्त्वाची बोली लावणािे िाज्यकते आहते,  

सशविायाांचा मावळा सशविायाांना म्हणाला. 
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धन्यवाद ! िय सहांद !िय महािाष्ट्र! 

--------- 

 सभापती : माझी सभागहृाला एक सचूना आह.े खिे ति, मी िे म्हणालो होतो 

तेच होत आह.े माननीय सविोधी पक्षनेते एक तास बोलले.  भाितीय िनता पाटीच े

िवळपास ११ सन्माननीय सदस्य बोलणाि आहते. आपल्ह्याला ही सांख्या थोडी कमी 

किता आली ति ती किावी. आता सन्माननीय सदस्या श्रीमती मसनषा कायांद ेयाांनी 

माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणावि आपले मनोगत व्यक्त किावे. 

 डॉ.मसनषा कायांद े(सवधानसभेने सनवडलेल्ह्या) : सभापती महोदय, मी माननीय 

िाज्यपालाांच्या असभभाषणावि बोलण्यासाठी उभी आह.े 

सभापती महोदय, आपण माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणाविंील 

आभािप्रदशिनंाच्या प्रस्तावावि बोलण्यासाठी माझे नाव पकुािले होते.  पिांत ु

माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी बोलण्याचा आग्रह धिल्ह्यामळेु आपण मला थाांबण्याची 

सवनांती केली.  

सभापती महोदय, माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणाविील चचचे्या 

सनसमत्ताने मला शासनाच्या कामसगिीसवषयी उल्ह्लेख किावयाचा आह.े  कोसवड-१९ 

या साविसत्रक साथंीच्या िोगीमळेु पतीचे सनधन झालेल्ह्या सवधवा मसहलाांना 

शासनकीय योिनाांचा लाभ दणे्यासाठी वात्सल्ह्य असभयान सरुु किण्यात आले आह.े 

साथंीच्या िोगामळेु कुटुांबातील कताि परुुष गमासवलेल्ह्या ग्रामीण भागातील 

सवधवाांना उपिीसवकाचे साधन सनमािण व्हावे यासाठी दखेील वीिभद्रकाली तािािाणी 

स्वयांससद्ध योिना सरुु किण्यात आलेली आह.े त्याच प्रमाणे साथंीच्या िोगामळेु 

आसथिक ताण सहन किाव्या लागलेल्ह्या िाज्यभिातील ५६ हिाि कलाकािाांना िाज्य 

शासनाने भिीव मदत केली. त्याांच्यंा ८४७ सांघटनाांच्या माफि त ३५ कोटी रुपय े

इतकी िक्कम अथिसहाय्य म्हणनू सवतरित किण्यात आलेली आह.े  माननीय सविोधी 

पक्षनेत्याांनी सिकािवि टीका केली. पिांत ुमला असे वाटते की, त्याांनी ही आकडेवािी 

वाचलेली नसावी. एखाद्या व्यक्तीच्या तिािीवरुन टीका किणे योग्य नाही. िाज्य 
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शासनाने ज्याांना मदत केली त्याकडे मात्र त्याांनी िाणीवपवूिक दलुिक्ष केलेले आह.े 

कोसवड-१९ साविसत्रक साथंीच्या िोगामळेु अथिव्यवस्थेमध्ये मांदी आली होती. 

सांपणूि ियगाला  

 

डॉ.मसनषा कायांद.े...... 

आसथिक मांदीचा फटका बसला होता. महािाष्ट्र शासनाने मगॅ्नेसटक महािाष्ट्र-२ अांतगित 

९८ गुांतवणकू किािाांवि स्वाक्षऱ्या केलेल्ह्या असनू या माध्यमातनू १,९१,००० कोटी 

रुपयाांची गुांतवणकू आसण ३,३०,००० िोिगाि सनसमितीचा अांतभािव असलेल्ह्या 

योिनाांची सरुुवात होणाि आह.े  आपण सकाळी वतिमानपत्रात वाचले की, मुांबईवि 

आणखी एक चिीवादळ येणाि असनू त्यामळेु मोठ्या प्रमाणावि नकुसान होणाि 

आह.े  पिांत ुमहािाष्ट्र शासनंाने सवशेषत: माननीय पयािविण मांत्री श्री.आसदत्त्य ठाकिे 

याांनी सहरििीने सहभाग घऊेन माझी वसुांधिा असभयान-१ आसण त्यानांति माझी वसुांधिा 

असभयान-२ अांतगित नद्यानाल्ह्याांची साफसफाई, िैव-सवसवधता वाढसवण्यासांदभाित 

सकां वा ती होती तशी पनुरुज्िीसवत किण्यासाठी हरितक्षेत्र सनमािण केलंे.  यामळेु 

वनके्षत्र वाचसवण्याचे काम केलेले आह.े िी वनके्षते्र धोक्यात होती ती पनु्हा 

वनके्षत्राांमध्ये िोडून माझी वसुांधिा असभयान सरुु किण्यात आले आह.े  मागील 

काळात ३३ हिाि कोटी झाडे लावल्ह्याचे साांगण्यात आले. पिांत ु त्या झाडाांचे पढेु 

काय झाले ह ेआपल्ह्याला मासहती नाही. त्यामध्ये दखेील मोठा घोटाळा झाल्ह्याचे 

समोि आले होते. अशा प्रकािच्या गािावािा किणाऱ्या योिना न िाबसवता सकती 

झाडे लावली याचा नेमका सहशेब या सनसमत्ताने दणे्यात आलेला आह.े यामध्य े

परिणामी ३,७१,००० काबिनडाय ऑक्साईड उत्सििन कमी किण्यासाठी ह ेअसभयान 

िाबसवण्यात आलेले आह.े िेवढी झाडे लावली त्याचाच सहशेब सदला िात आह.े 

त्याच प्रमाणे लहान मलुाांमध्ये लहानपणापासनूच पयािविणीय अभ्यासिमाचंी 

सवय लागावी सकां वा मलुाांनी त्या दृष्टीने अभ्यास किावा यासाठी इयत्ता १ ली ते ८ वी 

पयंत पयािविण अभ्यासिम सवकससत किण्यात आलंेला आह.े   

यानांति श्री.सोनावणे.... 
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डॉ. मसनषा कायांद.े.... 

महािाष्ट्र िाज्य असे पसहले िाज्य आह े की, त्याांनी वाताविणीय बदलाबाबतची 

चेतावनी सदलेली आह.े हवामान बदलातील प्रभाव कमी किण्यासाठी माननीय 

मखु्यमांत्री, माननीय उप मखु्यमांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली वाताविणीय बदल परिषद 

स्थापन किण्यात आली. यामध्ये महािाष्ट्र िाज्य ह ेअग्रगण्य आह.े  

 सभापती महोदय, ग्लासगोमध्ये वाताविणात बदल किण्यासांदभाितील परिषद 

झाली होती. यामध्ये पे्रिणादायी प्रादसेशक नेततृ्व आपल्ह्या िाज्याला समळाले याचा 

दखेील मला साथि असभमान वाटत आह.े  

 सभापती महोदय, मसहलाांवि ॲससड हल्ह्ले होत आहते. यामध्ये पीसडत 

मसहलाांना आसण मलुींना मनोधैयि योिनेंतगित १० लाख रुपयाांची आसथिक मदत सदली 

िात आह.े तसेच अिासणका अमतृ महोत्सव २० ते २५ सडसेंबि या कालावधीत 

सशुासन सत्पाह िाबसवण्याची गिि आह.े यासांदभाित शासनाकडून नीटपाणे काम े

केली िात नाहीत म्हणनू सविोधी पक्ष सातत्याने आमच्यावि टीका किीत आह.े अनेक 

प्रकािची सवशे्लषणे लावली िात आहते. मला त्याबाबतीत कोणताही उल्ह्लेख 

किावयाचा नाही. सन २०१९-२०२० आसण सन २०२०-२०२१ या वषी महासवकास 

आघाडी शासनाचा दशेात दसुिा िमाांक लागलेला आह े ह े मला या सठकाणी 

असभमानाने साांगावेसे वाटते. सविोधी पक्षाांच्या िाज्यामध्ये त्याांचा कोणताही िमाांक 

लागलेला नाही.  

 सभापती महोदय, स्थासनक स्विाज्य सांस्थामधील ४८८ शाळाांचा िाज्यातील 

आदशि शाळा म्हणनू सवकास किण्यात येत आह.े स्थासनक स्विाज्य सांस्थाांमधील सवि  

शाळाांचा यामध्ये अांतभािव व्हावा म्हणनू प्रयत्न केला िात आह.े  

 सभापती महोदय, मुांबई शहिातील बीडीडी चाळींचा पनुसविकास हा महत्वाचा 

प्रश्न आह.े यासांदभाित शासनाने बीडीडी चाळीत वषािनवुषे िाहणाऱ्या लोकाांसाठी 

५०० स्क्वे.फु.ची सदसनका सदली िाणाि आह.े हा अत्यांत महत्वाकाांक्षी एैसतहाससक 

प्रकल्ह्प शासनाने िाबसवलेला आह.े  
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डॉ. मसनषा कायांद.े.... 

 सभापती महोदय, िाज्यातील अनेक गावाांमध्ये मसहलाांना डोक्यावि हांडा घेऊन 

सपण्याचे पाणी आणावे लागत आह.े िलिीवन समशन योिनेंतगित ग्रामीण भागातील 

९७ लाख ५८ हिाि घिाांसाठी नळ िोडणी कायििम िाबसवला िाणाि आह.े हा 

महत्वाकाांक्षी सनणिय महासवकास आघाडी सिकािने घेतला आह.े नासशक सिल्ह्यात 

प्रसािमाध्यमाांच्या माध्यमातनू एक सवषय सवांसमोि आला होता. मसहला भसगनी दोन 

बाांबवूि चालनू डोक्यावि हांडा घेऊन पाणी आणत असल्ह्याचे दृष्ट्य सवांनी पासहलेले 

आह.े ही घटना लक्षात आल्ह्यानांति माननीय पयािविण मांत्री महोदयाांनी आसण 

स्थासनक सशवसैसनकाांनी समळून एका आठवड्यात त्या सठकाणी एक िोटासा पलू 

बाांधनू दाखसवलेला आह.े अशा प्रकािे नासशक सिल्ह्यातील सांबांसधत गावाांमधील 

मसहला भसगनींचे कष्ट कमी केलेले आहते. चौथे मसहला धोिण आणले िाणाि आह.े 

या अनषुांगाने महासवकास आघाडी सिकाि मसहला भसगनींसाठी काय किणाि आह ेत े

समिनू येणाि आह.े यासांदभाित बैठका झालेल्ह्या आहते. उद्या मांगळवाि, सदनाांक ८ 

माचि, २०२२ िोिी आांतििाष्ट्रीय मसहला सदवस आह.े १०५ पानाांचा ड्राफ्ट आह.े 

त्यामध्ये मसहला भसगनींसाठी कोणत्या योिना आणल्ह्या िाणाि आहते, त्याचा 

गोषवािा त्यामध्ये अांतभूित केलेला आह.े मसहलाांसाठी िे धोिण आणले िाणाि आह,े 

त्यामध्ये रान्स िेंडिसाठी एक वेगळे धोिण आणावे अशी मी शासनाला आग्रहपवूिक 

सवनांती किीत आह.े १९११ च्या िनगणनेनसुाि दशेात रान्स िेंडिची सांख्या ४.८८ 

लाख एवढी होती. गेल्ह्या १० वषािच्या काळात त्यामध्ये सकती वाढ झाली याची 

सांख्या आता उपलब्लध नाही. मसहला आसण रान्स िेंडि या दोन्ही घटकाांचा त्यामध्ये 

स्वतांत्रपणे सवचाि व्हावा आसण त्यासाठी स्वतांत्र धोिण आणण्याची गिि आह.े 

२०११ च्या िनगणनेनसुाि महािाष्ट्रात त्याची सांख्या ४० हिाि ८९१ इतकी होती. 

यामध्ये साक्षितेचे प्रमाण ६७.५७ टक्के होते. सन २०१९ मध्ये कें द्र शासनाने रान्स 

िेंडि प्रोटेक्शन ॲक्ट मांििु केलेला आह.े हा कायदा मांििु होण्यापवूी केिळ िाज्याने 

सन २०१५ मध्ये  रान्स िेंडि प्रोटेक्शन ॲक्ट मांििु केला होता. त्यानसुाि त्याांनी धोिण 

आणले होते. केिळ िाज्याच्या धतीवि तासमळनाडू िाज्याने दखेील सविप्रथम रान्स 

िेंडि प्रोटेक्शन ॲक्टसाठी धोिण आणले होते. आपल्ह्या शेिािील कनािटक सिकािने  
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डॉ. मसनषा कायांद.े.... 

गेल्ह्याच मसहन्यात एक मोठा सनणिय घेतला िाणाि असल्ह्याचे समिले आह.े सटचींग 

सेक्टिमध्ये दखेील रान्स िेंडि कम्यसुनसाठी १ टक्का िागा िाखीव आहते. त्यामळेु 

ह ेनवीन मसहला धोिण येणाि आह.े त्या ससमतीमध्ये आमची मते घेण्यात आली. त्या 

ससमतीच्या बैठकीमध्ये हा मदु्दा मी सवांच्या सनदशिनास आणनू सदलेला आह.े सदिहू 

बैठकीत मसहला धोिण घाईघाईत न आणता थोडा उसशि झाला तिी चालणाि आह.े 

मसहला आसण एल.िी.ब्लय.ूक्य.ूटी. ही िी कम्यसुनटी आह.े त्यासाठी स्वतांत्र धोिण 

आणावे अशी माझी आग्रहाची सवनांती आह.े  

 धन्यवाद. िय सहांद, िय महािाष्ट्र. 

 

     ------- 
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 सभापती : मी एक सवषय माननीय सविोधी पक्षनेत श्री. प्रवीण दिेकिाच्या 

सनदशिनास आणनू सदला होता. मला आपल्ह्या सवांचा असभप्राय घ्यायचा आह.े 

माननीय िाज्यपाल महोदयाांच्या असभभाषणावि बोलणाऱ्या सन्माननीय सदस्याांची 

नावे कमी किावीत अशी माझी सवनांती आह.े आपण  पिुवणी मागण्याांवि चचाि किीत 

असतो, त्यामळेु पिुवणी मागण्या मांििू किाव्यात, अशी माझी सवांना सवनांती आह.े  

सवधानसभेने ओबीसी आिक्षणासांदभाित सवधेयके मांििु केलेली आहते. ती 

मध्याांतिानांति मांििु केली िाणाि आहते. मी सन्माननीय सदस्य श्री. सवनायक मेटे 

याांना साांग ूइसच्ितो की, आपल्ह्याच पक्षातील सन्माननीय सदस्य असे म्हणत आह े

की, ते सवधेयक आताच चचेला घेऊन मांििु किावे. त्यानसुाि आता सवधेयक मांििु 

केले िाणाि आह.े त्यावि एकही सन्माननीय सदस्य बोलणाि नाही असे काल ठिले 

आह.े तसेच सदिहू सवधयेक एकमताने मांििु केले िाणाि आह.े काल माननीय उप 

मखु्यमांत्री आसण माननीय सविोधी पक्षनेते याांच्या सहमतीने तसे ठिलेले आह.े 

आपल्ह्याला सवधेयकावि बोलण्याचा असधकाि आह.े आपल्ह्याल हट्टच किायचा 

असेल ति मग मला नाईलाि आह.े   

 श्री. सवनायक मेटे : सभापती महोदय, िे सवािनमुते ठिलेले आह,े त्याबद्दल 

आमचे काहीच म्हणणे नाही. न बोलता सवधेयक मांििु किणे ह ेकाही बिोबि नाही.  

 सभापती : काल माननीय उप मखु्यमांत्री आसण माननीय सविोधी पक्षनेत े

याांच्या सहमतीने ठिलेले आह.े  

आता माननीय श्री. िगन भिुबळ याांनी सवधेयक िमाांक-५ माांडावे, अशी 

माझी त्याांना सवनांती आह.े  

 

 

        यानांति श्री. बोडे.... 
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पृ.शी. :   मुांबई महानगिपासलका, महािाष्ट्र महानगिपासलका 

आसण महािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगि पांचायती व 

औद्योसगक नगिी (सधुािणा) सवधेयक. 

L.A. BILL NO. V OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MUMBAI 

MUNICIPAL CORPORATION ACT, THE 

MAHARASHTRA MUNICIPAL 

CORPORATIONS ACT AND THE 

MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, 

NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL 

TOWNSHIPS ACT, 1965.) 

 

 श्री.िगन भिुबळ (अन्न, नागिी पिुवठा व ग्राहक सांिक्षण मांत्री ) : सभापती 

महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सवधानसभेनंे सधुािणाांसह सांमत केल्ह्याप्रमाणे, सन 

२०२२ चे सव.स.सव. िमाांक-५, मुांबई महयनगरपयभिकय अभिभन्म, महयरयष्ट्र 

महानगिपासलका असधसनयम आसण महािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगि पांचायती व 

औद्योसगक नगिी असधसनयम, १९६५ याांमध्ये आणखी सधुािणा किण्यासाठी 

सवधेयक माांडतो. 

 सभापती : सवधेयक माांडण्यात आले आह.े 

 श्री.िगन भिुबळ :  सभापती महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. िमाांक-५, मुांबई महयनगरपयभिकय अभिभन्म, महयरयष्ट्र महानगिपासलका 

असधसनयम आसण महािाष्ट्र नगिपरिषदा, नगि पांचायती व औद्योसगक नगिी 

असधसनयम, १९६५ याांमध्ये आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक सवचािात 

घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो. 

     प्रश्न प्रस्ततु झाला. 
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 सभापती : आता सवधयेक सवचािात घेण्यासांबांधीच्या प्रश्नावि चचाि होईल.  

तद्नांति माननीय मांत्रयाांच े उत्ति झाल्ह्यानांति सवधयेक सवचािात घेण्यासांबांधीचा प्रश्न 

मतास टाकला िाईल. 

 आता सन्माननीय सदस्याांनी सवधेयकाविील भाषणास सरुुवात किावी. 

(सन्माननीय सदस्याांची भाषणे झाली नाहीत.) 

 श्री.िगन भिुबळ : सभापती महोदय, मी सभागहृाला पनुि सवनांती कितो की, 

सभागहृाने सदिहू सवधेयक सवचािात घ्यावे. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े  आता सवधेयक खांडश: 

सवचािात घेण्यात येईल. 

 खांड २ ते ५ (दोन्ही ससम्मसलत) सवधेयकाचे भाग झाले.  

 खांड १, सांपणूि शीषिक व हतेवूाक्य सवधेयकाचे भाग झाले. 

 श्री.िगन भिुबळ : सभापती महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. िमाांक-५ सांमत किण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो. 

प्रश्न एकमताने सांमत झाला. 

 सभापती : सन २०२२ चे सव.स.सव. िमाांक-५ एकमताने सांमत झाले आह.े             

--------- 
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पृ.शी. :   ग्रामपांचायत आसण महािाष्ट्र सिल्ह्हा परिषद व पांचायत 

ससमत्या (सधुािणा) सवधयेक. 

L.A. BILL NO. VI OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE 

MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS 

ACT AND THE MAHARASHTRA ZILLA 

PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS 

ACT, 1961.) 

 

 श्री.िगन भिुबळ (अन्न, नागिी पिुवठा व ग्राहक सांिक्षण मांत्री ) : सभापती 

महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सवधानसभेनंे सधुािणाांसह सांमत केल्ह्याप्रमाणे, सन 

२०२२ चे सव.स.सव. िमाांक-६, महािाष्ट्र ग्रामपांचायत असधसनयम आसण महािाष्ट्र 

सिल्ह्हा परिषद व पांचायत ससमत्या असधसनयम, १९६१ यात आणखी सधुािणा 

किण्यासाठी सवधेयक माांडतो. 

 सभापती : सवधेयक माांडण्यात आले आह.े 

 श्री.िगन भिुबळ :  सभापती महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. िमाांक-६, महािाष्ट्र ग्रामपांचायत असधसनयम आसण महािाष्ट्र सिल्ह्हा परिषद 

व पांचायत ससमत्या असधसनयम, १९६१ यात आणखी सधुािणा किण्यासाठी सवधेयक 

सवचािात घेण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो. 

     प्रश्न प्रस्ततु झाला. 

 सभापती : आता सवधयेक सवचािात घेण्यासांबांधीच्या प्रश्नावि चचाि होईल.  

तद्नांति माननीय मांत्रयाांच े उत्ति झाल्ह्यानांति सवधयेक सवचािात घेण्यासांबांधीचा प्रश्न 

मतास टाकला िाईल. 

 आता सन्माननीय सदस्याांनी सवधेयकाविील भाषणास सरुुवात किावी. 

(सन्माननीय सदस्याांची भाषणे झाली नाहीत.) 
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 श्री.िगन भिुबळ : सभापती महोदय, मी सभागहृाला पनुि सवनांती कितो की, 

सभागहृाने सदिहू सवधेयक सवचािात घ्यावे. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 सभापती : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े  आता सवधेयक खांडश: 

सवचािात घेण्यात येईल. 

 खांड २ ते ६ (दोन्ही ससम्मसलत) सवधेयकाचे भाग झाले.  

 खांड १, सांपणूि शीषिक व हतेवूाक्य सवधेयकाचे भाग झाले. 

 श्री.िगन भिुबळ : सभापती महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. िमाांक-६ सांमत किण्यात यावे, असा प्रस्ताव माांडतो. 

प्रश्न एकमताने सांमत झाला. 

 सभापती : सन २०२२ चे सव.स.सव. िमाांक-६ एकमताने सांमत झाले आह.े             

--------- 

  



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) BB - 148 

SJB/AKN/KTG प्रथम श्री.सोनावण े 14:40 

 

 

 सन २०२२ चे लव.स.लव.क्रमांक ५ व ६ बाबत 

 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे : सभापती महोदय, िाज्य सिकािने ओबीसी 

आिक्षणासांदभाितील सवधेयके दोन्ही सभागहृात आणनू सांमत केल्ह्याबद्दल आमच्या 

मनात शांका नाही.  ही दोन्ही सवधेयके सभागहृाांनी सांमत केली असनू त्यास आमच े

समथिन आह.े सदिहू दोन्ही सवधेयके सभागहृाने एकमताने सांमत केली आहते. 

 सभापती महोदय, मी सनदशिनास आणनू दऊे इसच्ितो की, यापवूी सदनाांक 

१३/१२/२०१९ आसण सद.०४/०३/२०२१  िोिी माननीय सवोच्च न्यायालयाने ि े

आदशे सदले त्यावि मला सवस्ततृ बोलायचे नाही.  त्या आदशेाबाबत सवांनाच 

कल्ह्पना आह.े िाज्य सिकाि कुठे चकुले, काय काय झाले, काय हातातनू गेले यावि 

ऊहापोह करुन काही उपयोग नाही.  माझे एवढेच म्हणणे आह ेकी, ही सवधेयके सांमत 

किण्यामागील िो हते ूआह े त्यानसुाि कायिवाही झाली पासहिे. माननीय सवोच्च 

न्यायालयात िे मदु्द ेसनमािण होतील, िाज्य सनवडणकू आयोगात िे मदु्द ेसनमािण होतील 

त्यावि सिकाि आसण आपण सवांनी योग्य पद्धतीने माांडणी केली पासहिे.  िाज्यातील 

ओबीसी समािाला आिक्षण समळण्यासाठी उच्चस्तिीय वसकलाांची नेमणकू किायची 

असल्ह्यास किावी सकां वा अन्य काही किायचे असल्ह्यास ते किावे.  पिांत ु यामध्ये 

कोणताही सकां त-ुपिांत ु येता कामा नये.  आम्ही या सवषयाच्या बाबतीत सिकािच्या 

मागे आहोत.  गले्ह्या दोन वषाित िे झाले ते आता होता कामा नये, एवढीच आपण 

काळिी घ्यावयास पासहिे.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय,.... 

 सभापती : मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्ितो की, िि आपल्ह्याला या 

सवधेयकावि चचािच किावयाची होती ति ह ेसवधेयक चचेसवना कशाला सांमत केले ? 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, आपण मला सवधेयकावि बोल ूदते नाही 

आसण असभनांदन सदु्धा करु दते नाही. 
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 सभापती : मी आपणास साांग ू इसच्ितो की, आपण अशाप्रकािे माझ्यावि 

आिोप करु शकत नाही. या सवधेयकाच्या बाबतीत शिुवािी झालेल्ह्या बैठकीत 

आपल्ह्या सवांसमवेत चचाि झाली होती. त्या बैठकीत िे ठिले त्यानसुाि मी कामकाि 

किीत आह.े  

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, सिकािने ओबीसी समािाच्या दृष्टीने 

अत्यांत चाांगली सवधेयके आणनू सांमत केल्ह्याबद्दल मी िाज्य सिकािचे असभनांदन 

कितो.   

 सभापती महोदय, या सवषयाच्या बाबतीत काही दोष-दरुुस्त्या असतील ति 

त्या बाबतचा सवचाि सवधेयक आणण्यापवूी िाज्य सिकािने केला असेल.  आि 

सकाळी माननीय श्री.असितदादा पवाि आसण माननीय मांत्री  श्री.िगन भिुबळ याांनी 

बैठक बोलासवली होती.  त्या बैठकीत या दोन्ही सवधेयकाांना दोन्ही सभागहृाच्या 

आम्ही सविोधी पक्ष नेत्याांनी सहमती दशिसवली होती.  सांपणूि सभागहृ या सवधेयकाच्या 

पाठीशी आह.े  ही दोन्ही सवधेयके एकमताने सांमत केलेली आहते.  याबद्दल मी 

शासनाचे असभनांदन कितो.  पिांत ुही सवधेयके माननीय सवोच्च न्यायालयात सटकली 

पासहिेत अशा प्रकािची दक्षता सदु्धा यदु्ध पातळीवि हाती घेतली पासहिे आसण ती 

घ्यावी अशी माझी मागणी आह.े 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, माननीय मांत्री श्री.िगन भिुबळ याांनी 

माांडलेली दोन्ही सवधेयके सभागहृाने एकमताने सांमत केल्ह्याबद्दल माननीय सविोधी 

पक्षनेत्याांनी असभनांदन केले आह.े  माझा स्वत:चा सकां वा सविोधी बािचू्या कोणाचाही 

या सवधेयकाांना सविोध नाही, उलट या सवधेयकाांना आमचे समथिनच आह.े या 

सनसमत्ताने मला एक बाब सनदशिनास आणनू द्यावयाची आह ेकी, या सवधेयकान्वये 

सनवडणकू आयोगाचे असधकाि शासनाने स्वत:कडे घेतले आहते. पिांत ुअशा प्रकािे 

सनवडणकू आयोगाच ेअसधकाि स्वत:कडे घेण्याचे असधकाि िाज्य सिकािला आहते 

काय ? 
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 सभापती : सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे, आपण प्रत्येक वेळी अशा 

प्रकािचे मदु्द ेउपसस्थत करुन सभागहृाचे वाताविण सबघडसवत असता. मी आपल्ह्याला 

साांग ूइसच्ितो की, िाज्य सिकािला असे असधकाि आहते.  िि आपल्ह्याला ह ेपटत 

नसेल ति आपण सवोच्च न्यायालयात िाऊन त्यास आव्हान द्यावे. 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, मी सरुुवातीलाच साांसगतले की, माझा 

व्यसक्तश: सकां वा आमचा कोणाचाही या सवधेयकाांना सविोध नाही. पिांत ु आमच्या 

मनात ज्या शांका येत आहते त्या बाबत मी बोलत आह.े कािण मागे सदु्धा अशाच 

प्रकािचा आदशे काढण्यात आला होता, पिांत ुतो सवोच्च न्यायालयात सटकला नाही. 

त्यामळेु आि िी सवधयेके सांमत केली आहते ती सटकसवण्यासाठी काय किणाि 

आहात, ह ेसमिणे आवश्यक आह.े सवोच्च न्यायालयाने नकुतचे िे िज्िमेंट सदले 

आह ेत्यात िाज्य सिकािला फाडून टाकले आह.े 

 श्री.असित पवाि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे 

आसण सभागहृातील दोन्ही बािचू्या सन्माननीय सदस्याांना साांग ू इसच्ितो की, 

सवांनाच वाटते की, ओबीसी समािाला सनवडणकुीमध्ये प्रसतसनसधत्व  समळणे हा 

त्याांचा हक्क आसण असधकाि आह.े  पिांत ु ह े किीत असताना ते सवि सनयमाांच्या 

चाकोिीमध्ये बसवायचे आह.े 

 

       नांति श्री.काांबळे.   
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श्री. असित पवाि .... 

याकरिता सकाळी एक महत्त्वाची बैठक झाली आसण त्यामध्ये ज्या काही सचूना 

होत्या, त्या सवांचा अांतभािव केला आह.े माझी एकच सवनांती आह ेकी, आपण येथे 

काही ििी बोललो ति उद्या िि कोणाला ह ेहोऊ नये असे वाटत असेल ति मासहती 

काढतात आसण न्यायालयात सादि कितात. माझी सन्माननीय सदस्याांना सवनांती आह े

की, आता ह ेसवधेयक मांििू झाले आह.े त्यामळेु पनु्हा त्याबाबतची चचाि किण्यापेक्षा 

ते कसे सटकेल, आपल्ह्याला कशा अडचणी येणाि नाहीत या सवि गोष्टींची खबिदािी 

आपण घऊे या. 

 सभापती : ते कसे सटकेल याबाबतच्या सधुािणा साांगाव्यात. 

 श्री. असित पवाि : सभापती महोदय, वाटल्ह्यास सन्माननीय सदस्याांना 

बोलायचे असेल ति त्याांनी लॉबीमध्ये यावे. मी, माननीय मांत्री श्री. िगन भिुबळ 

आसण तमु्ही, आपण बस ूआसण तमुच्या ज्या काही शांका-कुशांका असतील त्याांच े

सनिसन आम्ही करु.  

 सभापती : आता सभागहृाची बैठक मध्यांतिासाठी स्थसगत होईल आसण 

दपुािी ३.३० वािता पनु्हा भिेल. 

(दपुािी २.५२ ते ३.३० वािेपयंत मध्यांति) 

---- 

                  नांति श्री. खचे .... 
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(मध्यंतरानतंर) 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

   पृ.शी. िाज्यपालाांच्या असभभाषणावि चचाि 

            मु.शी.: िाज्यपालाांच्या असभभाषणाबद्दलच्या आभाि  

     प्रदशिनाच्या प्रस्तावावि चचाि 

         (चचाि पढेु सरुु.... 

 सभापती : सविोधी पक्ष नेत्याांनी त्याांचे भाषण पणूि केले आह.े आता 

सन्माननीय सदस्य श्री.सदवाकि िावते याांनी भाषणाला सरुुवात किावी. 

 श्री.सदवाकि िावते (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, िाज्यपाल 

महोदयाांच्या असभभाषणाविील असभनांदनाच्या प्रस्तावावि बोलण्यासाठी मी उभा 

आह.े 

 सभापती महोदय, महासवकास आघाडी शासनाने िाज्यपाल महोदयाांच्या 

असभभाषणात ज्या बाबी माांडल्ह्या त्या नक्कीच असभनांदनीय आहते. त्या बाबी 

असतशय वेगळ्णया पध्दतीच्या आहते म्हणनू त्यावि मी बोलणाि आह.े प्रत्येक वेळी 

असभभाषणात सविसाधािणपणे वेगवेगळ्णया सवकासात्मक बाबी असतात, भसवष्ट्यात 

शासन काय किणाि आह े त्याचा उल्ह्लेख असतो. त्यातनू सिकािच्या कािभािाच े

दशिन महािाष्ट्राला होत असते. या वेळच्या असभभाषणाचे वैसशष्टय असे आह ेकी, 

एका मोठ्या सांकटातनू िग, दशे व महािाष्ट्र गेला आह.े १८९३ मध्ये प्लेगच्या 

साथीने दशेात मोठे थैमान घातले होते. त्यावेळी दशेाची लोकसांख्या ३० कोटी होती. 

कोिोनाचे सांकट आले त्यावेळी दशेाची लोकसांख्या िवळपास १५० कोटीच्या 

आसपास आह.े महािाष्ट्राची लोकसांख्या १२ कोटी असताना शासन याला तोंड दते 

आह.े या िोगाची लागण पिदशेातनू आलेल्ह्या भाितीयाांकडून झाली. त्याची सरुुवात 

केिळ िाज्यात प्रथम व त्यानांति मुांबईत झाली. केिळ व महािाष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात 

कोिोनाची लागण झाल्ह्यानांति ती सगळीकडे वाढत  गेली व ती हळूहळू दशेभि पसित 

गेली. मुांबईत लोकसांख्येची घनता िास्त असल्ह्यामळेु या िोगाचा प्रसाि मोठ्या  
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श्री.सदवाकि िावते.... 

प्रमाणात होत होता. कोिोना लाटेचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात महािाष्ट्रात होत 

असताना महािाष्ट्राला लाभलेले मखु्यमांत्री आदिणीय श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे 

याांनी कुटुांबप्रमखु म्हणनू या लाटेला समथिपण े तोंड दते असताना सवांना बिोबि 

घेतले. सविोधी पक्षाला त्याबाबत मी धन्यवाद दतेो. त्यावेळी सविोधी व सत्ताधािी 

असा कोणताही सवषय नव्हता. सविच लोक सचांतते होते. कोिोना आपल्ह्या घिात कसा 

येणाि नाही यापेक्षा इतिाांना आपण मदत कशी करु या सचांतेत असलेले लोकप्रसतसनधी 

मी पासहले आहते. माझ ेकाय होते यापेक्षा लोकाांना कसे वाचसवता येईल याकरिता 

समसपित भावनेने काम किणािे नगिसेवक, आमदाि व कायिकते पासहले आहते. या 

सवांच्या मागे ठामपणे उभे िाहणािे माननीय मखु्यमांत्री याांचे नेततृ्व मी पासहले आह.े 

सांकटकाळी योध्दयाला पढेु नेण्याकरिता समथि सेनापती लागतो ते सेनापतीत्व 

आदिणीय श्री.उद्धविी ठाकिे याांनी सदले. या असभभाषणावि बोलत असताना सविोधी 

पक्षाच्या सदस्याांनी साांसगतले की, असभभाषणातील सवाित िास्त पाने कोिोना 

सांदभाित आहते. िगाला थक्क किणािे सांकट आले व ते महािाष्ट्रात असताना त्याला 

समथिपणे तोंड दणे्यासाठी माननीय मखु्यमांत्री याांच्या नेततृ्वात सवांनी सहकायि केले. 

काहींना कोसवड योध्द ेसांबोधण्यात आले. त्याांनी समसपित होऊन काम ेकेली व ही 

लाट पितवनू लावली व अनेकाांचे िीव वाचसवले म्हणनू त्याची नोंद असभभाषणात 

घेण्यात आली. त्यामळेु ही पाने िास्त आहते. शासकीय भाषेत असे नमदू केले आह े

की, अमकु केले, तमकु केले, व्हसेटांलेटि सकती सदले. अमकु सकती सदले, तमकु सकती 

सदले अशा प्रत्येक गोष्टीत उणीवा काढायच्या असतील ति आपण िाणीवा नष्ट कितो 

काय असा प्रश्न सनमािण होतो. आपणाला ह ेसवषय माांडण्याकरिता पिुवणी मागण्या 

आहते तसेच इति वेळी ह ेसवषय माांडू शकता. आि या माध्यमातनू असभभाषणाच े

असभनांदन किीत असताना सवश्वासाहिता सनमािण किणािे भाष्ट्य सवांच्या मखु्यातनू 

यायला पासहिे. त्या असभनांदनाचा हा सवषय आह.े दोन तासापवूी मला मासहती 

समळाली की, िलैुपासनू चौथी लाट येण्याची शक्यता वतिसवण्यात आली आह.े अशी 

लाट येऊ नये व आली तिी आपण समथिपणे तोंड दऊे. त्याबाबत आता आपण 

अनभुवी आहोत. कोिोना काळातील अनेक बाबी यामध्ये अांतभूित किता आल्ह्या  
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असत्या पांित ुत्या माांडता येत नसतील म्हणनू नमदू केल्ह्या नसतील. सन्माननीय मांत्री 

महोदय श्री. आसदत्य ठाकिे ह ेमहापासलकेच्या वॉिरुमध्ये सतत हिि असत. ही बाब 

माननीय मांत्री श्री. असनल पिब याांना मासहती असेल. त्याांचा मखु्यमांत्री महोदयाांशी 

सतत सांपकि  होता. कोणत्या भागात सकती रुग्ण आहते, ग्रामीण भागात लाट पसित 

असताना मुांबईत ये-िा किणािे लोक होते त्यामळेु िास्त परिणाम सदसनू येत होता. 

रुग्णवासहका िोि सकाळी िात असताना ि े िस्त्याच्या कडेला िाहतात त्याांचा 

आवाि त्याांना ऐकायला येत होता. आपणा सवांना दिूध्वनी येत होते की, साहबे ही 

व्यवस्था किा, हॉस्पीटलची व्यवस्था किा, रुग्णालयात पेशांटसाठी िागा नाही. 

रुग्णवासहका नाही.व्हसेटलेटि नाही, पेशांटला बाहिे ठेवण्यात आले आह.े त्या वेळी 

कोणालाच काही कळत नव्हते की, कोसवड म्हणिे नेमका काय आिाि आह.े 

त्यावेळी अनेक लोकाांना रुग्णालयात नेता आले नाही व ॲडसमट किता आले नाही. 

त्यावेळी मांत्री महोदय श्री. आसदत्य ठाकिे याांनी मला असे साांसगतले की, ७०० ते 

८०० रुग्णवासहका सांपणूि महािाष्ट्रात तयाि ठेवल्ह्या आहते. दिूध्वनी आल्ह्यावि १० 

समसनटात रुग्णवासहका तेथे पोहचेल अशी व्यवस्था किण्यात आली आह.े ही सवि 

मासहती सवि पदासधकािी आमदाि व कायिकत्याांना सदली होती. त्याांचे मोबाईल िमाांक 

िाहीि किण्यात आले होते. या िमाांकावि तातडीने सांपकि  किावा. इतक्या तत्पितेने 

िाणीव ठेवणािे नेततृ्व महािाष्ट्राला लाभले आह.े त्यामळेु असभभाषणात कोिोनाची 

सकती पाने आहते याचा सवचाि न किता महािाष्ट्रातील मखु्यमांत्री महोदयाांनी काय 

कामे केली याबाबत सवचाि किावा. सभागहृात सविोधी पक्ष व सत्तारुढ पक्ष आह.े 

आपण एकमेकाांवि टीका किीत असताना काय खोचले व काय टोचले यापेक्षा यात 

काय कमतिता िासहली ती भरुन काढण्यासाठी सचूना किणे महत्वाचे असते. मी 

सविोधी पक्ष नेत्याांना मनापासनू धन्यवाद दतेो की, त्याांनी कोसवडबाबत िास्त 

नकािात्मक सवषय माांडले नाहीत. मखु्यमांत्री महोदयाांनी सांपणूि महािाष्ट्रात सतत सांपकि  

ठेवला आह.े आपले कोणी तिी आले व आपल्ह्याशी कोणी तिी बोलत आह ेयाबाबत 

त्याांना आधाि वाटत होता. कोसवड सांदभाित मखु्यमांत्री महोदय आि बोलणाि आहते 

असे िाहीि केल्ह्यानांति लोक आशेने वाट पाहत होते व त्यातनू िनतेला आधाि  
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समळत होता व कोसवडची लाट पितवनू लावण्यासाठी सामासिक मानससकता सनमािण 

किण्याचे काम झाले त े टाळता येणाि नाही. महािाष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्तीला व 

लोकप्रसतसनधीला असभमान वाटायला पासहिे.  

       या नांति श्री.बोिले... 
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कोसवड काळात महािाष्ट्र शासनाने अशा प्रकािचे काम केलेले आह.े महािाष्ट्राने 

केलेल्ह्या कामाची नोंद िागसतक पातळीवि घेतली गेली. मुांबई व्यवसस्थत साांभाळली 

पासहिे यासाठी मुांबई महानगिपासलकेचे आयकु्त मखु्यमांत्री महोदयाांच्या नेततृ्वात 

िात्रांसदवस काम किीत होते आसण प्रशासनाने दखेील त्याांना चाांगल्ह्या प्रकािे साथ 

सदली. त्यामळेु आपण प्रशासकीय असधकाऱ्याांना मनापाासनू धन्यवाद दऊेन त्याांचा 

गौिव केला पासहिे. त्यावेळी प्रशासकीय असधकािी अांगचोिपणा न किता मैदानात 

उतिले. मला आठवते की, कोसवडची पसहली लाट सांपल्ह्यानांति मखु्यमांत्री महोदयाांनी 

दिूध्वनीच्या माध्यमातनू िाहीििीत्या कोसवड योद्धाांचे असभनांदन केले. कोसवड 

योद्धाांना आधाि दणेे आवश्यक होते. कािण कोसवड योदे्ध सटकले ति लोक सटकतील 

अशी िी भावना सनमािण किण्यात आली ती महत्वाची आह.े मला एका गोष्टीचा 

नक्की असभमान वाटतो. मखु्यमांत्री महोदयाांनी केलेल्ह्या कामाची िागसतक पातळीवि 

नोंद घेण्यात आली. माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणात या सांदभाित उल्ह्लेख 

नसल्ह्यामळेु मी ह े माांडण्याचा प्रयत्न किीत आह.े मुांबई महानगिपासलका आयकु्त 

श्री.इकबाल ससांह चहल याांचा कोसवड योद्धाांच े प्रमखु म्हणनू १५ वेळा सन्मान 

किण्यात आला. हा केवळ श्री.चहल याांचा एकट्याचा िागसतक सन्मान नाही ति तो 

मखु्यमांत्री महोदयाांच्या सनयोिन पद्धतीचा, कोसवड योद्धाांचा सन्मान आह,े ह ेनमदू 

किताना मला आनांद होत आह.े श्री.चहल याांना िागसतक, िाष्ट्रीय व िाज्य स्तिावि 

असे एकूण १५ सन्मान समळाले. त ेसन्मान खपू महत्वाचे आहते. अशा प्रकािचा 

सन् मान दशेात कोणत्याही आयकु्ताांना, असधकाऱ्याांना प्राप्त झालेला नाही, ह े नमदू 

किताना मला असभमान वाटत आह.े हा सन्मान केवळ श्री.चहल  व कोसवड योदे्ध 

याांचा नाही ति त्याांचे नेततृ्व किणािे माननीय मखु्यमांत्री श्री.उद्धव बाळासाहबे ठाकिे 

याांचा आसण तमुचा, आमचा सवांचा आह.े कोसवड काळात कोणत्याही िाज्याने 

केलेल्ह्या कामाची नोंद िागसतक पातळीवि घतेली गेली नाही. महािाष्ट्र िाज्याने 

केलेल्ह्या कामाची िागसतक पातळीवि नोंद घेण्यात आलेली आह.े आपण कोसवड 

काळात खपू चाांगले काम केलेले आह.े  
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सभापती महोदय, धािावीमध्ये मोठ्या प्रमाणावि कोिोना रुग्ण आढळत होते. 

आपल्ह्याला धािावीची सचांता वाटत होती. मखु्यमांत्री महोदय स्वत: धािावीकडे लक्ष 

दते होते. मातोश्रीच्या बािलूा दोन समसनटाांवि धािावी आह.े मातोश्रीपासनू धािावी 

िवळ आह ेम्हणनू नाही ति मखु्यमांत्री महोदयाांचा धािावीशी िवळचा सांबांध आह.े 

धािावीमध्ये मोठ्या प्रमाणावि कोिोना रुग्ण आढळत होते. मुांबई महानगिपासलकेच्या 

आयकु्ताांची बदली झाली. त्यानांति त्याांच्या िागी श्री.चहल याांची सनयकु्ती किण्यात 

आली. मी स्वत: श्री.चहल याांच्या बिोबि दिूध्वनीवरुन सांपकि  साधत होतो. श्री.चहल 

कोसवड कीट परिधान करुन धािावीमध्ये पाहणी किण्यासाठी गेले होते. ती सवि दृष्ट्य े

इलेक्रॉसनक मीसडयाच्या माध्यमातनू प्रसािीत झालेली आहते. मी त्याांना साांसगतले 

की, आपण कोसवड कीट परिधान करुन पाहणी करु नये. आपल्ह्याला लोकाांमध्ये 

आत्मसवश्वास सनमािण किावयाचा असेल ति मास्क व हाँड ग्लोव्हि घालनू पाहणी 

किावी. त्याप्रमाणे त्याांनी धािावीमध्ये िाऊन पाहणी केली. श्री.चहल व िी साऊथ 

सवभागाचे असतरिक्त आयकु्त श्री.सकिण सदघावकि याांनी धािावीमध्ये िाऊन पाहणी 

केली. त्याांनी कोसवड काळात ज्या पद्धतीने परिसस्थती हाताळली ते आपण सवांनी 

ऐकले व वाचले आह.े धािावी पॅटनि िगात चचीला गेला आसण िगातील अनेक 

िोट्या दशेाांनी धािावी पॅटनि स्वीकािला. िागसतक साथीच्या िोगावि परिणामकािक 

उपचाि किण्याचे सामर्थयि असलेल्ह्या महािाष्ट्रातील मुांबई शहिात धािावी पॅटनि 

सनमािण करुन तो िगातील अनेक िोट्या दशेाांनी स्वीकािावा ही महािाष्ट्रासाठी 

असभमानाची बाब आह.े माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणात कोसवड सवषयी सकती 

पाने सलसहलेली आहते याबाबत सवचाि किण्यापेक्षा साथीच्या िोगावि मात 

किण्यासाठी आपण िे काम केले ते असभमानास्पद आह.े  

 सभापती महोदय, मुांबई महानगिपासलकेचे असतरिक्त आयकु्त श्री.सकिण 

सदघावकि याांच्या मी सतत सांपकाित होतो. कोसवड काळात िे काम केले त्यावि त्याांनी 

पसु्तक िापलेले आह.े कोसवडची साथ, समािावि होणािे परिणाम, लोकाांची  
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मानससकता, लहान मलुाांपासनू मोठ्याांनी घ्यावयाची काळिी ह ेसवि या पसु्तकात 

नमदू केलेले आह.े मला धािावी पॅटनि समिनू घ्यावयाचा होता. त्याांनी पसु्तक िापनू 

तो लेखी स्वरुपात सवांसाठी उपलब्लध करुन सदलेला आह.े भसवष्ट्यात ज्यावेळी कोणी 

कोसवडवि पीएचडी किील त्यावेळी ह ेपसु्तक आसण धािावी पॅटनि उपयोगी ठिेल. 

मला खात्री आह ेकी, िगाच्या पाठीवि ज्यावेळी कोणी कोिोनावि पीएचडी किील 

त्यावेळी भाितातील महािाष्ट्रातील मुांबई शहिातील धािावी पॅटनिचा उल्ह्लेख 

केल्ह्यासशवाय िाहणाि नाही. त्याांनी प्रथम इांग्रिी भाषेत पसु्तक सलसहले. सदि 

पसु्तकाची ४ सदवसाांपवूी मिाठी आवतृ्ती प्रससद्ध झालेली आह.े मी त्याांना सवनांती केली 

की, दशेातील सवि वाचनालयाांमध्ये ह े पसु्तक समळाले पासहिे. ह े पसु्तक सवि 

वाचनालयाांमध्ये पाठसवण्यात येणाि आह.े कोसवड काळात महािाष्ट्र िाज्याने 

गौिवशाली काम केलेले आह.े मखु्यमांत्री महोदयाांच्या नेततृ्वात श्री.इकबाल ससांह 

चहल, श्री.सिेुश काकाणी, श्री.सकिण सदघावकि याांनी धािावीमध्ये असतशय चाांगले 

काम केले. धािावीतील कोिोना रुग्णाांची सांख्या शनु्यावि आल्ह्यानांति आता कोिोना 

सांपला असे लोकाांना वाटत होते. मी ह ेमदु्दाम साांगत आह.े सन्माननीय सदस्याांनी 

कोसवड सांदभाित उल्ह्लेख केलेला आह.े मी साांग ू इसच्ितो की, कोसवड काळात १ 

लाख ४० हिाि कुटुांबाांना प्रत्येकी ५० हिाि रुपये मदत दणे्यात आली. शासनाने 

िवळपास ७०० कोटी रुपये मदत सदलेली आह.े  आपण नकुसान झाल्ह्याचे साांसगतले. 

मी साांग ूइसच्ितो की, अथिसांकल्ह्पावि ताण आला होता. िाज्य शासनाकडे महसलू 

कमी िमा होत होता. कोसवडसाठी मोठ्या प्रमाणावि सनधी खचि किावा लागत होता. 

आपण इतिाांकडून मदत घेतली त्याबाबत सविोधी पक्षनेत्याांनी त्याांच्या भाषणात 

उल्ह्लेख केला. तो उल्ह्लेख ९० टक्के, १० टक्के असा होता. कोसवड काळात ज्या 

सोईससुवधा सनमािण किावयास पासहिे होत्या त्या आपण सनमािण केलेल्ह्या आहते. 

कोसवड काळात मखु्यमांत्री महोदयाांनी खांबीिपणे नेततृ्व केले ह ेआपल्ह्याला नाकािता 

येणाि नाही आसण ते िाज्यातील सवि कुटुांबाांनी स्वीकािले आह.े महािाष्ट्रात आमचा 

मखु्यमांत्री आह,े माझा मखु्यमांत्री आह ेअशी भावना लोकाांमध्ये सनमािण किणािे ते  
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पसहले मखु्यमांत्री आहते, ह ेआपल्ह्याला स्वीकािावे लागले. आमचा कुटुांब प्रमखु 

आमच्या बिोबि बोलतो, आमची काळिी घेतो असा आत्मसवश्वास सनमािण किावा 

लागतो. त्यामळेु अधाि िोग बिा होण्याची क्षमता सनमािण होते. त्यावळेी िीएसटी 

किाचे ३० हिाि कोटी रुपये कें द्र शासनाकडून समळाले असते ति असधक मदत झाली 

असती. पिांत ुकें द्राकडून ती िक्कम समळाली नाही म्हणनू िाज्याच्या अथिसांकल्ह्पावि 

ताण पडला. आपला मदु्दा अशा पद्धतीचा होता. ह ेसरुुच असते. कोिोनाच्या काळात 

िाज्याच्या सतिोिीत पैशाची अडचण आह े सकां वा इति कोणतीही कािणे न दतेा 

सांकटाला सामोिे िाण्याची क्षमता सिकािने दाखसवली आसण गोिगिीबाांसाठी 

सोईससुवधा सनमािण करुन सदल्ह्या ह ेमहत्वाचे आह.े िाज्य शासनाकडे पैसे असो सकां वा 

नसो याची सचांता न किता मी िनतेच्या िीसवताची काळिी घेईन असे काम किणाऱ्या 

मखु्यमांत्री महोदयाांना आि घिाघिात सन्मान समळत आह,े ह े मी आविूिन साांग ू

इसच्ितो.  

        यानांति श्री.गागिे...... 
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ह ेसवि किीत असताना इति गोष्टी बांद होत्या का. कोसवड काळात दोन वषि तमु्ही 

आम्ही कसे वागत होतो, एखाद्याला कोसवड झाला ति सांपणूि कुटूांबाला व्हायचा. ही 

परिसस्थती होती. मी माझ्या सशवसैसनकाांना व आमदािाांना पासहले तेव्हा कोणी घिात 

िाहात नव्हते. सविोधी पक्षाच्या सदस्याांनाही मी धन्यवाद दतेो. लोकप्रसतसनधींनी 

यावेळी कोठेही पळ काढला नाही. याचे कािण मखु्यमांत्री महोदयाांनी आपणास 

मानससक सामर्थयि सदले होते ह ेनाकािता येणाि नाही. त्यावेळी कोणताही पक्ष न पाहता 

आपण मैदानात उतित होतो. मखु्यमांत्री हा नेता आपणास समथिन दतेो ह ेआपणास 

नाकािता येणाि नाही. केवळ कोसवड नव्हता. असतवषृ्टी झाली, वादळे आली. या 

वयात एवढा मोठा आिाि असतानासधु्दा आदिणीय शिद पवाि साहबे स्वत: बाहिे 

पडायचे व सगळीकडे सफिायचे. मी बोलत होतो की, एवढया आिािपणात त े

कशासाठी सफितात. बाकीचे सवि लाांब िहायचे. झाडाला टेकून लाांबनू चचाि किायच े

ह ेआपण पासहले आह.े महािाष्ट्रात कोणी माघाि घेतली नाही. माननीय सविोधी पक्ष 

नेते श्री.प्रवीण दिेकि व सवधानसभा सविोधी पक्षनेतेही सफित होते. त्या सफिण्यामाग े

सचांताही होती. पण आपण कोठे माघाि घेतली नाही. कोसवडची प्रचांड मोठी लाट 

महािाष्ट्रात आली असताना आपण मात करु शकलो ते असभनांदनीय आह.े त्यावेळी 

सवि शाांत होते का. मी िास्त बोलत नाही. 

 सभापती महोदय, कोकणासाठी खास करुन ७३६० कोटीचे नकुसान झाले 

त्यावि सिकािने १५००० असधक ५५०० असे २० हिाि कोटी रुपये कोकणावि 

खास खचि केले. ते समळावेत याकिीता आपण धावत होतो. िाहीि झाले, पण दतेात 

की नाही असे होते. सविोधी पक्षाची भसूमका सकािात्मक असते. ती टीकात्मक नसते, 

सदले गेले पासहिे ह ेश्रेयाचा सवषय नसतो. त्या काळात आपण लोकाांना आधाि सदला 

त्याच्या असभनांदनाचा हा सवषय आह.े  

 सभापती महोदय, मांत्री महोदय श्री.एकनाथ सशांद ेयाांच्या नेततृ्वात िस्त्याची 

कामे झाली होती, कामाची यादी पासहली, याबाबतचे सनणिय पासहले ति सांपणूि दशेात 

श्री.सनतीन गडकिी ह ेत्याांच्या खात्याचे मांत्री म्हणनू िसे प्रससध्द आहते तसे 
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 महािाष्ट्राचे सनतीन गडकिी ह ेश्री.एकनाथ सशांद ेआहते ह ेमला असभमानाने सााांगाव े

लागेल एवढी त्याांची कामे आहते याबदल् दमुत नाही व ते स्वीकािावे लागेल.  

 सभापती महोदय, सहांदहूृदयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे समधृ्दी महामागि हा ७७ 

टक्के पणूि झालेला आह.े नागपिू त ेसशडीपयित तो चाल ूहोईल. त्यातनू वाहतकुीची 

समधृ्दी सनमािण होणाि आह ेत्याला फाि मोल आह.े कािण मालवाहतकुीचे महत्व 

असधक आह,े मालवाहतकु िेवढी िलद होते तेवढी त्या प्रदशेाची प्रगती होत.े 

कोकणातील नवीन िस्त्याबाबत मी साांग ूइसच्ितो. िेवस ते ससांधदुगुि सागिी मागािबाबत 

हा सवषय आह.े या मागािसांदभाित कााँिीटीकिण इत्यादी काम हाती घेण्यात आले 

आह.े हा मागि झाला ति कोकणात वेगळया प्रकािची समधृ्दी येईल. वषािनवुषे या 

सभागहृात मी पासहले आह ेव अनभुवले आह ेकी, कोकण प्रत्येक बाबतीत उपेक्षीत 

असतो. कोकणाची ददुिशा होते याला कािण वाहतकु हाच सवषय आह.े कोकणातील 

वाहतकु सधुािली ति कोकणातील समधृ्दी वाढेल. त्या दृष्टीने शासनाने उचललेल्ह्या 

पावलाबद्दल मी शासनाचे मनापासनू आभाि मानतो व धन्यवाद दतेो. 

  सभापती महोदय, सडिीटल स्वाक्षिीचा सात बािा उताऱ्याबाबत उल्ह्लेख 

झाला आह.े आपण टीकात्मक बोलण्यापेक्षा सकािात्मक बोलावे. ह े झाले ति 

शेतकऱ्याला कोणाकडे दात सवचकायला लागणाि नाहीत. माझ े काम कितो का, 

एवढे कितो का, तमुचे काय असेल ते घ्या पण मला लगेच द्या. असे न होता त्याच्या 

मोबाईलवि त्याला सात बािा उतािा उपलब्लध होईल. ह ेकाम झाले नसेल ति तातडीने 

केले गेले पासहिे व याला गती सदली पासहिे. असे या सभागहृाच्या माध्यमातनू 

असभनांदन किताना त्याबाबत उल्ह्लेख केलेला आह.े सविोधी पक्षाने टीकाच केली 

पासहिे असे नाही ति आग्रह धिला पासहिे. कािण महािाष्ट्राची समधृ्दी ही सत्ताधािी 

पक्ष व सविोधी पक्ष दोघाांची समान िबाबदािी आह.े सिकािने सविोधी पक्षाची टीका 

सकािात्मकतेनेच घेतली पासहिे. मी मांत्री असताना सविोधी पक्षाने त्या सवभागाकिीता 

सकािात्मक काही साांसगतले आह ेया भसूमकेतनू मी बघत होतो. टीका म्हणनू कधी 

श्री.सदवाकि िावते ..... 
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 पासहले नाही. श्रेय हा सवषय नसतो, काही झाले तिी शेवटी सिकािला श्रेय समळत 

असते. सिकािच्या समधृ्दीचा गौिव होत असतो, तसे पासहले पासहिे. 

 सभापती महोदय, माननीय उपमखु्यमांत्री श्री.असित पवाि येथे उपसस्थत 

नाहीत. त्याांनी मनापासनू असभनांदन केले होते. सांभािी महािािाांचे नाव घेऊन खपू 

लोक व सब्रगेड आांदोलन कितात. पण सांभािी महािािाांसाठी कधी कोणी भाांडले 

नाही सकां वा बोलले नाही. सांभािी महािाि उपेक्षीत िासहले, तमु्हाला त्याची कल्ह्पना 

आह.े म्हणनू मी उपमखु्यमांत्री महोदयाांचे असभनांदन केले होते की, त्याांनी पिुवणी 

मागण्याांद्वािे ३०० कोटी रुपये आणले होते. सांभािी महािािाांच्या समाधीस्थळाचा 

पनुिीवन किण्याचा सनणिय घेतला होता, तो िाज्यपाल महोदयाांच्या असभभाषणात 

यायला हवा होता. कािण हा महािाष्ट्राच्या असस्मतेचा, स्वाभीमान, आनांद व 

असभमानाचा सवषय आह.े मला खात्री आह ेकी, ते वाचत असताना प्रचांड टाळया 

पडल्ह्या असत्या. सांभािी महािािाांच्या समाधी स्थळाचे पनुिीवन माझे सिकाि किीत 

असल्ह्याचे िाज्यपालाांनी वाचले असते ति आपणास असभमान वाटला असता. पण 

ठाकिे सिकािच्या काळात ह े होत े याचा मला असभमान आह.े मखु्यमांत्री व 

उपमखु्यमांत्री महोदयाांनी याबाबत पढुाकाि घेतला, बैठका घेतला, एकत्र काम केले 

याचा मला मनापासनू आनांद वाटतो. माननीय महसलू मांत्री श्री.बाळासाहबे थोिात ह े

दखेील यासोबत गतीने पढेु आहते, त्याबाबत दमुत असण्याचे कािण नाही.  

 सभापती महोदय, हा कोणी टीकेचा सवषय म्हणनू घेऊ नये. पण सैन्याला कधी 

िात असते का. सैन्याला िाष्ट्र असते व दशेाचा प्रमखु त्याांचा प्रमखु असतो, सेनापती 

असतो. सैन्य िाष्ट्राकिीता लढते, ज्याचे आह ेत्याकिीता लढते. १ िानेवािी िोिीचा 

महािाष्ट्राचा शौयि सदनाचा यामध्ये उल्ह्लेख आलेला आह.े शौयिसदन कसा ते मला 

कळाले नाही. तानािी मालसुिे याांनी ज्या सदवशी ससांहगडावि त्याांची आहुती सदली 

तो शौयिसदन अस ूशकतो. लाख मिो पण लाखाचा पोसशांदा िगला पासहिे ही इषाि 

घेऊन बािीप्रभ ूदशेपाांडे लढले. ित्रपती सशवािी महािाि साांगत असताना आपण 

श्री.सदवाकि िावते ..... 
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 मलुाांना तानािी व बािीप्रभचू साांगतो. तो आपला शौयिसदन अस ूशकतो. दशेाच्या 

ससमेवि लढणाऱ्या सैसनकाांचा १५ ऑगस्ट हा शौयिसदन असतो.  

 सभापती महोदय, सांभािी महािािाांबद्दल सवांना वाटणािा असभमान 

असिबात चकुीचा आह ेअसे माझे मत नाही. याचे कािण साांगतो. माझ्या वाचनात 

ती पसु्तके आहते. त्या काळात त्या समािाला वागवले िात होते, अपमानास्पद 

िगावे लागत होते, त्या काळात सैन्यात भिती झाल्ह्याने गावात सन्मान समळत होता, 

त्यामळेु सैन्यभिती होत होती. इांग्रिाांच्या काळात त्या भितीचा सन्मान मोठा होता, 

त्याांनी त्यावेळी सनमािण केलेली महाि िेसिमेंट आिही सैन्यामध्ये आह.े त्या 

िेसिमेंटमध्ये िाण्याकिीता प्रत्येक सैसनक उत्सकु असतो. ते शौयािचे प्रसतक आह.े 

त्यामळेु त्याांना वाटत असलेला असभमान चकुीचा असल्ह्याचे माझे असिबात मत 

नाही.  

       यानांति श्रीमती नाफडे ..... 
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श्री.सदवाकि िावते..... 

त्या काळामधील परिसस्थतीप्रमाणे ते होते. सब्रसटशाांनी सनमािण केलेला तो स्तांभ आह.े  

त्याचा शौयिसदन आपण कसा काय..(अडथळा).... करु शकतो ? मी त्याांचा सन्मान 

केला, हचे ति तमुच चकुतय...., मी त्याांचा सन्मानच केलेला आह,े ते का असे 

वागतात, हहेी मी साांसगतलेले आह.े  धमि बदलनू पित धमाित येणाऱ्याांपेक्षा ह ेबिे आह े

ना, माझा सवषय तो नाही.  अहो, ते शौयि सकती मोठे होते ? त्या सैन्यातील २६५ इांग्रि 

सैसनक  मािले गेलेले आहते, ते त्या समािाचे असतील ते त्यावेळी मािले गेले होते. 

या बािनू स्विाज्याच्या वतीने लढणािे सहाशे लोक मािले गलेे.   शौयि सकती मोठे 

असेल ? पिांत ु आिमण कोणावि होते ? लढाई कोणती होती ? ित्रपतींच्या 

स्विाज्याविील लढाई होती. त्यावेळी महािाष्ट्र िाज्याचा त्यामध्ये त्यावेळी सांबांध 

नव्हता. ित्रपतींनी महािाष्ट्र िाज्य सनमािण केले होते. त्यावेळी त्याची माझी आता 

काही तिाि नाही. ते सवि बिोबि आह.े त्याकरिता १०० कोटी रुपयाांचा सनधी सनमािण 

केलेला आह,े त्याचे मी सांबांसधत मांत्रीमहोंदयाांकडे स्वागत केलेले आह.े केवढा प्रचांड 

मावळा समाि तथेे िातो, तेथे व्यवस्था असली पासहिे. मी स्वत: त्याचे स्वागत 

केलेले आह.े  आि यामध्ये िे आलेले आह.े याबाबत माझा प्रश्न असा आह ेकी, 

महािाष्ट्राचा शौयिसदन तानािी मालसुिे, बािीप्रभ ूदशेपाांडे याांचा अस ूशकतो.  तेव्हा 

त्याांचा सन्मान आपण किणाि आहोत, तो केला पासहिे, तो सन्मान किीत आहोत, 

त्याबाबत तिािच नाही. त्याकरिता सवि व्यवस्था किण्याकरिता १०० कोटी रुपयाांचा 

सनधी मांििू केलेला आह.े तो सन्मान किावाच !  

 सभापती महोदय, या अशा ज्या गोष्टी असतात, त्या कुठेतिी असधुारित िाहता 

कामा नये. हा सटकेचा सवषय नाही.  हल्ह्ली ित्रपती ज्याांना िसे कळले, तसे ते 

साांसगतले िातात.  ज्याांना िसे कळले, ते ित्रपती खिेति बािा-बलतुेदािाांचे नेते होते. 

ित्रपती ह ेकोणत्या एका समािाचे नेते नव्हते. त्याांनी सवांना बिोबि घऊेन स्विाज्य 

समळसवलेले आह.े   
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श्री.सदवाकि िावते..... 

 सभापती महोदय, या असभभाषणाविील प्रस्तावावि सवचाि माांडत असताना 

मनापासनू शासनाच्या पढुील गतीकरिता कसटबध्द िाहू, या सभागहृातनू 

सकािात्मकतेने पढेु िाण्याकरिता साथ दऊे, एवढे बोलनू मी माझे दोन शब्लद पणूि 

कितो. 

------------------ 
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 श्री.सवनायक मेटे (सवधानसभेने सनवडलेले): सभापती महोदय, माननीय 

िाज्यपाल महोदयाांच्या असभभाषणावि माझे सवचाि माांडण्याकरिता मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, माननीय िाज्यपाल िे भाषण कितात,ते म्हणिे शासनाच्या 

वतीने पढुील वषिभिाची वाटचाल दाखसवणािा आिसा असतो. शासनाच्या वतीने 

बोलत असताना शासनाचचे काही लोक त्यावि सटका-टीप्पणी कितात, हा भाग 

वेगळा आह.े त्याबद्दल बोलनू मी सभागहृाचा वेळ घेणाि नाही. पिांत ु नवीन प्रथा 

दखेील सरुु होत आहते, हिकत नाही....  

 सभापती महोदय, मळुात ह ेसवि िे माननीय िाज्यपाल महोदयाांचे िे भाषण 

आह,े त्यामध्ये एकूण ७२ मदु्द ेकाढण्यात आलेले आहते. यामधील ३० मदु्द ेकेवळ 

आसण केवळ कोसवडकरिता समसपित केलेले आहते.  सांपणूि महािाष्ट्रातील ह ेसांपणूि 

असभभाषण िि पासहले ति आपल्ह्या लक्षात येईल की, ह े सांपणूिपण े कोसवडला 

समसपित केलेले आह.े याचा दसुिा अथि असा होतो की, कोसवडव्यसतरिक्त 

आपल्ह्याकडे साांगण्यासािख ेकाहीही नाही. ज्या काही उविरित बाबी आपण सटि-

फटि माननीय िाज्यपाल महोदयाांच्या तोंडून साांगण्याचा प्रयत्न केलेला आह,े त े

भाषण वाचणे त्याांनाही नकोसे वाटले असेल, म्हणनूच त्याांनी त े भाषण पणूिपण े

वाचलेले नाही. कोसवडला समसपित कित असताना दखेील या भाषणात एवढे ३० मदु्द े

केवळ कोसवडकरिता घते असताना यात  िेवढया काही कोसवडकरिता केलेल्ह्या 

उपाययोिना आहते, खिेदी, अन्य गोष्टींची काळिी घेतलेली आह,े याबाबत िो 

शेकडो कोटी रुपयाांचा भ्रष्टाचाि झालेला आह,े त्याच्याबाबत िि काही थोडाफाि 

उल्ह्लेख केला असता, ति महािाष्ट्राच्या ज्ञानात भि पडली असती. याच्याबाबत एवढे 

काही सलसहले गेले, बोलले गेले, चचाि दखेील झालेली आह.े एवढी चचाि व मांथन 

होत असताना त्याचा असभभाषणामध्ये उल्ह्लेखही नाही, यापेक्षा ददुवै ते कोणते ? 

सिकाि सकती सनगिगट्ठ झालेले आह,े सिकािला कशाशी काही दणेे-घेणे नाही, अशा 

पध्दतीची वागणकू आसण भावना सिकािची चाल ूआह.े  एवढे करुन दखेील आपण 

मात्र ित्रपती सशवािी महािाि, महात्मा ज्योसतिाव फुले, िािषी शाहु महािाि, 

भाितित्न डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांचे महनीय,वांदनीय, आदिणीय नेत्याांची नाव े
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घेऊन ह ेकेले िात आह.े त्याांचे िे उच्च सवचाि आहते, त्याांचे अनकुिण करुन आपला 

िाज्यकािभाि चाांगला, भ्रष्टाचािमकु्त, पािदशिक, व्यवसस्थतपणे किण्याच्या ऐविी 

आपण काय किताय ति भ्रष्टाचािाने पणूिपणे बिबटलेले ह ेसिकाि दते आहात. पणूिपण े

या महनीय थोि व्यक्तींच्या सवचािाांना साथ दऊेन, त्याांच्या सवचािाांप्रमाणे कािभाि 

किण्याऐविी त्या सवचािाांना मठुमाती दऊेन महािाष्ट्राच्याच लेकिाांना, िनतेला मात्र 

ह ेसिकाि वाऱ्यावि सोडत आह.े  याबाबत मात्र या भाषणामध्ये एवढया पसु्तकामध्ये 

एक दखेील शब्लद नाही. याबाबत ह ेददुवैच आह,े असे म्हणावे लागेल. कोसवडबाबत 

एवढे मदु्द े सलसहलेले असताना कोसवडमध्ये सविसामान्याांचे सकती हाल झाले, 

त्याबाबत दखेील सिकािने उल्ह्लेख केलेला नाही. या सिकािने कोसवड काळात 

सगळया लोकाांना, सवि िनतेला मिणाच्या दािावि सोडले होते. याकरिता त्यावेळी 

सिकािने िि चाांगल्ह्या उपाययोिना केल्ह्या असत्या ति अनेक लोक मिणापासनू 

वाचले असते, असा माझा दावा आह.े  

 सभापती महोदय, सन २०२० मध्ये िो काळ होता, त्यावेळचा काळ आठवा, 

त्यावेळी पसहली लाट आली होती. त्यावेळी या मुांबई व इति मोठमोठया शहिाांमधनू 

सवि लोक, कुटुांबेच्या कुटुांबे सांसाि पाठीवि घऊेन लहान मलेु डोक्यावि, काखवेि 

घेऊन वसडलधािी मांडळींना दखेील पाठीवि घेऊन ह ेप्रवास किीत होते. नासशक येथे 

िाताना सकां वा अन्य सठकाणी िाताना त्याांचे काय हाल होत होते, ते आम्ही स्वत: 

डोळयाांनी पासहलेले होत.े त्या सवि लोकाांकरिता साधी पाण्याची सोयही या सिकािने 

केली नव्हती. 

 सभापती : सन्माननीय सदस्य आपले भाषण सरुु होऊन दहा समसनटे झालेली 

आहते.  मी घडयाळ पाहत आह.े  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, आता ति माझ्या भाषणाला सरुुवात 

झालेली आह.े सभापती महोदय आमच्यावि अन्याय किणाि नाही, अशी अपेक्षा 

आह.े 
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श्री.सवनायक मेटे..... 

 सभापती महोदय, िस्त्याच्या कडेला साधी पाण्याची व्यवस्था दखेील 

सिकािने केलेली नाही. पाणी-पाणी किीत काही लोक गेलेले आहते. त्याांना पाणी 

नाही, सावली नाही, िवेण नाही, िाण्या-येण्याची सोयही नव्हती. असा सगळा तो 

काळ सवि लोकाांनी पासहलेला आह.े हिािो लोक ताांडेच्या –ताांडे पायी उन्हातान्हातनू 

चालत होते. ते सचत्र पासहल्ह्यानांतद अक्षिश: िडू येत होते. ते कधी आसण कोणी सोडले 

यापेक्षा त्याांना कें द्र शासनाने मदत केलेली आह,े तेही महत्त्वाचे आह.े ...(अडथळा) 

सिकािला यावि काय बोलायचे आह,े ते उत्तिामध्ये बोलाव.े 

...(अडथळा)....आपल्ह्याला काय यातनू खोडायचे आह ेते तमुच्या उत्तिाच्या वेळी 

खोडावे.  

 श्री.शसशकाांत सशांद े( खाली बसनू ) : सभापती महोदय... 

 सभापती महोदय, मला सांिक्षण दणे्यात यावे. माझ्या भाषणामध्ये िाणीवपवूिक 

व्यत्यय आणला िात आह.े   

यानांति श्री.सोनावणे..... 
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(सभापतीस्थानी माननीय तालिका सभापती श्री. अमरनाथ राजुरकर) 

 

श्री. सवनायक मेटे..... 

माननीय सभापती महोदयाांनी मला सांिक्षण द्यावे. सत्ताधािी पक्षातील काही 

सन्माननीय सदस्य माझ्या भाषणात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न किीत आहते. 

सन्माननीय सदस्य श्री. शसशकाांत सशांद े याांना माननीय सभापती महोदयाांनी तांबी 

दणे्याची गिि आह.े  

 सभापती महोदय, हिािो लोक उन्हाताणात िात होती. आपल्ह्या सिकािने 

त्या लोकाांना आसिा सदलेला नाही. त्याचा माननीय िाज्यपाल महोदयाांच्या भाषणात 

त्याांचा उल्ह्लेख केला असता ति खपू काही चाांगले झाले असते. पण त्याांचे द:ुख 

कळायला, वेदना समिायला आपल्ह्याकडे मन नाही. महासवकास आघाडी 

सिकािमधील सन्माननीय सदस्याांची मने भ्रष्टाचािाच्या अवतीभवती सफित आह.े 

अशा सवि लोकाांना आपल्ह्या शासनाने वाऱ्यावि सोडलेले आह.े काही लोकाांचा 

अपघातामध्ये मतृ्य ूझालेला आह.े काही लोकाांनी औिांगाबादला आसिा घेतलेला 

आह.े आपण सदनात एकमेकाांना सविोध किीत असतो. पण िी लोक सवनाकािण 

अपघातात मतृ्यमुखूी पडलेली आहते, त्याला कोण िबाबदाि आह ेअसा माझा प्रश्न 

आह.े आपण पक्षीय दृष्टीकोनातनू भाषणे किीत असतो. हिािो लोक मतृ्यमुखूी 

पडलेली आहते, त्याला कोण िबाबदाि आहते असा माझा प्रश्न आह.े सिकाि त्याांची 

िबाबदािी घेणाि आह ेनाही असा माझा प्रश्न आह.े सिकाि त्या लोकाांची िबाबदािी 

घेणाि नाही. कािण महासवकास आघाडीचे सिकाि ह े गेंड्याच्या कातडीचे आह.े 

महासवकास आघाडीचे सिकाि केवळ िबाबदािी ढकलण्याची कामे किीत आहते. 

मोठमोठ्या घोषणा सदल्ह्या िातात. िाज्यातील सवि कुटुांबाांना महासवकास आघाडी 

सिकािने वाऱ्यावि सोडलेले आह.े माझे कुटुांब आसण माझी िबाबदािी असे म्हणत 
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महासवकास आघाडी सिकािने त्याांना वाऱ्यावि सोडलेले आह.े माझे कुटुांब आसण 

माझी िबाबदािी असे म्हणत घिच्या कुटुांबातील मलुाांची, मलुींची आसण  

श्री. सवनायक मेटे..... 

नातेवाईकाांची काळिी घेतलेली आह.े महािाष्ट्रातील कुटुांबाांची महासवकास आघाडी 

सिकािने िाखिाांगोळी केलेली आह.े याबद्दल शासनाला काहीच वाटले नाही. मी 

कोसवडवि आता कुठे बोलण्यासाठी सरुुवात केलेली आह.े यामध्ये आपल्ह्या सवांना 

वाईट अनभुव आलेले आहते. कुटुांबातील व्यक्ती कोिोनावि उपचाि किण्यासाठी 

दवाखान्यात गेल्ह्यावि साधा बेडसधु्दा समळत नव्हता एवढी भीषण वाईट परिसस्थती 

होती.  कोकणातील लोकाांनी पणु्यात सकां वा गोव्याला िाऊन उपचाि केले आहते. 

मिाठवाड्यातील लोकाांनी औिांगाबाद, मुांबई सकवा हदै्राबादला िाऊन उपचाि केले 

आहते. खािगी हॉसस्पटल ४ ते ५ लाख रुपये घेतल्ह्यासशवाय पेशांटला ॲसडसमट करुन 

घेत नव्हती. अनेक लोकाांनी खािगी हॉसस्पटमधील वैद्यकीय दयेके पाहून गळफास 

घेतलेला आह.े बीड सिल्ह्यात खािगी हॉसस्पटलमधील वैद्यकीय दयेके पासहल्ह्यानांति 

दोन लोकाांनी गळफास लाऊन आत्महत्या केलेली आह.े यासाठी कोण िबाबदाि 

आह े? मुांबईतील वैद्यकीय दयेकासाठी िे सनयम लावता तेच सनयम खड्ेयापाड्यातील 

हॉसस्पटलसाठी लावली पासहिेत. मुांबईत ५ हिाि रुपयाांचा दि असेल ति 

खड्ेयापाड्यात दखेील ५ हिाि रुपयाांचाच दि लावला पासहिे. अशा लोकाांना 

महासवकास आघाडी सिकािने आत्महत्या किण्यास प्रवतृ्त केलेले आह.े माननीय 

िाज्यपाल महोदयाांच्या माध्यमातनू आपली पाठ थोपटून घेत आहात. याची काही 

तिी िनाची नाही ति मनाची लाि वाटली पासहिे. याचे शाप आपल्ह्याला समळणाि 

आह.े ह ेसाधे नाही. रुग्णालयात उपचाि किण्यासाठी खाटा समळत नव्हत्या. डॉक्टि 

कोणते उपचाि किीत होते ह ेपेशांटच्या नातेवाईकाांना साांगत नव्हते. एक िेमडेससवि 

इांिेक्शन दहा ते पांधिा लोकाांना सदली िात होती. इांिेक्शन सदल्ह्याचे साांसगतले िात 

होते. पण प्रत्यक्षात पेशांटला इांिेक्शन सदले आह ेसकां वा नाही, ह ेकोणालाही कळत 

नव्हते. कोसवडच्या काळात डॉक्टिाांनी भिमसाठ पैसे कमासवले आहते. ज्यावेळी 
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ओिड झाली त्यावेळी त्याची चौकशी किण्यासाठी एका कािकुनची सनयकु्ती किण्यात 

आली. कािकुनला पगाि सकती, हॉसस्पटलचे वैद्यकीय दयेक सकती ? याचा कधी तिी 

श्री. सवनायक मेटे..... 

सवचाि केलेला आह े काय ? कोसवडच्या काळात अनेकाांनी हात धऊुन घेतलेले 

आहते. मिणाच्या दािात असलेल्ह्या माणसालासधु्दा लवकि मािण्याचे काम 

महासवकास आघाडी सिकािने केलेले आह.े लसीकिणाच्यासांदभाित महासवकास 

आघाडी सिकािने स्वत:चे कौतकू केलेले आह.े ही कें द्राने सदलेली लस आह.े याचा 

अथि कें द्र शासनाने िाज्यावि उपकाि केलेत असे मी म्हणणाि नाही. व्हेंसटलेटि आसण 

िेशन दणे्यासाठी कें द्र शासनाने मदत केलेली आह.े आपण कें द्र शासनाप्रती एकही 

कौतकुाचे वाक्य माननीय िाज्यपाल महोदयाांच्या असभभाषणात केलेले नाही. 

सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावते साहबेाांच ेमत, सवचाि चाांगले आह.े पण त े

सिकािला रुचत नाही. िे सकािात्मक सवचाि आहते ते महासवकास आघाडी 

सिकािला आवडत नाही. म्हणनू सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावते साहबेाांच े

सवचाि महासवकास आघाडी सिकाि स्वीकाित नाही. माननीय उप मखु्यमांत्री आसण 

माननीय श्री. एकनाथ सशांद ेसाहबेाांचे कौतकु केलेले आह.े याच धतीवि कें द्र शासनाच े

तिी कौतकु किण्याची आवश्यकता होती. पण तेवढा मनाचा उदािपणा आपल्ह्यामध्य े

नाही. आपले सांकुसचत सवचाि आहते.  

 सभापती महोदय, ओबीसी आिक्षणाच्या सांदभाितील सवधेयक एकमताने 

सदनात थोड्याच वेळापवूी मांििु किण्यात आलेले आह.े याबद्दल मी फािसे बोलणाि 

नाही. पण त्याची काळिी १०० टक्के घेतली पासहिे. यापवूी ओबीसीच्या 

सवधेयकामध्ये फससवण्याचे काम केलेले आह.े असे फससवण्याचे काम या 

सवधेयकाच्या माध्यमातनू होता कामा नये याबाबतची काळिी घेण्यात यावी. 

ओबीसी समािाला कोसवडच्या काळात महासवकास आघाडी सिकािने मदत केलेली 

नाही. महासवकास आघाडी सिकाि सनषसिय झाले असे म्हटले ति ते चकुीचे होणाि 
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नाही. ओबीसी समािातील लोकाांना महासवकास आघाडी सिकािने वाऱ्यावि सोडले 

आह.े त्याांचे िािकीय आिक्षण महासवकास आघाडी सिकािच्या नाकतेपणामळेु 

घालवावे लागले आह.े  

 श्री. शसशकाांत सशांद े: सभापती महोदय, माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े िेकॉडिवि 

चकुीचे िाहू नये म्हणनू मी बोलत आह.े िे सवधेयक एकमताने मांििु झालेले आह े

त्यावि पनुि हिकत घऊेन सवचाि व्यक्त किणे सांयसुक्तक होणाि नाही. त्यामळेु 

सन्माननीय सदस्याांनी िी वक्तव्ये केलेली आहते ती िेकॉडिवरुन काढून टाकण्यात 

यावीत, अशी माझी सचूना आह.े  

 श्री. सवनायक मेटे : सभापती महोदय, मी सदिहू सवधेयकासांदभाित माझी शांका 

उपसस्थत केलेली आह.े ओबीसी समािाला समळालेले िािकीय आिक्षण ह े

महासवकास आघाडी सिकािच्या नाकतेपणामळेु िद्द झालेले आह.े माननीय श्री. दवेेंद्र 

फडणवीस याांच्या सिकािने सन २०१८ मध्ये मिाठा समािाला आिक्षण सदले होत.े 

ह ेमहासवकास आघाडी सिकािच्या नाकतेपणामळेु िद्द झालेले आह.े 

 

           

           

        यानांति श्री. बोडे.... 
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श्री.भिनय्क मेटे..... 

पिांत ुतमु्ही चयांगल््य पद्धतीने बाि ूमाांडू शकला नाहीत म्हणनू ते आिक्षण िद्द झाले. 

(दोन्ही बािचूे अनेक सन्माननीय सदस्य एकाच वेळी बोलतात.) 

 श्री.शसशकाांत सशांद े: सभापती महोदय, माझी हिकत आह.े  या सभागहृामध्ये 

िे शब्ल द वापिण्यात आले आहते ते चकुीचे आहते. सन्माननीय सदस्याांनी *** असा 

िो शब्लदप्रयोग केला आह ेतो िेकॉडिवरुन काढून टाकण्यात यावा.   

 तालिका सभापती : सन्माननीय सदस्याांनी िि चकुीचा शब्लदप्रयोग सकां वा 

असांसदीय शब्लदप्रयोग केला असेल ति तो िेकॉडिवरुन काढून टाकण्यात येईल. 

(सभापतीस्थानी माननीय सभापती) 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे ह े

माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणावि चाांगल्ह्या पद्धतीने मदु्द े माांडत असताना 

सन्माननीय सदस्य श्री.शसशकाांत सशांद े सातत्याने त्याांच्या भाषणात व्यत्यय 

आणण्याचा प्रयत्न किीत आहते. 

 सभापती : ठीक आह.े  िि सन्माननीय सदस्याांनी असांसदीय शब्लदप्रयोग 

केला असेल ति तो िेकॉडिवरुन काढून टाकण्यात येईल.  

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, ***  हा असांसदीय शब्लद नाही.  

सत्ताधािी पक्षातील सन्माननीय सदस्याांना या शब्लदाचा एवढा का िाग येतो ह ेमाहीत 

नाही. ***  एवढाच त्याचा अथि आह.े पिांत ुसभापती महोदय, आपण या बाबतचा 

सनणिय घ्यावा. 

 श्री.अशोक चव्हाण : सभापती महोदय, सवसशष्ट समािाच्या सवषयी 

सभागहृाची सदशाभलू किण्याचे काम सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे किीत 

आहते. सवोच्च न्यायालयाने आदशे सदल्ह्यानांति सांसदमेध्ये सवधेयकाच्या माध्यमातनू 

िाज्याला असधकाि दणे्यासांदभाितील सनणिय झाला. याचा अथि पवूी या दोन्ही  

 

*** आदशेानसुाि सवलोसपत. 
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श्री.अशोक चव्हाण.... 

सभागहृाांना असधकाि नसताना पवूीच्या सिकािने घेतलेला तो सनणिय होता. एकां दिीत 

मागच्या सिकािने सभागहृाची सदशाभलू करुन केलेला तो कायििम होता.  िेकॉडिवि 

चकुीचे िाऊन सभागहृाची सदशाभलू होऊ नये एवढीच माझी अपेक्षा आह.े सवोच्च 

न्यायालयाने सनणिय सदला की, सभागहृाला असधकाि नाही, ॲटनी िनिल म्हणतात 

की, शासनाला या बाबतचा असधकाि नव्हता.  यामळेुच कें द्र सिकािला, िाज्य 

सिकािला असधकाि दणे्याबाबतचा सनणिय घ्यावा लागला.  सांसदमेध्ये सवधेयक सांमत 

झाल्ह्यानांति िाज्याला तशा प्रकािचा असधकाि समळाला.  पिांत ु सविोधी बािचू े

सन्माननीय सदस्य साांगत आहते की, आताच्या सिकािने या सवषयी योग्य कायिवाही 

केली. मी या बाबत सवधानसभेमध्ये खलुासा केला आह.े 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, मी माझे भाषण सांपसवणाि होतो. पिांत ु

सत्ताधािी बािचू्या सन्माननीय सदस्याांची मी भाषण सांपवावे अशी इच्िा सदसत नाही. 

त्याांना वाटते की, मी अिनू बोलले पासहिे.  

 सभापती महोदय, मी एवढेच साांगत होतो की, माननीय िाज्यपालाांनी िाज्य 

सिकािच्या वतीने िाज्याला उद्दशेनू भाषण केले.  कोसवड परिसस्थतीमळेु कोणीच 

सखुी नाही.  पिांत ुत्या बाबतचा उल्ह्लेख असभभाषणात किण्यात आला नाही.  तसेच 

िाज्यातील कोणताही समाि िाज्य सिकािच्या कामसगिीवि खशू नाही.  उलट 

मागच्या सिकािने िे िे सदले ते सवि काढून घ्यायचे काम आताच्या सिकािच्या 

नाकतेपणामळेु झाले आह ेआसण तो समाि पणूित: वाऱ्यावि सोडला आह.े 

 सभापती महोदय, मी ओबीसीच्या िािकीय आिक्षणाबद्दल बोललो, 

तशाचप्रकािे मिाठा समािाच्या आिक्षणाबद्दल सदु्धा बोललो.  मिाठा समािाच्या 

आिक्षणाच्या बाबतीत माननीय मांत्री श्री.अशोक चव्हाण िे बोलले, ते कसे योग्य 

नाही  ह ेमी सप्रमाण ससद्ध करु शकतो. पिांत ुआता मला वेळ नाही.  िि आपण 

माननीय श्री.दवेेंद्रिी फडणवीस साहबेाांच्या काळातील काढत असाल ति आपण 

त्यावेळी गप्प का बसला होता ? आि ज्याप्रकािे ओबीसी समािाला आिक्षण  
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श्री.सवनायक मेटे.... 

दणे्याची सवधेयके एकमताने सांमत केली तशाच प्रकािे त्यावेळी सदु्धा एकमताने 

सवधेयक सांमत केले होत.े िि तमु्हाला त्यात चकू वाटत होती ति आपण त्यावेळी का 

गप्प बसला ?  सशवसेना पक्षाच्या नेततृ्वाखाली आताचे सिकाि आह,े त्या पक्षातील 

अधे मांत्री मागच्या सिकािमध्ये होते.  ते त्यावेळी का गप्प होते, ते काय किीत होते ? 

पवूी चकुीच ेकेले िात होते ति ते चालत होते काय आसण आता असे काय  झाले ? 

माझे एवढेच म्हणणे आह ेकी, आपण महािाष्ट्रात चकुीचा सांदशे दतेा कामा नये.  

 सभापती महोदय, धनगि समािाच्या बाबतीत माननीय िाज्यपालाांच्या 

असभभाषणात उल्ह्लेख नाही, मागासवगीयाांच्या बाबतीत उल्ह्लेख नाही. या बद्दल 

आम्हाला खदे व्यक्त करु द्यावा.  आताचे सिकाि कसे सनष्ट्िीय आह ेसाधा उल्ह्लेख 

दखेील असभभाषणात नाही.  या सांदभाितील उल्ह्लेख उत्तिामध्ये किावा, 

एवढ्यासाठीच मी आठवण करुन दते आह.े 

 सभापती महोदय, ित्रपती सशवािी महािािाांच्या स्मािकाचा असभभाषणात 

उल्ह्लेख नाही.  ह े सिकाि ऊठसठू सशवािी महािािाांचे नाव घेते, पिांत ु त्याांच्या 

बाबतीत काहीच उल्ह्लेख किीत नाही.  माननीय मखु्यमांत्री गले्ह्या अडीच वषांच्या 

काळात स्मािकाच्या बाबतीत केवळ १० समसनटाांची बैठक घतेात.  त्याांच्या इति 

गोष्टींबाबत मी काही बोलणाि नाही.   सध्या ते ऑनलाईन समटींग घेतात, माननीय 

मांत्री श्री.अशोक चव्हाण याांच्या माध्यमातनू ऑनलाईन समटींग घेतात.  तशाच 

प्रकािची बैठक आयोसित किण्यात त्याांना काय अडचण आह े? आता सदु्धा ते बैठक 

घेऊ शकतात.  अडीच वषाित तमु्हाला सशवािी महािािाांसाठी अडीच समसनटे वेळ 

समळत नाही. तमु्हाला सशवािी महािािाांच्या नावाने मते चालतात, सिकाि चालते, 

सवि काही चालते.  एवढेच नव्ह े ति तमु्ही पैसे सदु्धा महािािाांच्या नावाने खाता, 

यापेक्षा काय वाईट असावे ? 
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श्री.सवनायक मेटे.... 

 सभापती महोदय, ह ेसिकाि सशवािी महािािाांचे नाव घते असताना त्याांची 

ियांती सदु्धा साििी करु दते नाही.  आपणास महािािाांबद्दल एवढा सतटकािा 

कशासाठी आला आह े? एवढेच नव्ह ेति सशवािी महािािाांची ियांती शासनाच्या 

वतीने एका तािखलेा साििी किायची आसण पक्षाकडून दसुऱ्या तािखलेा साििी 

किायची ह े सकतपत योग्य आह,े ही कोणती पद्धत आह े ? मखु्यमांत्री म्हणनू, मांत्री 

म्हणनू आपण सशवनेिी सकल्ह्ल्ह्यावि िाऊन फुले वाहता आसण पक्ष म्हणनू वेगळी 

भसूमका घेता...... 

 ॲड.असनल पिब : सभापती महोदय, माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणावि 

चचाि सरुु आह.े  सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे ह े सवनाकािण सभागहृाच े

वाताविण वेगळ्णया सदशेला घेऊन िाण्याचा प्रयत्न किीत आहते.  सन्माननीय सदस्य 

श्री.सवनायक मेटे याांना माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणावि चचाि किीत असताना 

मदु्दसेनहाय बोलण्यास साांगावे सकां वा त्याांना आता खाली बसण्यास साांगावे.  िि त े

आमच्या बाबतीत आके्षपाहि वक्तव्ये किीत असतील ति त्याची उत्तिे सदु्धा आम्हाला 

द्यावी लागतील. 

 श्री.सवनायक मेटे : सभापती महोदय, मी मघाशी साांसगतल्ह्यानसुाि या चचेच्या 

उत्तिाच्या भाषणात मी िे मदु्द ेउपसस्थत केले आहते त्या बाबतीत खलुासा किण्यात 

यावा.  या महािाष्ट्राला ह े कळू द्यावे की, मखु्यमांत्री म्हणनू सशवियांती साििी 

किण्याची खिी तािीख १९ फेब्रवुािी आह ेकी पक्ष म्हणनू सतथीनसुाि िी साििी केली 

िाते ती खिी तािीख आह.े  आपण कृपया दटुप्पी भसूमका घेऊ नये एवढेच या 

सनसमत्ताने साांगतो व येथेच थाांबतो. 

 श्री.सदवाकि िावते : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.सवनायक मेटे 

याांनी ित्रपतींच्या सांदभाित आसण शासनाच्या सांदभाित िे वक्तव्य केले ते वदेनादाायक 

एवढ्यासाठीच आह ेकी, त्याांनी माननीय िाज्यपालाांच ेअसभभाषण वाचल्ह्याचे सदसत 

नाही.  या असभभाषणाची सरुुवातच ित्रपतींच्या नावाने आह.े  असभभाषणाच्या 

सरुुवातीलाच "ित्रपती सशवािी महािाि, महात्मा िोसतिाव फुले, िािषी ित्रपती 
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श्री.सदवाकि िावते.... 

शाहू महािाि ....." याांच्या नावाांचा उल्ह्लेख किण्यात आलेला आह.े  त्यानांतिचा 

मदु्दा िि सन्माननीय सदस्याांनी वाचला असता ति ते अशा प्रकािे बोलले नसते.  त्या 

मदु्यात नमदू आह ेकी, "माझ्या शासनाचा, महािाष्ट्राच्या सीमावती के्षत्रातील मिाठी 

भासषक िनतेच्या हक्काांसाठी उभे िाहण्याचा सनधािि आह.े  १६ सडसेंबि, २०२१ िोिी 

बेंगळुरुमध्ये झालेल्ह्या ित्रपती सशवािी महािािाांच्या पतुळ्णयाच्या सवटांबनेचा आसण 

बेळगावमधील मध्यवती महािाष्ट्र एकीकिण ससमतीच्या अध्यक्षाांवि शाई 

फेकल्ह्याच्या कृत्याचा माझे शासन तीव्र सनषधे किीत आह.े..."  या सिकािने 

असभभाषणात ही नोंद घतेली आह.े  आपल्ह्याला सदु्धा माहीत आह ेकी, त्या सठकाणी 

काय झाले होते.  मी एवढेच साांग ू इसच्ितो की, माननीय िाज्यपालाांच्या 

असभभाषणाची सरुुवातच अशी आह.े 

---------- 
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 श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे (नागपिू स्थासनक प्रासधकािी सांस्था) : सभापती 

महोदय, माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणाबद्दल माांडण्यात आलेल्ह्या आभाि 

प्रदशिनाच्या प्रस्तावावि माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 सभापती महोदय, माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणावि खदे व्यक्त किीत 

असताना साांग ूइसच्ितो की, माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि याांनी अनेक 

मदु्याांमध्ये हात घातला आह.े  नागपिू किािामध्ये महािाष्ट्राच्या सनसमितीपासनू 

उपिािधानी नागपिूमध्ये सवसधमांडळाचे एक असधवेशन घ्यावे, असे नमदू आह.े 

 

       नांति श्री.काांबळे..... 
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श्री. चांद्रशेखि बावनकुळे .... 

आतापयंतच्या इसतहासात कघीही घडल्ह्या नाहीत अशा घटना या सिकािच्या 

काळात घडत आहते. मागच्या २ वषांत नागपिूला असधवेशन न घेणे, सवदभािच्या, 

मिाठवाड्याच्या िनतेला न्याय न दणेे, नागपिू किािाचे उल्ह्लांघन किणे, ठिल्ह्याप्रमाण े

न वागणे असे घडले आह.े कािणे अशी साांगत आहते की, नागपिूमध्ये माननीय 

िाज्यपालाांच्या असभभाषणाकरिता िागा उपलब्लध नाही. सिेुश भट सभागहृासािख े

सभागहृ आह,े त्यामध्ये अडीच हिाि व्हीव्हीआयपी बस ू शकतात एवढी क्षमता 

आह.े माननीय िाज्यपालाांचे असभभाषण तेथे होऊ शकले असते. साांगण्यात आले 

की, नागपिूमध् ये एमएलए हॉस्टेल कोसवड सेंटि केले आह.े तमु्हाला एमएलए हॉस्टेल 

१५ सदवसाांपवूी, १ मसहन्याांपवूी दरुुस्त किता आले असते. मुांबईमध्ये सन्माननीय 

सदसय हॉटेलमध्येच िाहतात. नागपिूमध्ये ५०-१०० चाांगली हॉटेल्ह्स आहते. त्याांची 

तेथे व्यवस्था किता आली असती. तमु्ही सवदभि, मिाठवाडा येथील िनतेकरिता 

मागच्या २ वषांत एकही काम केले नाही.  तमु्हाला भीती वाटली. सवदभि, मिाठवाडा 

येथे िि असधवेशन झाले असते ति अडीच-तीन लाख लोकाांचा मोचाि सिकािसवरुध्द 

सनघाला असता. सिकािने या भीतीने नागपिूला असधवेशन घेतले नाही. सवदभि व 

मिाठवाडा येथील िनतवेि २ वषांत १ हिाि अन्याय केल्ह्यामळेु आि तमु्हाला 

नागपिूात येण्याची भीती वाटत आह.े त्यामळेु आपण नागपिूमध्ये असधवेशन घते 

नाही असा आमचा समि झाला आह.े  

 सभापती महोदय, कोिोनाची कािणे सबलकुल नाहीत. नागपिूात कोिोना होता 

आसण मुांबईत नव्हता का ? माझी आिही सिकािला सवनांती आह ेकी, तमु्ही २ वष े

सवदभि, मिाठवाडा याांच्यावि अन्याय केला आह,े पण आता तिी सकमान पढुील 

असधवशेन नागपिूात घेणाि की नाही याबाबत माननीय िाज्यपालाांच्या 

असभभाषणाच्या उत्तिामध्ये नमदू झाले पासहिे. माननीय सांसदीय कामकाि मांत्री 

उपसस्थत आहते. उत्ति दणेाऱ्याांनी नमदू केले पासहिे की, नागपिू किािाचा पनु्हा भांग 

किणाि आह ेकी सवदभाितील िनतेला न्याय दणेाि आह ेकी अन्याय किणाि आह,े   
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याबाबत सिकािकडून साांसगतले पासहिे.  

 सभापती महोदय, आम्हाला द:ुख होत आह े की, कायदा करुन सवदभि 

वैधासनक सवकास मांडळ तयाि केले, मिाठवाडा वैधासनक सवकास मांडळ तयाि केले, 

उत्ति महािाष्ट्र वधैासनक सवकास मांडळ तयाि केले, उविरित महािाष्ट्र वधैासनक सवकास 

मांडळ तयाि केले. मग आि तमु्ही कोणत्या कायद्याने, असधकािाने ही मांडळे बिखास्त 

केली आहते ? आि सवदभि वधैासनक सवकास मांडळ नसेल, मिाठवाडा वैधासनक 

सवकास मांडळ नसेल ति कोण अनशेुष कॅल्ह्क्यलेुट किणाि आह,े िस्त्याांचा काय 

अनशेुष झाला आह,े िलसससांचनाचा काय अनशेुष झाला आह,े सविेचा काय 

अनशेुष झाला आह ेह ेकोण कॅल्ह्क्यलेुट किणाि आह,े कोण त्याचा लेखािोखा तयाि 

किणाि आह,े सवदभि वधैासनक सवकास मांडळ नसेल, मिाठवाडा वधैासनक सवकास 

मांडळ नसेल, उविरित महािाष्ट्र वधैासनक सवकास मांडळ नसेल ति कोण कशावरुन 

िस्त्याचा बॅकलोग किणाि, कशावरुन बिेटमध्ये भिपाई किणाि, तमु्ही अथिसांकल्ह्प 

माांडताना कोणत्या सवषयावि अथिसांकल्ह्प माांडणाि आहात, तमु्हाला कोणाकडून 

त्याचे आकडे आले आहते ? आकडेवािीच योगय आली नाही ति बिेट योग्य होणाि 

नाही आसण बिेटच योग्य झाले नाही ति महािाष्ट्रातील १२ कोटी िनतेला, उभ्या 

िाज्याला न्याय समळणाि नाही. माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणाच्या उत्तिात 

वैधासनक सवकास मांडळे सरुु किणाि आहात की नाहीत की त्याांना तमु्ही कायमस्वरुपी 

बांद केले आह ेयाची स्पष्टता येथे येत नाही, तिी याची स्पष्टता आली पासहिे.  

 सभापती महोदय, मला वाईट वाटत आह े की, िवळपास ७ हिाि कोटी 

रुपयाांची अवकाळी पावसाची नकुसानभिपाई अिनुही सिकािकडे  प्रलांसबत आह.े 

या बिेटमध्ये ती सकती दणे्यात येईल सकां वा सकती येईल ह ेमला माहीत नाही. आपण 

सवि सवभागीय आयकु्ताांचा सवचाि केला पासहिे. कोकण सवभागीय आयकु्त,  

औिांगाबाद सवभागीय आयकु्त, नागपिू सवभागीय आयकु्त अशाप्रकािे सवि सवभागीय 

आयकु्ताांनी मागणी केली आह.े अवकाळी पावसाच्या नकुसानीचे पैसे, घिाांचे पैसे ७   
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हिाि कोटी रुपये सिकािकडे थकीत आहते. ते शेतकऱ् याला समळाले असते, त्याांच्या 

घिात, खात्यात गेले असते ति आि सिकािने िी हुकूमशाही केली आह ेती झाली 

नसती. मला वाईट वाटते. मी या खात्याचा मांत्री म्हणनू काम केले आह.े आि 

दभुािग्याने महािाष्ट्रातील शेतकऱ्याांना सविेच्या प्रश्नावि सव्हसडओ काढून आत्महत्या 

किाव्या लागत आहते. शेतकिी म्हणत आह े की, वीि कां पनीच्या चकुीच्या 

सनणियामळेु मी यापढेु शेतकऱ्याच्या घिात िन्म घेणाि नाही, अशी माझी मानससकता 

झाली आह,े त्यामळेु मी आत्महत्या किीत आह,े असा सव्हसडओ आला आह.े 

महािाष्ट्राच्या इसतहासात यापवूी अशी आत्महत्येची लािीिवाणी घटना कधीही 

सव्हसडओ काढून घडलेली नाही. पांढिपिूमध्ये अशी घटना घडत आह.े  

 सभापती महोदय, माननीय ऊिािमांत्री कािण असे दते आहते की, मागच्या 

सिकािच्या चकुीमळेु .... मी सन्माननीय सदस्य श्री. सदवाकि िावते याांना साांग ू

इसच्ितो की, तमु्ही सिकािमध्ये मांत्री होता, तमु्ही मला साांसगतले होते की, 

मिाठवाड्यातील शेतकऱ्याांच्या शेतात िायचे नाही आसण वीि कनेक्शन कापायच े

नाही. तमुचा आदशे आम्ही ऐकला आह.े मला आठवते की, सन २०१८ मध्ये 

नागपिूला माननीय श्री. शिद पवाि साहबेाांनी हल्ह्लाबोल आांदोलन केले होते. कााँगे्रस 

व िाष्ट्रवादी कााँगे्रस याांनी समळून ते आांदोलन केले होते. आपले सिकाि होते. त्यावेळी 

माननीय श्री. शिद पवाि साहबेाांनी भाषणात साांसगतले होते. अिनुही माझ्याकडे 

त्याची सक्लप आह.े आता लाव िे तो सव्हसडओ असे किता येत नाही. पण तो 

सव्हसडओ सांपणूि िाज्यात पाठसवता येईल. माझ्याकडे तो सव्हसडओ आह.े माननीय श्री. 

शिद पवाि साहबेाांनी असे म्हटले होते की, शेतकिी अडचणीत आह,े मिाठवाडा, 

सवदभि येथील शेतकिी अडचणीत आह.े शेतकऱ् याचे वीि कनेक्शन काप ू नका, 

शेतकऱ्याच्या वीि सबलाची वसलुी करु नका, शेतकऱ्याचा शेतसािा वसलू करु नका, 

शेतकऱ्याचे ससांचनाचे पैसे वसलू करु नका. हल्ह्लाबोल कायििमामध्ये माननीय श्री. 

शिद पवाि साहबेाांनी ८ समसनटे ऊिाि खात्यावि भाषण सदले होते. आम्ही त्याांच्या  
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भाषणाचा आदि केला. मी त्याांच्या भाषणाची सक्लप माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस 

साहबेाांना सदली. माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस साहबेाांनी सभागहृात घोषणा केली की, 

आम्ही शेतकऱ्याांचे वीि कनेक्शन कापणाि नाही. मला असभमान आह.े आपण ५ 

वषांत सकती तिी वेळा आम्हाला आदशे सदले. व्यसक्तगतरित्या केसबनमध्ये बोलावनू 

आदशे सदले की, शेतकऱ् याांच्या बािनेू िहाव.े आम्ही मागच्या सविोधी पक्षाची,  

सिकािमधील आमच्या सवि सहकाऱ्याांची, आमच्या सहकािी पक्षाची प्रत्येक गोष्ट 

ऐकली.  

 सभापती महोदय, मला असभमान आह े की, महािाष्ट्राच्या इसतहासात ४५ 

लाख शेतकऱ्याांना २८ हिाि कोटी रुपयाांची वीि सदली. एकाही शेतकऱ्याचे वीि 

कनेक्शन मागच्या ५ वषांत कापले नाही. आमच्या सिकािने ते पाप केले नाही. 

आम्ही शेतकऱ्याांचे वीि कनेक्शन कधीही कापले नाही. सन २००५ ते सन २०१५ 

च्या काळात साडे सात लाख शेतकऱ्याांनी सडमाांड भिली होती, पण वीि कनेक्शन 

समळत नव्हते. त्याांना वीि कनेक्शन दणे्याचे काम केले. सन २००५ ते सन २०१५ 

च्या सडमाांड होत्या. आमचे सिकाि सन २०१५ मध्ये आले. सन २०१५ ते सन २०१९ 

च्या काळात साडे सात लाख वीि कनेक्शनच्या अनशेुषाचा कोटा दिू केला. आम्ही 

शेतकऱ्याला मदत किण्याचे काम केले. माननीय मांत्री श्री. असित पवि याांनी खात े

सोडले तेव्हा १४ हिाि कोटी रुपयाांची थकबाकी होती. आम्ही सिकाि सोडले तेव्हा 

४२ हिाि कोटी रुपयाांची थकबाकी होती. मान्य आह.े पण मला सभागहृाच्या 

पटलावि साांगायचे आह ेकी, ४२ हिाि कोटी रुपयाांची थकबाकी असनुही आपण 

तीन कां पन्याांची बॅलन्स शीट बोलवावी, तीनही कां पन्या नफ्यामध्ये ठेवण्याचे काम 

मागच्या माननीय श्री. दवेेंद्र फडणवीस सिकािमध्ये केले आह.े आता दावा होत आह े

की, मागच्या सिकािने पैसे वसलू केले नाहीत म्हणनू आम्हाला कनेक्शन कापाव े

लागत आहते. मी आिही साांगत आह ेकी, शेतकऱ्याांना वीि सदल्ह्यामळेु कधीही 

कां पन्या डबघाईस येत नाहीत. कां पन्या भ्रष्टाचाि केल्ह्यामळेु डबघाईस येतात. तमु्ही  

  



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) JJ - 183 

MSK/AKN/KTG प्रथम श्री.बोडे 16:30 

 

 

श्री. चांद्रशेखि बावनकुळे .... 

तीनही कां पन्याांचा भ्रष्टाचाि थाांबवा. तमु्ही शेतकऱ्याांना वीि दऊेन दखेील कां पन्या 

चालव ूशकता. शेतकऱ्याांना वीि सदली ति कधीही कां पन्या डुबत नाहीत. तमुच्या 

कां पन्या भ्रष्टाचािामळेु डुबलेल्ह्या आहते. आमच्या सिकािच्या काळात ४२ हिाि 

कोटी रुपयाांची थकबाकी असनुही या सवि कां पन्या नफ्यामध्ये होत्या ति मग या 

सिकािला काय झाले आह े?  

सभापती महोदय, थकबाकीच्या नावाखाली या कां पन्या डबघाईस आल्ह्या. 

आता या कां पन्याांना वसलुी किण्यासशवाय मागि नाही असे चालले आह ेआसण ही  

वसलुी कशी ते पहावे. सकती मघुलशाहीने वागायचे ? एखाद्या शेतकऱ्याने पैसे भ्ांिले 

नसतील पण १० शेतकऱ्याांनी पैसे भिले तिी त्याांचे कनेक्शन कापायचे का ? 

कां पन्याांनी शेतकऱ्याांची वीि सबल वसलुी का केली नाही याला तेव्हाही कािण होत े

आसण ते आपल्ह्याला माहीत आह,े त्या काळात असे कािण होते की, सविेच्या 

सबलाचा ताळमेळ लागत नव्हता, शेतकऱ्याांनी सकती वीि वापिली ह ेपाहण्याकरिता 

आम्ही आयआयटीची कां पनी तयाि केली, आम्ही या सांदभाित त्रयस्थ कां पनीला 

नेमले. 

                   नांति श्री. खचे ....   
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 सभापती महोदय, श्री.प्रताप होगाडे याांनी आमच्या असे लक्षात आणनू सदले 

की, शेतकऱ्याांच्या नावे ज्या वीि सबलाांची थकबाकी काढण्यात आली ती खोटी 

आह.े सविेची चोिी होत ेव ती शेतकऱ्याांच्या नावे दाखसवण्यात येते. शेतकऱ्याांकडून 

थकबाकी वसलू किण्यात येते. पाच एचपीचा पांप साडेसात एचपीचा दाखसवण्यात 

आला. साडेसात एचपीचा पांप १० एचपीचा दाखसवण्यात आला. त्यामळेु 

शेतकऱ्याांना दणे्यात आलेली सविेची सवि दयेके नष्ट किावीत. आयआयटी याांनी 

असा रिपोटि सदला होता की, शेतकऱ्याांच्या नावे चकुीची वीि दयेके आली आहते. 

शेतकऱ्याांच्या नावे चकुीच्या वीि दयेकाांची वसलुी होत आह.े त्यावेळी माननीय दवेेंद्र 

फडणवीस सिकािने स्टे सदला होता व  त्या काळात सविेची कनेक्शन कापण्यात 

आली नाहीत. या सिकािला मागील पैसे वसलू किण्याचा कोणताही असधकाि नाही. 

या सिकािची असतशय वाईट परिसस्थती सनमािण झाली आह.े ह ेसिकाि शेतकऱ्याच्या 

मळुावि उठले आह.े शेतकऱ्याच्या आत्महत्या या सिकािमळेु होत आहते. मखु्यमांत्री 

व उप मखु्यमांत्री महोदयाांना माझी सवनांती आह ेकी, मी मागील असधवेशनाच्या वेळी 

सभागहृात नव्हतो. सवधानसभेमध्ये उप मखु्यमांत्री श्री. असित पवाि याांनी असे 

साांसगतले होते की, यानांति शेतकऱ्याांचे वीि कनेक्शन आम्ही कापणाि नाही. सतसऱ्या 

सदवशी उिािमांत्री असे साांगतात की, आम्ही शेतकऱ्याांची वीि कनेक्शन काप.ू  सिकाि 

असे असते काय ? सिकािची सामसुहक िबाबदािी नाही काय ? उप मखु्यमांत्री 

महोदयाांनी सदलेले आश्वासन ऊिाि मांत्री पाळत नाहीत. ऊिाि मांत्री महोदयाांनी सदलेले 

आश्वासन उप मखु्यमांत्री महोदय पाळात नाहीत. या सिकािमध्ये हा काय प्रकाि सरुु 

आह.े  सवि सहकाऱ्याांना माझे असे साांगणे आह े की, यापढेु महािाष्ट्रात अशी 

परिसस्थती सनमािण होणाि आह ेकी, महािाष्ट्रातील मांत्रयाांना दखेील आांदोलन किाव े

लागेल. िाज्यपाल महोदयाांच्या असभभाषणाच्या उत्तिात याबाबत मांत्री महोदयाांनी 

ससवस्ति मासहती सदली पासहिे. शेतकऱ्याांच्या वीि सबलाांचा सांपणूि सहशोब 

केल्ह्यासशवाय कोणतेही वीि कनेक्शन कापणाि नाही असे सिकािने आश्वासन द्याव.े 

माझा असा दावा आह ेकी, शेतकऱ्याांना पाच वषे वीि सदली व त्याांचे कनेक्शन 

कापले नाही तिी या कां पन्या डुबत नाहीत. १.२० रुपये यसुनट प्रमाणे असणािी वीि  
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श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे... 

सिकािकडून १.८० रुपये प्रमाणे समळते. आपण कमी दिाची वीि घऊे शकतो. 

सोलिची वीि घेऊ शकतो. वीि सवकत घेताना पैसे वाचव ूशकतो. कोळश्यामध्ये 

पैसे वाचसवता येतात. आमच्या सिकािमध्ये सतन्ही कां पन्या नफ्यात होत्या ति आता 

महासवकास आघाडी शासनाला काय झाले. या कां पन्या कोणत्या कािणामळेु 

डबघाईस आल्ह्या ? मांत्री महोदय लोकाांना साांगत आहात की, आमच्या वीि कां पन्या 

डबघाईस आल्ह्या ? महािाष्ट्राचे नाव कशासाठी खिाब किीत आहात ? महािाष्ट्र 

डबघाईस आला असे मांत्री साांगत आहते. शेतकऱ्याांची वीि कनेक्शन कापणाि नाही 

असे ठोस आश्वासन सिकाि दते नाही तोपयंत या असधवेशनाला काहीही अथि िाहणाि 

नाही. या असधवशेनाकडे ४५ लक्ष शेतकिी म्हणिे ३ कोटी िनता सिकािच्या 

आश्वासनाची वाट पाहत आह.े वीि कां पनीच े कमिचािी रान्सफामिि घेऊन पळत 

आहते, रान्सफामिवि कापनू नेत आहते. सफडि तोडून नेत आहते. अनेक मतदािसांघात 

अशी परिसस्थती सनमािण झाली आह.े मघाशी सविोधी पक्ष नेत्याांनी साांसगतले की, 

अत्यांत वाईट पध्दतीचा उल्ह्लेख िाज्यपाल महोदयाांच्या असभभाषणात किण्यात 

आला आह.े  

सभापती महोदय, असभभाषणात असे नमदू केले आह ेकी, माझ्या शासनाने 

एकूण २६३६ मेगावॅट स्थासपत क्षमतेचे ३४ िल सवद्यतु प्रकल्ह्प कायािसन्वत केले 

आहते. एकूण १६० मेगावॅट क्षमतचेे ३९ लघ ुिल सवद्यतु प्रकल्ह्प खािगीकिणातनू 

कायािसन्वत केले आहते. माझे शासन म्हणिे सडसेंबि, २०१९ ते आिपयंत या 

कालावधीत या महासवकास आघाडी शासनाने एक मेगावॅट वीि सनमािण केल्ह्याच े

दाखवनू द्यावे. १९५२ पासनू ह ेप्रकल्ह्प सरुु आहते. माननीय श्री.शिद पवाि याांनी 

त्यासाठी पढुाकाि घेतला, त्यानांति माननीय श्री.असित पवाि याांनी पढुाकाि घेतला. 

त्यानांति माननीय श्री.सदलीप वळस-ेपाटील याांनी पढुाकाि घेतला. त्यानांति माननीय 

श्री.सनुील तटकिे याांनी पढुाकाि घेतला. त्यानांति माझ्या काळात काही कामे झाली 

आहते. त्यामळेु २६३६ मेगावॅट क्षमता स्थासपत झाली. आता ह ेसिकाि साांगते  की, 

आमच्या काळात झाले. २६३६ मेगावॅटचा िलसवद्यतु प्रकल्ह्प स्थासपत करुन वीि  
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श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे... 

सनमािण किण्यासाठी २० वषे लागतात. माननीय िाज्यपाल याांच्या भाषणातनू सकती 

खोटी मासहती िनतलेा सादि केली िात आह.े  

सभापती महोदय, असभभाषणात असे नमदू केले आह ेकी, माझ्या शासनाने 

प्रधानमांत्री कृषी ससांचाई योिनेअांतगित ९ प्रकल्ह्प पणूि केले असनू २ लाख ६४ हिाि 

हके्टि ससांचन क्षमता सनमािण केली आह.े बळीिािा िलसांिीवनी योिनेअांतगित १९ 

प्रकल्ह्प पणूि केले आहते यातनू ३ लक्ष ७७ हके्टि ससांचन क्षमता सनमािण केली आह.े 

बळीिािा ही योिना कोणाची आह ेया सिकािने या योिनेवि एकतिी पैसा खचि केला 

आह ेकाय ?  माननीय श्री.सनतीन गडकिी ह ेकें द्रात िलसांपदा मांत्री असताना ही  

योिना सरुु केली. िाज्यातील िेवढे प्रकल्ह्प बांद होते ते सरुु किण्यासाठी कें द्र शासनाने 

सनधी सदला होता. या मध्ये िाज्य शासनाचा कोणताही सहस्सा नाही त्यामळेु खोटी 

मासहती का िापण्यात येत आह.े िाज्यपाल महोदयाांच्या असभभाषणात खोटी मासहती 

ह ेसिकाि का दते आह.े अशा प्रकािे या असभभाषणात २० खोटी उदाहिणे आहते. ह े

मी सवि साांगणाि नाहीत. 

 सभापती महोदय, िाज्यपाल महोदयाांच्या असभभाषणाच्या सनसमत्ताने सवदभि, 

मिाठवाडा, उत्ति महािाष्ट्र, पसिम महािाष्ट्र, आसदवासी वाडे व पाड्याांपयंत इांडस्रीला 

वीि दणे्याचा सनणिय सभागहृात झाला. मी मांत्री असताना सभापती महोदयाांनी चाि 

वेळा बैठक घेतली होती. सवदभि, मिाठवाडा, उत्ति महािाष्ट्र व पसिम महािाष्ट्रातील 

काही भागात सविेचे दि वाढल्ह्यामळेु तेथील कां पन्या बाहिे िात आहते त्यामळेु त्याांना 

सविेमध्ये अनदुान दणे्यात यावे. १२०० कोटी रुपयाांचे अनदुान प्रत्येक वषािला 

उद्योगाांना सदले. त्यामळेु त्या कां पन्या तेथेच थाांबल्ह्या. दोन वषािपासनू उद्योगाना दणे्यात 

येणािे अनदुान आता बांद किण्यात आले. असा प्रकाि दोन वषे सरुु ठेवला ति 

िालन्यापासनू कोकणापयंतच्या िाज्यातील सवि स्टील इांडस्री महािाष्ट्रातनू बाहिे 

गेल्ह्यासशवाय िाहणाि नाहीत.  इांडस्रीअल अनदुान या शासनाने बांद केले आह.े 

इांचलकिांिी पासनू िालना ते औिांगाबाद येथील हातमाग उद्योगाबाबत सभापती 

महोदयाांनी चाि वेळा बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत असे साांगण्यात आले होते की,  
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श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे.... 

टेक्सटाईल्ह्स इांडस्री अडचणीत आहते त्याचे अडीच रुपये सविेचे अनदुान कायम 

ठेवा ते कमी करु नका ति ते वाढवा. माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस सिकािच्या काळात 

टेक्सटाईल्ह्स इांडस्रीचे सविेचे अनदुान वाढसवण्यात आले. सिकािने त्यासाठी मोठ्या 

प्रमाणात पैसा सदला होता. त्यामळेु तेथील सवि कां पन्या सरुु िासहल्ह्या होत्या. आि सवि 

कां पन्या तेथनू बाहिे िाण्याच्या मागािवि आहते. उद्या इचलकिांिीमध्ये एकही इांडस्री 

उिणाि नाही अशी परिसस्थती सनमािण होणाि आह.े या असभभाषणाच्या माध्यमातनू 

माझी सिकािला सवनांती आह े की, िाज्याच्या सहताचे काही तिी किा. आि १८ 

मसहन्यापासनू महािाष्ट्राचे मखु्यमांत्री मांत्रालयात नाहीत. प्रशासनावि कोणाचे सनयांत्रण 

आह.े त्याांची तब्लयेत खिाब आह ेत्याबाबत मला िास्त बोलायचे नाही.  

सभापती महोदय, मांत्री महोदय काय किीत आहते. १२ कोटी िनतेसाठी कोण 

काम किीत आह.े िाज्यातील मांत्री पालकमांत्री म्हणनू काम किण्यास तयाि नाहीत. 

िाज्यातील मांत्री फक्त आपल्ह्या मतदािसांघापिुते काम किीत आहते. सामसुहक 

िबाबदािी कोणीच स्वीकािायला तयाि नाही. काल मांत्री मांडळाच्या बैठकीचा रिपोटि 

आला. मांसत्रमांडळाच्या बैठकीला फक्त १२ टक्के मांत्री उपसस्थती होते. असे असेल 

ति या सिकािचा कािभाि कसा चालेल. त्यामळेु १२ कोटी िनतेला ह ेसिकाि कसा 

काय न्याय दणेाि आह.े सामसुहक िबाबदािी म्हणनू काम केले पासहिे. 

मांसत्रमांडळाच्या बैठकीतील हिेिीचा रिपोटि असतशय वाईट आह.े दशेाला 

लािसवणािा हा रिपोटि आह.े बैठकीला मांत्री उपसस्थत िाहत नाहीत. मखु्यमांत्री 

महोदयाांची तब्लयेत खिाब असेल ति इति मांत्री महोदयाांनी साांभाळून घ्यायला पासहिे. 

पालक मांत्री म्हणनू मांत्री काम किीत नाहीत. मतदािसांघापिुते मांत्री काम किीत आहते. 

ह ेिाज्याच्या दृष्टीने असतशय वाईट आह.े माननीय श्री.दवेेंद्र फडणवीस सिकािच्या 

काळात मांसत्रमांडळाच्या बैठकीला एक मांत्री महोदय एक समसनट  उसशिा आले ति दाि 

बांद होत होते. त्याांना साांसगतले िात होते की, पढुील बैठकीला अशी चकू करु नका. 

सिकाि कसे चालवायचे असते याचा सवचाि केला पासहिे. महािाष्ट्रातील िनतेला 

वाचसवणे  ह ेसिकािचे काम आह.े १२ कोटी िनतेला न्याय दणे्याचे काम  
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श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे.... 

सभागहृाच्या माध्यमातनू झाले पासहिे. इतकी सवनांती कितो, माननीय िाज्यपालाांच्या 

असभभाषणात १२ मदु्द ेखोटे िापण्यात आले आहते.  ते असभभाषणातनू कमी किावे. 

सिकािने िे खोटे िापनू घेतले त्याबाबत मी खदे व्यक्त कितो व माझ ेभाषण सांपसवतो. 

धन्यवाद. 

     ------- 
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 श्री.अमोल समटकिी (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, िाज्यपाल 

महोदयाांच्या असभभाषणाविील चचेत सहभागी होण्याची सांधी मला आपण सदली 

त्याबाबत मी आपला आभािी आह.े 

 सभापती महोदय, मी सभागहृाचा िास्त वेळ घणेाि नाही. एक ते दोन महत्वाच े

मदु्द ेमी माांडतो. माझ्यापवूी अनेक सन्माननीय सदस्याांनी त्याांच्या भाषणात सिकािच्या 

बािनेू व सविोधात बाि ूमाांडली आह.े सविोधी पक्ष नेत्याांचे भाषण मी लक्ष दऊेन 

ऐकले आह.े कोिोनाच्या काळात या सिकािने सनव्वळ सनष्ट्काळिीपणा केला अस े

येथे वािांवाि साांगण्यात येते ते असतशय चकुीचे आह.े 

        या नांति श्री.बोिले... 
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त्यामळेु माझ्या सािख्या कायिकत्यािला त्या सांदभाित बोलणे िमप्राप्त ठिते. महासवकास 

आघाडी सिकाि सत्तेवि आल्ह्यानांति अनेक सांकट आली, चिीवादळ आली, कोिोना 

महामािीचे सांकट आले. गहृ, अथि, सहकाि, सामासिक न्याय, अन्न व नागिी पिुवठा, 

िलसांपदा सवभाग अशा सविच सवभागाच्या मांत्रयाांनी िाज्यातील िनतलेा आधाि 

दणे्याचे काम केले. दशेाचे पांतप्रमाधान मानननीय श्री.निेंद्र मोदी याांनी सदु्धा 

महािाष्ट्राचे मखु्यमांत्री श्री.उद्धव ठाकिे साहबेाांच्या कायािचे कौतकु केले. एवढेच नाही 

ति पद्मसवभषूण सदवांगत श्रीमती ससधतुाई सपकाळ याांनी स्वत: मखु्यमांत्री महोदयाांना 

फोन करुन "बाळा, िाज्यावि एवढे सांकट असताना सदु्धा त ूिाज्याची पालकाप्रमाण े

काळिी घतो" असे साांसगतले. हा भावनीक सांवाद आिही य-ुट्यबुवि उपलब्लध आह.े 

मात्र सविोधी पक्षाकडून सोईचे तेवढे बोलले िाते. माननीय िाज्यपालाांच्या 

असभभाषणाविील चचचे्या सनसमत्ताने अनेक सन्माननीय सदस्याांनी काही चकुा 

सनदशिनास आणनू सदलेल्ह्या आहते. माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणाच्या वेळी 

असभभाषणातील मदु्दा ि.३ वरुन सविोधी पक्षाकडून गोंधळ किण्यात आला आसण 

नाईलािास्तव िाज्यपाल महोदयाांना सभागहृातनू बाहिे िावे लागले.  

 सभापती महोदय, महासवकास आघाडी सिकािने माझे कुटुांब माझी 

िबाबदािी, सशवभोिन थाळी, रिक्षा चालकाांना १५०० रुपये मदत सकां वा सकमान 

आधािभतू सकां मत योिनेंतगित २० लाख १६ हिाि मेरीक टन सविमी धानाची व १ 

काटी २५ लाख सक्वांटल कापसाची खिेदी करुन शेतकऱ्याांना त्याांच्या िकमाांचे प्रदान 

केले याबद्दल मी शासनाचे असभनांदन कितो. शासनाने ित्नासगिी, िायगड व इति 

के्षत्रात आलेल्ह्या तौके्त चिीवादळापासनू त े महापिुासािख्या अनेक नैससगिक 

आपत्तींना तेवढ्याच ताकदीने सामोिे िाऊन नैससगिक आपत्तीमळेु मतृ्यमुखूी 

पडलेल्ह्या व सावििसनक मालमत्तेचे नकुसान झालेल्ह्याांना िाज्य आपत्ती प्रसतसाद 

सनधीतनू १५ हिाि कोटी रुपये आसण िाज्याच्या अथिसांकल्ह्पातनू असतरिक्त ५,५०० 

कोटी रुपये उपलब्लध करुन सदल्ह्याबद्दल मी िाज्याचे उपमखु्यमांत्री तथा सवत्तमांत्री  
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श्री.असित पवाि साहबेाांचे आभाि मानतो. सवसधमांडळाने मागील असधवशेनात 

मसहला व बालकाांविील अत्याचािाला आळा घालण्यासाठी कठोि सशके्षची तितदू 

किण्यासाठी शक्ती सवधयेक सांमत केले. या कायद्याचा पढुील काळात सनसितच 

चाांगला परिणाम सदसनू येणाि आह.े  

 सभापती महोदय, भीमा-कोिेगाांव सवकास आिाखड्याबाबत सामासिक न्याय 

मांत्री महोदयाांनी चाांगला सनणिय घेतलेला आह.े ित्रपती सांभािी महािािाांच्या 

बसलदान स्थळाच्या सवकास आिाखड्यासाठी आसथिक तितदू केलेली आह.े एवढेच 

नाही ति गाव तेथे सांसवधान सभागहृ ही महािाष्ट्र शासनाची चाांगली योिना आह.े 

ज्या सठकाणी फुले, शाहू, आांबेडकिाांच्या सवचािाांचा परिपाक असेल अशा सांसवधान 

सभागहृाची नवीन सांकल्ह्पना आपल्ह्या सिकािने आणलेली आह.े माझ्या शासनाने 

कोसवड काळात आसशयाई सवकास बाँकेकडून अथिसहाय्य समळालेल्ह्या ५ हिाि कोटी 

रुपये सकां मतीच्या प्रकल्ह्पास मान्यता सदलेली आह.े या योिनेंतगित समुािे १ हिाि 

सकलो मीटि लाांबीच्या िस्त्याांची दिािवाढ व कााँसिटीकिण किण्यात येणाि आह.े 

प्रकल्ह्पाच्या दसुऱ्या टप्प्यास दखेील मान्यता दणे्यात आली असनू त्या अांतगित १० 

हिाि कोटी रुपये खचाितनू २ हिाि सकलो मीटि िस्त्याांची दिािवाढ किण्यात येणाि 

आह.े कोिोना काळात कें द्र शासनाने खासदािाांना सवकास कामासाठी एक रुपया सदु्धा 

सनधी सदला नाही. िाज्य शासनाने आमदािाांच्या स्थासनक सवकास सनधीत कपात केली 

नाही. त्यामळे आमदािाांना मतदािसांघातील काम ेकिताना.... 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, िेकॉडिवि चकुीचे िाहू नये. सन्माननीय 

सदस्याांनी साांसगतले की, कें द्र शासनाने खासदािाांना सवकास कामाांसाठी सनधी सदला 

नाही. खासदािाांना दणे्यात येणािा सनधी कोसवडसाठी वापिण्यात आलेला आह,े ह ेमी 

सभागहृाच्या सनदशिनास आणनू दतेो. 

 श्री.अमोल समटकिी : सभापती महोदय, सवत्तमांत्री महोदयाांनी िाज्यातील 

आमदािाांच्या स्थासनक सवकास सनधीमध्ये एक कोटी रुपयाांची वाढ केली ह ेआपण  
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मान्य केले पासहिे. सवकास कामाांमध्ये अडचण सनमािण होईल असे काम महािाष्ट्र 

शासनाकडून झालेले नाही. पिवा सादि होणाऱ्या िाज्याच्या अथिसांकल्ह्पात अनेक 

कामे प्रस्तासवत होतील. मघाशी माननीय सविोधी पक्षनेते श्री.प्रवीण दिेकि याांनी 

त्याांच्या भाषणात २७ वेळा ित्रपती सशवािी महािािाांच्या नावाचा उल्ह्लेख केला. 

आपण ित्रपती सशवािी महािािाांचा मनापासनू सन्मान किता याचा आम्हाला 

असभमान आह.े पिांत ुिाज्यपाल महोदय असभभाषणातील सतसऱ्या मदु्यावि का बोलले 

नाहीत सकां वा ित्रपती सशवािी महािािाांसवषयी िे अपशब्लद उच्चािले त्याबाबत 

खलुासा का किण्यात येत नाही असे प्रश्न आम्ही सवचाितो. पिांत ुत्यासाठी आम्हालाच 

टागेट केले िाते. आपण सवांनी महासवकास आघाडी सिकािकडे बघण्याचा दृसष्टकोन 

बदलला पासहिे. मी सभागहृाचा िास्त वेळ घेत नाही. मघाशी सविोधी पक्षनेत्याांनी 

काव्य सादि केले. मी एक काव्य सादि करुन माझ्या भाषणाचा समािोप किणाि आह.े  

  "सचखलातील कमळाला हल्ह्ली सचखल मकु्त व्हावे वाटे, 

  बाणासवना चनै पडेना मोह सत्तेचा सदा दाटे, 

  'अटल' काळी कमळाचाही आदि भाव होत अस,े 

  मनामनात घिाघिात मनकी बात िोि सदसे, 

  सत्तेसाठी हल्ह्ली हपापे बघा कशी कमळाबाई, 

  खचुीवि बसण्याची कसली झाली तलुा ग घाई ? 

  मान नाही अन बाणही नाही कशी एकाकी पडली, 

  हाताविची घड्याळ तझु्या कमळाला एकटी नडली,  

  घड्याळ-धनषु्ट्य नाव ऐकता तझुी िाती का फाटे, 

  बाणासवना चनै पडेना मोह सत्तेचा सदा दाटे,  
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श्री.अमोल समटकिी.......... 

  बघ ूनको स्वप्न सत्तेचे, भसवष्ट्यवाणी सोडून द,े 

  घड्याळ-बाण-पांिा सवांशी थोडेतिी िळुवनू घे, 

  सांकटकाळी या मातीशी बेईमानी त ूकरु नको,  

  मी पनु्हा येईन असे कधी असभमानाने त ूबोल ूनको, 

  उद्धवाचे सिकाि असे ह,े असित पवि नव अवतिले, 

  सवकासाच्या झांझावातामळेु कमळ अख्ख ेसविधळले" 

 सभापती महोदय, आपण मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आपले 

आभाि माननू मी माझे दोन शब्लद सांपसवतो. 

------- 
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 श्री.गोसपचांद पडळकि (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, माननीय 

िाज्यपालाांच्या असभभाषणात काही गोष्टींचा सिकािकडून उल्ह्लेख किण्यात आलेला 

नाही या गोष्टीचा खदे व्यक्त किण्यासाठी मी उभा आह.े  

 सभापती महोदय, शेतकिी िाज्याचा कणा आह.े सन्माननीय सदस्याांनी 

असभभाषणाच ेसमथिन सकां वा खदे व्यक्त किताना शेतकऱ्याांच्या प्रश्नाांसवषयी आपल्ह्या 

भावना व्यक्त केलेल्ह्या आहते. िाज्यापालाांच्या असभभाषणाविील चचेच्या सनसमत्ताने 

वेगवेगळ्णया सवषयाांवि चचाि झालेली आह.े सभागहृातील अनेक सन्माननीय सदस्य 

गावातनू येतात, त्याांची नाळ शेतीशी िोडलेली आह.े शेतकऱ्याांची मलेु सभागहृात 

लोकप्रसतसनधी म्हणनू काम किीत आहते. 

सभापती महोदय, माननीय िाज्यपालाांच्या असभभाषणात शेतकऱ्याांच्या 

अडचणींचा उल्ह्लेख किण्यात आलेला नाही. तालकु्यात भमूी असभलेख कायािलय 

आह.े माननीय महसलू मांत्री सभागहृात उपसस्थत आहते. शेतकऱ्यानी तातडीने शेत 

िसमनीची मोिणी किण्यासाठी अिि करुन फी भिलेली असताना दखेील दोन-तीन 

वषे मोिणी होत नाही आसण िसमनीची मोिणी झाली ति खणुा टाकण्यासाठी वषि-

वषि कमिचािी तेथे िात नाहीत. अनेक लोकप्रसतसनधी तालकु्यातील सांबांसधत 

असधकाऱ्याांना फोन कितात. आमच्याकडे कमिचािी नाहीत असे उत्ति सदले िाते. या 

सनसमत्ताने मी महसलू मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो की, िाज्यात कमिचािी कमी 

असल्ह्यामळेु कॉन्रॅक्ट बेसवि कमिचाऱ्याांची सनयकु्ती किण्यात यावी. आता िमीन 

मोिणीच्या के्षत्रात अत्याधसुनक ससुवधा आलेल्ह्या आहते. शासनाने कॉन्रॅक्ट बेसवि 

कमिचाऱ्याांची सनयकु्ती केली ति िाज्यातील शेतकऱ्याांना खपू मोठी मदत होईल.  

        यानांति श्री.गागिे...... 
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श्री.गोसपचांद पडळकि ..... 

त्याांचे िोिचे हलेपाटे वाचतील. मोिणी करुन सदल्ह्यावि मी ति असा प्रसांग पासहला 

आह ेकी, आि मोिणी केलीति १० फूट इकडे शेतकऱ्याांना त्याांची िागा व सदशा 

दाखवतात. पित त्याांच्यात भाांडणे होतात, पढुील शेतकऱ्याने पित अिि केला व तो 

मोिणीला आता ति सतकडचा १० फूट सोडतो व इकडचे २० फूट अशी सदशा 

दाखवतो. अशा प्रकािे घिाघिात, भावकी, गावात मोिणी सवषयावि मोठी भाांडण े

चाल ूआहते. त्याबाबत आपण योग्य तो उसचत सनणिय घ्यावा. 

 सभापती महोदय, सात बािा उताऱ्यामध्ये अनेक चकुा झालेल्ह्या आहते, 

आपल्ह्या माध्यमातनू दरुुस्ती चाल ू आह.े पिांत ु अनेक शेतकऱ्याांना मनस्ताप होत.े 

त्याांचा काही दोष नाही. सातबािा उतािा ऑनलाईन प्रसिया किीत असताना अशा 

अनेक गांभीि चकुा या प्रसियेत झाल्ह्या आहते, आपण या सवषयी लक्ष घालावे. शेवटी 

शेतकिी वाचला ति दशे वाचले, महािाष्ट्र वाचेल. 

 सभापती महोदय, या सभागहृात िाज्यपाल महोदयाांबाबत अनेक स्टेटमेंट 

केली गेली, मागील असधवेशनात खालच्या सभागहृात लोकप्रसतसनधी बोलताना 

ताितम्य बाळगावे अशा पध्दतीची भसूमका माांडली गेली. लोकप्रसतसनधींनी बोलताना 

ताितम्य बाळगळे गेले पासहिे या मताचे आम्ही सवि लोकप्रसतसनधी आहोत. पिांत ुया 

लोकप्रसतसनधींनी िनतसेाठी या सभागहृात आणले, तमु्ही सत्ताधािी सकां वा सविोधी 

पक्षात असाल. आपली बाांसधलकी महािाष्ट्रातील िनतेबिोबि आह,े पिांत ु प्रत्येक 

सठकाणी भ्रष्टाचाि किायचा. प्रत्येक सठकाणी चकुीच्या लोकाांची बाि ूघ्यायची. अशी 

पध्दत चाल ू आह,े टक्केवािीसशवाय कोणतहेी काम किायचे नाही असे होऊ नये 

याचीसधु्दा लोकप्रसतसनधींनी काळिी घेणे गििेचे आह,े नाही ति लोका साांग े

ब्रम्हज्ञान, आपण कोिडे पाषाण असा ब्रम्हउपदशे दऊेन चालणाि नाही त्यामळेु स्वत: 

कृती किावी लागेल. ित्रपती सशवािी महािािाांच्या बाबतीत या सभागहृात चचाि 

होते. असभभाषणावि बोलताना ित्रपती सशवािी महािािाांबाबत अनेक सदस्याांनी 

मत व्यक्त केले कािण महािािाांचा उल्ह्लेख असभभाषणात आह.े असे असताना एका 

पक्षाचा आमदाि पायात बटु घालनू ित्रपती सशवािी महािािाांच्या पतुळयावि चढतो.  
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तेव्हा तमु्ही तोंडाला पट्टया लावनू गप्प बसता. मग बाकीचे सवषय काढून िािकािण 

केले िाते. या गोष्टीचा सािासाि सवषय आपण केला पासहिे.  

 सभापती महोदय,  पांढिपिू तालकु्यातील मगिवाडी गावातील सिुि िाधव 

नावाचा मलुगा होता, त्याने फेसबकु लाईव्ह करुन शेतकऱ्याच्या पोटी िन्माला येण े

ह ेपाप आह,े शेतकिी हा असमथि आह,े शेतकऱ्याच्या पोटी पित िन्म नको अस े

म्हणनू औषध प्यायला व स्वत:चे िीवन सांपवनू घेतले. ही प्रगतशील महािाष्ट्रासाठी 

शोभणािी गोष्ट नाही मी या गोष्टीचा िाहीि सनषेध कितो. सन्माननीय सदस्य 

श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे याांनी साांसगतले की, सविेच्या बाबतीत आपले सकती चकुीच े

धोिण आह.े आटपाडी मध्ये सन्माननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत व आम्ही शेतकिी 

मोचाि काढला होता. या मोचािद्वािे असधकाऱ्याांकडे शेतकऱ्याांच्या सबलाबाबत मागणी 

माांडली. त्यात सबलात मोठया चकुा व फिक होता. ५ एचपीला ७.५ एचपीचे बील, 

७.५ एचपीला १० एचपीचे बील अशा चकुीच्या पध्दतीने सबले शेतकऱ्याांना सदली 

गेलेली आहते. शेतकिी पैसे भिायला तयाि आह,े पिांत ुतमु्ही त्याांना चकुीची सबले 

दतेा, त्याांची वीि कनेक्शन तोडत आहात. ज्या डीपीवि ५० कनेक्शन आहते त्यातील 

२० लोकाांनी पैसे भिलेले असताना सधु्दा तमु्ही पणुित: डीपी उतिवनू घेता. 

शेतकऱ्याांनी किि काढून िब्लबी सपकाची पेिणी केली आह,े ती सपके आता 

हातातोंडाला आलेली आहते, अशा वेळी त्याांच्या शेतातील वीि कनेक्शन 

कापल्ह्यामळेु आधीच कििबािािी झालेला शेतकिी पित हवालसदल झालेला आह.े 

म्हणनू या सभागहृात साांगतात की, कोणतेही वीि कनेक्शन कट केले िाणाि नाही. 

मागील असधवेशनानांति पे्रस कॉन्फिन्स झाली तवे्हा साांसगतले की, सवि शेतकऱ्याांनी 

वीि बील भिा नाही ति तमुची कनेक्शन कापली िातील अशी दटुप्पी भसूमका घेतली 

गेली, मी सिकािला साांग ूइसच्ितो की, या असधवेशनात महािाष्ट्रातील शेतकऱ्याची 

वीि कनेक्शन कट केली िाणाि नाही, महािाष्ट्रातील गावागावात वीि कां पनीमाफि त 

काँ प भिवले िातील व त्याद्वािे शेतकऱ्याांना आवाहन केले िाईल की, ज्याांची सबले 

चकुीचे सदलेली आह,े वाढवनू सदलेली आह,े ती सबले दरुुस्त करुन सदल्ह्यानांति तमु्ही 
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 ती वीि बीले भिावीत. अशा प्रोग्राम िाज्य सिकािने िाबवावा. कोणत्याही 

शेतकऱ्याची वीि कट केली िाणाि नाही असे आपल्ह्या माध्यमातनू सिकािने 

महािाष्ट्रातील शेतकऱ्याांना साांगावे अशी मी सवनांती कितो व थाांबतो.  

      ------------ 
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 श्री.सदाभाऊ खोत (सवधानसभेने सनवडलेले) : सभापती महोदय, िाज्यपाल 

महोदयाांच्या असभभाषणावि बोलताना खदे व्यक्त किण्यासाठी मी उभा आह.े 

िाज्यपालाांच्या भाषणात सदसनू येते की, ह े सिकाि शेतकऱ्याांना सवसिलेले आह.े 

शेतकऱ्याांच्या बाबतीत या सिकािची भसूमका साांगते की, आधािभतू सकां मतीने धान्य 

खिेदी केले, आधािभतू सकां मतीने कें द्र सिकाि पैसे दतेे, तमु्ही त्यात वेगळे असे काय 

केलेले आह.े दसुऱ्या बािलूा सकु्ष्म शास्वत कृषी ससांचन योिनेअांतगित २०० कोटीच े

अथिसहाय सदले. त्यात कें द्राचा ६० व िाज्याचा ४० टक्के सहस्सा आह.े ह ेसोडले ति 

शेतक-याांसाठी या अथिसांकल्ह्पात काही सदलेले आह ेअसे मला सनसितपणे सदसनू येत 

नाही. शेतकिी महासवकास आघाडी सिकािच्या माध्यमातनू हिवला आह ेका अस े

या असभभाषणातनू सदसते. िाज्यात सडसेंबि मसहन्यात अवकाळी पाऊस झाला, 

गािपीट झाली, मोठी प्रमाणात भािीपाला, फळबागाांच ेनकुसान झाले. पण यासाठी 

अमकु िक्कम शेतकऱ्याांना दते आहोत ह ेकोठेही सदसले नाही. महात्मा ज्योतीबा फुले 

कििमकु्ती योिना तमु्ही िाबसवली. या कििमकु्ती योिनेत िे शेतकिी सनयसमत किि 

भित आहते त्याांना ५० हिाि रुपये दतेो म्हणाला होता, त्यासाठी काय किणाि आहात 

ह े असभभाषणात सदसनू आले नाही. दसुऱ्या बािलूा दवेेंद्र फडणवीस सिकािच्या 

काळात महापिुामध्ये िाज्यातील शेतकऱ्याांना मदत व पनुवसिनच्या माध्यमातनू 

द्यावयाच्या भिपाईच्या तलुनेत चाि पट भिपाई सदलेली होती. त्यावेळी शेतकऱ्याांच े

पीक किि माफ केले होते. पण आपण शेतकऱ्याांसाठी सदलासा दणेािा सनणिय 

घेतल्ह्याचे कोठेही सदसत नाही. दवेेंद्र फडणवीस सिकािच्या काळात सवकास 

कामासाठी शासनाने शेतकऱ्याांची िमीन काढून घेतली ति त्याला चाि पट नकुसान 

भिपाई सदली िात होती. ती तमु्ही कमी करुन टाकली. शेतकऱ्याांचे तमु्ही नकुसान 

केले. दसुिीकडे कोसवडमध्ये मोठे काम केल्ह्याचे तमु्ही साांगत आहात. कोसवड 

काळात लोकाांना बेड, िेमेडीससव्हि, ऑक्सीिन, व्हेंटीलेटि समळत नव्हते. खािगी 

दवाखान्यात लाखापासनू २० लाखापयित सबले त्याांनी भिली आहते. तो काळ 

आठवला ति अांगावि शहािे येतात. एका बािलूा सविोधात ही मांडळी होती. तेव्हा 

मिाठा समािासवषयी याांच्या मनात मोठा पळुका होता. पण मिाठा समािाला 

आिक्षण कधी दणेाि आह ेव कसे दणेाि आह ेयाचा कृती कायििम या असभभाषणात 



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) MM - 199 

PNG/AKN/KTG प्रथम श्री.बोिले 17:00 

 

 

श्री.सदाभाऊ खोत ..... 

 सदसनू येत नाही. ओबीसी समािाच्या िािकीय आिक्षणाबाबत या सिकािची काय 

भसूमका येथे कोठेही सदसनू येत नाही. एका बािलूा िाज्यात अडीच हिाि शेतकऱ्याांनी 

या दोन वषाित आत्महत्या केलेल्ह्या आहते. याची ििा सधु्दा लाि सकां वा शिम या 

सिकािला वाटायला तयाि नाही. 

       यानांति श्रीमती नाफडे ...... 
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एका बािलूा शेतकिी आत्महत्त्या किीत आहते. आपल्ह्या लेकिा-बाळाांना, घिाला 

सोडून िाताना त्याांच्या मनाला वेदना होत असतील की नाही, याची िाणीव 

सिकािला नाही. काल पिवा िळगाव सिल्ह्हयामध्ये एका शेतकऱ्याने मक्याच्या 

शेतीच्या आत अफुची लागवड केली होती. का केली त्याने अफुची लागवड ? 

त्यालाही ह े सिकािच कािणीभतू आह.े त्या शेतकऱ्यालाही ह े सिकाि तरुुां गात 

टाकायला सनघालेले आहते. सभागहृात गहृ िाज्यमांत्री महोदय उपसस्थत आहते. यावि 

सिकाि म्हणणाि की, अफुची लागवड किायला पिवानगी नाही.  पिांत ुएकेकाळी 

तमुच्याच िाज्यात, आपल्ह्याच मांत्रीमांडळातील सहकाऱ्याने साांसगतले होते की, 

आम्ही हबिल तांबाख ू सपकसवत आहोत.  याकरिता सिकािने यावि असा पांचनामा 

किावा की, या शेतकऱ्याने अफुची लागवड केलेली नव्हती. आपल्ह्या वक्तव्यामळेु 

त्या शेतकऱ्याने हबिल तांबाखचूी लागवड केलेली होती.  त्या शेतकऱ्याला ह ेसिकाि 

माफ किणाि आह े का ? अशा पध्दतीने शेतकिी खऱ्या अथािने ही लागवड का 

किायला लागला, याचा आपण सवचाि किायला तयाि नाही.  या सठकाणी सन्माननीय 

सदस्य श्री.चांद्रशेखि बावनकुळे साहबेाांनी हल्ह्लाबोल मोचािबाबत साांसगतलेले आह.े 

हा मोचाि सवि महािाष्ट्रात सनघाला होता.  "सविेच ेसबल दणेाि नाही, कििमाफी शांभि 

टक्के झाली पासहिे, शेतसािा भिण्यात येणाि नाही," असा हा "हल्ह्लाबोल" मोचाि 

होता. आता आपले सिकाि आल्ह्यावि "गल्ह्ला-बोल" मोचाि आपला सरुु झालेला 

आह.े  आता त्यातील हल्ह्ला बािलूा पडलेला आह,े आसण "गल्ह्ला बोल" मोचाि 

चाल ू झालेला आह.े म्हणिे खऱ्या अथािने बसघतले ति या असभभाषणातनू 

महािाष्ट्रातील शेतकिी, शेतमििू, बािा-बलतुेदाि, यवुक याला काहीही समळालेले 

नाही. या सवांना केवळ एकच समळाले, ते म्हणि े"आवताण गावाला आसण वडापाव 

िेवायला" अशी सस्थती आता िाज्याची झालेली आह.े सवि गावाला आमांत्रण सदले 

िात आह,े पिांत ुिेवायला मात्र वडापाव सदला िात आह.े  खऱ्या अथािने कोणाला 

मदत समळालेली नाही. चाांगल्ह्या पध्दतीने मदत सदली गेली पासहिे, ही भावना आि 

या सिकािमध्ये सदसनू येत आह.े दसुऱ्या बािलूा मांत्रयाांच्या बाबतीत बोलायची ति 

काही सोयच नाही.  
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श्री.सदाभाऊ खोत.... 

प्रत्येक मांत्री हा त्याच्या मतदािसांघाचा सभुेदाि आह,े कोण काय घोषणा किीत आह,े 

त्याचा काही ताळमेळ लागत नाही.  

 सभापती महोदय, आि िाज्यातील शेतकऱ्याांचे डोळे या असधवेशनाकडे 

लागलेले आहते.  गेल्ह्या पाच वषांमध्ये मागील सिकािच्या काळात शेतकऱ्याांची 

वीि कधीही कापलेली नव्हती.  आता रान्सफॉमिि िळला तिी तो बदलनू समळत 

नाही.   दसुऱ्या बािलूा सनम्म्या शेतकऱ्याांनी त्या रान्सफॉमििविील सविेचे सबल भिले 

तिीदखेील रान्सफॉमिि िोडला िात नाही.  कनेक्शन सवित्र कापायचा सपाटा या 

सिकािने लावलेला आह.े पन्नास हिाि कोटी रुपये येणे आह ेअसे सिकाि म्हणत 

आह.े  सिकािने शेतकऱ्याांचे एचपी वाढसवलेले आह.े साडेतीन चे पाच, पाचचे साडे 

सात, साडेसातचे दहा एचपी केलेले आह.े याविील भाि शासनाने वाढसवलेला आह.े 

एका बािलूा शासनाच े िे अनदुान आह,े "१.५६ पैसे, १.८० पैसे "हा असधभाि 

असेल,  सांबांसधत अनदुान आसण भाि वाढवनू सिकािकडून दपु्पट पैसे घतेलेले आहते. 

शेतकिी कोणत्याही वीि कां पनीचे दणेे लागत नाही. वीि कां पन्या या सिकािचे दणे े

लागत आहते.  त्यामळेु िाज्यातील शेतकऱ्याला वीि १०० टक्के फुकट समळाली 

पासहिे.  एका बािलूा आपण सविोधात असताना िाज्यभि मोचे काढत होता, आता 

िाज्यातील शेतकिी गावा-गावात आांदोलन कित आह.े िि कोणी आांदोलन किायला 

लागला ति त्याला तरुुां गात टाकले िात आह,े ही काय आपली दादासगिी आह ेका ? 

ह े सिकाि हुकुमशहा आह े का, ह े सिकाि काय सहटलि आह े का ? ििा कुठे 

शेतकऱ्याांनी आांदोलन केले की, त्याांच्यावि गनु्ह े दाखल करुन त्याांना तरुुां गात 

टाकण्यात येते. त्यावि असे साांगण्यात येते की, शासनाकडून कायदशेीि कािवाई 

किण्यात येत आह.े हाच महािाष्ट्रातील शेतकिी एक सदवस आपल्ह्याला 

कायदशेीिरित्या पायाखाली तडुसवल्ह्यासशवाय िाहणाि नाही.  

 सभापती महोदय, सिुि िाधव नावाचा िो शेतकिी तरुण होता, त्याने 

आत्महत्त्या केलेली आह.े त्याने असे साांसगतलेले आह ेकी, पनु्हा मला शेतकऱ्याच्या  
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श्री.सदाभाऊ खोत..... 

पोटी िन्माला यायचे नाही. ह ेसिकाि आमचा आवाि ऐकत नाही. अशी भसूमका 

िि तिणाबाांड शेतकऱ्याचा मलुगा माांडत असेल आसण ह ेसिकाि त्याकडे उघडया 

डोळयाने खऱ्या अथािने पाहत असले ति या सिकािपेक्षा एखादा दिोडेखोि तिी 

पिवडला, सनदान तो गरिबाच्या घिावि तिी दिोडा टाकत नाही. सिकािने 

महािाष्ट्रातील शेतकऱ्याच्या घिावि दिोडा घातलेला आह.े याकरिता आम्ही या 

सठकाणी या सिकािचा सनषेध किीत आह.े या महासवकास आघाडी सिकािने या 

शेतकऱ्याच्या घिाची िाख िाांगोळी केलेली आह.े  

( सविोधी पक्षातील काही सन्माननीय सदस्य िागेवि उभे िाहून फलक फडकसवत 

घोषणा दते असतात. ) 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.गोपीचांद पडळकि 

आसण सन्माननीय सदस्य श्री.सदाभाऊ खोत याांनी सोलापिू सिल्ह्हयातील पांढिपिू 

येथील सिुि िाधव नावाच्या शेतकऱ्याने फेसबकु लाईव्ह करुन सवष आत्महत्त्या 

केलेली आह,े ही घटना साांसगतलेली आह.े िाईट ऑफ इन्फमेशन अांतगित मी हा मदु्दा 

पढेु नेत आह.े   

 सभापती महोदय, सिकािच्या नाकत्याि भसूमकेमळेु िाज्यातील शेतकिी आि 

पणूिपणे हवालसदल झालेला आह.े  सिकाि नैससगिक आपत्तीमळेु झालेली नकुसान 

भिपाई दते नाही.  दसुऱ्या बािलूा ऐन हांगामामध्ये शेतकऱ्याांची वीि तोडली िाते.  

सात-बािा कोिा करु असे आश्वासन दणेािे सिकाि कििमाफी दखेील पणूिपणे दते नाही. 

या सवि गोष्टी पाहता आि शेतकिी पणूिपणे हताश व हवालसदल झालेला आह.े म्हणनू 

मी या सठकाणी सन्माननीय सदस्याांनी केलेल्ह्या मागणीचा पनुरुच्चाि किीत आह.े   

शासनाने ही बाब गाांभीयािने घ्यावी. याबाबत मी आता अशी मागणी किीत आह ेकी, 

पिवा सदनाांक ०४ माचि,२०२२ िोिी सोलापिू येथे सिुि िाधव नावाच्या शेतकऱ्याचा 

िो प्रसांग झालेला आह,े त्या बळीिािाने आत्महत्त्येचटोकाचे पाऊल उचललेले आह.े 

पनु्हा िन्म समळाला ति शेतकिी म्हणनू समळू नये, अशा प्रकािची भसूमका घेतलेली 

आह.े " माझे आयषु्ट्य इतकेच होते. मला शेतकिी म्हणनू पनु्हा िन्म घ्यायचा नाही.  
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( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य फलक फडकसवत घोषणा दते 

वेलमध्ये येतात. ) 

श्री.प्रवीण दिेकि...... 

कािण शेतकिी हा असमथि आसण दबुळा असतो," असे उसद्वग्न उद ्गाि त्याने काढलेले 

आहते. या आघाडी सिकािला शेतकऱ्याांची काळिी नाही, असा आिोप सिुि िाधव 

नावाच्या शेतकऱ्याने केलेला आह.े  सिकाि या सठकाणी दारुविील कि दीडशे 

टक्क्याांनी कमी किीत आह,े पिांत ुशेतक-याांची वीि सबले मात्र सिकाि माफ किीत 

नाही. सिुि िाधव या शेतकऱ्याचा बळी या महासवकास आघाडी सिकािने घेतलेला 

आह.े असे असताना शासन दारुचा दांड माफ कित आह.े  शेतकऱ्याला मात्र 

कििमाफी सदली िात नाही. आत्महत्त्या केलेल्ह्या सिुि िाधव नावाच्या 

शेतकऱ्याच्या कुटुांसबयाांना तातडीने शासनाने मदत िाहीि किावी. िाज्यातील 

कोणत्याही शेतकऱ्याची वीि थसकत सबले म्हणनू खांसडत करु दऊे नये, ही मी मागणी 

किीत आह.े मी सांसदीय कामकाि मांत्री याांना सवनांती किीत आह ेकी, पीक किि, 

कििमाफी....अडथळा.....  

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये फलक फडकसवत व घोषणा 

दते असतात.) 

 मी सांसदीय कायिमांत्री महोदयाांना सवनांती कितो की, कििमाफी, पीक किि, वीि 

पिुवठा, शेतकऱ्याांच्या अन्य मागण्याांबाबत सभागहृामध्ये आताच्या आता शासनाने 

घोषणा किावी.  

 ॲड असनल पिब : ठीक आह.े  सभापती महोदय, शासनाने याबाबत घोषणा 

किण्याबाबत मान्य केलेले आह.े  

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये फलक फडकसवत व घोषणा 

दते असतात.) 

 सभापती : आता मी प्रस्ताव मतास टाकतो. 

प्रस्ताव मतास टाकून सांमत झाला. 

------------------ 
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( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये फलक फडकसवत घोषणा 

दते असतात. ) 

 श्री.प्रवीण दिेकि : सभापती महोदय, माझी आपल्ह्या माध्यमातनू सिकािला, 

सांसदीय कायिमांत्री महोदय, िाज्याच्या महसलू मांत्री महोदयाांनाही माझी सवनांती आह े

की, सिकाि म्हणनू आपण िाहीि किावे की, कोणत्याही शेतकऱ्याचे वीि कनेक्शन 

तोडले िाणाि नाही.  आताच्या आता ही घोषणा शासनाने किावी.  अन्यथा 

कामकाि चाल ूसदले िाणाि नाही.   

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये फलक फडकसवत व घोषणा 

दते असतात.) 

 सभापती महोदय, सिकािने याबाबत आताच्या आता कोणत्याही परिसस्थीत 

शेतकऱ्याांचे वीि कनेक्शन तोडण्यात येणाि नाही, असे िाहीि किावे. 

------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NN - 205 

JCN/AKN/KTG प्रथम श्री.गागिे 17:10 

 

 

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये फलक फडकसवत व घोषणा 

दते असतात.) 

पृ.शी./मु.शी. : सन २०२१-२०२२ च्या पिुवणी सवविणपत्रावि चचाि  

मा.सभापती : पिूक मागण्याांविील चचचेा आिचा पसहला सदवस आह.े 

कायििमपसत्रकेवि दशिसवलेल्ह्या मांत्रयाांच्या पिूक मागण्याांवि आि चचाि घेण्यात येईल. 

पिूक मागण्या आसण त्याखालील बाबी यासांबांधी मासहती सदस्याांना पत्रक भाग दोन 

द्वािे वेगळी प्रसतृ किण्यात आली आह.े प्रत्येक सदस्याने भाषण किताना बाब िमाांक 

आसण पिूक सवविणपत्राचा पषृ्ठ िमाांक साांगण्याची कृपा किावी. चचाि सांबांसधत बाबी 

पिुतीच मयािसदत असनू मळू मागणीवि चचाि किता येणाि नाही ह ेआपणास सवसदत 

आहचे. तसेच कामकाि सल्ह्लागाि ससमतीच्या सदनाांक २३ फेब्रवुािी, २०१६ 

िोिीच्या बैठकीत घेतलेल्ह्या सनणियानसुाि पिुवणी मागण्याांविील चचसे प्रथेप्रमाण े 

त्या-त्या सवभागाच्या सांबांसधत मा.मांत्री याांनी उत्ति द्यावयाचे आह.े 

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये फलक फडकसवत व 

घोषणा दते असतात.) 
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(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये फलक फडकसवत व घोषणा 

दते असतात.) 

शीषाक : सवसवध मांत्रयाांच्या सवभागाांच्या पिुवणी मागण्या. 

सभापती :  खालील मांत्रयाांच्या सवभागाांच्या पिुवणी मागण्या एकसत्रतपणे 

चचेस घेण्यात येतील:- 

१) उप मखु्यमांत्रयाांच्या सवभागाांच्या पिुवणी मागण्या िमाांक - िी-६, ओ-२, 

ओ-१०, ओ-९,  

२) सावििसनक बाांधकाम (सावििसनक उपिम वगळून) मांत्रयाांच्या 

सवभागाांच्या पिुवणी मागण्या िमाांक - एच-७, एच-८ 

३) अन्न, नागिी पिुवठा व ग्राहक सांिक्षण मांत्रयाांच्या सवभागाची पिुवणी मागणी 

िमाांक - एम-३ 

४) गहृ मांत्रयाांच्या सवभागाची पिुवणी मागणी िमाांक - बी-१० 

५) सावििसनक आिोग्य व कुटुांब कल्ह्याण मांत्रयाांच्या सवभागाची पिुवणी 

मागणी िमाांक - आि-१ 

६) अल्ह्पसांख्याक सवकास व औकाफ,कौशल्ह्य सवकास आसण उद्योिकता 

मांत्रयाांच्या सवभागाची पिुवणी मागणी िमाांक - झडेए-२ 

७) ग्रामसवकास मांत्रयाांच्या सवभागाची पिुवणी मागणी िमाांक - एल-३ 

८) शालेय सशक्षण मांत्रयाांच्या सवभागाांच्या पिुवणी मागण्या िमाांक - ई-२,    

ई-४ 

९) पशसुांवधिन, दगु्धव्यवसाय सवकास िीडा  व यवुक कल्ह्याण मांत्रयाांच्या 

सवभागाांच्या पिुवणी मागण्या िमाांक - डी-५, डी-८ 

१०) सहकाि, पणन मांत्रयाांच्या सवभागाची पिुवणी मागणी िमाांक - व्ही-२ 

११) परिवहन, सांसदीय कायि मांत्रयाांच्या सवभागाची पिुवणी मागणी िमाांक 

- बी-४ 

१२) सामासिक न्याय व सवशषे सहाय्य मांत्रयाांच्या सवभागाांच्या पिुवणी 

मागण्या िमाांक - एन-३, एन-४ 
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सभापती....... 

(सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य वलेमध्ये फलक फडकसवत व 

घोषणा दते असतात.) 

 सन २०२१-२०२२ च्या पिूक मागण्याांवि सभागहृाने सवचाि केला आह.े 

  अशा गोंधळसदृश्य परिसस्थतीत मला सदनाचे कामकाि चालसवणे अशक्य 

असल्ह्यामळेु मी सभागहृाची बैठक सदवसभिासाठी स्थसगत किीत आह.े   

सभागहृाची बैठक उद्या मांगळवाि,सदनाांक ०८ माचि,२०२२ िोिी दपुािी 

१२.०० वािता पनु्हा भिेल. 

 ( सभागहृाची बैठक सायांकाळी ५ वािनू १९ समसनटाांनी, मांगळवाि, सदनाांक 

८ माचि,२०२२ िोिीच्या दपुािी १२.०० वािेपयंत स्थसगत झाली.) 

--------------- 

 


